
ทําเนียบฯ • บิ๊กตูเผยสงกรานตเปนสัญ 

ลักษณเริ่มตนขับเคล� อนประเทศ มอบหลัก

ทํางบประมาณป 2566 “อยูรอด-ปลอดภัย-

พอเพียง-ยั่งยืน” รับมีแนวคิดดันคนละครึ่ง                                                            

เฟส 5 แตเซ็งทําแลวถูกโจมตี สั่งทุกกระ 

ทรวงหาแนวทางแกปญหาปากทอง

เม� อวันที่ 19 เม.ย. พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา                                                   

การกระทรวงกลาโหม แถลงภายหลังการ                                                            

ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วาเปนการประชุม 

ครม.ครั้งแรกหลังหยุดสงกรานตที่ผานไปได                                                        

ดวยดี ซึ่งสงกรานตปนี้เปนสัญลักษณเริ่ม                                                    

ตนใหมเพ� อขับเคล� อนประเทศ ฟนฟูเศรษฐกิจ

ตามแผน และโรดแมปหลังโควิด-19 ทั้ง

เร� องการทองเที่ยว การลงทุน การสงออก 

รวมถึงการสรางความเปนอยูที่ดีใหกับประ 

ชาชน โดยเฉพาะกลุมเปราะบางที่ไดรับผล 

กระทบมากที่สุด สวนกลุมผูสูงอายุก็ตองมี

การวางแผนรองรับสังคมผูสูงอายุที่จะเขา

มาอยางรวดเร็ว ซึ่งรัฐบาลไดเตรียมการทุก

มิติอยางเต็มที่แลว

พล.อ.ประยุทธกลาวอีกวา ปญหาอยู                                          

ที่งบประมาณที่เรามีอยูในปจจุบัน โดยสรุป                                   

แลวเราใชเงินเหลาน้ีดูแลคนทุกชวงวัยต้ังแต

อยูในครรภจนกระทั่งถึงผูสูงอายุ  เราใชงบ                                                  

ประมาณในแตละปเปนเงินกวา 8 แสนลาน

บาท ฉะนั้นการที่จะใหเพิ่มขึ้น

ปชป.ขอโทษสังคม

แยมลุยคนละครึ่งเฟส5

เคาะลดคาไฟฟา-น้ํามัน

ตูอยูถึง23มี.ค.66

ปอมไปงานอังกฤษ

นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย ในฐานะหัวหนาพรรคประชาธิปตย พรอมแกนนําพรรค ไดยกมือไหวขอโทษระหวางการแถลงขาวกรณี 

มีผูเสียหายหลายรายกลาวหานายปริญญ พานิชภักดิ์ อดีตรองหัวหนาพรรค กระทําการลวงละเมิดทางเพศ ที่พรรคประชาธิปตย

‘จุรินทร’รับผิดชอบปมฉาว‘ปริญญ’/นายกฯใหกําลังใจ
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ปมรอน ‘บิ๊กตู’ เตรียมรับมือ
สนามการเมืองหลังสงกรานต
ปมรอน ‘บิ๊กตู’ เตรียมรับมือ
สนามการเมืองหลังสงกรานต

             
|

จอเลิก‘ไทยแลนดพาส’ปรับโซนสี
ไทยโพสต • ไทยดับนิวไฮ 129 ราย ปวย

เพิ่ม 1.6 หม� นคน นายกฯ รับขยับปลดล็อก

มาตรการโควิดเร็วขึ้น หลังสถิติคนเขาไทย

ติดเชื้อนอยมาก ศบค.ชุดใหญ 22 เม.ย. จอ

คลายล็อกเขาประเทศ ยกเลิก “ไทยแลนด                                                              

พาส” ปรับโซนสีโควิด สธ.คาดปอดอักเสบ-

ใสทอชวยหายใจคอยๆ เพิ่มขึ้น ตน พ.ค. 

ทะลุพันคน

เม� อวันที่ 19 เมษายน ศูนยบริหาร

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ                       

ไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถาน 

การณ โควิด-19 ในประเทศไทยวา พบผูติด

เชื้อรายใหม 16,891 ราย ติดเชื้อในประ 

เทศ 16,787 ราย มาจากระบบเฝาระวัง

และระบบบริการ 16,769 ราย, มาจาก

การคนหาเชิงรุกในชุมชน 18 ราย, มาจาก

เรือนจํา 19 ราย เปนผูเดินทางมาจากตาง

ประเทศ 85 ราย หายปวยเพิ่มขึ้น 24,927 

ราย อยูระหวางรักษา 197,349 ราย อาการ

หนัก 2,104 ราย ใสเคร� องชวยหายใจ 940                                                          

ราย เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 129 ราย เปนชาย 72 

ราย หญิง 57 ราย อายุ 60 ปขึ้นไป 91 ราย 

มีโรคเรื้อรัง 34 ราย 

ไทยโพสต • “จุรินทร” เสียงสั่นกราบ

ขอโทษ ปชช. ปมฉาว “ปริญญ” ทําพรรค

เสียหาย รับเปนคนพาเขา ปชป. ขอรับ

ผิดชอบลาออก 2 ประธานบอรดดานเพศ    

พรอมตั้ง กก. 2 ชุดวางมาตรการปองกัน-

สอบไลนหลุดเร� องใตเตียงในพรรค “ดร.เอ”     

เชื่อสังคมแยกแยะได้ ไม่กระทบเลือกตั้ง

ผูวาฯ “บิ๊กตู” ใหกําลังใจพรรครวมเผชิญ

ปญหา “ตร.” เผยมีผูเสียหายแจงความแลว                                                          

14 ราย พบพฤติการณลอลวงกอเหตุคลาย

กัน ผงะ! มีบางรายบอกถูกวางยากอนขมขืน 

เรงรวบรวมหลักฐานขอหมายจับ 

ที่พรรคประชาธิปตย (ปชป.) วันที่ 

19 เม.ย. นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ รอง

นายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย ในฐานะ

หัวหนาพรรค ปชป., นายนิพนธ บุญญามณี 

รมช.มหาดไทย ในฐานะรองหัวหนาพรรค 

และนายเฉลิมชัย ศรีออน รมว.เกษตรและ

สหกรณ ในฐานะเลขาธิการพรรค รวมกัน

แถลงขาวกรณีมีผูเสียหายหลายรายกลาว

หานายปริญญ พานิชภักดิ์ อดีตรองหัวหนา

พรรค ปชป. กระทําการลวงละเมิดทางเพศ

นายจุรินทรกลาววา รูสึกเสียใจอยาง

สุดซ้ึงกับเหตุการณท่ีเกิดข้ึน และกราบขอโทษ

ตอทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในกรณีที่เกี่ยวของมาถึง

บุคลากรของพรรค ในฐานะหัวหนาพรรค 

ขอเรียนวาตนมีสวนสําคัญนํานายปริญญ

เขาพรรค แมกระบวนการจะตองผานการ

พิจารณาของคณะกรรมการบริหารพรรค 

(กก.บห.) และตองไดลงคะแนนในที่ประชุม

ใหญก็ตาม เม� อเกิดเหตุการณในยุคท่ีตนเปน

หัวหนา หนีไมพนตองรับผิดชอบ และหนีไม

พนตองรวมกับคณะกรรมการบริหารพรรค

แกไขปญหาใหดีที่สุด

วันแยๆ ของประชาธิปตย

ไทยโพสต • ศาลฎีกาออกหมายจับยิ่ง

ลักษณอีกใบ หนีคดีจัดโรดโชวไทยแลนด 

2020 นัดตรวจหลักฐาน 12 ก.ย. “พิธา” 

ใหถอยคํา กกต. ปดลมลางการปกครอง  

“นิพนธ” แจงไทมไลนเพิกถอนสิทธิ น.ส.3 ก.                                                         

“ธนาธร-แม่” ยันไม่ ได้แทรกแซงกลั ่น

แกลง

ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารง

ตําแหน�งทางการเมือง สนามหลวง เม� อ

วันที่ 19 เมษายน เวลา 09.30 น. ศาลนัด

พิจารณาคดีครั้งเเรก (สอบคําใหการ) ใน

คดีที่คณะกรรมการปองกันและปราบปราม

การทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ย� นฟอง น.ส.ยิ่ง

ลักษณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี จําเลย

ที่ 1 และพวก รวม 6 ราย ขอหาปฏิบัติหรือ

ละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ

จะคุยกับประชาชนในนามของรัฐบาล ซึ่ง

จริงๆ แลวหลายๆ ฝายอยากรูอยากทราบ

ตรงนี้ ทั้งภาคเอกชน ธุรกิจตางๆ ที่อยาก

สอบถามรัฐบาล จึงอยากเปดเวทีตรงนี้ให                                                       

เขา และเราจะจัดคนไปชี้แจงพรอมรับฟง                                                      

ปญหาและนํามาสูการหาวิธีการแกไขเปน 

การรับฟงทั้งสองทาง

ไทยโพสต • “บิ๊กตู” เตรียมมอบนโยบาย

เวทีเสวนารัฐบาลดวยตัวเอง กอนสงคณะ

ทํางานเดินสายชี้แจง-รับฟง ปชช. โวเข็น 

กม.เขาสภากวา 100 ฉบับ ย้ําไมใชศัตรูคู

แคนใคร ปใหมแลวขอเปนปแหงการเริ่มตน 

อยาใหขัดแยงกันจะแกปญหายากขึ้น ยัน 

“เสกสกล” ลาออกเองไมอยากใหนายกฯ เสีย

หาย “วิษณุ” แจง ครม. รัฐบาลหมดวาระ 

23 มี.ค.66 “ชัยวุฒิ” แจง “วิเชียร” ท้ิง พปชร. 

เหตุสนิท “อุตตม-สนธิรัตน” ไมมีขัดแยงภาย 

ใน “ชทพ.” จัดประชุมใหญ 24 เม.ย. 

เม� อวันอังคาร ท่ีทําเนียบรัฐบาล  พล.อ.               

ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ 

รมว.กลาโหม เปนประธานการประชุมคณะ

รัฐมนตรี (ครม.) โดยมีรัฐมนตรีหลายคน

ติดภารกิจ อาทิ พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ 

รองนายกรัฐมนตรี ลาการประชุม ซึ่งมีราย 

งานวาอยูระหวางการพักผอนชวงวันหยุด

ยาวเปนการสวนตัวที่ประเทศอังกฤษ ขณะ

ที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ 

รมว.สาธารณสุข และนายวราวุธ ศิลปอาชา 

รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ลาการประชุม เน� องจากมีภารกิจตางจังหวัด 

ขณะท่ีนายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ รองนายกฯ 

และ รมว.พาณิชย ในฐานะหัวหนาพรรค

ประชาธิปตย (ปชป.) ติดแถลงขาวดวนที่

พรรคในชวงเชา

ภายหลังการประชุม พล.อ.ประยุทธ 

ใหสัมภาษณถึงเจตนารมณในการเปดเวที

เสวนาของรัฐบาลในชวงเดือน พ.ค.นี้วา 

ขณะนี้กําลังเตรียมการดําเนินการอยู อยาก

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันพุธที่  20  เมษายน  พ.ศ. 2565  แรม  4  ค่ํา  เดือน  5  ปขาล

อานตอหนา 15 อานตอหนา 16

อานตอหนา 15

อานตอหนา 16

อานตอหนา 16

ปที่ 26 ฉบับที่ 9289

อิสรภาพแหงความคิด

ศาลสั่งจับ‘ปู’

คดีจัดโรดโชว

พิธาแจงกกต.
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2 ในประเทศ

บถอยหลังเดือนเมษาฯ กอนกาวสูเดือนพฤษภาคมที่รอน

ระอุมากกว่าหลายเท่า เมื่อสนามการเมืองขยับกันถ้วน

หนา ให “บิ๊กตู” พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมตองตั้งรับ โดยเฉพาะ

ตั้งแตวันที่ 22 พฤษภาคมเปนตนไป มีไทม ไลนสนามการเมืองและ

งานสําคัญๆ ที่ พล.อ.ประยุทธตองเผชิญไปจนถึงปลายป 

ประเดิมดวยศึกซักฟอกที่กําลังจะเกิดขึ้น จากการเปดสมัย

ประชุมสามัญประจําปครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 22 พฤษภาคม ถึงวัน

ที่ 18 กันยายน 2565 ตามรัฐธรรมนูญกําหนดไว 

ซึ่งรอบนี้ฝายคานประกาศเตรียมอภิปรายไมไววางใจรัฐมนตรี

เปนรายบุคคล ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 151 มาเปนอยางดี โดยจะย� น

อภิปรายทันทีเม� อเปดสมัยประชุม ไมวาจะเร� องงบประมาณ กฎหมาย

ลูก วาระการดํารงตําแหน�งของนายกรัฐมนตรี รวมถึงเร� องเศรษฐกิจ

ปากทอง ความลมเหลวตางๆ ที่พรอมจะยกขึ้นมาซักฟอกรัฐบาลไดทุก

เม� อ พรอมวางตัวผูอภิปรายที่อาจใชคนไมมาก แตขูวารอบนี้เลือกคนที่

มีทักษะขั้นสูงมาขึ้นซักฟอกรัฐบาลดวย 

การรับศึกซักฟอกรอบนี้ถือเปนครั้งที่ 4 ของรัฐบาล พล.อ. 

ประยุทธ หลังผานมาแลว 3 ครั้ง ซึ่งเกิดแรงกระเพ� อมภายในรัฐบาล

ไมนอย และครั้งนี้ถือเปนปสุดทายของรัฐบาลกอนครบวาระ จึงเช� อ

วาอาจเกิดสถานการณที่บีบรัดให พล.อ.ประยุทธตองหนักใจมากกวา

ทุกครั้ง 

นอกจากนี้ ในวันดังกลาวยังตรงกับวันครบรอบ “รัฐประ                                                               

หาร” 22 พฤษภาคม 2557 ของคณะรักษาความสงบแหงชาติ  

(คสช.) โดยการนําของ พล.อ.ประยุทธ ที่ขณะนั้นเปนหัวหนาคณะ

รัฐประหารโคนรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี   

ซึ่งนับเปนรัฐประหารครั้งที่ 13 ในประวัติศาสตรไทย หลังเกิดวิกฤต

การเมืองเพ� อคัดคานรางพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม และอิทธิพล

ของ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในการเมืองไทย 

จนเม� อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 มีการประกาศใชรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ.2557 ซ่ึงใหมีสภานิติบัญญัติ                                                                                   

แหงชาติทําหนาที่แทนสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา และ

วันที่ 21 สิงหาคม2557 สภาฯ มีมติเลือก พล.อ.ประยุทธเปนนายก

รัฐมนตรีอยูมาจนถึงปจจุบัน 

ซึ่งในหวงดังกลาวตองจับตาการเคล� อนไหวของนักประชาธิป 

ไตย และกลุมตางๆ ที่อาจโหนกระแสรวบตึงรัฐบาล ผสมโรงไปกับเวที

สภาที่กําลังจะเกิดขึ้นก็เปนได

นอกจากนี้ วันที่ 22 พฤษภาคม ยังเปนวันเลือกตั้ง “ผูวาราช 

การกรุงเทพมหานคร” ที่ขณะนี้เริ่มตีกลองลงสนามโกยคะแนนเสียง

กันแล้ว ซึ่งรอบนี้คาดว่าประชาชนจะมีความตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์

เลือกตั้งกันคึกคัก หลังวางเวนการมีผูวาราชการกรุงเทพมหานครที่มา

จากการเลือกตั้งของประชาชนมานานถึง 9 ป อยางไรก็ตาม กอน

หนานี้หลายฝายจับตาการลงพื้นที่ของ พล.อ.ประยุทธ ในชวงนี้วา

แฝงโฆษณาเชียรผูสมัครคนใดหรือไม และแน�นอนวาศึกเลือกตั้งผูวาฯ 

ครั้งนี้ จะฉายภาพชัดของการเมืองทองถิ่นไปจนถึงภาพการเมืองใหญ

ที่จะเกิดขึ้นในการเลือกตั้งครั้งตอไปดวย 

ขณะที่ในป 2565 ยังมีอีกงานใหญที่ทุกคนจับตา คือประเทศไทย

เปนเจาภาพจัดการประชุมผูนําเขตเศรษฐกิจเอเปก (APEC 2022) และ                                                                                

มีการประชุมที่เกี่ยวของตลอดทั้งป โดย พล.อ.ประยุทธมั่นใจวาจะ

สามารถนําทัพคณะรัฐมนตรี (ครม.) อยูจนครบวาระถึงการจัดประชุม

ดังกลาวได 

สําหรับไทม ไลนในหวงการประชุมเอเปกนี้ เริ่มตั้งแตปลายป                                                                           

2564 แลว และการประชุมถัดไปที่สําคัญๆ เชน วันที่ 9-19 พฤษภาคม  

การประชุมเจาหนาที่อาวุโสครั้งที่ 2 (SOM 2) และการประชุมที่

เกี่ยวของ ที่กรุงเทพฯ วันที่ 21-22 พฤษภาคม การประชุมรัฐมนตรี

ดานการคา (MRT) ที่กรุงเทพฯ วันที่ 7-21 สิงหาคม การประชุมเจา

หนาที่อาวุโส ครั้งที่ 3 (SOM 3) และการประชุมที่เกี่ยวของ ที่เชียงใหม 

วันที่ 14-20 สิงหาคม การประชุมรัฐมนตรีการทองเที่ยวเอเปก 

ครั้งที่ 11 (TMM) และการประชุมคณะทํางานการทองเที่ยวเอเปก ครั้ง

ที่ 60 (TWG) ที่กรุงเทพฯ วันที่ 19-21 ตุลาคม การประชุมรัฐมนตรี คลัง

เอเปก (FMM) ผานระบบออนไลน จากนั้นวันที่ 14-19 พฤศจิกายน                                                                                        

สัปดาหผูนําเศรษฐกิจเอเปก (APEC Economic Leaders’ Week :                                                                                                        

AELW) ที่กรุงเทพฯ และวันที่ 18-19 พฤศจิกายน การประชุมสุดยอด 

ผูนําเอเปก ซึ่งเปนเวทีใหญที่ พล.อ.ประยุทธจะไดตอนรับบรรดาผูนํา

นานาประเทศอยางสมเกียรติ

นอกจากนี้ ในชวงที่ ไทยดํารงตําแหน�งเจาภาพการประชุม                                  

เอเปก ยังเปนชวงเดียวกับที่ ไทยไดรับไมตอเปนเจาภาพการประชุม

ระดับรัฐมนตรีความริเริ่มแหงอาวเบงกอล สําหรับความรวม                                                                                                    

มือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ หรือบิมสเทค  

(BIMSTEC) ในป 2565 ตอจากศรีลังกา โดยผูนําของประเทศ                                                                                          

สมาชิกบิมสเทค ไดแก บังกลาเทศ ภูฏาน อินเดีย เมียนมา เนปาล  

ศรีลังกา และไทย 

ซึ่งในชวงดังกลาวจะเปนโอกาสที่ไทยอยูในฐานะผูนําที่ควบคุม

ทิศทางของกรอบความรวมมือดานเศรษฐกิจทั้ง 2 กรอบ จึงเปนอีก

งานใหญที่ทาทายความสามารถของผูนํารัฐบาล กอนจะครบวาระตาม

กฎหมาย ในชวงเดือนมีนาคม 2566 นี้

คงตองรอดูวา พล.อ.ประยุทธจะฝาฟนฝากหนามและมรสุม

ไปไดอยางราบร� นจนครบเทอมหรือไม คงตองรอดูกันตอไป.

ปมรอน ‘บิ๊กตู’ เตรียมรับมือ

สนามการเมืองหลังสงกรานตคลิปหวย-ขมขืน

กับการแกไขรัฐธรรมนูญ

ดือนเมษายน ปพุทธศักราช 2565 ตองบันทึกไววา

เปนเดือนแหงประวัติศาสตรทางการเมืองก็วาได 

เพราะนอกจากความรอนแรงในดานอุณหภูมิเปน

นิจสิน ยังเปนเดือนแหงความรอนแรงทางการเมือง 

และถือเปนปรากฏการณใหมในแวดวงการเมืองไทยในยุคส� อ

สังคมออนไลนครองโลกดวย เพราะไดเกิดเหตุการณอื้อฉาว

ติดๆ กันมา แลวผูที่เกี่ยวของตางพรอมใจแสดงความสํานึก

และแสดงสปริตความรับผิดชอบใหกับสังคม แมบางกรณีจะ

รวดเร็วปานกามนิตหนุม และบางกรณีจะทอดระยะเวลาบาง 

โดยในเร� องคลิปเสียงของนายเสกสกล อัตถาวงศ อดีต

ผูชวยรัฐมนตรีประจํานายกรัฐมนตรี และ น.ส.จุรีพร สินธุไพร 

ขาราชการการเมืองประจําสํานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ในเรื่องสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้น นายเสกสกลก็ได้แถลงลา

ออกจากตําแหน�งผูชวยรัฐมนตรีประจํานายกรัฐมนตรี และ

ตําแหน�งประธานคณะอนุกรรมการขับเคล� อนการแกไขปญหา

การเสนอขายหรือขายสลากกินแบงรัฐบาลในราคาเกินกวาที่

กําหนดในสลากกินแบงรัฐบาลไปแลว

สวนคดีวาดวยการกระทําอนาจาร ขมขืนกระทําชําเรา

ที่ลาสุดมีผูเสียหายย� นฟองแลวรวม 14 รายนั้น นายปริญญ 

พานิชภักดิ์ อดีตรองหัวหนาพรรคประชาธิปตย (ปชป.) ก็ได

ประกาศลาออกจากพรรคทันทีหลังขาวเกิดขึ้นเพียง 1 วัน และ

ลาสุดเม� อวันที่ 19 เมษายน นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ รอง

นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย ในฐานะ

หัวหนาพรรคประชาธิปตยก็ไดแถลงขอโทษตอสังคมและแสดง

ความเสียใจอยางสุดซึ้ง รวมทั้งประกาศลาออกจาก 2 ตําแหน�ง

คือ ประธานคณะกรรมการสงเสริมความเทาเทียมระหวาง

เพศ และประธานคณะกรรมการยุทธศาสตรและนโยบายสตรี

แหงชาติ 

การแสดงความรับผิดชอบของนายจุรินทร และพรรค

ประชาธิปตยถือเปนการผอนหนักใหเปนเบาไดในทางหนึ่ง แม

มีเสียงเรียกรองใหถึงขั้นนายจุรินทรลาออกจากหัวหนาพรรค

ไปเลย ซึ่งหากมองตามสภาพความเปนจริงก็ดูเหมือนเปนขอ

เรียกรองที่หนักขอ และเปนเกมการเมืองเสียมากกวา เพราะ

อยาลืมที่ผานมาก็มีขาวพรรคการเมืองบางพรรคที่สมาชิกคา

ยาบา ยาไอซ หรือแมแตกรณีหัวหนาพรรคการเมืองที่ตบตี

ภรรยา หรือแมของลูก แตก็ยังไมเห็นเรียกรองใหแสดงความ

รับผิดชอบแตประการใดเลย การเรียกรองเร� องสปริตจึงตอง

มีจุดที่เรียกวาพอเหมาะพอควร มิใชไดคืบเอาศอกหรือเลือก

ที่รักมักที่ชัง 

ในขณะที่นักการเมืองยุค 5จี แสดงความรับผิดชอบ

ในเบื้องตนกับการกระทําไปแลว แตดูเหมือนในการแก ไข

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะรางพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง (ฉบับที่...) พ.ศ....

กลับสวนกระแสสังคม โดยเฉพาะรางแกไขของนายอนันต ผล

อํานวย ส.ส.กําแพงเพชร พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ที่เสนอ

ขอแรกใหแกไขเพิ่มเติมและลักษณะตองหามของผูอาจรวมกัน

ดําเนินการเพ� อจัดตั้งพรรคการเมือง (แกไขเพิ่มเติมมาตรา 9 

วรรคหนึ่ง) และขอ 3 คือแกไขเพิ่มเติมคุณสมบัติและลักษณะ

ตองหามของการเปนสมาชิกพรรคการเมือง (แกไขเพิ่มเติม

มาตรา 24) หรือภาษาชาวบานที่เขาใจงายๆ คือการแกไขให

งายขึ้น และไมเครงครัดมากเหมือนที่ผานมา

งานนี้เราก็หวังวาการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทั้ง 2 ฉบับ 

ที่มีนายสาธิต ปตุเตชะ รัฐมนตรีชวยวาการสาธารณสุข พึง

นําบทเรียนสดๆ รอนๆ ทั้ง 2 เร� องมาเปนบทเรียน และขอ

นอมนําพระบรมราโชวาทพอหลวงรัชกาลที่ 9 ในพิธีเปดงาน

ชุมนุมลูกเสือแหงชาติ ครั้งที่ 6 ณ คายลูกเสือวชิราวุธ อําเภอ

ศรีราชา จังหวัดชลบุรี เม� อวันที่ 11 ธันวาคม 2512 มาเตือน

ความทรงจําวา “ในบานเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมี

ใครจะทําใหทุกคนเปนคนดี ไดทั้งหมด การทําใหบานเมืองมี

ความปรกติสุขเรียบรอย จึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี หาก

แตอยูที่การสงเสริมคนดี ใหคนดี ไดปกครองบานเมือง และ

ควบคุมคนไมดี ไมใหมีอํานาจ ไมใหกอความเดือดรอนวุนวาย

ได” ฉะนั้นรัฐธรรมนูญซึ่งเปนตัวบทกฎหมายสูงสุดจึงน�าจะ

เปนประการดานแรกที่จะขจัดคนไมดี ไม ใหเขามาวุนวายใน

บานเมืองมิใชเหรอ.

เ

นั

นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ

หัวหนาพรรคประชาธิปตย

“ผมมีสวนสําคัญนํานายปริญญ  พานิชภักดิ์ เขาพรรค 

แมกระบวนการจะตองผานการพิจารณาของคณะกรรมการ

บริหารพรรค และตองไดลงคะแนนในที่ประชุมใหญก็ตาม เม� อ

เกิดเหตุการณในยุคที่ตนเปนหัวหนา หนีไมพนตองรับผิดชอบ”.

ามไทม ไลนคดีการเสียชีวิตของดาราสาว “แตงโม” นิดา 

พัชรวีระพงษ จะครบกําหนดสรุปสํานวนวันที่ 24 เม.ย.นี้ 

แตถามีเหตุสงสัยในคดีหลักฐานยังไมครบถวนสมบูรณ 

ตองสอบเพิ่มเติมพนักงานสอบสวนสามารถขอขยายเวลาไดอีก แตเทา

ที่ดูการทํางานของเจาหนาที่ตํารวจแลวน�าจะสรุปสํานวนไดตามระยะ

เวลาที่กําหนด

พยานหลักฐานทุกอยางถูกนํามาประมวลในรูปแบบของคณะ

ทํางาน พยานบุคคลมีการสอบปากคําไปเกือบ 200 ปาก ทั้งที่เปนผู

กลาวหา ผูตองหา ประจักษพยาน พยานแวดลอม ผู

เชี่ยวชาญ วัตถุพยานทั้งที่เปนคลิปกลองวงจรปดตลอด

ทั้งสองฝงแมน้ําเจาพระยา และสถานที่เกี่ยวของ 70 

ตัวกวา 200 ไฟล รวมทั้งโทรศัพทมือถือ 3 เคร� องใน

การสนทนาติดตอในระหวางกอนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ 

และหลังเกิดเหตุ 14 คลิป และวัตถุพยานอ� นๆ อีก 40 

รายการ 50 กวาชิ้น รายงานผลจากนิติวิทยาศาสตร และ

ผลการผาชันสูตรทั้ง 2 รอบ ชี้เปนคดีอุบัติเหตุ

จากพยานหลักฐานทั้งหมด คณะพนักงานสอบ 

สวนดําเนินคดีกับบุคคลบนเรือที่ประกอบไปดวย 1.“ปอ” 

ตนุภัทร เลิศทวีวิทย เจาของเรือถูกดําเนินคดี 5 ขอหา 

คือ กระทําการประมาทเปนเหตุใหผูอ� นถึงแกความตาย, 

พ.ร.บ.การเดินเรือ ขับเรือโดยไมมีใบอนุญาต, พ.ร.บ.การ

เดินเรือ ใชเรือที่ใบอนุญาตสิ้นสุด, ใหการเท็จ, พ.ร.บ.การ

เดินเรือ ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงแมน้ํา 2.“โรเบิรต” 

นายไพบูลย ตรีกาญจนานันท จํานวน 4 

ขอหา กระทําการประมาทเปนเหตุใหผูอ� น

เสียชีวิต, พ.ร.บ.การเดินเรือ ขับเรือโดยไมมี

ใบอนุญาต, พ.ร.บ.การเดินเรือ ใชเรือที่มีใบ

อนุญาตสิ้นอายุ, พ.ร.บ.การเดินเรือ ทิ้งสิ่ง

ปฏิกูลลงแมน้ํา

3.”จอบ” นิทัศน กีรติสุทธิสาธร เพ� อน

ของโรเบิรต ถูกดําเนินคดี 2 ขอหา ทําลาย

หลักฐานและ พ.ร.บ.การเดินเรือ ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงแมน้ําลําคลอง 

4.“แซน” วิศาพัช มโนมัยรัตน ที่อางวาแตงโมนั่งฉี่ทายเรือ ถูก

ดําเนินคดีขอหาประมาททําใหผูอ� นถึงแกความตาย 5.“กระติก” อิจ                         

ศรินทร จุฑาสุขสวัสดิ์ ผูจัดการสวนตัวแตงโม ผิดขอหาใหการเท็จ

แตละคนถูกแจงขอหาไปตามพฤติการณ “นอกเฟรม” แจง

ขอหานายเอ็ม เจาของรานอาหาร ที่เปนกุนซืออยูเบื้องหลังกํากับบท

ใหคดีเพ� อใหคนบนเรือทั้ง 5 พนผิด หลังรางแตงโมจมหายในแมน้ํา

เจาพระยา แตไมวายพนผิด ชิงเขารายงานตัวรับทราบขอหา ใหการ

เท็จ, ยุยงสงเสริมใหกระทําความผิดและทําลายหลักฐาน

คดีนี้สะทอนปญหาหลายๆ อยางในสังคมไทย นับตั้งแต

กระบวนการยุติธรรม ที่ตํารวจซึ่งเปนตนทาง มันมีอะไรที่แปลกที่เปน

ความลับไปหมด นับตั้งแตรางดาราสาวแตงโมสูญหาย พยานบนเรือ

ทั้ง 5 ทั้งที่จะรีบแจงความชวยคนหา กลับโทรศัพทหาทนาย หานักการ

เมือง กอนที่ทุกคนจะรีบเดินทางกลับหนาตาเฉย คนตายทั้งคนกลับไม

เหลียวแล ซึ่งสอพิรุธ

ขนาดที่ตํารวจก็ยิ่งสอพิรุธกวาอีก ไมมีการสอบปากคําพยานใน

ทันที ไมมีการตรวจวัดแอลกอฮอลหรือสารเสพติด เรือลําที่เกิดเหตุ 

ซึ่งเปนของกลางไมถูกอายัด ถูกปลอยเวลาผานไปกวา 2 วัน ถึงมีการ

ตรวจสอบหลักฐาน สอบปากคํา วัดแอลกอฮอล แลวพยานหลักฐาน

ที่ไหนจะหลงเหลือ เม� อคนบนเรือตั้งใจจะบิดเบือนหลักฐานตั้งแตตน

เชนเดียวกับการเสียชีวิตของดาราสาว ซึ่งเกิด

ขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ สภ.เมืองนนทบุรี โดยตองสง

ศพชันสูตรที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร รพ.ธรรมศาสตร 

กระทรวงยุติธรรม แตศพกลับถูกนําไปที่นิติเวช รพ. 

ตํารวจ ยิ่งสรางความสงสัย ถึงผลผาออกมาแลวยัง

เปนที่สงสัย ประชาชนไมเช� อผลตรวจจนตองมีการผาชันสูตรรอบ 2 

ที่ รพ.ธรรมศาสตร

 ยิ่งประเด็นบาดแผลขนาดใหญที่เกิดขึ้นที่ขาขวาของดาราสาว 

จนปานนี้ยังสรุปไมไดวาเกิดจากอะไร มีเพียงขอชี้แจงเกิดจากของมี

คม ไมทราบมาจากวัตถุใด สวนสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากการขาด

อากาศหายใจ

คดีนี้แทบเปนวาระแหงชาติ พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายก

รัฐมนตรี สั่งการไปยังสํานักงานตํารวจแหงชาติ ใหเรงรัดคลี่คลายคดี

ใหได โดยเร็ว โดยยึดหลักนิติวิทยาศาสตรตอบคําถามสังคมใหไดทุก

ประเด็น “บิ๊กปด” พล.ต.อ.สุวัฒน แจงยอดสุข ผบ.ตร. อาจารยดาน

นักสืบ ระดมเจาหนาที่ฝายสืบสวนฝมือดีจากนครบาลลงไปชวย ฝาย

สืบสวนตํารวจภูธรภาค 1 และสืบสวนพื้นที่ เรงไขปมการเสียชีวิตและ

ใหรายงานใหทราบความคืบหนาตลอดเวลา

“ตํารวจ” แทบกลายเปนผูราย ตลอดระยะเวลาทําคดี สังคม

ตั้งคําถามวาชวยปกปองคนผิดหรือไม ถาเปนตาสีตาสาจะเปนอยางไร 

ซึ่งก็ไมผิดที่สังคมจะตั้งขอสงสัย เม� อคนบนเรือแตละคนไมธรรมดา มี

คอนเนกชันกับนักการเมือง คนในรัฐบาล เปนลูกเปนหลานตํารวจ

ใหญ มีหนามีตาในแวดวงสังคม สังคมโซเชียล ทะแนะ ทนายตองออก

มาหาหลักฐานกันเอง ความกดดันตกไปอยูที่ตํารวจ “ผบ.ตร.” ถึงกับ

ตองออกมาชี้แจง ตํารวจทํางานดวยหลักฐาน ไมไดทํางานตามโซเชียล                                                                                      

หลักฐานชิ้นใดชิ้นหนึ่งไมสามารถสรุปได ตองดูองคประกอบหลาย

อยางรวมกัน

ตอกย้ําวามันตองมีอะไรในกอไผ การคลี่คลายคดีสืบสวน-

สอบสวนแจงขอหาจับกุม มีเพียงตํารวจหน�วยงานเดียวที่กุมไว

ทั้งหมด กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอสไอ, คณะกรรมาธิการ 

(กมธ.) สิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุมครองผูบริโภค 

วุฒิสภาที่นําโดย นายสมชาย แสวงการ, แพทยหญิงคุณหญิงพร

ทิพย โรจนสุนันท สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) และอดีตผูอํานวยการ

สถาบันนิติวิทยาศาสตร เขามาตรวจสอบการทําคดี ถูกแมดารา

สาว “กันทา” เขี่ยพนทางไมใหเขาไปยุงเกี่ยวกับการทําคดี เช� อมือ

ตํารวจวาจะสามารถคลี่คลายคดีได

แมปริศนาคดีนี้เริ่มจะแงมออกมาทีละนิด หลังจากที่ 

“กระติก” อิจศรินทร หนึ่งในตัวละครออกมายอมรับสารภาพวา

ใหการเท็จตั้งแตแรก จนนําไปสูการดําเนินคดีกับ “เอ็ม” ผูบงการ 

และมีผลตอรูปคดีทั้งสํานวน เม� ออีก 4 คนบนเรือยังใหการปฏิเสธ 

พนักงานสอบสวนไดนําตัว “กระติก” สงฟองศาลแขวงจังหวัด

นนทบุรี แตอัยการตีกลับใหไปพนักงานสอบสวนสอบเพิ่ม เพราะ

เหตุคดีซับซ้อน เชื่อมโยงการตายของ “แตงโม” หากภายหลังพบ

ขอหาหนัก จะไมสามารถสงฟองซ้ําไดอีก ซึ่งก็ถูกสังคมมองวาเรงรีบ

ปดสํานวนคดีของกระติกเพ� อกันตัวไวเปนพยาน

การทํางานของตํารวจ หมอพรทิพย ได โพสตเฟชบุกสะทอน

ปญหา “ตาชั่งเปรียบเชนกฎหมาย ความเที่ยงตรงอยูที่คนใสน้ําหนัก 

เปนอีกครั้งที่สังคมไดเห็นชองวางชองโหวในระบบที่ผูมีหนาที่เลือกใช 

บทบาทอัยการในครั้งนี้ (คดีแตงโม) เปนทางออกที่สําคัญในการสราง

การถวงดุลอํานาจการสอบสวนที่มีอยูในขอกําหนดของรัฐธรรมนูญ 

2560 ที่ใหอัยการถวงดุลอํานาจการสอบสวน แต พ.ร.บ.สอบสวนคดี

อาญาที่กําหนดบทบาทใหอัยการทําหนาที่นี้ http://web.krisdika.go.th/

data/news/news13167.pdf ถูกรัฐบาลยุติดวยเพราะถูกคัดคาน คดีนี้

คงปดไดไมงาย เพราะสะทอนปญหาในกระบวนการยุติธรรมทอนตน

มากมาย #ปญหาในกระบวนการยุติธรรม”

เชนเดียวกัน นักวิชาการผูมีสวนเกี่ยวของไดพยายามผลักดัน

ใหมีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะตํารวจที่รวมศูนย

อํานาจ ตองใหอัยการเขามาตรวจสอบและควบคุมการสอบสวนคดี

สําคัญทันที เพราะอัยการเพียงแตรอสํานวนสอบสวน ไมมีโอกาส

ไดเห็นพยานหลักฐานและสถานที่เกิดเหตุ ยกระดับกระบวนการ

ยุติธรรมไทย

หนึ่งชีวิตที่เสียไปถาไมใช “แตงโม” กระบวนการสอบสวนจะ

ไปในทิศทางใด ในฐานะประชาชนทั่วไปจะไดรับความยุติธรรมแคไหน 

หรือถาไมมีกระแสสังคมที่คอยจับจองพยานหลักฐานใน

สํานวนจะมีแคไหน ไปถึงอัยการ-ศาล จะสามารถเอาคนผิดมา

ลงโทษไดหรือไม สุดทายถาเม� อถึงวันสรุปสํานวน ทุกคําถามขอสงสัย

ตองมีคําตอบ!!!

คดี‘แตงโม’กระทุงตนทางยุติธรรมไทย

จับตาบทสรุปถึงเวลาปฏิรูปแลวหรือยัง

ต
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3บทความ-ในประเทศ

งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไทย เปล่ียนจากปีฉลูเข้าสู่ปีขาล 

“ประชาธิปัตย์” กระอัก เจอแต่เรื่อง

ประเด็น “ปริญญ์ พานิชภักด์ิ” อดีตรองหัวหน้าพรรค เป็น

เรื่องทอล์กออฟเดอะทาวน์ ฉาวโฉ่ท่ัวท้ังประเทศ การลาออกของ

เจ้าตัวพ้น ปชป.ทุกตำาแหน่ง เป็นการรับผิดชอบเพื่อไปพิสูจน์ข้อ

กล่าวหาล่วงละเมิดทางเพศตามกระบวนการยุติธรรม ยังไม่พอ

ในเวลาน้ันสังคมจับตารอดูท่าทีของ “จุรินทร์ ลักษณวิ

ศิษฏ์” ในฐานะหัวหน้าพรรค จะออกมาอย่างไร แต่ก็ไร้ว่ีแวว จน

กระท่ัง “ดร.รัชดา ธนาดิเรก” กรรมการบริหารพรรค จึงออกมา

เป็นหน่วยกล้าตายแทน

ต่อมา “จุรินทร์” ถึงได้ออก

มาย้ำาคำาพูดของ “รัชดา” ว่าไม่

ปกป้องผู้กระทำาผิด ไม่แทรกแซง 

ต่อต้านการใช้ความรุนแรง แต่

ไม่เอ่ยคำา “ขอโทษ” สักคำา ซ้ำา

ร้ายผู้บริหารพรรคบางคนก็ว่า

เป็นเรื่องเฉพาะส่วนบุคคล ไม่

เก่ียวข้องกับพรรค

ทำาให้กระแสสังคมเรียก

ร้อง กดดันให้คณะกรรมการ

บริหารแสดงความรับผิดชอบ

ขณะท่ีบุคลากรในพรรค

ก็รู้สึกจุกอยู่ในอก ส่ิงท่ีพรรคได้

สร้าง ได้สะสมมาต้องพังทลายกับเรื่องน้ี ส่วนแฟนคลับ ปชป.ก็

รู้สึกศรัทธาและเชื่อถือพรรคน้อยลง  

จนกระท่ังเมื่อวานน้ี (19 เม.ย.) “หัวหน้าจุรินทร์” ออก

มาเคลื่อนไหวอีกคร้ัง ขนผู้บริหารพรรคส่วนหน่ึงมาร่วมแถลง

ข่าวด้วย ขอโทษสังคม และยอมรับว่าตนเองเป็นส่วนสำาคัญท่ี

พา “ปริญญ์” เข้าพรรค

หลังจากน้ีก็ต้องรอดูว่าสังคมจะให้อภัย หรือสายเกินแก้

เสียแล้ว น่ีคือระเบิดลูกท่ีหน่ึง

ระเบิดลูกท่ีสอง อาจจะโดนข่าวเรื่องอย่างว่ากลบ แต่

ก็ดิสเครดิตพรรคได้เช่นกัน “เรืองไกร ลีกิจวัฒนะ” ยื่นเรื่อง

ต่อ ป.ป.ช.เขย่า “นิพนธ์ บุญญามณี” “เฉลิมชัย ศรีอ่อน” เรื่อง

ท่ีดิน ภ.บ.ท.5 นอกจากน้ียังขอให้สอบ “จักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์” 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ เด็กในมุ้ง “เส่ียต่อ เฉลิมชัย” ถือครองท่ีดิน 

ส.ป.ก.อีก   

เรียกว่า “ประชาธิปัตย์” เจอบอมบ์ระเบิดลูกใหญ่ๆ ท้ัง

น้ัน แบบน้ีส่งผลให้ “สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสด์ิ” ผู้สมัครผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร หาเสียงลำาบาก ไม่รู้คน กทม.จะคิดอย่างไร

อืม หวังว่าจากน้ีไปพรรคคงจะไม่เจอ “ขีปนาวุธ” นะ หุหุ.

มินน่ีเม้าธ์

โดนบอมบ์

ส่

จอ่ฟอ้งกลบั‘แรมโบ’้โยนขอ้หาอดัเสยีง

มิติ ‘ซอฟต์ เพาเวอร์’?

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

าวสารตอนน้ี หนักด้วยเรื่องทำาลายล้าง วันน้ี เบาด้วยเรื่อง

สร้างสรรค์กันซักนิด

“Soft Power”

กำาลังเป็นอีกเครื่องยนต์ ท่ีท้ังภาครัฐ-ภาคเอกชน ตื่นตัว-สนใจ 

ติดต้ังเพ่ิมเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศ

แต่เราเข้าใจเรื่องน้ีไปในทิศทางเดียวกันหรือยัง ผมก็ไม่แน่ใจ? 

พอดีได้อ่านท่ี “รศ.หริรักษ์ สูตะบุตร” และคุณ “ชาลอต 

โทณวณิก” ซ่ึงท้ัง ๒ เรียกว่า เป็นผู้มาก่อนกาล ซอฟต์ เพาเวอร์ใน

ไทย ได้โพสต์เป็นแง่คิด-มุมมองไว้ น่าศึกษาครับ

.............................

Harirak Sutabutr

............กรณี มิลลิหรือ ดนุภา คณาธีรกุล Rapper ชื่อดังของไทย 

ได้ข้ึนเวทีแสดงในงานมหกรรมดนตรี Coachella 2022 ท่ีสหรัฐอเมริกา 

ซ่ึงเป็นงานมหกรรมดนตรีท่ีย่ิงใหญ่ระดับโลก และได้นำาข้าว

เหนียวมะม่วงข้ึนกินโชว์บนเวที BBC ไทย พาดหัวทันทีว่า

“มิลลิ:เปิดประวัติแรปเปอร์ ไทยคนแรก บนเวที Coachella 

2022 ท่ีคร้ังหน่ึงทนายของประยุทธ์เคยแจ้งความหม่ินประมาท”

The Standard ออกบทความว่า ผลการโชว์กินข้าวเหนียว

มะม่วงของมิลลิ ทำาให้ยอดขายข้าวเหนียวมะม่วงของร้านต่างๆ ใน

ประเทศไทย พุ่งสูงข้ึนหลายเท่า

ฝ่าย 3 น้ิว ก็พากันออกมาอวยใน social media ในมุมต่างๆ กัน

ถ้วนหน้า บางคนก็ว่า เป็น soft power ท่ีได้ผลมาก และ soft power 

ไม่จำาเป็นต้องทำาอะไรท่ีเป็นไทยๆ ดูอย่างมิลลิ เป็นต้น 

คงยังจำากันได้ว่า ปลายปีท่ีแล้ว ลูกหนัง หรือ ศีตลา ลูกสาว ต้ัว 

ศรัณยู วงษ์กระจ่าง ได้รับคัดเลือกเข้าอยู่ในวง H1- Key ของเกาหลี 

และเป็นข่าวว่ากำาลังจะเปิดตัว กลับถูกคนกลุ่มเดียวกันประกาศแบน 

เพียงเพราะพ่อคือ คุณศรัณยู ออกไปข้ึนเวทีประท้วงรัฐบาลคุณย่ิง

ลักษณ์ร่วมกับ กปปส. 

และลูกหนังซ่ึงยังเด็กก็ออกไปด้วยกับคุณพ่อ ท้ังท่ีหากลูกหนัง

เกิดโด่งดังระดับโลกข้ึนมาเหมือน Lisa ก็จะสามารถใช้ soft power 

ทำาประโยชน์ให้ประเทศได้อีกมาก

การท่ีมิลลิได้ข้ึนแสดงในงานมหกรรมดนตรีระดับโลกก็ต้องนับ

เป็นเรื่องดี และเป็นการทำาชื่อเสียงให้ประเทศไทย แต่ก็อย่าได้อวย

กันจนเกินจริงไป 

เพราะมิลลิไม่ได้ข้ึนแสดงเพราะความสามารถและชื่อเสียงของ

ตัวเองล้วนๆ 

แต่ได้ข้ึนแสดงก็เพราะ มีผู้ท่ีรู้จักกับเจ้าของบริษัท 88 Rising 

ซ่ึงเป็นบริษัทค่ายเพลงระดับโลกช่วยแนะนำา และ 88 Rising คงจะ

เห็นแววของมิลลิ จึงผลักดันให้ได้ข้ึนแสดงในงาน Coachella 2022 

ประมาณ 6 นาที 

ซ่ึงก่อนหน้าน้ี มิลลิไม่ได้เป็นท่ีรู้จักในระดับนานาชาติแต่อย่างใด 

การแสดงของมิลลิ แม้จะเป็นเรื่องดีและเป็นการสร้างชื่อ

และผมได้เคยร่วมกับคุณแสงชัย และ อ.ส.ม.ท. จัดงานสัมมนา

ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของงาน “ธรรมศาสตร์ 60 ปี” ให้ชื่อว่า “สงครามคลื่น

วัฒนธรรม” 

ในตอนน้ัน เกาหลีมีแต่สินค้าไฮเทค ยังไม่มี K-Pop ยังไม่มี

ภาพยนตร์ฮิตมากมายเช่นทุกวันน้ี 

แต่ประเทศท่ีสามารถครอบงำาประเทศต่างๆ ในโลกได้อย่างต่อเนื่อง

ก่อนใครก็คือ สหรัฐอเมริกา 

โดยมีเครื่องมือหลักคือ Hollywood ภาพยนตร์ Hollywood ทำาให้

ท้ังโลกนิยมใส่กางเกงยีนส์ คล่ังไคล้ดารา Hollywood ฟังเพลงของศิลปิน

อเมริกันและอังกฤษ และนิยมกิน hamburger และ fast food อื่นๆ ของ

คนอเมริกัน

ชัดเจนว่า เกาหลีได้ดำาเนินรอยตามสหรัฐอเมริกาทุกประการอย่าง

ได้ผล 

และประเทศท่ีเป็นเหย่ืออย่างถอนตัวไม่ข้ึนประเทศหน่ึงก็คือ

ประเทศไทย ท้ังท่ีในสมัยน้ัน เกาหลียังเท่าๆ กับไทย 

แต่วันน้ี ต้องยอมรับว่า วัฒนธรรมเกาหลีได้เข้ามาครอบงำา

ประเทศไทยอยู่ข้างเดียว 

หมายความว่า ในระยะเวลา 30 ปีท่ีผ่านมา เกาหลีได้ใช้ soft power 

กำาหนดวัฒนธรรมประเทศอื่นได้อย่างต่อเนื่อง 

ในขณะท่ีประเทศไทย ดูเหมือนจะเกือบย่ำาอยู่กับท่ี ทำาให้เราพ่ายแพ้

ต่อเกาหลีใน “สงครามคลื่นวัฒนธรรม” ไปอย่างไม่มีทางสู้

อย่าได้โทษว่า เพราะประเทศไทยชอบมีการทำารัฐประหารบ่อยคร้ัง 

จึงได้เป็นเช่นน้ี ควรต้องโทษคนไทยเราน่ีแหละ ท่ีเอาแต่แย่งชิงอำานาจกัน 

ดึงแข้งดึงขากัน พวกใครพวกมัน 

ไม่ค่อยยอมรับส่ิงดีๆ ของคนอื่นท่ีไม่ใช่พวกพ้อง หรือไม่ใช่ฝ่าย

เดียวกันทำาไว้ และมีการทุจริตคอร์รัปชันกันในทุกระดับ ท่ัวทุกหัวระแหง 

เป็นเช่นน้ีมาทุกยุคทุกสมัย ทุกรัฐบาล ต้ังแต่เปล่ียนแปลงการ

ปกครอง จนถึงทุกวันน้ี ก็ยังไม่มีอะไรดีข้ึน 

หรือว่าประเทศเรา ต้องใช้ระบอบการปกครองแบบจีน และมีผู้นำา

อย่าง สี จ้ินผิง ประเทศเราจึงจะดีได้ ก็ไม่ทราบ

----------------------------

Charlotte Donavanik 

...........การมาพูดว่า จะทำา soft power น้ันมันไม่ง่าย มันต้องวาง

ต้ังแต่นโยบาย infrastructure และงบประมาณ

เกาหลีไม่ได้มาด้วยโชคช่วย และไม่เคยพูดว่าตัวเองทำา soft power 

แต่เค้าทำามาน่าจะ 20 กว่าปี ในการวางโครงสร้างการสนับสนุนด้าน 

entertainment 

เราได้ประสบการณ์เพราะเคยไปดูงาน KBS ท่ีเกาหลี และเคยนำา 

concert Rain เข้ามาแสดงในไทย เป็นรายแรกของไทยท่ีนำา concert นัก

ร้องดาราดัง ของเกาหลีมา แบบสนามบินแตก เรื่องน้ีเคยเขียนแล้ว

เกาหลีวางต้ังแต่โครงข่าย internet ท่ีเปิดกว้างท่ัวถึงทำาให้คนเข้าถึง

สื่อได้ง่าย นอกจากน้ัน ยังมีทุนจากรัฐบาล ในการสนับสนุนวงการบันเทิง

ด้านต่างๆ 

คือถ้าคุณมีโครงเรื่องจะสร้าง ด้านบันเทิง ด้านท่ีท่องเท่ียว เช่น 

winter love song สมัยเบยองจุน หรือวัฒนธรรมแบบแดจังกึม 

หรือแม้แต่หัวหน้าฮง Home town cha cha cha ท่ีเรื่องมีการ

แสดงความผูกพันคนในชุมชน คนชรา เหล่าน้ีรัฐให้ทุนสนับสนุน 

เรื่องอาหารการกิน วัฒนธรรมมีการสอดแทรกทุกเรื่อง นอก

เหนือจากสินค้าท่ีแฝงไปอย่างเนียนๆ ตอนน้ีคนท่ัวโลกรู้จักอาหารเกาหลี 

บะหม่ีเกาหลีกำาลังแย่ง shelf ของบะหม่ีไทย

และการท่ีน้องๆ แม้เป็นคนไทยไปดังระดับโลกในนามศิลปินค่าย

เกาหลีน้ัน เค้าไม่ได้มาด้วยบังเอิญ เราเคยทำาเรน รู้เลยว่าฝึกหนักมาก 

อย่าง “แบมแบม” ฝึกมาเป็นเวลาหลายปีกว่าจะฝ่าด่านต่างๆ ได้ 

ลิซ่าก็เช่นกัน และขอโทษเกาหลีเค้าฝึกโหดพอกับฝึกทหาร น้องๆ น้ันมี

แรงกดดันแน่นอน แต่ก็ผ่านมาได้

ไทยโชคดีท่ีแม้รัฐบาลไม่เข้าใจ soft power แต่น้องๆ ยังรักเมือง

ไทย พยายามแทรกความเป็นไทย อย่างลิซ่าก็มีชุดใส่ชฎา 

คือถ้านางไม่เบอร์น้ี นางจะ request แบบน้ียาก หรือแบมแบม 

ท่ีได้ไปร้องงาน NBA ก็มี hello Thailand 

และพวกน้ี มีเวลาก็อยากกลับบ้าน หาพ่อแม่ปู่ย่าตายาย อยาก

มากินหมูกระทะ มาใช้ชีวิตในไทย

บอกไว้ว่า ตอนน้ีเรายังสร้างไม่เป็น มีแค่ “ตามกระแส” พอเด็ก

ดังทีก็พูด soft power ที แต่เกาหลีเค้าสร้างไว้ แม้เป็นศิลปินค่ายเกาหลี 

แต่ทุกคนก็บอกว่าตัวเองเป็นคนไทย 

ถ้าภาครัฐจะต่อยอดท่ีเค้าปรุงอาหารเลิศรสไว้ ก็น่าจะอ้าปาก

เค้ียว มีการ recognize น้องๆ เอาว่าท่ีเป็นคนไทยท่ีประสบความสำาเร็จ 

จะได้ไม่มีปัญหาท่ีเป็นค่ายเกาหลี

แต่ตอนน้ีเงียบ......

เพราะไม่รู้จัก ไม่เข้าใจ ปล่อยน้องๆ ขายลูกช้ินยืนกิน ข้าวเหนียว

มะม่วงกันไป 

ตอนน้ีถ้าสังเกตดีๆ เกาหลีจะเอาใจไทยท่ีเป็น fan base ใหญ่ ท้ัง

แบมแบม ก็มาอยู่ ลิซ่าก็มา และหัวหน้าฮงก็มาเท่ียว 

เราจะขอให้รางวัลหรือ recognize น้องๆ ก็ย่อมทำาได้ เรามีท้ัง

กระทรวงวัฒนธรรม ท่ีไม่ต้องเอิงเงยอย่างเดียวก็ได้ เรื่องการนำาความ

เป็นไทยออกไปก็ recognize ได้ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ก็ได้ กระทรวงพาณิชย์ ก็ได้ ท่ีช่วย

ขายข้าวเหนียวมะม่วง ทำาอะไรให้น้องๆ รู้สึกว่า ประเทศไทยรักเค้า และ

ชื่นชมส่ิงท่ีเค้าทำา เพื่อเค้าจะมีกำาลังใจต่อยอดต่อไป

-----------------------------------

สรุป Soft Power คือ การสอดแทรกเชิงประยุกต์อย่างมีศิลป์ 

ด้วย “คิดนอกกรอบ” ผ่านกิจกรรม-กิจการ ให้ชาติอื่นตื่นใจ จนซึมซับ

เข้าไปให้เขายอมรับวัฒนธรรมเรา

กระท่ัง “บริหารการเมือง-การประเทศ” ก็เถอะ

“ลุงตู่” กำาลัง Soft Power อยู่ ดูกันให้ดีๆ!

เสียงให้ประเทศ แต่น่าเสียดายท่ีมิลลิใช้เน้ือเพลงท่ีดูแคลนและประจาน

ประเทศไทยอย่างไม่เป็นธรรม 

แต่ยังโชคดีท่ีเพลง rap เป็นเพลงท่ีฟังยาก จับคำายาก คนฟังส่วน

ใหญ่จึงคงฟังไม่เข้าใจท้ังหมด อีกท้ังมิลลิร้องเป็นภาษาไทยปนภาษาอังกฤษ 

เช่นใช้คำาว่า “Government บูด” 

ทำาให้ย่ิงฟังยากย่ิงข้ึนไปอีก 

หรืออย่างเสาไฟกินรี ก็ไม่มีคนต่างชาติฟังออก ถึงฟังออกก็ไม่รู้ว่า

คืออะไร 

แต่กระน้ัน การแต่งเน้ือเพลงแบบน้ีก็บ่งบอกได้ถึงทัศนคติของคน

แต่งและคนร้องว่าเป็นอย่างไร 

อย่างไรก็ดี การท่ีมิลลินำาข้าวเหนียวมะม่วงไปกินโชว์บนเวทีต้องนับ

เป็นเรื่องดี เพราะเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมไทย และทุกสำานักข่าวชื่นชม

ว่าเป็นการใช้ soft power ได้ดี 

แต่ก็ไม่ทราบว่าชาวต่างชาติจะฟังเข้าใจหรือไม่ว่าส่ิงท่ีมิลลินำาไป

กินบนเวทีคืออะไร 

ท่ีแน่ๆ คือการเผยแพร่ข้าวเหนียวมะม่วงของมิลลิ กลับทำาให้ข้าว

เหนียวมะม่วงขายดิบขายดีในประเทศไทย ไม่ใช่ในประเทศอื่น 

น่ันเป็นเพราะการป่ันกระแสของสำานักข่าวออนไลน์ท่ีสนับสนุน 3 

น้ิวทุกสำานักน่ันเอง

เมื่อพูดถึงคำาว่า “soft power” ซ่ึงความจริงผมไม่ค่อยชอบคำาน้ีสัก

เท่าใด แต่เราต้องเข้าใจคำาน้ีให้ถ่องแท้ก่อนจะวิจารณ์อะไร

 soft power สำาหรับประเทศใดประเทศหน่ึง คือการทำาให้ต่าง

ชาตินิยมชมชอบ หรือเห็นดีเห็นงามไปกับชาติเราในด้านวัฒนธรรม ค่า

นิยมทางการเมือง หรือนโยบายต่างประเทศ โดยไม่ใช้กำาลังหรือใช้การ

ข่มขู่ใดๆ 

ก่อนท่ีมีการให้กำาเนิดคำาว่า “soft power” คุณแสงชัย สุนทรวัฒน์ 

อดีตผู้อำานวยการ อ.ส.ม.ท. ศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ ผู้มากความสามารถ 

ก่อนเสียชีวิต ท่านได้ใช้คำาว่า “กำาหนดวัฒนธรรม” ความหมาย

คือ หากชาติใดสามารถกำาหนดวัฒนธรรมของชาติอื่นๆ ได้ ชาติน้ันจะได้

ประโยชน์จากชาติอื่นๆ อย่างมหาศาล 

ข่

เอาผิดคนที่นำามาเผยแพร่ อ้าง

ว่าเป็นการใส่ร้ายกลั่นแกล้ง

ทางการเมืองนั้น

นายศรีสุวรรณกล่าวว่า 

วันนี้พานายสุดสยามมารายงาน

ตัวตามหมายเรียก ซึ่งนายสุด

สยามจะปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา 

เนื่องจากไม่ใช่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

กับเรื่องดังกล่าว เพียงแค่รู้จัก

กับนายเสกสกลและนางจุรีพร 

และไปรับประทานอาหารกับ

นางจุรีพรที่ซอยธนิยะ ย่านสีลม 

โดยไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่กลับมี

คลิปเสียงเผยแพร่ผ่านสื่อสังคม

ออนไลน์ ขณะนี้ยังไม่ทราบว่าคู่

กรณีมีพยานหลักฐานมากเพียง

ใดมาแจ้งความดำาเนินคดี และ

หากตำารวจสอบสวนแล้วพบว่า

นายสุดสยามไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ก็เตรียมแจ้งข้อหาแจ้งความเท็จ

และหมิ่นประมาท เนื่องจาก

ทำาให้เสื่อมเสียชื่อเสียง สำาหรับ

นายสุดสยามปัจจุบันมีอาชีพ

ขายรถมือสอง และรับพิมพ์ลาย

เสื้อ เพิ่งได้รู้จักกับนางจุรีพรเมื่อ

ไม่นานมานี้จากการว่าจ้างให้

พิมพ์ลายเสื้อ จึงมีโอกาสไปทาน

อาหารกับนางจุรีพร แต่ไม่คิดว่า

จะถูกกล่าวอ้างว่าเป็นผู้บันทึก

เสียง โดยหลังจากคลิปดังกล่าว

ถูกเผยแพร่ออกไป ก็มีผู้ โทรศัพท์

เข้ามาข่มขู่นายสุดสยาม ทำาให้

เกิดความหวาดกลัว 

นายสุดสยามกล่าวว่า                                

เมื่ อทราบเรื่ องจึ งมาเข้ าสู่

กระบวนการยุติธรรมเพื่อแสดง

ความบริสุทธิ์ใจ หลังจากนี้ขอให้

เป็นหน้าที่ของตำารวจ ส่วนราย

ละเอียดขอให้การในชั้นสอบสวน 

ยืนยันว่าไม่ได้เป็นผู้บันทึกเสียง 

โดยวันเกิดเหตุไปทานข้าวกับ

นางจุรีพร และมีการสนทนากัน

ในเรื่องดังกล่าวจริง โดยในร้าน

มีคนเยอะ แต่โต๊ะที่ตนนั่งมีแค่

นางจุรีพรและตนเอง นอกนั้น

เป็นลูกน้องของนางจุรีพร 5-6 

คนอยู่บริเวณโต๊ะอื่น ส่วนท่าที

การพูดคุยของนางจุรีพร ขอให้

ใช้วิจารณญาณพิจารณากันเอง 

ซึ่งเนื้อหาในบทสนทนานั้นตาม

ในคลิปเสียง เป็นการพูดคุยกัน

ประมาณ 2 นาที โดยนางจุรีพร

เปิดลำาโพงขณะสนทนาจริง ซึ่ง

ตนก็ไม่ทราบว่าเปิดลำาโพงทำาไม 

คิดว่าโต๊ะอื่นก็ได้ยินเช่นเดียวกัน 

โดยผู้ที่อยู่ใกล้นางจุรีพรมีแค่ตน

เท่านั้น แต่ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้

บันทึกเสียง

นายสุดสยามกล่าวอีกว่า 

หลังจากรู้จักกับนางจุรีพรในการ

ทำาธุรกิจเกี่ยวกับสกรีนลายเสื้อ

แล้ว ก็ได้พูดคุยว่าตนเองอยาก

ได้ โควตาสลากกินแบ่งรัฐบาล 

จึงติดต่อนางจุรีพรไปจนได้ไป

พบนายเสกสกลที่สำานักงาน หลัง

จากนั้นไปร่วมทานอาหารกับนาง

จุรีพร ก่อนจะมาทราบเรื่องตาม

ที่มีการนำาเสนอข่าว ทั้งนี้ยังไม่ได้

พูดคุยกับทั้งสองคนแต่อย่างใด.

ปทุมวัน • มิจฉาชีพใช้ TikTok 

หลอกเหย่ือทำางานพาร์ตไทม์ 

แอดไลน์ก่อนลวงเข้าเว็บไซต์

พนันออนไลน์ลงทุนทำากำาไร

วันท่ี 19 เม.ย.65 พ.ต.อ. 

ศิริวัฒน์ ดีพอ รองโฆษกสำานัก 

งานตำารวจแห่งชาติ กล่าวว่า 

ปัจจุบันสำานักงานตำารวจแห่งชาติ

พบว่ากลุ่มมิจฉาชีพได้หลอกลวง

พ่ีน้องประชาชน โดยติดต่อผ่าน

โทรศัพท์หรือข้อความผ่านช่อง

ทางต่างๆ ชักชวนให้มาทำางาน 

อ้างว่าใช้เพียงบัญชีส่ือสังคม

ออนไลน์ เช่น TikTok เท่าน้ัน ไม่มี

ค่าใช้จ่าย และได้ผลตอบแทนสูง 

พร้อมท้ังได้ส่งช่องทางการติดต่อ

ผ่านแอปพลิเคชัน Line แนบมา

ด้วย เมื่อเหยื่อหลงเชื่อติดต่อกับ

คนร้าย คนร้ายก็จะหลอกให้เหยื่อ

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ท่ีคนร้าย

ส่งมาให้ จากน้ันเมื่อเข้าใช้งาน

จะพบว่าเป็นเว็บพนันออนไลน์ 

และมีการให้เครดิตเงินสำาหรับ

เร่ิมเล่นฟรี

อีก ท้ัง ยัง มีห น้า ม้า ส่ง

ข้อความอ้างว่าได้กำาไรจริง เพื่อ

หลอกลวงให้เหย่ือลงเงินเพ่ิม 

และนำาไปสู่การสูญเงินให้แก่

การพนัน ซ่ึงมีประชาชนตกเป็น

เหย่ือจำานวนมาก โดยขณะน้ี

อยู่ระหว่างการสืบสวนของเจ้า

หน้าท่ีตำารวจเพื่อนำาตัวผู้กระทำา

ความผิดมาดำาเ นินคดีตาม

กฎหมาย สำานักงานตำารวจแห่ง

ชาติจึงขอเตือนพี่น้องประชาชน

ว่าอย่าหลงเชื่อการหลอกลวง

ในรูปแบบดังกล่าว และหาก

พี่น้องประชาชนพบเห็นบุคคล

ใด หรือเว็บไซต์ใดที่มีพฤติกรรม

หลอกลวงทำางานผ่านสื่อสังคม

ออนไลน์ แต่พบว่าเป็นการ

ชักชวนให้เล่นการพนัน สามารถ

แจ้งเบาะแสไปยังสายด่วน 191 

และสายด่วนสำานักงานตำารวจ

แห่งชาติ 1599. 

‘ประยุทธ์’บินไปสหรัฐ

อย่าโยงรัสเซีย-ยูเครน
ทำาเนียบรัฐบาล • “ดอน” เผย “ไบ

เดน” ส่งหนังสือเชิญนายกฯ ร่วม

ประชุมท่ีสหรัฐฯ ต้ังแต่ ม.ค.แล้ว 

แง้ม “บ๊ิกตู่” จ่อบินประชุม 12-13 

พ.ค. วอนอย่าโยงเรื่องกำาหนดการ

เวที “อาเซียน-สหรัฐฯ” เอ่ียว

ประเด็นรัสเซีย-ยูเครน

เมื่อวันท่ี 20 เม.ย.65 นาย

ดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายก

รัฐมนตรีและ รมว.การต่างประเทศ 

กล่าวถึงความคลุมเครือเก่ียวกับ

กำาหนดการจัดประชุมสุดยอด

สหรัฐอเมริกาและผู้นำาอาเซียน

สมัยพิเศษ ท่ีกรุงวอชิงตัน ประเทศ

สหรัฐอเมริกาว่า อาเซียนมีประเทศ

คู่เจรจาหลายประเทศ ซ่ึงมีการพบ

กันในระดับผู้นำา ท่ีผ่านมารัสเซีย

เราก็เคยไปในฐานะผู้นำา กรณี

ของนายโจ ไบเดน ประธานาธิบดี

สหรัฐอเมริกา ท่ีเราติดตามกัน

เขาได้มีการพูดคุยวางกำาหนดการ

ประชุมผู้นำาอาเซียน-สหรัฐฯ ต้ังแต่

เดือน ต.ค.64 แต่จัดวันลงตัวไม่

ได้ เพราะการให้ผู้นำาของประเทศ

อาเซียน 10 ประเทศมาอยู่ร่วม

กันน้ันเป็นไปได้ยาก ไม่ใช่ติดต่อไป

แล้วท้ัง 10 ประเทศจะเห็นพ้องได้

ทันที ขณะท่ีสหรัฐฯ ก็ยังไม่มีความ

พร้อมในช่วงเวลาน้ันด้วย จึงได้

เลื่อนการประชุมออกไป จึงไม่ใช่

เรื่องท่ีเพ่ิงเกิดข้ึน แต่หลายคนกลับ

นำาไปโยงกับเรื่องสงครามระหว่าง

ประเทศรัสเซียและยูเครน ท้ังท่ี

ไม่ได้เก่ียวข้องกัน การหารือเรื่อง

กำาหนดการดังกล่าวมีมาก่อนเกิด

สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน 

จึงอย่านำาไปโยงกัน

นายดอนกล่าวอีกว่า ล่าสุด

ได้กำาหนดการท่ีแน่นอน โดยการ

ประชุมดังกล่าวจะมีข้ึนในวันท่ี 12-

13 พ.ค.น้ี โดยหนังสือเชิญอย่าง

เป็นทางการของประธานาธิบดี

สหรัฐฯ มาถึงนายกรัฐมนตรีต้ังแต่

เดือน ม.ค.ท่ีผ่านมา ท้ังน้ีการพบปะ

กันระหว่างผู้นำาประเทศอาเซียน

กับประเทศคู่เจรจาจะทำาให้เกิด

ความแข็งแกร่งในภูมิภาคอาเซียน

เอง และหลังเดือน พ.ค.น้ีเรามี

กำาหนดการท่ีผู้นำาอาเซียนจะพบ

สหภาพยุโรป (อียู) ซ่ึงได้นัดหมาย

กันมานานแล้ว โดยอาจจะมีข้ึนใน

ปลายปีน้ี หรือต้นปี 2566 แต่ตอน

น้ียังหาวันท่ีลงตัวไม่ได้ แต่ขอให้

ถือว่าเป็นเรื่องปกติ

ผู้ส่ือข่าวถามว่า นายก

รัฐมนตรีได้ตอบรับคำาเชิญดังกล่าว

ว่าจะไปประชุมท่ีสหรัฐฯ ด้วยตัว

เองหรือไม่ นายดอน กล่าวว่า วัน

และเวลาเราได้คุยกันหลายรอบ

แล้ว โดยนายกรัฐมนตรีกำาลังดูวัน

เวลาท่ีสะดวกให้ลงตัว เช่นเดียว

กับผู้นำาอาเซียนประเทศอื่นๆ ท้ังน้ี

ก็คาดว่าในวันท่ีจะเดินทางไปด้วย

ตัวเอง โดยการไปเยือนในลักษณะ

น้ีนายกฯ จะใช้เวลาแบบกระชับ

ในระยะหลายปีท่ีผ่านมา ส่วนนา

ยกฯ ของไทย มีโอกาสท่ีจะได้หารือ

ทวิภาคีกับผู้นำาสหรัฐฯ ด้วยหรือ

ไม่น้ัน นายดอนกล่าวว่า ยังไม่ได้

มีการนัดหารือกับผู้นำาสหรัฐฯ ใน

กรอบทวิภาคี ตอนน้ีพูดกันเฉพาะ

ในกรอบของอาเซียน อย่างไร

ก็ตาม ถ้าผู้นำาของไทยกับสหรัฐฯ 

ได้มีการพบกันต่อหน้าก็คงจะได้มี

โอกาสพูดคุยกันหลายเรื่อง.

ใช้‘ติ๊กต็อก’หลอกเหยื่อลงทุน

แน่นอน

ที่ทำาเนียบรัฐบาล  นาย

อนุชา  นาคาศัย  รมต.ประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี  ในฐานะ

ประธานคณะกรรมการแก้ไข

ปัญหาผู้ที่ ได้รับความเดือดร้อน

จากการเสนอขายหรือขายสลาก

กินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่า

ที่กำาหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาล  

กล่าวถึงกรณีนายเสกสกล อัตถา

วงศ์ ลาออกจากตำาแหน่งผู้ช่วย

รัฐมนตรีประจำานายกรัฐมนตรี 

และประธานอนุกรรมการขับ

เคลื่อนการแก้ ไขปัญหาการ

เสนอขายหรือขายสลากกินแบ่ง

รัฐบาลฯ  ว่าไม่มีผลกระทบต่อ

การทำางานของคณะกรรมการ 

แต่คงต้องมีการปรับรูปแบบให้

เกิดความมั่นใจเช่นเดิม เพราะ

งานคืองาน ผลงานสำาคัญที่สุด 

ขอยืนยันว่าราคาสลากกินแบ่ง

รัฐบาลต้อง 80 บาทแน่นอน 

ย้ำาว่าผลสำาเร็จอยู่ที่ผลของงาน 

ไม่ใช่คำาพูด ส่วนจะแต่งตั้งใคร

เข้ามาเพิ่มหรือไม่นั้นคงต้องรอดู

ความเหมาะสมก่อน เพราะงาน

เดินมาได้มากแล้ว นายเสกสกล

ก็ช่วยทำางานคืบหน้ามาก

ไทยโพสต์ • “ศรีสุวรรณ” นำานาย “กิ๊ก” ที่ถูกอ้างบันทึกเสียงแรมโบ้

มาให้ปากคำาตำารวจ ปฏิเสธทุกข้อหา เตรียมแจ้งความกลับ “อนุชา” 

ลั่นเชื่อมั่นได้ไม่กระทบแก้หวยแพง คนไทยได้ซื้อลอตเตอรี่ 80 บาท

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี ชมการแสดงหุ่นละครเล็ก หนึ่งในกิจกรรมเปิดงาน “ไหว้พระเสริม

สิริมงคล เยี่ยมยลชมงานใต้ร่มพระบารมี 240 ปีกรุงรัตนโกสินทร์” 

ที่ สน.ดุสิต นายศรีสุวรรณ 

จรรยา เลขาธิการสมาคม

องค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย 

พร้อมด้วยนายสุดสยาม มาก

แก้ว หรือกิ๊ก เดินทางเข้าพบ 

พ.ต.ท.พิชัย มีอัฐมั่น รอง ผกก.

(สอบสวน) เพื่อให้ปากคำากรณี

นำาคลิปเสียงสนทนาของนาง

จุรีพร สินธุไพร ข้าราชการ

การเมืองประจำาสำานักเลขาธิการ

นายกฯ และนายเสกสกลออก

มาโพสต์ตามสื่อสังคมออนไลน์ 

เนื้อหาการสนทนามีการกล่าว

ถึงประเด็นการจับกุมขบวนการ

โควตาสลากกินแบ่งรัฐบาล และ

เกี่ยวพันกับทุนหาเสียงเลือกตั้ง

ปี 2562 นำาไปสู่การแจ้งความ
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4 บทความ

ทยโพสต อิสรภาพแหงความคิด ขาวอื้อฉาวกรณี นาย

ปริญญ พานิชภักดิ์ อดีตรองหัวหนาพรรคประชาธิปตย 

(ปชป.) กระทําการลวงละเมิดทางเพศ มีผูเสียหายแจง

ความแลว 14 ราย ถือวาช็อกการเมืองไทยเลยทีเดียว

กับบุคคลที่โปรไฟลดี แตกลับมีพฤติกรรมน�ารังเกียจขนาดนี้ และ

สงผลตอภาพลักษณ ปชป.อยางรุนแรง นายจุรินทร ลักษณ                                                                                           

วิศิษฏ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย ในฐานะหัวหนา

พรรค ปชป. พรอมดวยนายเฉลิมชัย ศรีออน รมว.เกษตรและ

สหกรณ เลขาธิการพรรค แถลงขาว

แสดงความเสียใจและกราบขอโทษ

ตอทุกสิ่งที่เกิดขึ้น โดยยอมรับเปน

คนพานายปริญญเขาพรรคจึงตอง

รับผิดชอบ และประกาศลาออกจาก

ประธานคณะกรรมการสงเสริมความ

เทาเทียมระหวางเพศ และคณะกรรม 

การยุทธศาสตรและนโยบายสตรีแหง

ชาติ พรอมตั้งกรรมการ 2 ชุด วาง

มาตรการปองกันและสอบไลนหลุด

เร� องใตเตียงในพรรค...•

แมหัวหนาพรรค ปชป.จะ

กลาวขอโทษลาชาไปบาง กระทั่งมีม็อบมาบุกหนาพรรค ปชป. 

องคกรสตรีก็ออกแถลงการณจี้ใหแสดงความรับผิดชอบ แตก็ตอง

ช� นชมที่กลาแอนอกแสดงความรับผิดชอบในฐานะผูนําพรรค ซึ่ง

เปนที่ทราบกันนี้วากอนที่ นายปริญญ จะเขาสังกัด ปชป. นาย                 

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตหัวหนาพรรคฯ ก็เตือนแลววาจะทําให

เกิดปญหาและก็เปนไปตามคาด แลวยังใหนายปริญญนั่ง ผอ.เลือก

ตั้งผูวาฯ กทม.อีก ขาวอื้อฉาวนี้สงผลกระทบตอการเลือกตั้งผูวาฯ 

กทม.อีกดวย กอนหนาที่แกนนําพรรคบอกวาจะดึง นายอภิสิทธิ์ 

มาชวยหาเสียงเลือกตั้ง แตก็ยังไมเห็น

โผลมาชวย เห็นทีผูบริหารพรรคตอง

ไปเคลียรกับนายอภิสิทธิ์ใหไดกอน มิ

เชนนั้นปมฉาวนายปริญญจะเกิดอาฟ

เตอรช็อกใน ปชป.อีกยาว!...•

สวนกรณี นายเสกสกล อัต

ถาวงศ ลาออกจากตําแหน�งผูชวย

รัฐมนตรีประจํานายกรัฐมนตรี และ

ประธานอนุกรรมการแกไขปญหาขาย

สลากกินแบงรัฐบาลในราคาเกินกวา

ที่กําหนด จะถูกกดดันใหลาออกหรือ

ลาออกเอง ก็ต้องชื่นชมเช่นกันที่มี

สปิริตทางการเมือง เพื่อที่จะใช้เวลาไปพิสูจน์ความจริงต่อตาม

กระบวนการยุติธรรมใหปรากฏขอเท็จจริงกรณีเกี่ยวกับคลิปเสียง

พูดโทรศัพทเร� องเงิน 15 ลานบาทและโควตาลอตเตอรี่ นพ.วรงค 

เดชกิจวิกรม หัวหนาพรรคไทยภักดี ระบุวา นายปริญญกับนาย

เสกสกลไดตัดสินใจลาออกคือตัวอยางและบรรทัดฐานจริยธรรม

ทางการเมือง ที่นักการเมืองในระบอบประชาธิปไตยตองปฏิบัติ

ยึดถือ ตางจากพวกที่บอกวาตนเองเปนฝายประชาธิปไตย สมัยที่มี

อํานาจถูกตรวจสอบหลักฐานชัดเจน ไมเคยแสดงความรับผิดชอบ

ใดๆ บางคนถูกดําเนินคดีหรือขนาดศาลตัดสินแลวยังไมสํานึก ยัง

บอกวาถูกกลั่นแกลง...•

โดยเฉพาะกรณี นายธนาธร จึงรุงเรืองกิจ ประธานคณะ

กาวหนา โอดครวญวากรณีที่โดนคดีความตางๆ นับสิบคดีจากการ

ทํางานการเมือง กรณีคดีที่ดินราชบุรีเปนเร� องที่เจ็บปวด เพราะ

การกลั่นแกลงยัดคดีทั้งครอบครัวถูกตราหนาวาเปนพวกโกงชาติ

โกงแผนดินกินที่ปา นายนิพนธ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ชี้แจง

กรณีที่ดินวา “มีการรองเรียนในเดือน ก.พ.2563 จากนั้นกรมปา

ไมลงไปตรวจสอบและมีหนังสือมา

ถึงกรมที่ดินเพ� อใหกรมที่ดินเพิกถอน

สิทธิ์ น.ส.3 ก. ของนายธนาธรและแม 

จนถึง 1 เม.ย.2565 ยืนยันอีกครั้งวา 

ที่ดิน 59 แปลงเปนที่ดินที่อยูในเขต

ปาถาวร ซึ่ง ครม.ไดออกประกาศไป

ตั้งแตป 2512 กรมที่ดินจึงไดดําเนิน

การเพิกถอนสิทธิ์ดังกลาว” ซึ่งเร� องนี้

ไมมีอะไรซับซอน แมนายธนาธรและ

พ่ีสาวก็เซ็นในบันทึกถอยคําชัดเจน รับ

รูวาที่ดิน น.ส.3 ก.อยูในเขตปาสงวน

อาจจะถูกเพิกถอนได แตก็ยังซื้อเพราะหวังจะออกโฉนดไดใชหรือ

ไม? สวนจะเขาขายเจตนาบุกรุกปาหรือไมเปนอีกเร� อง แตหาก

ใชบรรทัดฐานเดียวกับ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต อดีต ส.ส.ราชบุรี 

พรรคพลังประชารัฐ รับที่ดินจากบิดา ไมมีคุณสมบัติครอบครอง

ที่ดินของรัฐ หากนายธนาธรยังเปน ส.ส.ก็คงผิดจริยธรรมเหมือน

กับปารีณา...•

ควันหลงหลังเทศกาลสงกรานต กระทรวงสาธารณสุขรอ

ประเมินผลใน 1-2 สัปดาหวาสถานการณระบาดของโควิด-19 

จะรุนแรงเพิ่มขึ้นหรือไม ลาสุดพบผูติดเชื้อรายใหม 16,891 ราย 

อาการหนัก 2,104 ราย ใสเคร� องชวยหายใจ 940 ราย เสียชีวิต

เพิ่มขึ้น 129 ราย ที่น�าตระหนก องคการอนามัยโลก (WHO) 

กําลังเฝาติดตามกลุมผูติดเชื้อโอมิครอนสายพันธุยอยใหมสอง

สายพันธุคือ “BA.4” และ “BA.5” จะรุนแรงกวาสายพันธุยอย 

“BA.1” และ “BA.2” หรือไม มนุษยชาติสูศึกโควิด-19 มากวา 3 

ปยังเอาชนะไมได ฉีดวัคซีน 3-4 เข็มแลวก็ยังติดได แมอาการไม

รุนแรง แต Long COVID เกิดขึ้นกับผูปวยแทบทุกคนแตกตาง

กันไปและจะเปนปญหาในระยาว ดังนั้น ใครไมติดโควิดถือวาโชค

ดีที่สุด!...•

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 

ไ

การขยายอิทธิพล การเปล่ียนแปลงความคิด การทําใหผูคน

มีสวนรวม หรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูอ� นโดยไมไดใช

อํานาจบังคับขูเข็ญ (Hard Power) ในปจจุบันใชในกรณีของการ

เปลี่ยนแปลงตอความคิดของสังคมและประชาชนในประเทศอ� น 

โดยอาศัยทรัพยากรพื้นฐาน 3 ประการ ไดแก วัฒนธรรม คานิยม

ทางการเมืองและนโยบายตางประเทศ ไดรับการอธิบายไวเปน

ครั้งแรกโดยโจเซฟ เนย (Joseph Nye) จากมหาวิทยาลัยฮารวารด. 

soft power

จุรินทร 

ลักษณวิศิษฏ 

ธนาธร จึงรุงเรืองกิจ 

นความมั่นใจของทักษิณ ชินวัตร และแกนนําพรรคเพ� อไทย ที่

แสดงออกหลายครั้งทางการเมืองวา เลือกตั้งรอบหนา พรรคเพ� อ

ไทยมีโอกาสชนะการเลือกตั้ง ยิ่งเม� อกติกาเลือกตั้งรอบหนาเปน

แบบบัตรสองใบ ก็ยิ่งทําใหทักษิณและเพ� อไทยมั่นใจมากขึ้นถึง

ขั้นประกาศหลายรอบ เลือกตั้งรอบหนามีโอกาสสูงจะชนะเลือก

ตั้งแบบแลนดสไลด เพ� อทําใหการจัดตั้งรัฐบาลหลังเลือกตั้งดําเนินไปได

โดยสะดวก เพราะหากรวมเสียงตั้งรัฐบาลเกินกึ่งหนึ่งไปไดหลายสิบเสียง 

ก็น�าจะทําใหสมาชิกวุฒิสภา 250 คนที่ยังมีอํานาจโหวตเลือก

นายกฯ ไดอยูตามรัฐธรรมนูญบทเฉพาะกาล ยากจะตานทาน

ทักษิณ-พรรคเพ� อไทยได หากฝายเพ� อไทยรวมเสียงไดระดับเกิน 

270 เสียงขึ้นไป 

อยางไรก็ตาม จะพบวาในความมั่นใจดังกลาวที่ผานมา                                                                   

ก็มีกระแสขาวและการรับรูของทักษิณและคนในเพ� อไทยดีวา                                                                                        

มีข่าว ส.ส.เพื่อไทยปัจจุบันบางคนกําลังคิดจะย้ายไปอยู่

พรรคการเมืองอ� นในการเลือกตั้งรอบหนา โดยบางช� อแมนิตินัย

จะอยูเพ� อไทย แตพฤตินัยไปอยูกับพรรคอ� นมาหลายเดือนแลว 

ซึ่งหากสแกนรายช� อโดยดูจากที่เคยเปนขาวปรากฏตาม

สื่อและตามกระแสข่าวภายในเพื่อไทยเอง 

รวมถึงการรับรูของคนในพื้นที่บางจังหวัด พบ

วามีช� อที่ปรากฏตามส� อและถูกคาดหมายวา

จะย้ายออกจากเพื่อไทยในการเลือกตั้งรอบ

หนา ถึงตอนนี้ลิสตดูแลวมีรวมๆ 11 ช� อ 

ไลจาก 5 ช� อแรกที่เปน ส.ส.เพ� อไทย 

ที่ขาววาจะยายไปพรรคไทยสรางไทย ที่มีเจ

หน�อย คุณหญิงสุดารัตน เกยุราพันธุ เปนหัว

หอกตั้งพรรค 

แยกเปน ส.ส.กทม.สองคน ที่เปน ส.ส.ในกลุมคุณหญิงสุดารัตนมา

แตแรก ตั้งแตยุคไทยรักไทยจนถึงเพ� อไทย 

คนแรก ดีกรีไมธรรมดา นั่นก็คือ น.อ.อนุดิษฐ นาครทรรพ 

ส.ส.กรุงเทพมหานครหลายสมัย ที่เคยเปนเลขาธิการพรรคเพ� อไทยและ

เปนอดีต รมว.ไอซีที ยุครัฐบาลยิ่งลักษณ ชินวัตร และอีกคนคือ เกง 

การุณ โหสกุล ส.ส.คนดังยานดอนเมือง ซึ่งทั้งสองคน คนในเพ� อไทย

รูมานานแลววายายพรรคชัวร เพราะมีขาววาทั้งสองคนไปรวมหารือ

การเมืองที่บานคุณหญิงสุดารัตนที่ซอยลาดปลาเคา 60 มาหลายเดือน

แลว 

สวนอีกสามคนเปน ส.ส.ภาคอีสาน ที่มีขาววาจะยายไปไทยสราง

ไทย 

สองคนแรกเปนการยายตาม พงศกร อรรณนพพร อดีตรัฐมนตรี

ชวยศึกษาธิการและอดีต ส.ส.ขอนแกนหลายสมัย หนึ่งในผูรวมกอตั้ง

พรรคไทยสรางไทย นั่นก็คือ 

สรัสนันท อรรณนพพร ลูกสาว พงศกร 

และบัลลังก อรรณนพพร นองชายพงศกร 

และอีกหนึ่งคนก็คือ ส.ส.อุดรธานี จักรพรรดิ               

ไชยสาสน นองชาย ตอพงษ ไชยสาสน แกนนําที่รวมกอ

ตั้งพรรคไทยสรางไทยมาตั้งแตตน 

สวนอีกหาคนตอมามีขาววาจะยายไปพรรคภูมิใจ

ไทย โดยบางชื่อก็มีสัญญาใจกันไว้แล้วว่าไปแน่ แต่บางชื่อข่าวว่าถูก

เจรจาทาบทามจากแกนนําภูมิใจไทยอยาง เนวิน ชิดชอบ ที่ออกมาปฏิบัติ

การ ดูดขามพรรค ดวยตัวเอง 

ซึ่งก็ประกอบดวย 3 ส.ส.ศรีสะเกษ 

คือ นางผองศรี แซจึง ภรรยา ปวีณ แซจึง อดีต ส.ส. โดยทั้งสอง

คนเปนอดีต ส.ส.ศรีสะเกษ ที่อยูมาหลายสมัยตั้งแตยุคพรรคชาติไทย 

ไทยรักไทย พลังประชาชน จนมาเพ� อไทย 

สวนอีกสองคนคือ นายแพทยจาตุรงค เพ็งนรพัฒน และธีระ 

ไตรสรณกุล สอง ส.ส.ศรีสะเกษ ที่มีขาวออกมาตลอดวาจะไปภูมิใจไทย 

เพราะมีภาพขาวสาม ส.ส.ศรีสะเกษ เพ� อไทยไปรวมงาน รวมพบปะกับ

อนุทิน ชาญวีรกูล หัวหนาพรรคภูมิใจไทย ตอนชวงลงพื้นที่ศรีสะเกษ

หลายรอบ 

จนตอนนี้เพ� อไทยกาช� อสาม ส.ส.ศรีสะเกษไวแลววายายพรรคแน� 

และกําลังเตรียมหาผูสมัครแทนไวแลว 

และไมไดแคที่ศรีสะเกษเทานั้นที่ขาววาภูมิใจไทยจะดูดยกจังหวัด 

เพราะใกลๆ กรุงเทพฯ คือ ปทุมธานี ก็มีขาววาภูมิใจไทย

กําลังไลตามจีบสอง ส.ส.ปทุมธานีใหยายมาเพ� อไทย 

คนแรกคือ ศุภชัย นพขํา ที่เคยมีภาพขาวไปเจอเน

วิน ชิดชอบ ในงานแขงกีฬาแหงหนึ่งเม� อไมนานมานี้ จน

ศุภชัยตองรีบออกมาปฏิเสธโดยเร็ววายังไมคิดยายพรรค 

สวนอีกคนคือ ชัยยันต ผลสุวรรณ ที่กอนหนานี้

ถูกแกนนําเพ� อไทยเขมนหนัก เพราะเคยลงมติตอนแกไข

รัฐธรรมนูญที่สวนมติพรรคเพื่อไทย ตอนช่วงกันยายน 

2563 แตเจาตัวอางวาเปนการกดผิด ขาววาตอนนี้ถูกแกน

นําภูมิใจไทยมีการตามจีบอยางหนักใหยายพรรคเชนกัน 

หลังกอนหนานี้ภูมิใจไทยได ส.ส.ปทุมธานี เขามา 

สองคน หลังเลือกต้ัง คือ พรพิมล ธรรมสาร ท่ีโดนเพ� อไทย

ขับออกจากสมาชิกพรรคฐานเปนงูเหา เพราะลงมติสวน

ทางกับมติพรรคหลายครั้ง โดยเฉพาะตอนอภิปรายไมไว

วางใจ และอนาวิล รัตนสถาพร ที่ยายมาจากพรรคอนาคตใหมหลังพรรค

สมหวานโดนยุบพรรค 

ทามกลางขาววา เลือกตั้งรอบหนาภูมิใจไทยตองการกวาด 

ส.ส.ปทุมธานีเขาสภาใหไดเยอะที่สุด จะใหเปนฐานเสียงหลักของพรรค

ในพื้นที่ภาคกลางหลังจากนี้ 

และปดทายที่ ส.ส.เพ� อไทย ที่มีขาววาอาจจะยายพรรคไปอยูกับ

พรรคเศรษฐกิจไทย ภายใตการนําของธรรมนัส พรหมเผา เพราะมีขาว

วาเพ� อไทยกําลังจับตามอง ส.ส.บางคนที่อาจถูกพรรคของธรรมนัสดูดไป 

อยางเชน พรเทพ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ ส.ส.ประจวบคีรีขันธ ที่ตอนเลือกตั้ง

ป 2562 พลิกล็อกเอาชนะเฉลิมชัย ศรีออน รมว.เกษตรฯ และเลขาธิการ

พรรคประชาธิปตย ที่เปน ส.ส.ประจวบคีรีขันธหลายสมัย มาไดแบบสราง

แรงสั่นเทือนตั้งแตในอําเภอเมืองไปจนถึงหาดหัวหิน แตเลือกตั้งรอบ

หนาหนักแน� เพราะเฉลิมชัย ศรีออน จะไปลงสมัครปารตี้ลิสต แลวสงจัก

พันธ ปยพรไพบูลย หรือ ส.ส.เซม หลานชาย ลงมาชน โดยเสี่ยตอ เฉลิม

ชัย ประกาศเดิมพันแลววาแพไมได

ทั้งหมดคือ 11 ช� อ ส.ส.เพ� อไทยที่มีกระแสขาววาจะยายออกจาก

เพ� อไทย ตีจากทักษิณ ที่บางคนก็ชัวรวาไปแน� แตบางช� อยังอยูระหวาง

รอปดดีล 

สวนจะมี ส.ส.เพ� อไทยไหลออกจากพรรคมากกวา 11 ช� อนี้หรือ

ไม ใหรอติดตาม. 

ทความนี้ตองการนําเสนอขอเสนอแนะในการปรับปรุง

กระบวนการปฏิรูปประเทศไทยภายใตยุทธศาสตรชาติ ที่

ดําเนินการตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 

โดยใช “แนวทางการกําหนดนโยบายรัฐบาล” เปนแนวทางใน

การวิเคราะห

ถาเริ่มจากรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต จนถึงรัฐบาลปจจุบัน

คือ รัฐบาลพลเอกประยุทธ จันทร โอชา เราอาจแบงแนวทางการกําหนด

นโยบายรัฐบาลออกไดเปน 3 ยุค ดังตอไปนี้ ยุคแรก ตั้งแตรัฐบาลจอม

พลสฤษดิ์ ธนะรัชต จนถึงรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท (พ.ศ.2504-

พ.ศ.2531)

ระยะเวลาดังกลาวนี้เริ่มตนตั้งแตประเทศไทยเริ่มมีการวางแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2504-พ.ศ.2509) ซึ่ง

เปนชวงเวลาทีป่ระเทศไทยอยูภายใตระบอบการปกครองแบบอมาตยาธปิ

ไตย (Bureaucratic Polity) ซึ่งเปนระบอบที่ระบบราชการมีบทบาทชี้นํา

ในการบริหารประเทศ ระบบราชการทําหนาที่กําหนดนโยบายสาธารณะ

ที่ใชเปนนโยบายในการพัฒนาประเทศ ดังนั้นรัฐบาลที่เขามาบริหาร

ประเทศในชวงเวลาดังกลาวนี้จะใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง

ชาติเปนนโยบายหลักในการพัฒนาประเทศ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ 

การนําวาระนโยบายสาธารณะตางๆ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติไปกําหนดเปนเนื้อหาสาระของนโยบายรัฐบาลที่จะแถลงตอสภา 

กอนที่รัฐบาลจะเขาไปทําหนาที่ในการบริหารราชการแผนดิน

ดังนั้นกระบวนการจัดทํานโยบายรัฐบาลที่จะแถลงตอสภาจึง

ดําเนินการไดคอนขางงาย ไมยุงยากมากนัก เพราะเพียงแครวบรวม

ประเด็นของวาระนโยบายสาธารณะมาจากแหลงเดียวเทานั้นคือ จาก

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิประกอบกบัพรรคการเมอืงตางๆ 

ในชวงเวลาดังกลาวนั้น ก็ยังขาดขีดความสามารถในการกําหนดนโยบาย

สาธารณะที่เปนนโยบายของพรรคการเมืองเอง พรรคการเมืองที่เขา

มารวมจัดตั้งรัฐบาลจึงมีทาทีที่ ไมปฏิเสธการนําวาระนโยบายสาธารณะ

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมาใชในการจัดทํานโยบาย

รัฐบาล

ดังนั้นในการจัดทําแผนงาน/โครงการตาม พ.ร.บ.งบประมาณราย

จายประจําป สวนราชการตางๆ จึงเพียงแคจัดทําแผนงาน/โครงการของ

ตนใหอยูภายใตกรอบนโยบายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง

ชาติ ซึ่งเปนแผนพัฒนาหลักของชาติเพียงแผนเดียวเทานั้น ที่รวบรวม

วาระนโยบายสาธารณะทั้งหมดในการพัฒนาประเทศ (Development 

agenda) มารวมไวในที่เดียวกัน ก็ถือวาสวนราชการไดดําเนินการถูกตอง

ตามหลักเกณฑของการเปนหน�วยรับงบประมาณแลว

ยุคที่ 2 ตั้งแตรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ จนถึงรัฐบาล

นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร (พ.ศ.2531-2557)

รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เปนรัฐบาลแรกที่นักการ

เมืองจากการเลือกตั้งเริ่มเขามาสูการมีอํานาจรัฐเพิ่มมากขึ้น และ

พรรคการเมืองตางๆ เริ่มมีนโยบายของพรรคการเมืองเอง ซึ่งในบาง

นโยบายอาจแตกตางออกไปจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง

ชาติอยางชัดเจน เชน นโยบายการเปลี่ยนสนามรบเปนสนามการคา

ของรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เปนตน ดังนั้นการจัดทํานโยบาย

รัฐบาลของรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ นอกจากยังคงใหความ

สําคัญกับวาระนโยบาย (policy agenda) ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติแลว ยังเพิ่มการใหความสําคัญกับวาระนโยบายสาธารณะ

ในนโยบายของพรรคการเมืองรวมรัฐบาลอีกดวย

ดังนั้นเม� อรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เนนย้ําเปนนโยบาย

ตอระบบราชการวา การจดัทาํพระราชบญัญตังิบประมาณรายจายประจาํ

ปนั้น สวนราชการตองเสนอแผนงาน/โครงการที่อยูภายใตกรอบของ

นโยบายรัฐบาล ซึ่งประกอบดวยวาระนโยบายสาธารณะจากนโยบาย

พรรคการเมืองรวมรัฐบาล และวาระนโยบายสาธารณะจากแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายรัฐบาลในยุคที่ 2 นี้จึงแตกตาง

จากที่ผานมาในอดีตที่ระบบราชการใหความสําคัญกับเฉพาะแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะที่เปนแผนพัฒนาหลักของประเทศ

เพียงแผนเดียวเทานั้น แตนโยบายรัฐบาลตั้งแตรัฐบาลพลเอกชาติชาย 

ชุณหะวัณ เปนตนมา ประกอบดวยวาระนโยบายสาธารณะที่มาจาก

ทั้งนโยบายของพรรคการเมืองรวมรัฐบาล และมาจากแผนพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติดวย

ดังนั้นกระบวนการจัดทํานโยบายรัฐบาลของรัฐบาลพลเอกชาติ

ชาย ชุณหะวัณ เพ� อแถลงตอสภา จึงมีมิติที่ซับซอนเพิ่มมากขึ้นกวายุค

แรก การเปลี่ยนแปลงดังกลาวเปนไปตามสภาพการณทางการเมือง 

ที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากระบอบอมาตยาธิปไตยเขาไปสูระบอบ

ประชาธิปไตยแบบมีผูแทนราษฎรในสัดสวนที่เพิ่มมากขึ้นกวาในอดีตที่

ผานมา

แตในทางปฏิบัติเน� องจากระบบราชการประกอบดวยขาราชการ

ที่มีความรู ความชํานาญ และมีประสบการณสูงในสาขาตางๆ เปน

จํานวนมาก จึงสามารถปรับวาระนโยบายสาธารณะที่มาจากนโยบาย

ของพรรคการเมืองรวมรัฐบาล และวาระนโยบายสาธารณะที่มาจากแผน

พฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาตใิหมคีวามสอดคลองและกลมกลนื

กันไดในที่สุด สงผลใหกระบวนการกําหนดนโยบายรัฐบาล ไมไดมีความ

ยุงยากและซับซอนแตกตางไปจากยุคแรกมากนัก

การกําหนดนโยบายรัฐบาลตามแนวทางของรัฐบาลพลเอกชาติ

ชาย ชุณหะวัณ ที่ใหความสําคัญกับนโยบายพรรคการเมือง ไดถูกใชเปน

แบบแผนอยางตอเน� องมาตลอดจนถึงรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร

ยุคที่ 3 เริ่มตั้งแตรัฐบาลพลเอกประยุทธ จันทร โอชา จนถึง

ปจจุบัน (พ.ศ.2557-ปจจุบัน) 

รัฐบาลพลเอกประยุทธ จันทร โอชา กําหนดใหการปฏิรูปประเทศ

ภายใตยุทธศาสตรชาติเปนนโยบายแหงชาติที่สําคัญ ที่กําหนดไว ใน

รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ดังนั้นวาระนโยบายสาธารณะที่รัฐบาลตองให

ความสําคัญนอกเหนือจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ

นโยบายพรรคการเมืองรวมรัฐบาลแลว รัฐบาลยังตองใหความสําคัญกับ

วาระนโยบายสาธารณะที่ปรากฏอยูในแผนปฏิรูปประเทศดานตางๆ ซึ่งมี

อยูทั้งหมด 13 ดาน และในยุทธศาสตรชาติ ซึ่งมีอยูทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร

อีกดวย 

สงผลใหรัฐบาลพลเอกประยุทธ จันทร โอชา ที่เขามาบริหาร

ประเทศในชวงเวลาดังกลาวนี้ ตองพิจารณาจัดทํานโยบายรัฐบาลเพ� อ

แถลงตอรัฐสภาใหครอบคลุมสาระสําคัญของวาระนโยบายสาธารณะ

ที่ปรากฏอยูใน 1) แผนปฏิรูปประเทศดานตางๆ 2) แผนหลักของ

ยุทธศาสตรชาติ 3) นโยบายของพรรคการเมืองรวมรัฐบาล และ 4) แผน

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

รูปแบบการเขียนนโยบายรัฐบาลของรัฐบาลพลเอกประยุทธ 

จันทร์โอชา จึงมีแบบแผนการเขียนแตกต่างจากนโยบายรัฐบาลอื่นๆ 

ในอดีตที่ผานมาอยางเห็นไดชัด เชน การมีภาคผนวกในสวนทายของ

เอกสารนโยบายรัฐบาล ทั้งนี้เพ� ออธิบายแจกแจงเพิ่มเติมวา นโยบาย

รัฐบาลในแตละขอนั้นเช� อมโยงกับแผนปฏิรูปประเทศในดานใดและเช� อม

โยงกับยุทธศาสตรชาติใด สงผลทําใหมีความไมชัดเจนเม� อสวนราชการ

ตองนํานโยบายรัฐบาลไปขับเคล� อนสูการปฏิบัติใหบรรลุผลสําเร็จ ทั้งนี้

เพราะเม� อพิจารณาลงไปในรายละเอียดแลวพบวา โครงการภายใตแผน

ปฏิรูปประเทศดานตางๆ และแผนหลัก/แผนรอง ภายใตยุทธศาสตรชาติ

นั้นมีเปนจํานวนมาก กลาวคือ มากถึงกวา 10,000 โครงการ ดังนั้นการ

ขับเคล� อนการปฏิรูปประเทศภายใตยุทธศาสตรชาติตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.

2560 ซึ่งเปนชวงหาปแรก (พ.ศ.2561-2565) ของการปฏิรูปประเทศภาย

ใตยุทธศาสตรชาติ จึงดําเนินไปดวยความยุงยากและซับซอน ทําใหการ

ปฏิรูปประเทศประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค/เปาหมาย และตัวชี้

วัดของการปฏิรูปไดไมมากนัก

ปจจุบันกําลังมีการยกรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) ซึ่งเปนระยะเวลาที่มีความสอดคลองกับ

ระยะเวลาหาปของยุทธศาสตรชาติในรอบถัดไปคือ ระหวาง พ.ศ.2566-

2570 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึ่ง

ทําหนาที่เปนฝายอํานวยการของทั้งการปฏิรูปประเทศภายใตยุทธศาสตร

ชาติและการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง

ชาติ โดยความเห็นชอบของรัฐบาล จึงไดพิจารณาดําเนินการรวมวาระ

นโยบายสาธารณะตามแผนปฏริปูประเทศไวในแผนพฒันาเศรษฐกจิและ

สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) โดยมีการจําแนกประเด็น

สําคัญของการพัฒนาตามแผนฯ ออกเปน 13 หมุดหมาย (timelines)

ในทัศนะของผูเขียน การผนวกเนื้อหาสาระของการปฏิรูปประเทศ

เขาไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-

2570) จะชวยลดความยุงยากและความซับซอนในการกําหนดนโยบาย

รัฐบาลใหนอยลง ชวยใหการถายทอดนโยบายรัฐบาลไปใหระบบราชการ

นําไปขับเคล� อนสูการปฏิบัติมีความชัดเจนมากขึ้นและดําเนินการไดงาย

ขึ้น

แตนอกเหนือจากการผนวกประเด็นการปฏิรูปประเทศไวในแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติแลว ในทัศนะและมุมมองของผูเขียน

ยังมีความจําเปนที่จะตองปรับปรุงการดําเนินการตามกระบวนการนํา

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปสูการปฏิบัติ อีก 3 ประการ 

ดังตอไปนี้

ประการแรก กระบวนการยกรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) ควรดําเนินการโดยเนน “การมี

สวนรวม” ของสวนราชการตางๆ ที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางยิ่งสวน

ราชการที่ถูกระบุไวในแผนฯ วา เปนหน�วยงานรับผิดชอบแผนงานนั้นๆ 

ไมวาจะเปนหน�วยงานรับผิดชอบหลักหรือหน�วยงานรับผิดชอบรองก็ตาม 

การยกรางแผนพัฒนาฯ โดยเนนการมีสวนรวมของระบบราชการ จะ

ชวยแกปญหาที่เคยเกิดขึ้นมาแลวในกระบวนการยกรางแผนการปฏิรูป

ประเทศและยุทธศาสตรชาติ ซึ่งดําเนินการยกรางแผนฯ ในลักษณะที่

แผนฯ ถูกยกรางมาจากคณะกรรมการชุดตางๆ ในระดับบน แลวมอบ

หมายใหสวนราชการซึ่งอยูในระดับลางนําไปดําเนินการตอไป ทําใหสวน

ราชการที่เปนหน�วยปฏิบัติขาดความรู ความเขาใจในสาระสําคัญของ

แผนฯ ที่สวนราชการนั้นๆ ถูกระบุใหเปนผูรับผิดชอบแผนงาน/โครงการ 

ดังนั้นการปฏิรูปประเทศภายใตยุทธศาสตรชาติในชวงหาปแรกคือ พ.ศ.

2561-2565 จึงบรรลุความสําเร็จไมมากนัก

ประการที่สอง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติควรประสานกับสํานักงบประมาณ เม� อแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 มีผลบังคับใชอยางเปนทางการ

แลว เพ� อใหสํานักงบประมาณดําเนินการกําหนดกรอบการพัฒนาตาม 

13 หมุดหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 

ซึ่งไดรวมเอาประเด็นการปฏิรูปประเทศไวดวยแลวนั้นมาใชเปนกรอบ

ในการกําหนดวาสวนราชการตางๆ ซึ่งเปนหน�วยรับงบประมาณจะตอง

จัดทําแผนงาน/โครงการ ภายใตกรอบหมุดหมายใดของแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จึงจะไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจาย

ประจําปเพ� อนําไปดําเนินการตามแผนงานของสวนราชการนั้นตอไป การ

ดําเนินการดังกลาวนี้ในอีกนัยหนึ่งคือ การทําใหแผนงานกับแผนเงิน (งบ

ประมาณรายจาย) มีความสอดคลองกันนั่นเอง

ประการที่สาม กระบวนการยกรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) ควรมีขั้นตอนใหสวนราชการ

ตางๆ ที่เกี่ยวของมีการจัดทําแผนระยะกลาง (3-4 ป) และแผนระยะสั้น 

(1 ป) รองรับการดําเนินการตามหมุดหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 เพ� อใหมีความมั่นใจไดวาแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 จะสามารถดําเนินการใหบรรลุผลสัมฤทธิ์

ตามวัตถุประสงค/เปาหมาย และตัวชี้วัดของแผนฯ ตามที่กําหนดไวได

กลาวโดยสรุป การควบรวมประเด็นการปฏิรูปประเทศเขากับแผน

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) 

รวมทั้งการใหความสําคัญกับ

1) ประเด็นการมีสวนรวมของสวนราชการในกระบวนการยกราง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570)

2) การใช 13 ประเด็นหมุดหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 เปนกรอบในการกําหนดใหแตละสวนราชการ

ใชเปนกรอบในการจัดทําแผนงาน/โครงการของหน�วยรับงบประมาณ

ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป และ

3) การใหสวนราชการที่เกี่ยวของจัดทําแผนดําเนินการระยะกลาง 

(3-4 ป) และแผนดําเนินการระยะสั้น (1 ป) รองรับการดําเนินการตาม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) ให

บรรลุผลสัมฤทธิ์ตอไป

การดําเนินการดังกลาวในขางตนจะสงผลทําใหการปฏิรูปประเทศ

ในชวงระยะเวลาหาปถัดไป ระหวาง พ.ศ.2566-2570 น�าจะสามารถ

บรรลุประสิทธิผลไดดีกวาในชวงหาป ระหวาง พ.ศ.2561-2565 ที่ผานมา.

“ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน” 

กลุมนโยบายสาธารณะเพ� อสังคมและธรรมาภิบาล

เช็กลิสต 11 ส.ส.เพ� อไทย 

ติดโผยายพรรค-แยกทางทักษิณ 

‘การปฏิรูปประเทศไทยภายใตยุทธศาสตรชาติ’ตามรธน.60

 ขอเสนอเพ� อปรับปรุงกระบวนการขับเคล� อนสูการปฏิบัติ

ใ

บ

แซมซายแซมซายแซมซาย



ารลาออกจาก ส.ส.และสมาชิกพรรคพลังประชา

รัฐของนายวิเชียร ชวลิต อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ 

และอดีตกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ ทำา                  

ให้ต้องมีการเลื่อนผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อข้ึนมาแทน 1 คน 

คือ นายภาคิน สมมิตรธนกุล ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ 

ลำาดับที่ 26 อดีตผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

แรงงานของ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ อดีตรัฐมนตรีช่วย

ว่าการกระทรวงแรงงาน

การที่นายวิเชียรลาออกยังทำาให้มีการจับจ้องไปที่  

ส.ส.ในกลุ่มของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ อดีตรองนายก

รัฐมนตรี ที่ยังหลงเหลืออยู่ในพรรคพลังประชารัฐ ว่าจะ

มีการลาออกเพื่อไปอยู่กับพรรคสร้างอนาคตไทย ที่มีนาย

อุตตม สาวนายน อดีตหัว 

หน้าพรรคพลังประชารัฐ 

และนายสนธิรัตน์ สนธิจิร

วงศ์ อดีตเลขาธิการพรรค

พลังประชารัฐ เป็นผู้ก่อตั้ง

หรือไม่

โดยก่อนหน้ากรณี

นายวิเชียร ก็มี ส.ส.ในกลุ่ม                    

ของนายสมคิดลาออกไป

อยู่กับพรรคสร้างอนาคต

ไทยก่อนแล้ว คือ นาย    

สุพล ฟองงาม อดีต ส.ส. 

บัญชีรายชื่อ และอดีตกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ 

และนายสันติ  กีระนันทน์ อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ

สำาหรับ ส.ส.ในกลุ่มของนายสมคิดที่ยังเหลืออยู่ขณะ

นี้ คือ นายพรชัย ตระกูลวรานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ที่เพิ่ง

ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริหารพรรคพลังประชา

รัฐ พร้อมกับนายวิเชียร ในการประชุมใหญ่พรรคเมื่อวันที่ 

3 เมษายนที่ผ่านมา ที่ จ.นครราชสีมา

ก่อนหน้าน้ี นายพรชัยเองเคยดำารงตำาแหน่งกรรมการ

บริหารพรรคพลังประชารัฐชุดแรก ท่ีมีนายอุตตมเป็นหัวหน้า

พรรค และนายสนธิรัตน์เป็นเลขาธิการพรรค โดยนายพร

ชัยดำารงตำาแหน่งเหรัญญิกพรรค

นายพรชัยจัดเป็นสายวิชาการ เคยดำารงตำาแหน่งรอง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก่อนที่จะหันมาลงเล่น

การเมืองตามคำาเชิญชวนของนายสมคิด โดยร่วมกันก่อตั้ง

พรรคพลังประชารัฐในยุคแรก

นอกจากนายพรชัย ยังมีนายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล  

และนายชวน ชูจันทร์  2 ส.ส.บัญชีรายชื่อ ที่เพิ่งจะเลื่อน

เป็น ส.ส.เมื่อช่วงต้นปีท่ีผ่านมา แทนนายสุพลและนายสันติ 

ที่ถือเป็น ส.ส.ในสายของนายสมคิดเช่นกัน 

นายสุรพร หรือน้อย เคยเป็น ส.ส.ร้อยเอ็ด พรรค

ประชาธิปัตย์ เคยเป็นสมาชิกวุฒิสภา เคยเป็นรัฐมนตรีประ 

จำาสำานักนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

ศึกษาธิการในรัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ  

ส่วนนายชวน เป็นผู้ร่วมก่อตั้งพรรคพลังประชารัฐ                                                                         

ก่อนหน้านี้เคยเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิง                                                                   

เกษตรตลาดน้ำาคลองลัดมะยม และเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับนาย

สมคิด สมัยเป็นนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์.

การแพ้วัคซีนเป็นเฉพาะบางคนครับ แพ้มากแพ้น้อย

แตกต่างกันไป ผมโชคดีหน่อยฉีด ๓ เข็มไม่แพ้เลย แต่ผม

แนะนำาครับ กลุ่ม ๖๐๘ ถ้าไม่ฉีดวัคซีนถือว่ามีความเสี่ยงมาก 

อย่างไรเสียอยากให้ไปฉีดครับ แต่หากรู้ตัวดีว่ามีโอกาสแพ้

วัคซีนสูง ก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีมากๆ การ์ดตกไม่ได้เป็นอัน

ขาด. 

ไร้จริยธรรม:ประหารชีวิตทางการเมือง

วันนี้บรรดานักการเมืองสามานย์ต่างพากันออกมาส่ง

เสียงเชียร์อดีต ส.ส.เล้าไก่ที่บุกรุกป่า แจ้งบัญชีทรัพย์สินเท็จ 

ท่ีถูกห้ามเล่นการเมืองตลอดชีวิต ว่าเป็นการประหารชีวิตทาง 

การเมือง

โทษทัณฑ์ที่ได้รับนั้นยังน้อยเกินไปด้วยซ้ำา เพราะการ 

เมืองเป็นเรื่องของการเสียสละ มิใช่แสวงหาผลประโยชน์

ส่วนตัว นักการเมืองท่ีออกมาให้ความเห็นว่าโทษทัณฑ์ท่ี ส.ส. 

ไร้จริยธรรมได้รับน้ันหนักมากก็เพราะตนก็มีพฤติกรรมเช่นนั้น 

การเมืองไร้จริยธรรมพาชาติฉิบหาย เงินเดือนผู้ว่าฯ กทม.

ห้าล้านสี่แสน แต่ถ้าใช้งบหาเสียง ๑๐๐ ล้าน หมายความว่า

อย่างไร ประเทศไทยเป็นอย่างไรก็ให้คิดดูกันเอง.

แมวน้ำา 

 

ใช่ครับนี่คือส่วนหนึ่งของการคอร์รัปชัน ก็ควรถูกประ                                                                           

หารชีวิตทางการเมือง อย่าให้มีอำานาจทางการเมืองอีก เพราะ

จะสร้างความเสียหายมากกว่าสร้างคุณให้ประเทศ 

นักการเมืองประเภทนี้ยังมีอีกเยอะครับ ก็ได้แต่หวังว่า

สักวันหนึ่งฝ่ายการเมืองจะลุกขึ้นมาตรวจสอบการทุจริตใน

วงการของตัวเอง.

บัตรเลือกตั้ง ๒ ใบ

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

ข่าววันนี้ กมธ.กำาหนดแล้วว่าจะใช้ระบบต่างเลือก ไม่

ผูกติดกัน ทำาให้เผาไทยไม่พอใจ เพราะต้องการผูกติดกัน 

ชอบตัวบุคคลไม่ได้หมายความว่าชอบพรรค ดังนั้นการแยก

5บทความ

วงนี้ประชาธิปัตย์หนักหน่อย!

เพราะเป็นเรื่องร้ายแรง แถมกว่าคนในพรรค

จะตั้งหลักได้ งาไหม้จนแทบจะเป็นเถ้าแล้ว

กรณี “ปริญญ์ พานิชภักดิ์” จะบอกว่าเป็น

เรื่องส่วนตัวก็ลำาบาก 

งานการเมืองกับเรื่องส่วนตัว ในแง่ความรับผิดชอบต่อ

ประชาชนแล้ว มันแยกจากกันได้ซะเมื่อไหร่ 

ไม่ใช่เฉพาะประชาธิปัตย์หรอกครับ 

หัวหน้าพรรคบางคนซ้อมเมีย มันก็ติดตัวไปจนตาย 

วันไหนมีอำานาจก็ถูกขุดคุ้ยเมื่อนั้น 

เบื้องต้นคดีของ “ปริญญ์ พานิชภักดิ์” ให้ว่าไปตาม

รัฐธรรมนูญมาตรา ๒๙ วรรคสอง

...ในคดีอาญา ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำา

เลยไม่มีความผิด และก่อนมีคำาพิพากษา อันถึงที่สุดแสดงว่า

บุคคลใดได้กระทำาความผิด จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็น

ผู้กระทำาความผิดมิได้...

หลักกฎหมายอธิบายได้ว่า ตราบใดที่ยังไม่รู้แน่ชัดว่าผู้

ต้องหาเป็นคนชั่ว ก็ควรต้องคุ้มครอง เพราะวันหนึ่งเราอาจ

ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนชั่ว ทั้งๆ ที่เราไม่ได้ทำาในสิ่งที่เขากล่าว

หา

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่เราไม่ได้เป็นผู้กระ 

ทำาความผิดตามที่เขากล่าวหา แต่เราก็ไม่มีหลักฐานใดๆ มา

อธิบายได้ว่าบริสุทธิ์

คำาพิพากษาของศาลจะเป็นตัวตัดสิน

เพราะมนุษย์เรามีความรู้สึกเยอะครับ

แค่ไม่ชอบหน้าก็บอกว่าผิดแล้ว 

หรือบางกรณีผิดชัดๆ ศาลพิพากษาไปแล้วแต่ยังยกก้น

ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์

ทีนี้มาดูประเด็นที่น่าสนใจของคดี “ปริญญ์ พานิชภักดิ์”  

กัน

มีผู้เสียหายเข้าแจ้งความกับตำารวจไปแล้วรวม ๑๔ ราย

คนที่ ๑ อายุ ๑๘ ปี อ้างว่าถูกลวนลามในร้านอาหาร 

เข้าแจ้งความคดีอนาจาร เมื่อวันที่ ๑๒ เม.ย.๒๕๖๕

คนที่ ๒ อ้างถูกลวนลามหลังงานเลี้ยงพรรคการเมืองที่  

วันแย่ๆ ของประชาธิปัตย์

จ.เพชรบุรี 

แจ้งความคดีอนาจาร เมื่อวันที่ ๑๔ เม.ย.๒๕๖๕

คนที่ ๓ อ้างถูกล่วงละเมิดในคอนโดฯ ย่านสุขุมวิท ช่วง 

มี.ค.๖๔ 

แจ้งความคดีข่มขืน วันที่ ๑๔ เม.ย.๒๕๖๕

คนที่ ๔ นักศึกษาปี ๑ อ้างถูกกระทำาอนาจารช่วง ก.พ.

๒๕๖๕ 

แจ้งความคดีอนาจาร วันที่ ๑๕ เม.ย.๒๕๖๕

คนที่ ๕ อ้างถูกลวนลามที่ จ.เชียงใหม่ 

แจ้งความคดีอนาจาร วันที่ ๑๕ เม.ย.๒๕๖๕

คนที่ ๖ อายุ ๒๖ ปี อ้างถูกล่วงละเมิดในปี ๒๕๖๓ 

เข้าแจ้งความที่ สน.ลุมพินี วันที่ ๑๘ เม.ย.๒๕๖๕

คนที่ ๗ อ้างถูกลวนลามช่วงอายุ ๑๗ ปี ในปี ๒๕๖๒ 

เข้าแจ้งความคดีอนาจาร และพรากผู้เยาว์ วันที่ ๑๘ เม.ย.

๒๕๖๕

คนที่ ๘ อ้างถูกลวนลามในปี ๒๕๕๙ 

แจ้งความคดีอนาจาร วันที่ ๑๘ เม.ย.๒๕๖๕ 

คนที่ ๙ อ้างถูกลวนลามเมื่อ ๑๓ พ.ย.๒๕๖๓ ที่คอนโดฯ 

ย่านสุขุมวิท 

แจ้งความคดีอนาจาร วันที่ ๑๓ พ.ย.๒๕๖๓ โดยที่รายนี้ระบุ

ว่าคดีไม่คืบ

คนที่ ๑๐ อ้างถูกล่วงละเมิดที่โรงแรม ย่านสุขุมวิท 

แจ้งความคดีข่มขืน วันที่ ๑๘ เม.ย.๒๕๖๕

คนที่ ๑๑ อ้างถูกล่วงละเมิดที่คอนโดฯ ย่านสุขุมวิท ในปี 

๒๕๕๗ 

แจ้งความคดีข่มขืน เมื่อวันที่ ๑๘ เม.ย.๒๕๖๕ 

คนที่ ๑๒ อ้างถูกลวนลามเมื่อปี ๒๕๖๐ ที่ประเทศอังกฤษ 

เข้าเป็นพยานที่ สน.ลุมพินี วันที่ ๑๘ เม.ย.๒๕๖๕

คนที่ ๑๓ อ้างถูกลวนลามในช่วงปี ๒๕๕๐ 

แจ้งความที่ สน.ลุมพินี วันที่ ๑๘  เม.ย.๒๕๖๕

และคนที่ ๑๔ อ้างถูกล่วงละเมิดในปี ๒๕๕๘ 

เข้าแจ้งความที่ สน.ลุมพินี เมื่อวันที่ ๑๘ เม.ย.๒๕๖๕

ดูจากไทม์ไลน์แต่ละกรณีไม่ง่าย เพราะพยานหลักฐานท่ีจะยืน 

ยันว่า “ปริญญ์ พานิชภักดิ์” ผิดจริง ต้องพูดกันตรงๆ หายากมาก

จะมีอยู่ ๓ กรณีคือ รายที่ ๑ เหตุเกิดวันที่ ๑๒ เดือนเมษา 

ยนที่ผ่านมา รายที่ ๔ เดือนกุมภาพันธ์นี่เอง และรายที่ ๙ แจ้ง

ความเอาไว้วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

ในแง่หลักฐาน อยู่ในวิสัยที่สามารถหามายืนยันความผิด

ของ “ปริญญ์ พานิชภักดิ์” ได้ 

แต่จะได้แค่ไหนเป็นอีกเรื่อง

ส่วน “ปริญญ์ พานิชภักดิ์” หากได้ทนายเก่งๆ อาจหลุด

หมดทุกคดี หรือแค่ความผิด ลวนลาม 

แต่...ในทางการเมือง ผลกระทบกับพรรคประชาธิปัตย์นั้น 

มันมากมายมหาศาล นับว่าหนักสุดในรอบหลายสิบปี 

ลำาพังความขัดแย้งภายในก็ถาโถมสาหัสอยู่แล้ว กรณี 

“ปริญญ์ พานิชภักดิ์” กลายเป็นปัจจัยที่ ประชาธิปัตย์ควบคุม

อะไรไม่ได้เลย

นอกจากยอมรับชะตากรรม

วานนี้่ (๑๙ เมษายน) จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรค 

ตั้งโต๊ะแถลงข่าว ขอโทษ และแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง

มาช้าไปหน่อยแต่ก็มา 

สิ่งที่ “จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” พยายามทำาคือ ความรับผิด

ชอบ  

เช่นการลาออกจากตำาแหน่งประธานคณะกรรมการส่งเสริม

ความเท่าเทียมระหว่างเพศ และคณะกรรมการยุทธศาสตร์และ

นโยบายสตรีแห่งชาติ 

ถามว่าพอหรือเปล่า

ครับ...ในทางการเมือง ต่อให้ลาออกจากหัวหน้าพรรค

ประชาธิปัตย์ก็ยังไม่พอ 

ไม่ใช่เพราะ “จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” ไร้ความสามารถ 

แต่เพราะการเมืองท้ังในและนอกพรรครุนแรงกว่าท่ีหลายคนคิด 

พรรคประชาธิปัตย์วันนี้ ไม่ใช่ประชาธิปัตย์ยุคที่ นายหัว

ชวน เป็นหัวหน้าพรรค 

พรรคประชาธิปัตย์วันนี้ แตกแล้วแตกอีก และแตกอีก

บุคลากรชั้นหัวกะทิ ย้ายไปสังกัดพรรคใหม่กี่พรรคแล้ว 

ขี้เกียจจาระไน 

กรณีของ “ปริญญ์ พานิชภักดิ์” แม้จะส่งผลทางการ

เมืองกับพรรคประชาธิปัตย์ไปอีกนาน เพราะการเมืองฝ่ายตรง

ข้ามเอาเป็นเหตุถือมีดรอตลอดเวลาอยู่แล้ว แต่มีข้อดีอยู่บ้าง

เหมือนกัน 

ก็อยู่ที่จะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้หรือไม่ 

ถ้ายังคิดอะไรไม่ออก “เกียรติ สิทธีอมร” โพสต์แนะนำา

ในเฟซบุ๊ก Kiat Sittheeamorn พอเอาไว้เป็นไกด์ไลน์ได้ 

“...เรื่องเช่นนี้เส้นแบ่งระหว่างผิดกับถูกน่าจะชัด หาก

สอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ไม่มีสีเทา มีแต่ขาวหรือดำาเท่านั้น ใน

ฐานะหัวอกคนเป็นพ่อที่มีลูกสาวถึงสามคน ถ้าเหตุการณ์ใน

ลักษณะนี้เกิดขึ้นกับลูกสาวคนใดคนหนึ่งของผม คงเป็นเรื่องที่

ผมไม่มีวันจะยอมรับได้ และจะต้องดำาเนินการให้ถึงที่สุด

ผมขอเป็นกำาลังใจให้กับทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุ 

การณ์นี้ ในที่สุดต้องรอข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นทั้งหมดในขั้นตอน

ต่อไปของกระบวนการยุติธรรม โดยคำานึงถึงความเป็นธรรม

ต่อทุกฝ่าย

เรื่องเช่นนี้ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับองค์กรใดก็ตามย่อมต้อง

มีผลกระทบอย่างมาก และคนในองค์กรเองก็คงนิ่งเฉยไม่ได้                                                                         

ต้องตั้งสติให้ดี ยึดมั่นในหลักการที่ถูกต้อง ร่วมไม้ร่วมมือกันแก้

ปัญหา และมุ่งมั่นในการสร้างองค์กรให้เป็นไปตามอุดมการณ์

ที่ประกาศไว้ในวันก่อตั้งต่อไปโดยเร็วที่สุด...”

ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น ไม่ต้องเด้งเชือกหนี 

จบศึกในประชาธิปัตย์ให้ได้ก่อน

ถึงจะนับหนึ่งรับศึกนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

อาหารเป็นหนึ่ง

มูลนิธิเพื่อนช่วยเพื่อน

ส่งคำาย้ำาเตือนมิตรสหาย

เร่งปลูกเผือกมันกันตาย

อาหาร จะหาย หายากนัก

กัมปนาท อังศิกา กุศลาสัย

ผู้ ให้ เช่าที่ดิน ปลูกพืชผัก

ปีละบาท มีกำาไร หัวใจรัก

อาหารจัก เป็นหนึ่ง ในโลกา

โง่แล้วรวย 

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่รักและนับถือ

ค่าโง่โฮปเวลล์ ๒๕,๐๐๐ ล้านบาท ยังไม่ต้องจ่ายแต่                                                                       

นักการเมืองที่เกี่ยวข้องรับเงินทอนและได้ลาโลกไปหลาย

รายแล้ว ทิ้งภาระไว้ให้คนรุ่นหลัง ค่าโง่คลองด่าน ๙,๐๐๐  

ล้านบาท อันนี้ต้องจ่ายจริงหรือเปล่า นักการเมืองผู้เกี่ยว 

ข้องหนีคดีไปแล้วไม่ยอมติดคุก ต้องยึดทรัพย์หรือเปล่า นัก                                                                        

การเมืองไทยส่วนใหญ่ฐานะร่ำารวยแทบทั้งนั้นเพราะมีอุดม 

การณ์ว่า โง่แล้วรวย ทิ้งภาระค่าโง่ให้คนไทยทั้งประเทศ

ขอให้คุณอัตถ์ชี้แจงจะรออ่าน.

พันธุ์ ไดโนเสาร์

 

ศาลปกครองกลางได้อ่านคำาสั่งศาลปกครองสูงสุด เมื่อ

วันที่ ๔ มีนาคมที่ผ่านมา กลับคำาสั่งของศาลปกครองชั้นต้น  

เป็นให้รับคำาขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีใหม่ของกระ 

ทรวงคมนาคม และการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ไว้

พิจารณา ก็เท่ากับว่า มหากาพย์คดีค่าโง่โฮปเวลล์กลับไปเริ่ม

ต้นกระบวนการต่อสู้กันใหม่ครับ ก็ต้องรอลุ้นว่าสุดท้ายแล้ว

ต้องจ่ายหรือไม่

ส่วนนักการเมืองโกงตายไปแล้วครับ. 

จะจ้างซักพันฉันก็ไม่ยอมฉีดวัคซีน

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

ข่าววันนี้ชมรมแพทย์ชนบทโยนหินออกมาว่า จะให้ค่า

เสียเวลาเดินทางมาฉีดวัคซีนเข็มละ ๕๐๐ สองเข็ม ๑,๐๐๐ ใน

ขณะที่หมอใหญ่ต้องการให้สูงวัยได้รับเข็มกระตุ้นมากที่สุด

จึงจะเพียงพอ

ในฐานะสูงวัยรหัส ๖๐๘ คนหนึ่ง ไม่ขอรับความ

ปรารถนาดีของแพทย์ชนบท เพราะกลัวตายด้วยผลข้างเคียง

จากวัคซีนมากที่สุด ก็เมื่อร่างกายอ่อนแอเพราะโรคประจำา

ตัว ต้องรับประทานยาที่มีผลต่อร่างกาย ลดไขมัน  ละลาย

ลิ่มเลือดฯ ทำาให้ร่างกายต้องทำางานหนักกว่าปกติ ดังนั้นจึง

ไม่สมควรเพิ่มภาระให้ร่างกายด้วยการเติมพิษให้ร่างครั้ง

แล้วครั้งเล่า

นอกจากนั้น ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเสี่ยง (๖๐๘) หรือหนุ่ม

สาว เด็ก ถ้าได้รับเชื้อก็ติดทุกคน ดังนั้นการป้องกันมิให้ติด

เชื้อจึงเป็นวิธีการที่ดีที่สุดสำาหรับสูงวัย

ตายเพราะติดไวรัส ดีกว่าตายเพราะวัคซีน.

โกเป็ด 

สายสมคิดใน พปชร.

บัตรเลือกต้ังจึงเป็นการลดเผด็จการได้ แต่อย่างไรก็ตาม ส.ส.                  

ระบบบัญชีรายชื่อไม่มีประโยชน์สำาหรับประชาธิปไตย เพราะ

ไม่ได้ ส.ส.ที่มีประโยชน์สำาหรับประชาธิปไตย เพราะได้แต่

ลูกจ้างพรรคการเมือง แล้วยังขัดแย้งกับระบบวันแมนวัน

โหวต เพราะประชาชนที่เป็นสมาชิกพรรคไม่มีสิทธิ์ในการ

เลือกบัญชี ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ

ข่าววันนี้ลุงป้อมประกาศลุงตู่ต้องเป็นแคนดิเดตของ  

พปชร.เท่านััน และถ้าลุงตู่ยอมรับ แต่หลังการเลือกต้ังพรรค                                                                               

จะร่วมมือกับเผาไทย ก็หมายความว่ารัฐประหาร ๒๒  พ.ค. 

นั้นเป็นการช่วยเหลือรัฐบาลยิ่งลักษณ์

ประเทศไทยจะเป็นอย่างไรถ้ารัฐบาล เผาไทย+พปชร. 

สามารถนำาโทน่ี+ปูกลับบ้านโดยไม่มีความผิดใดๆ ศรัทธาประ 

ชาชนที่มีต่อสามลุงจะตกต่ำา พอๆ กับศรัทธาที่มีต่อ สตช.ที่

สามลุงอุ้มกระเตง เอวซ้ายอุ้มโทนี่ เอวขวาอุ้ม สตช.

นายกระจอก 

 

ถ้าหลังเลือกตั้ง พลังประชารัฐร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทย 

โดยมี “อุ๊งอิ๊ง” หรือไม่ก็ “ลุงป้อม” เป็นนายกฯ ผมว่าดูไม่จืด

จริงๆ ผมสงสารแต่ฝ่ายค้านนะซิครับ ประชาธิปัตย์ต้องร่วม

งานกับก้าวไกล นี่ก็ไม่จืดจริงๆ ฮ่าๆๆๆ.

ดูเวลา

 * ห้าโมงสี่สิบสาม

ดูโมงยามเป็นนิสัย

ทั้งที่รู้เป็นนัย

สมมุติไว้ให้รู้กัน

 * ดูเอาไว้ทำากิจ

นิจศีลการเคลื่อนไหว

เป็นระบบระเบียบไป

ในชีวิตประจำาวัน

 * ทั้งที่ไม่มีกิจ

ยังคิดดูกาลเวียนผัน

กี่โมงยามคืนวัน

อันเปลี่ยนแปรว่าเท่าใด

 * ทั้งรู้มาตรสมมุติ

ก็ยังฉุดดูรอยไหล

ความเคยชินพาไป

มือถือให้กาลเวลาฯ

    วรฤทธิ์ ฤทธาคนี

พรชัย ตระกูลวรานนท์

ช่
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6 เศรษฐกิจ

คลังยันไทยไม่เสี่ยงล้มละลาย
การันตีหนี้ประเทศยังบริหารจัดการได้
ไทยโพสต์ • “สบน.” การันตีหนี้สาธารณะปัจจุบันยังไม่ทำาให้ประเทศ 

ไทยเสี่ยงล้มละลาย ยันรัฐบาลยังมีความสามารถจ่ายหนี้ครบถ้วน ระบุ

ไม่ได้กู้เงินเพื่อมาจ่ายหนี้ พร้อมแจงพิจารณาเครื่องมือ ต้นทุน วงเงินกู้

ละเอียดถี่ยิบ

นางแพตริเซีย มงคลวนิช 

ผู้อำานวยการสำานักงานบริหารหนี้

สาธารณะ (สบน.) ได้ขอชี้แจงข้อ

เท็จจริงกรณีมีข่าวเผยแพร่ข้อมูล

เกี่ยวกับหนี้สาธารณะในประเด็น

การกู้เงินของรัฐบาล ประเทศ 

ไทยเสี่ยงล้มละลายว่า ระดับหนี้

สาธารณะในปัจจุบันยังไม่ก่อให้                                         

เกิดปัญหาการคลังแต่อย่างใด 

เนื่ องจากรัฐบาลยังคงมีความ

สามารถในการชำาระหนี้ โดย สบน.

ได้ติดตามสัดส่วนภาระดอกเบี้ยต่อ

ประมาณการรายได้ประจำาปีใกล้

ชิด ขณะที่ประมาณการสัดส่วน

ภาระดอกเบี้ยของรัฐบาลต่อราย

ได้ ณ สิ้นปีงบประมาณ 2565 

คาดว่าอยู่ที่ 8% และในอีก 5 ปี

ยังคงต่ำากว่าระดับเกณฑ์มาตรฐาน

สากลที่กำาหนดไว้ไม่เกิน 10%

ทั้งนี้ ไทยเป็นประเทศกำาลัง

พัฒนา จำาเป็นต้องดำาเนินนโยบาย

การคลังแบบขยายตัว เพื่อยก

ระดับการพัฒนาของประเทศและ

คุณภาพชีวิตของประชาชน และ

รัฐบาลมีแผนที่จะลงทุนอย่างต่อ

เนื่อง โดยได้จัดทำาแผนการบริหาร

หนี้สาธารณะระยะปานกลาง 5 

ปี (ปี 2565-2569) เพื่อรองรับ

ทิศทางการลงทุนในอนาคต วงเงิน 

8.4 แสนล้านบาท

โดยการกู้ เงินแต่ละครั้ ง 

สบน.ได้พิจารณาต้นทุนการระดม

ทุน วงเงินกู้ รวมถึงประเภทของ                                      

ตราสารหนี้ที่จะออก โดยใช้เครื่อง                                             

มือการกู้เงินที่หลากหลาย และ

พิจารณาช่วงเวลาการกู้ ให้สอด 

คล้องกับการเบิกจ่ายเงินเพื่อหลีก

เลี่ยงการแย่งชิงเม็ดเงินจากภาค

เอกชนในประเทศ ป้องกันไม่ให้

ตลาดการเงินเกิดความผันผวน 

ภายใต้ต้นทุนและความเสี่ยงที่

เหมาะสม และไม่กระทบต่อความ

เสี่ยงในการปรับโครงสร้างหนี้ใน

อนาคต

“ที่ผ่านมา สบน.กู้เงินใน

ประเทศเป็นหลักราว 98% จึงมี

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ต่ำา และมากกว่า 83% เป็นหนี้ที่

มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ อีกทั้งยังมี

ต้นทุนการกู้เงินเฉลี่ยที่เหมาะสม

ที่ 2.35% ซึ่งสอดคล้องกับทิศทาง

ดอกเบี้ยโลก” นางแพตริเซียระบุ

สำาหรับการชำาระหนี้ในแต่                                                

ละปี คลังและรัฐวิสาหกิจได้รับจัด                                               

สรรงบชำาระหนี้เพื่อนำาไปชำาระคืน                                                     

ต้นเงินกู้และดอกเบ้ียท่ีครบกำาหนด

ชำาระ ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ.วินัย

การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 

โดยกำาหนดให้มีการจัดสรรงบ

ประมาณเพื่อการชำาระคืนต้นเงินกู้

ที่ 2.5-4.0% ของงบประมาณราย

จ่ายประจำาปี และชำาระดอกเบี้ย

ตามที่เกิดขึ้นจริงอย่างครบถ้วน

“สบน.ไม่ ได้กู้ เงินเพื่อชด 

เชยการขาดดุลงบประมาณราย

จ่ายมาชำาระหนี้ สำาหรับหนี้คงค้าง

ที่เหลือ สบน.จะปรับโครงสร้างหนี้

เพื่อกระจายการชำาระหนี้และลด

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 

โดยพิจารณาต้นทุนและความ

เสี่ยงเป็นสำาคัญ”.

แพตริเซีย มงคลวนิช

18

ดีเดย์ก.ย.นี้ทดสอบเดินรถสายสีเหลือง-ชมพู
มีนบุรี • “คมนาคม” ตรวจความ

คืบหน้ารถไฟฟ้าชมพู-เหลือง ดีเดย์                                                  

ก.ย.65 เตรียมทดสอบเดินรถเสมือน

จริง พร้อมเปิดบริการช่วงแรก ธ.ค. 

เก็บค่าโดยสาร 14-42 บาท 

นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รอง

ปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะ

รักษาการอธิบดีกรมการขนส่งทาง

ราง (ขร.) เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่เพื่อ

ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้าง

ดูคึกคักแล้วยังต้องพบกับความเสี่ยงในการเก็งกำาไรไปด้วย หาก

มองด้วยเหตุผลหลักการลงทุนที่แท้จริง คงไม่ต้องมีวอลุ่มที่หนา

แน่นขนาดนั้นก็ได้ ตลาดก็จะคึกคักและยืนได้อย่างมั่นคงเช่นกัน 

อย่างไรก็ตาม การที่ตลาดกลับมามีวอลุ่มที่หนาตาอย่างนี้ เป็นการ

ส่งสัญญาณที่ดีกับตลาดมากขึ้น เห็นได้จากนักลงทุนแต่ละกลุ่ม

จะมีการซื้อขายที่มากกว่าที่ผ่านมา วานนี้ (19 เม.ย.65) จะพบว่า

ผู้นำาการขายหุ้นเปลี่ยนมาเป็นทางโบรกเกอร์ เพราะขายไปมาก

ถึง 1,603.07 ล้านบาท ตามมาด้วยการขายทำากำาไรของนักลงทุน

ทั่วไปที่ขายไป 1,348.72 ล้านบาท ที่ต้องสนใจคือหุ้นที่ขายออก

มาส่วนมากถูกทางนักลงทุนต่างชาติรับไปเกือบทั้งหมด โดยต่าง

ชาติซื้อมากถึง 2,371.71 ล้านบาท ทั้งๆ ที่วันก่อนหน้ายังขายหุ้น

ออก แสดงว่ามีการเปลี่ยนการตัดสินใจ หากไม่มีจุดดีจุดเด่นก็คงไม่

จูงใจให้ต้องกลับมาซื้อมากอย่างนี้ ต้องเกิดความเชื่อมั่นมากพอจึง

จะกล้าเข้ามาลงทุน ซึ่งความจริงก็ไม่มีอะไรลึกลับหรือยากต่อการ

พิจารณา ดูแค่ผลประกอบการที่กำาลังจะทยอยประกาศออกมาก็

พอจะรู้ว่าธุรกิจต่างจะมีกำาไรสูงขึ้นแน่นอน โดยเฉพาะเมื่อการส่ง

ออกยังดี แล้วยังมีการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวเข้ามาจำานวน

มาก จึงมีผลดีกับธุรกิจในประเทศมาก

เมื่อกลับมาพิจารณากลุ่มหุ้นที่น่ามอง ในกลุ่มไอซีที ยัง

คงน่ามองที่ ILINK, INET และ INSET เพราะธุรกิจจะเติบโต

สูงขึ้น ด้านการขนส่งก็น่าสนใจมาก ดูแค่การส่งออกเพิ่มธุรกิจนี้

ก็จะมีกำาไรเพิ่มทันที จึงน่ามองที่ AOT, JWD และ WICE กลุ่ม

พลังงานแค่ราคาน้ำามันยืนระดับสูง ธุรกิจจะมีกำาไรสูงเช่นกัน น่า

มองที่ BGRIM, EA และ 

ETC กลุ่มพาณิชย์จาก

มาตรการกระตุ้นภายใน

และตลาดโลกฟื้น ธุรกิจ

ก็จะมีกำาไรดี น่ามองที่                             

COM7, CSS และ 

KAMART หุ้นรายตัวที่

เตะตามี APURE, CK 

และ ECL เป็นต้น

 ตลาดเริ่มกลับมาคึก 

คักมากขึ้น เพราะต่อไป

จะไม่มีวันหยุดยาว ทำาให้

จะมีบรรยากาศการเก็ง

กำาไรที่คึกคักมากกว่าเดิม 

ดัชนีก็คงจะค่อยแกว่งตัว

สูงขึ้น จึงควรเลือกลุ้น

และลงทุน.

ต่างชาติกลับเข้าลงทุน

ภาวะตลาดหุ้นเริ่มดูดีขึ้น เมื่อนักลงทุนทุกกลุ่มกลับมา

ลงทุนกันอย่างพร้อมหน้า จะเห็นได้มากว่าเมื่อนักลงทุนอยู่กัน

พร้อมหน้า ก็จะมีการลงทุนกันมากขึ้นกว่าเดิม ดูจากภาพรวมคือ

วอลุ่มตลาดเริ่มมีความหนาแน่นมากขึ้น จากวันก่อนหน้าที่ตลาด

จะมีวอลุ่มเพียง 6 หมื่นล้านบาท มาวานนี้วอลุ่มรวมหนาแน่น

เป็นระดับ 74,313.48 ล้านแล้ว ก็ยังไม่ใช่วอลุ่มที่หนาแน่นมาก

อย่างที่นักเก็งกำาไรคิดกัน นักเก็งกำาไรต่างคิดว่าวอลุ่มตลาดที่จะ

คึกคักมากต้องอยู่ระดับแสนล้านบาท ก็คงจะคาดหวังให้มีวอลุ่ม

ที่หนาแน่นอย่างนั้นไม่ได้ทุกวัน เพราะนอกจากนักลงทุนรายใหญ่

จะต้องเหนื่อยกับการทุ่มเทการซื้อขาย เพื่อสร้างบรรยากาศให้

74,313.48

19/4/65

1,675.62
+7.56

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

 6,304.31 5,724.24 580.08
 5,571.85 7,174.92 -1,603.07
 36,850.37 34,478.66 2,371.71
 25,586.94 26,935.66 -1,348.72

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 33.23 33.95
ยูโร 35.65 36.68
ปอนดสเตอรลิง 42.93 44.31
เยน (100 เยน) 25.74 27.69
หยวนจีน 4.69 5.37
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 31,550 31,550
ทองรูปพรรณ 30,880 32,050
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู (แค

ราย-มีนบุรี) และโครงการรถไฟฟ้า

สายสีเหลือง (ลาดพร้าว-สำาโรง) ซึ่ง                                                     

ทั้ง 2 โครงการมีความคืบหน้าตาม

แผน โดยสายสีชมพูมีความคืบกว่า                                                

86% และสายสีเหลืองกว่า 91% 

ขณะน้ีอยู่ระหว่างทดสอบการเดินรถ 

โดยจะมีการทดสอบเดินรถเสมือน

จริง (Trial Run) ตั้งแต่เดือน ก.ย.

2565 เป็นเวลา 3 เดือน โดยจะเปิด

ให้ประชาชนได้ทดลองใช้บริการฟรี 

จากนั้นจะเปิดให้บริการบางช่วง

อย่างเป็นทางการในเดือน ธ.ค.นี้ 

ทั้งนี้ สาเหตุที่ไม่สามารถ

เปิดให้บริการพร้อมกันได้ตลอด

ทั้งเส้นนั้น เนื่องจากได้รับผลกระ

ทบจากการแพร่ระบาดของโรคโค

วิด-19 โดยเฉพาะการขาดแคลน

แรงงาน นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญ

จากต่างประเทศไม่สามารถเดิน

ทางเข้ามายังประเทศไทยได้ รวม

ถึงผู้รับจ้างยังไม่สามารถเข้าพื้นที่

ก่อสร้างได้ ขณะเดียวกันประเทศผู้

ผลิตรถไฟฟ้าก็ได้รับผลกระทบจาก

การระบาดของโควิด-19 เช่นกัน 

จึงทำาให้การดำาเนินงานต่างๆ ต้อง

ล่าช้าไปจากแผนที่วางไว้ อย่างไร

ก็ตาม คาดว่าจะสามารถเปิดให้

บริการเต็มรูปแบบทั้ง 2 สายทุก

สถานีในเดือน มิ.ย.2566  

สำาหรับอัตราค่าโดยสารนั้น

เริ่มต้นที่ 14 บาท สูงสุดไม่เกิน 42 

บาท ซึ่งตามเงื่อนไขในสัมปทานไม่

คิดค่าแรกเข้าซ้ำาอีก หากผู้ โดยสาร

เดินทางเชื่อมต่อมาจากสายสีน้ำา 

เงิน สายสีม่วง และสายสีส้ม ส่วน

รถไฟฟ้าสายสีอื่นๆ จะมีการเจรจา

เพื่อให้ยกเว้นค่าแรกเข้าและใช้ตั๋ว

ร่วมกันได้ อาทิ สายสีแดง และ

สายสีเขียว  เป็นต้น.

จับตาราคาน้ำาตาลโลกพุ่ง

หวังดันอ้อยขั้นต้นขยับตาม

ไทยโพสต์ • นายนราธิป อนันต

สุข  หัวหน้าสำานักงานสหพันธ์

ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย เปิด

เผยว่า ชาวไร่อ้อยได้ติดตาม

ราคาน้ำาตาลทรายดิบใกล้ชิด                                                

โดยพบว่าล่าสุดราคาส่งมอบ

เดือน ต.ค.2565 ขึ้นไปแตะ

ระดับ 20.31 เซนต์ต่อปอนด์ 

จากช่วงต้นปีราคาเฉล่ียอยู่ท่ีกว่า 

18 เซนต์ต่อปอนด์ เนื่องจาก

โรงงานน้ำาตาลบราซิล ซึ่งเป็น

ผู้ส่งออกน้ำาตาลใหญ่สุดของ

โลกหันนำาน้ำาตาลไปผลิตเอทา

นอลแทน เพราะได้กำาไรที่สูง

กว่า ทั้งนี้ ราคาน้ำาตาลทรายดิบ

ตลาดโลกเฉลี่ยทรงตัวระดับสูง

ต่อ จะส่งผลดีต่อระดับราคาอ้อย

ขั้นต้นฤดูการผลิตปี 2565/66 

อยู่ในเกณฑ์สูงตามไปด้วย 

ทั้งนี้ จากระดับราคา

น้ำ าตาลทรายดิบตลาดโลกที่

ทรงตัวระดับสูง ทำาให้ขณะนี้ 

บริษัท อ้อยและน้ำาตาลทราย

ไทย จำากัด (อนท.) ที่บริหารการ

ส่งออกน้ำาตาลทรายดิบ 8 แสน

ตัน ได้ส่งออกน้ำาตาลฤดูการ

ผลิตปี 2564/65 ที่กำาลังใกล้ปิด

หีบได้เกือบ 100% แล้ว โดย

ได้ระดับราคาที่ดี ที่จะส่งผลให้

ราคาอ้อยขั้นสุดท้ายสูงกว่าขั้น

ต้นแน่นอน ขณะที่มีการส่งออก

น้ำาตาลทรายดิบล่วงหน้าฤดูการ

ผลิตปี 65/66 ไปแล้วประมาณ 

40% ในราคาเฉลี่ยกว่า 18 

เซนต์ต่อปอนด์ ทำาให้ปริมาณ

น้ำาตาลที่เหลือจะทำาราคาได้ใน

ระดับสูงขึ้นอีก จึงนับเป็นการ

การันตีราคาอ้อยขั้นต้นฤดูหีบ

ปี 65/66 ว่าจะอยู่ในเกณฑ์สูง

ระดับ 1,000 บาทต่อตันขึ้นไป.

เอกามั่นใจ Q1/65 มีรายได้ตามเป้า

นายชัยวัฒน์ นันทิรุจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 

เอกา โกลบอล จำากัด (EKA GLOBAL) เปิดเผยว่า บริษัทให้

ความสำาคัญกับการบริหารความเสี่ยงด้านต้นทุน และอัตรา

แลกเปลี่ยนอยู่เสมอ การบริหารต้นทุนค่าใช้จ่ายกับรายได้จึงยัง

ควบคุมได้ และคำาสั่งซื้อจากลูกค้ายังคงขยายตัวต่อเนื่องในอัตรา

ไม่ต่ำากว่า 30-35% จากปีก่อน ขณะเดียวกันบริษัทยังมีการปรับ

ตัวในด้านการวิจัยและพัฒนาสินค้า เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

ตอบโจทย์ลูกค้าในระยะยาว มั่นใจไตรมาสแรกยอดขายของ

บริษัทจะปิดตัวเลขเป็นไปได้ตามเป้า 30-35% 

MODERN ทุ่ม 108 ล้านซื้อหุ้น MOTIF 60%

นายสิทธิ เนื่องจำานงค์ ผู้อำานวยการพัฒนาองค์กร บมจ.

โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป หรือ MODERN เปิดเผยว่า ได้ลงทุนใน 

บริษัท เจริญทรัพย์กำาลังสาม จำากัด หรือ MOTIF สัดส่วน 60% 

รวมมูลค่าการลงทุน 108 ล้านบาท จะช่วยเสริมความแข็งแกร่ง

ในธุรกิจหลักของเฟอร์นิเจอร์ และเพิ่มขีดความสามารถให้ต่อ 

ยอดไปสู่อุตสาหกรรมอื่นๆ ได้มากขึ้น และขยายการเติบโตทาง

ธุรกิจ  รวมถึงเพิ่มช่องทางการขายและการตลาดเฟอร์นิเจอร์ลัก

ชัวรีให้กับบริษัทและขยายไปสู่ธุรกิจอื่นๆ ในอนาคต

BOI หนุนจัดงาน SUBCON THAILAND 2022 

นายอรรจน์สิทธิ สร้อยทอง ผู้อำานวยการกองพัฒนาผู้

ประกอบการไทย สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

(บีโอไอ) เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับ บริษัท อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์                                                                      

(ประเทศไทย) และสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ใน                                                                         

การจัดงาน SUBCON THAILAND ซึ่งเป็นงานแสดงชิ้นส่วน

อุตสาหกรรมการผลิตเพื่อการจัดซื้อชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและ                                                                               

กิจกรรมจับคู่ธุรกิจช้ันนำา ซ่ึงจัดข้ึนระหว่างวันท่ี 18-21 พฤษภาคม

นี้ ที่ไบเทค บางนา   

LPN เปิดตัวโครงการใหม่ 1,200 ล้าน 

นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรม 

การผู้จัดการ บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ หรือ LPN เปิด

เผยว่า ได้เดินหน้าเปิดตัวโครงการใหม่ มูลค่า 1,200 ล้านบาท 

“ลุมพินี เพลส แจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด สเตชั่น” คอนโดมิเนียม 

High-Rise แห่งใหม่ บนถนนแจ้งวัฒนะ ออกแบบสไตล์ Modern 

Luxury ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ เริ่มเปิดขายครั้งแรกรอบ VVIP 

วันที่ 23-24 เม.ย.นี้

‘บอร์ด PPP’ ตั้งอนุกรรมการข้อตกลงคุณธรรม

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำานวยการสำานักงานคณะกรรม 

การนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กรรมการและเลขานุการคณะ

กรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (คณะ

กรรมการ PPP) เปิดเผยว่า ที่ประชุม  เห็นชอบการแต่งตั้งคณะ

อนุกรรมการข้อตกลงคุณธรรมในโครงการร่วมลงทุนที่ดำาเนิน

การตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

(พ.ร.บ.การร่วมลงทุน ปี 2562) เพื่อหวังเพิ่มประสิทธิภาพการ

ทำางาน ยกระดับความโปร่งใสในการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุน

DTIPF ปลื้มส่งออกอาหารดิจิทัลทะลัก

  นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้า

ระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่า กรมได้ดำาเนินการผลักดัน

การส่งออกใน 4 กลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อาหาร ดิจิทัลคอน

เทนต์ สุขภาพความงาม และสินค้าสร้างสรรค์อัตลักษณ์ไทย 

โดยมีผลการดำาเนินการในช่วงครึ่งปีงบประมาณ 2565 (ต.ค.

2564-มี.ค.2565) สามารถส่งเสริมผู้ประกอบการไทยได้ 1,878 

ราย สร้างมูลค่าการค้ารวม 3,905 ล้านบาท เป็นการส่งออก

สินค้า 4 กลุ่มข้างต้น 1,258 ล้านบาท และส่งออกผลไม้ 2,647 

ล้านบาท.

ออมสินอวดQ1/65

อุ้มลูกค้าสู้พิษโควิด

ปล่อยกู้9.5หมื่นล้าน

ไทยโพสต์ • “ออมสิน” อวดผล                                      

งานไตรมาส 1/2565 เดินเครื่อง

ปล่อยสินเชื่ออุ้มรายย่อย-ผู้ประ 

กอบการ 9.5 หมื่นล้านบาท ลุย

ปรับโครงสร้างหนี้ช่วยเหลือลูก 

ค้าสู้พิษโควิด-19 แล้ว 2.6 แสน

ราย ยอดหนี้ 1.9 แสนล้านบาท

นายวิทัย รัตนากร ผู้

อำานวยการธนาคารออมสิน เปิด                                             

เผยว่า ในช่วง 3 เดือนแรก ปี                                                 

2565 (ไตรมาส 1/2565) ธนาคาร

ออมสินได้ให้ความสำาคัญในการ

ช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ตกงาน

หรือขาดรายได้ ผู้ประกอบการ

รายย่อยที่ ได้รับผลกระทบจาก

การแพร่ระบาดของโควิด-19 

โดยธนาคารปล่อยสินเชื่อใหม่

รวม 95,500 ล้านบาท ทั้งสิน

เชื่อรายย่อย สินเชื่อธุรกิจ และ

สินเชื่อภาครัฐ เพิ่มขึ้น 20% 

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 

2564 รวมกว่า 370,000 ราย

โดยในจำานวนนี้เป็นสิน

เชื่อตามนโยบายของรัฐบาล 

อาทิ สินเชื่อสร้างงานสร้าง

อาชีพ จำานวน 33,000 ราย 

ปล่อยสินเชื่อรวม 1,600 ล้าน

บาท พร้อมกับอบรมทักษะ

อาชีพภายใต้ โครงการออมสิน 

สร้างงาน สร้างอาชีพ ได้

มากกว่า 16,200 ราย และสิน

เชื่อห่วงใย (เพื่อสู้ภัยโควิด-19) 

เพื่อช่วยเหลือกลุ่มประชาชน

รายย่อยที่มีปัญหาขาดสภาพ

คล่อง ได้มีเงินหมุนเวียนใช้สอย

ในครอบครัวอีกกว่า 50,000 

ราย ซึ่งรวมถึงการปล่อยสินเชื่อ

จำานำาทะเบียนรถผ่านพันธมิตร

ของธนาคารด้วย เป็นต้น

ด้านการบริหารจัดการ

หนี้ ได้ช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับ

ผลกระทบจากโควิด-19 ให้ได้

รับการผ่อนปรนอย่างต่อเนื่อง 

ด้วยมาตรการปรับโครงสร้าง

หนี้อย่างยั่งยืน ซึ่งในไตรมาส

แรก ปี 2565 ธนาคารปรับ

โครงสร้างหนี้ ได้ 260,000 ราย 

คิดเป็นยอดหนี้ 190,000 ล้าน

บาท ขณะที่จำานวนผู้ขอปรับ

โครงสร้างหนี้ลดลงจากเดิม 

เมื่อเทียบกับช่วงสถานการณ์

โควิด-19 ปี 2563 ที่มียอดถึง                                                   

800,000 ราย ซึ่งถือว่าสถาน 

การณ์เริ่มดีขึ้น ทั้งจากมาตรการ

สนับสนุนต่างๆ ของรัฐบาล 

และสถานการณ์ โควิด-19 ทำา 

ให้ลู กหนี้ มีศั กยภาพกลับมา

ชำาระหนี้ ได้ตามปกติ โดยคาด

ว่าปีนี้จะสามารถช่วยเหลือลูก

หนี้ ได้มากกว่า 447,000 ราย

อย่างไรก็ตาม ในส่วน

ของหนี้ที่ ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ 

(เอ็นพีแอล) อัตราเพิ่มสูงขึ้นเล็ก

น้อยจาก 2.5% เป็น 2.6% ซึ่ง

เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ โดย

แนวโน้มหรือทิศทางของหนี้เสีย 

ยังอยู่ในสถานการณ์ที่สามารถ

บริหารจัดการได้.
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7เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

เมื่อล้มแล้วต้องสำ�รวจว่�มีก�รบ�ดเจ็บส่วนสำ�คัญ หรือ

ก�รบ�ดเจ็บของข้อต่อหรือไม่ ห�กไม่ปวดศีรษะ ไม่ปวด

คอ ขยับแขนหรือขยับข�ได้ไม่อ่อนกำ�ลังจึงค่อยๆ ลุก 

แต่ห�กรู้สึกเจ็บม�กไม่ว่�บริเวณใด หรือรู้สึกว่�แขน-

ข�อ่อนแรงอย่�ฝืน ให้รีบขอคว�มช่วยเหลือ นอนหง�ย 

ยกข�ขึ้นม�สองข้�ง ถ้�จะลุกด้�นไหนให้เหยียดแขน 

หมุนให้ข�และลำ�ตัวตะแคงตัวไปด้�นนั้น ยกตัวอย่�ง

เช่น ก�รลุกด้�นขว�ให้เหยียดแขนขว� จ�กนั้นค่อยๆ 

หมุนตะแคงตัวไปท�งด้�นขว� ใช้ข้อศอกขว�ดันพื้นเพื่อ

ยกลำ�ตัวขึ้น ใช้แขนซ้�ยยันพื้นประคอง ค่อยๆ ดันตัว

เองขึ้นม�โดยใช้แรงจ�กต้นแขนขว� ไม่ต้องใช้มือหรือ

ข้อมือที่บ�ดเจ็บ ช่วงที่จะยืนให้สังเกตตนเองว่�มีอ�ก�ร

มึนศีรษะหรือไม่ ห�กมึนม�กจนลุกไม่ไหวให้ลงไปนอน

รอคนม�ช่วย แต่ถ้�ลุกไหวให้คล�นไปห�หลักยึดเพื่อ

ทรงตัว ถ้�ร่�งก�ยมั่นคงให้ค่อยๆ ลุกขึ้น แต่ถ้�ร่�งก�ย

ไม่มั่นคงให้คล�นไปห�อุปกรณ์ยึดเหนี่ยวเพื่อช่วยทรงตัว

ขึ้นยืน เช่น เก้�อี้ที่ไม่มีล้อเลื่อน หรือโต๊ะที่รับน้ำ�หนัก

ได้แล้วค่อยๆ ลุกขึ้นยืน อีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งเสริมให้ล้มคือ 

ร่วมมือพัฒนาตลาดในประเทศ

เจสัน เชียน ผู้จัดก�รทั่วไปภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประธ�นกรรมก�ร 

บริษัท เบสท์ โลจิสติกส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำ�กัด และ โทนี หลิว กรรมก�รผู้

จัดก�รบริษัท เอ็มดี คอนซูเมอร์ แอพพล�ยแอนซ์ (ประเทศไทย) จำ�กัด ลงน�มคว�มร่วม

มือท�งธุรกิจร่วมกันในประเทศไทย โดยเบสท์ เอ็กซ์เพรส จะเข้�ม�รับผิดชอบก�รขนส่ง

ผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอ�ก�ศ คอมเพรสเซอร์ และสินค้�ขน�ดใหญ่ในครัวเรือนอื่นๆ (White 

goods) ภ�ยในประเทศให้กับแบรนด์ไมเดีย (Midea) ภ�ยใต้ก�รบริห�รง�นของบริษัท              

เอ็มดี คอนซูเมอร์ แอพพล�ยแอนซ์ (ประเทศไทย) จำ�กัด อย่�งเป็นท�งก�ร เมื่อวันก่อน

มอบรางวัล ‘ไทยทะยาน’ 

ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลข�นุก�ร รมว.และโฆษกกระทรวงก�ร

อุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธ�นพิธีมอบร�งวัลแก่ผู้ชนะกิจกรรม

ก�รประกวดในโครงก�ร “ไทยทะย�น” ภ�ยใต้แนวคิด “ทะย�นให้สร้�งสรรค์ ปั้นไทยด้วย        

มือ GEN Z” พร้อมเปิดนิทรรศก�รไทยทะย�น เพื่อผลักดันให้สังคมเห็นถึงคว�มสำ�คัญของ

มรดกท�งวัฒนธรรมของประเทศไทย พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในก�รสร้�งเย�วชนคนรุ่นใหม่สู่ก�ร

พัฒน�โดยเรียนรู้จ�กก�รปฏิบัติ โดยมี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิก�รบดีมห�วิทย�ลัย

ร�ชภัฏสวนสุนันท� ร่วมง�น เมื่อเร็วๆ นี้ ณ อ�ค�รอ�เหนกป้�สง ช่�งชุ่ย ครีเอทีฟป�ร์ค

โตชิบาชวนแชร์ ไอเดียเด็ด 

โตชิบ�ชวนแชร์เคล็ด (ไม่) ลับ

ประจำ�บ้�น ที่ช่วยทำ�ให้คุณและคนใน

บ้�นใช้ชีวิตง่�ย และสะดวกสบ�ยยิ่ง

ขึ้น ร่วมสนุกง่�ยๆ เพียงกดไลค์และ

แชร์กิจกรรมที่ FB: Toshiba Lifestyle 

Thailand พร้อมโพสต์คลิปวิดีโอ Life 

Hacks บอกเคล็ดลับเด็ดๆ ด้วยเครื่อง

ใช้ไฟฟ้�โตชิบ�ชนิดใดก็ได้ คว�มย�ว 

30-60 วิน�ที ใต้ โพสต์กิจกรรมที่ปักหมุด

ไว้ พร้อมพิมพ์ #lifehackswithtoshiba 

#DetailsMatter ก็ลุ้นรับร�งวัลพิเศษถึง 

2 ต่อ อ�ทิ เครื่องล้�งจ�น หม้อดิจิทัล เต�อบไฟฟ้� รวมมูลค่�ของร�งวัลกว่� 6 หมื่น

บ�ท ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 เมษ�ยน 2565 ร�ยละเอียดเพิ่มเติมที่ www.

facebook.com/Toshibasociety

เครื่องสำาอาง PAUL & JOE (พอล 

แอนด์ โจ) จ�กประเทศฝรั่งเศส มอบโปรโม

ชั่น GIFT WITH PURCHASE พบกับ 3 โปร

สุดว้�ว ได้แก่ 1.เมื่อช็อปครบ 1,500 บ�ท รับ

ฟรี! ถุงผ้�ใส่เครื่องสำ�อ�ง และ Protecting 

Foundation Primer S (10 ml) จำ�นวน 1 ชิ้น 

2.เมื่อช็อปครบ 3,500 บ�ท รับฟรี! กระเป๋�ผ้�

สุดคิวต์ และ Protecting Foundation Primer 

S (10 ml) จำ�นวน 2 ชิ้น และ 3.เมื่อช็อปครบ 

5,000 บ�ท รับฟรี! กระเป๋�เครื่องสำ�อ�งล�ย

าจทำาให้คุณย่าชาวอิตาลีเสียขวัญ เพราะปรุง

เส้นพ�สต้�ที่ทำ�จ�กถั่ว แต่มันเป็นสิ่งที่ดี โดย

เฉพ�ะอย่�งยิ่งแบรนด์เส้นพ�สต้�สำ�เร็จรูป

ยี่ห้อ Banza ที่ทำ�ด้วยถั่วชิกพี ถั่วเลนทิล และแป้งพืช

ตระกูลถั่วอื่นๆ มักจะให้ โปรตีนเป็นสองเท่� และมี

เส้นใยม�กกว่�พ�สต้�ที่ทำ�ด้วยแป้งส�ลีส�มเท่� ทำ�ให้

เป็นมิตรกับร่�งก�ยม�กขึ้น ก�รทบทวนผลก�รศึกษ�

ที่ตีพิมพ์ใน The American 

Journal of Clinical 

Nutrition พบ

ว่�ก�รกินถั่ว

และถ่ัวเลนทิล 

ม�กขึ้น อ�จ

หม�ยถึงก�ร

ลดน้ำ�หนักได้ง่�ย

ขึ้น และกำ�จัดไขมัน

วามพอดี..ดูเหมือนเป็นเรื่องง่าย แต่

เอาเข้าจริงกลับกลายเป็นเรื่องยาก 

โดยเฉพาะเมื่อพูดถึงอาหารสุขภาพ

ทั้งหลาย เพราะ “ความเชื่อ” และการบอก

ต่อๆ กันนั้น ทรงอิทธิพลมากถึงมากที่สุด

ในโลกของบรรด�มนุษย์ลุงมนุษย์ป้� ที่

เรียกกันว่� สว. ..ทุกวันนี้ เร�จะเห็นก�รแชร์

ข้อมูลประม�ณว่� กินไอ้นั่นดี กินไอ้ โน่นช่วย

แก้ โรคส�รพัด หรือไม่ก็ป้องกันไม่ให้เกิดอ�ก�ร

อย่�งโน้นอย่�งนี้  ทั้งๆ ที่ไม่ได้ม�ข�ยของหรือ

มีอ�ชีพข�ยตรง แต่ทั้งหมดทั้งปวง เพร�ะเป็น

ห่วงเพื่อนฝูงญ�ติมิตรกันทั้งน้�น

ย่ิงในช่วงเทศก�ลโควิด-19 ระบ�ด ส�รพัด

วิช�หมอพ้ืนบ้�น ย�ผีบอก สมุนไพรต่�งๆ น�น� 

มีม�ปร�กฏ ป่�วประก�ศ โฆษณ�ประช�สัมพันธ์

กันอย่�งคึกคักครึกโครม จนเลือกไม่ถูกว่�จะเชื่อ

สูตรไหนดี แม้กระท่ังย�ส่งม�จ�กอู่ฮ่ันน่ันก็มีม� 

บอกต่อส่งกันเป็นทอดๆ และบ�งห้องรับอ�ส�ช่วย

จัดซ้ือจัดห�ให้กับญ�ติสนิทมิตรสห�ยอีกต่�งห�ก

ต้องเรียกว่า เป็นวัฒนธรรมแบบไทยๆ ท่ีรู้

อะไรมา ก็หวังดีอยากจะให้เพื่อนๆ รู้เหมือนๆ กัน  

อย่�งไรก็ต�ม ห�กหยุดแค่รู้ไว้ใช่ว่� ใส่

บ่�แบกห�ม ก็คงจะไม่ก่อให้เกิดปัญห�อะไร

ม�กม�ย แต่ชีวิตจริงมันไม่ใช่ๆ เพร�ะส่วน

ใหญ่พอเห็นข้อคว�มแนะนำ�บอกต่อ ก็จะลุก

ขึ้นทดลอง หรือทำ�ต�มสูตรต่�งๆ เคล็ดไม่ลับ

ทั้งหล�ยแบบเอ�จริงเอ�จัง โดยไม่ฉุกใจคิด

หรือศึกษ�ห�ข้อมูลให้ชัดเจนเสียก่อนว่� ธ�ตุ

เจ้�เรือนของแต่ละคนนั้นแตกต่�งกัน ซึ่ง

หม�ยคว�มว่� คนที่บอกว่�กินฟ้�ทะล�ยโจร

แล้วดีที่สุด ป้องกันโควิดได้ยอดเยี่ยมนั้น ก็ไม่

ได้เป็นจริงเสมอไป ห�กไม่รู้จักวิธีกิน หรือกิน

ม�กจนเกินพอดี เป็นเหตุให้ร่�งก�ยเกิดผลกระ

ทบหรือมีอ�ก�รข้�งเคียงโดยไม่รู้ตัว

เฉกเช่นเดียวกับข้อมูลส่งต่อเกี่ยวกับ 

“ง�ดำ�” ที่ระบุว่�ประโยชน์ของง�ดำ�มีอยู่ม�ก

ก็จริง แต่อ�กงอ�ม่�เล่นบริโภคทีละกำ�มือโดย

โรยกินพร้อมกับข้�วสวยหรือข้�วต้มนั้น กลับ

กล�ยส่งผลกระทบตรงกันข้�ม เรียกว่�เป็น

อันตร�ยเงียบต่อระบบอวัยวะก�รขับถ่�ยใน

ร่�งก�ยเสียด้วยซ้ำ�

มนุษย์ป้�จึงอย�กจะส่งเสียงเตือนว่� 

อะไรที่ม�กเกินไปก็ไม่ดี อะไรที่น้อยเกินไปก็ไม่

โอเคนะคะ โดยเฉพ�ะวัย 60 อัปทั้งหล�ย เชื่อ

ว่�คุณมีหมอประจำ�ตัวอยู่ คิดอย�กจะกินหรือ

อย�กจะทำ�อะไรต�มกระแสส่งต่อในโซเชียล

ล่ะก็ กรุณ�ส่งคำ�ถ�มไปซักคุณหมอก่อนโหน 

กระแสดีกว่�นะคะ.

‘ป้าเอง’ 

มากไปน้อยไป..ก็ไม่ดี

ค ไม่ควรละเลย เพร�ะห�กผู้สูงอ�ยุได้รับก�รฝึกอยู่เป็น

ประจำ�จะช่วยลดคว�มรุนแรงของก�รบ�ดเจ็บที่จะเกิด

ขึ้นจ�กเหตุก�รณ์ไม่ค�ดคิดได้ โดยก�รล้มที่ทำ�ให้บ�ด

เจ็บอย่�งรุนแรงมี 2 ลักษณะคือ ล้มศีรษะฟ�ดกับล้ม

ทั้งยืน คว�มสำ�คัญที่จะลดคว�มรุนแรงได้มี 2 ขั้นตอน 

คือ 1) เมื่อจะล้มให้พย�ย�มย่อตัวลงในท่�นั่ง ขั้นตอน

นี้จะช่วยลดแรงกระแทกที่เกิดกับลำ�ตัวและกระดูก 2) 

ใช้แขนและมือป้องกันศีรษะและลำ�คอ ในขั้นตอนนี้จะ

ช่วยลดแรงกระแทกที่เกิดกับสมองและกระดูกต้นคอ

ได้ ถ้�กำ�ลังรู้สึกว่�จะหง�ยหลัง หรือมีอ�ก�รเซล้มให้

พย�ย�มย่อตัว เก็บคอ 

ค�งชิดอก หลังมือประคอง

ด้�นหลังศีรษะ และก�งข� 

พย�ย�มให้ด้�นข้�งของ

ลำ�ตัวกลิ้งลงกับพื้นเพื่อ

กระจ�ยแรงกระแทก ท่�

นี้จะช่วยลดแรงกระแทก

ต่อศีรษะและกระดูกคอได้ 

แต่ห�กรู้สึกว่�จะล้มหน้�

คว่ำ� ให้ใช้ท่� “ข�ยั้งตั้งคอ 

งอแขน” โดยพย�ย�มยั้ง

ตัวและย่อข�ลงพื้น แขน

สองข้�งงอเข้�ห�ตัว ใช้

ท่อนแขนส่วนหน้�และฝ่�มือเป็นส่วนรับน้ำ�หนัก เกร็ง

คอไม่ให้หน้�กระแทกพื้น ท่�นี้จะลดคว�มรุนแรงของ

ก�รบ�ดเจ็บที่ศีรษะ สมอง และกระดูกคอ 

ก�รฝึกลุกให้ห�เบ�ะออกกำ�ลังก�ยที่รองรับน้ำ�

หนักผู้สูงวัยได้ทั้งตัวม�ให้ฝึกซ้อม แต่สิ่งสำ�คัญที่ต้องรู้คือ 

พื้นต่�งระดับในบ้�น ของว�งเกะกะบริเวณที่เดินผ่�น

ประจำ� เป็นต้น เพร�ะฉะนั้นต้องจัดบ้�นให้เหม�ะกับ

ผู้สูงอ�ยุ ห้องน้ำ�ให้ทำ�ร�วจับ พื้นไม่เปียกลื่น โถส้วม

ควรใช้แบบชักโครก หลีกเลี่ยงก�รเดินขึ้น-ลงบันได 

รวมถึงควรมีร�วจับทั้งสองข้�ง ท�งเดินควรเรียบ

เสมอกัน สิ่งสำ�คัญกันล้มในผู้สูงวัยคือ เครื่องช่วยเดิน 

เมื่อเดินไม่มั่นคง เช่น ไม้เท้� ร่มย�ว รวมถึงก�รใส่

เสื้อผ้�ไม่รุงรัง สวมรองเท้�ที่กระชับพอดี  

“ลูกหล�นหรือผู้ใกล้ชิดควรหมั่นสังเกตก�ร

เคลื่อนไหวของผู้สูงวัยในบ้�นว่�มีคว�มผิดปกติหรือ

เปลี่ยนไปจ�กเดิมหรือไม่ ผู้สูงอ�ยุบ�งคนล้มแล้วไม่

ยอมบอกลูกหล�น เพร�ะกลัวจะเป็นภ�ระ ซึ่งทุก

ก�รล้มของผู้สูงวัยมีโอก�สที่จะสะโพกหัก กระดูก

หัก เลือดคั่งในสมอง เพร�ะล้มศีรษะกระแทกพื้น

แล้วเกิดก�รบ�ดเจ็บภ�ยในโดยที่ลูกหล�นไม่ทร�บได้ 

ก�รให้ผู้สูงอ�ยุได้ออกกำ�ลังก�ยต�มวัยเป็นประจำ�จะ

ช่วยเพิ่มคว�มยืดหยุ่นของกล้�มเนื้อและทรงตัวได้

มั่นคงยิ่งขึ้น” คุณหมอกล่�วสรุป.

เส้นพาสต้าทีท่ำาจากถัว่

marrygun55@gmail.com

เปิดจุดรับขยะอิเล็กทรอนิกส์

ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำ�กัด พร้อมด้วย 

พุฒิพันธ์ เตยะราชกุล กรรมก�ร เลข�นุก�รบริษัท และที่ปรึกษ�อ�วุโสส�ยง�นอำ�นวยก�ร 

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน) ร่วมเดินหน้�โครงก�ร “ทิ้งให้ถูกที่กับ Trusted 

by Synnex E-Waste” เพื่อลดมลพิษด้�นสิ่งแวดล้อมที่เกิดจ�กขยะอิเล็กทรอนิกส์ ผ่�นก�ร

เปิดจุดรับทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ในที่ทำ�ก�รไปรษณีย์ 10 แห่ง อ�ทิ ไปรษณีย์ส�มเสนใน 

ไปรษณีย์กล�ง ไปรษณีย์หลักสี่ ไปรษณีย์ล�ดพร้�ว และไปรษณีย์รองเมือง เป็นต้น  เพื่อเข้�

สู่กระบวนก�รรีไซเคิลต�มม�ตรฐ�นส�กล และรณรงค์ให้เกิดก�รมีส่วนร่วมลดมลพิษในสิ่ง

แวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภ�พและอน�มัย

‘ซ้อมล้ม..ฝึกลุก’รุ่นใหญ่วัย65อัป 

เรียนรู้ป้องกันลดเสี่ยงกระดูกหัก

ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน รองผู้ว่�ก�รพัฒน�โรงไฟฟ้�และพลังง�นหมุนเวียน ก�ร

ไฟฟ้�ฝ่�ยผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้แทน กฟผ. ลงน�มสนับสนุนก�รใช้และเข้�

ถึงพลังง�นหมุนเวียนด้วยก�รส่งมอบใบรับรองก�รผลิตพลังง�นหมุนเวียน (Renewable 

Energy Certificate: REC) ให้กับ Mr.Ichiro Sakakura กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ บริษัท อ�ยิ

โนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำ�กัด แสดงให้เห็นถึงคว�มมุ่งมั่นในก�รร่วมกันผลักดัน ส่ง

เสริมก�รผลิตและใช้ไฟฟ้�จ�กพลังง�นหมุนเวียนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดแรง

กระตุ้นและตื่นตัวของธุรกิจพลังง�นสีเขียว ในก�รร่วมแก้ไขปัญห�ก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พ

ภูมิอ�ก�ศ ตลอดจนตอบสนองนโยบ�ยก�รลดก๊�ซเรือนกระจกของประเทศ ซึ่งอ�ยิโนะ

โมะโต๊ะตั้งเป้�ลดก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจกภ�ยในองค์กรให้ได้ 97% ภ�ยในปี พ.ศ.2568 

และลดให้ได้ถึง 100% ภ�ยในปี พ.ศ.2573

อ

ในร่�งก�ยได้ม�กขึ้น แม้ว่�

คุณจะไม่ได้จำ�กัดแคลอรีก็ต�ม ซึ่ง

มีก�รยืนยันจ�กนักโภชน�ก�รว่� 

โปรตีนและเส้นใยพิเศษในรูปแบบ

พ�สต้�ที่ได้จ�กถั่วนี้ ช่วยให้ควบคุม

ระดับน้ำ�ต�ลในเลือด และควบคุม

ระดับคว�มหิวได้ง่�ยขึ้น. 

แมวเหมียว พร้อมสำ�ลีเช็ดหน้� Illuminating Foundation 

Primer (10 ml), The Oil (25 ml) และ Moisture Lotion (25 

ml) ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 เมษ�ยน 2565 ของสมน�คุณมีจำ�นวน

จำ�กัด และเงื่อนไขเป็นไปต�มที่บริษัทกำ�หนด ดูข้อมูลและสั่ง

ซื้อสินค้�ได้ที่ https://www.lazada.co.th/pauljoe.

 

กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมก�รและเลข�ธิก�รมูลนิธิชัยพัฒน� รับมอบเงินสมทบ 

“กองทุนชัยพัฒน�สู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบ�ดต่�งๆ)” จ�ก อารยา ภู่พานิช รองผู้

จัดก�รใหญ่ ผู้บริห�รส�ยง�นกิจกรรมเพื่อสังคม ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์ จำ�นวน 3,000,000 

บ�ท เพื่อนำ�ไปจัดสร้�งห้องระบบแลกเปลี่ยนอ�ก�ศแรงดันลบแบบสมบูรณ์ และก�ร

พัฒน�ห้องผู้ป่วยปกติเป็นห้อง Semi ICU ให้แก่โรงพย�บ�ลต่�งๆ ในก�รดูแลรักษ�ผู้ป่วย

โควิด-19  ณ มูลนิธิชัยพัฒน�

มื่ออายุเพิ่มขึ้นจะเกิดโอกาสในการเกิดพลัด

ตกหกล้มได้ง่�ย โดยอัตร�ก�รเสียชีวิตจ�ก

ก�รพลัดตกหกล้มของผู้ที่อยู่ในช่วงวัยซิลเวอร์ 

หรืออ�ยุม�กกว่� 65 ปีขึ้นไป มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น

เรื่อยๆ ฉะนั้นก�รประเมินคว�มเสี่ยงเพื่อเตรียมตัว

ฝึกล้มและลุก จึงเป็นเรื่องสำ�คัญที่จะช่วยลดคว�ม

รุนแรงจ�กก�รล้มที่อ�จเกิดขึ้นได้ 

นพ.เอกกิตติ์ สุรก�ร ผู้อำ�นวยก�รศูนย์

อุบัติเหตุ โรงพย�บ�ลกรุงเทพ กล่�วว่� ปัจจุบันมี

ผู้สูงอ�ยุบ�ดเจ็บจ�กก�รล้มเมื่อทำ�กิจกรรมในบ้�น

ม�กขึ้น สถิติของ

ผู้ม�รับบริก�รที่

แผนกฉุกเฉินและ

แผนกอุบัติเหตุ 

พบว่�มีผู้ป่วยที่

ต้องรับไว้นอนใน

โรงพย�บ�ลจ�ก

ก�รล้มกว่�ครึ่ง

หนึ่ง โดย 1 ใน 3 

ของผู้ป่วยกลุ่มนี้

จะมีอ�ยุม�กกว่� 

65 ปี ก�รบ�ด

เจ็บที่พบบ่อยคือ 

ก�รหักของกระดูกสะโพก ก�รทรุดลงของกระดูกสัน

หลังเมื่อล้มกระแทก มีก�รบ�ดเจ็บที่สำ�คัญและเป็น

อันตร�ยถึงชีวิต ได้แก่ กระดูกคอหัก และก�รบ�ด

เจ็บต่อศีรษะและสมอง 

ก�รให้ผู้สูงอ�ยุซ้อมล้มและฝึกลุกเป็นเรื่องที่

เ
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8 การ์ตูน

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้
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9กีฬา

ชาญไชยปราบอินเดียซิวตั๋วเมนดรอว ไอทีเอฟ 

เชียงราย • ศึกเทนนิสอาชีพนานาชาติ ไอทีเอฟ เวิลด เทนนิส 

ทัวร 2022 “ไอทีเอฟ เมนส เอเชีย/โอเชียเนีย ครั้งที่ 3” ชิงเงิน

รางวัลรวม 15,000 ดอลลารสหรัฐ หรือประมาณ 483,900 บาท 

และ “ไอทีเอฟ วีเมนส เอเชีย/โอเชียเนีย ครั้งที่ 3” ชิงเงินรางวัล

รวม 15,000 ดอลลารสหรัฐ หรือประมาณ 483,900 บาท ที่สนาม

เทนนิส อบจ.เชียงราย เม� อวันที่ 19 เม.ย.2565 โดยประเภทชาย

เดี่ยว คัดเลือกรอบสุดทาย ชาญไชย สุขตนเอง นักเทนนิสไทย วัย 

25 ป มือ 1,382 ของโลก ชนะ ริชิ เรดดี จากอินเดีย 2-0 เซต 

6-2, 6-3 ผานเขารอบเมนดรอวตอไป ซึ่งรอบแรกจะพบ ชินจิ 

ฮาซาวะ จากญี่ปุน ทางดาน ธมจันทร มอมขุนทด นักหวดสาวไทย 

มือวางอันดับ 8 ของรอบคัดเลือก ชนะ ทามารา บายาจิช จาก

ออสเตรเลีย 2-0 เซต 7-5, 6-2 ธมจันทรตีตั๋วสูรอบเมนดรอว ซึ่ง

รอบแรกจะพบกับ ทาเลีย กิ๊บสัน จากออสเตรเลีย สวนนักเทนนิส

ไทยรายอ� น ชายเดี่ยว คัดเลือกรอบสุดทาย ฐานทัพ สุขสําราญ 

ชนะ อิสเซอิ โอคามุระ (ญี่ปุน) 6-3, 7-6 (6) ดานหญิงเดี่ยว คัด

เลือกรอบสุดทาย พัชรินทร ชีพชาญเดช ชนะ ยูนะ โอฮาชิ (ญี่ปุน) 

6-1, 6-4 วรรษชล สวัสดี ชนะ เมดิสัน ฟราหน (ออสเตรเลีย) 

6-3, 6-4 /เมนดรอว รอบแรก ภาวินี รวมรักษ แพ โมโมโกะ 

โกโบริ (มือวาง 3-ญี่ปุน) 1-6, 1-6 

นายก อบจ.ชัยนาทตอนรับนักปน BMX ทั่วไทย 

หัวหมาก • พลเอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยาน

แหงประเทศไทย เปดเผยวา ตามที่สมาคมกีฬาจักรยานฯ รวมกับ

จังหวัดชัยนาท และองคการบริหารสวนจังหวัดชัยนาท จัดแขงขัน

จักรยานบีเอ็มเอ็กซชิงแชมปประเทศไทย ชิงถวยพระราชทาน 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ประจําป 2565 ในรูปแบบชีวิตวิถีใหม (New 

Normal) สนามที่ 4 วันที่ 23-24 เมษายน ที่สนามบีเอ็มเอ็กซ 

อบจ.ชัยนาท (เขาขยาย) จ.ชัยนาท นายอนุสรณ นาคาศัย นายก

องคการบริหารสวนจังหวัดชัยนาท เปดเผยวา อบจ.ชัยนาท ใน

ฐานะผูดูแลสนามบีเอ็มเอ็กซแหงนี้ก็ไดทําการปรับปรุงสนามให

อยูในสภาพสมบูรณเต็มที่ โดยใชรถบดอัดพื้นสนามเรียบรอย

แลว เพ� อเตรียมรองรับนักปนที่จะเดินทางมาฝกซอมลวงหนา 

พรอมทั้งจัดเจาหนาที่ ไปทําความสะอาดหองสุขาและพื้นที่ โดย

รอบ สวนวันที่มีการประชุมผูจัดการทีม และชวงที่มีการแขงขัน

จะมีรถสุขาเคล� อนที่ไปบริการ มีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย มี

รถพยาบาล รวมถึงอาสาสมัครกูภัย ไปทําหนาที่ประจําสนามทุก

วัน ขอใหนักปนและบรรดาผูปกครองสบายใจไดวาสนามของเรา

มีความปลอดภัยอยางแน�นอน นอกจากนี้ อบจ.ชัยนาท ขอเชิญ

นักปนและผูติดตามเที่ยวชมสวนนกชัยนาท ซึ่งขณะนี้เปดบริการ

ใหประชาชนทั่วไปเขาเที่ยวชมไดแลว ชาวจังหวัดชัยนาทยินดี

ตอนรับนักปนจากทั่วประเทศ

ซูเปอร ไบค 2022 ดวล 4 สนาม 5 เรซ

กรุงเทพฯ • เม� อวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 ที่สโมสรราชพฤกษ

คลับ กรุงเทพฯ บริษัท บุรีรัมย ยูไนเต็ดอินเตอรเนชั่นแนลเซ

อรกิต จํากัด หรือ BRIC ผูบริหารสนามชาง อินเตอรเนชั่นแนล

เซอรกิต จ.บุรีรัมย รวมกับ บริษัท ปตท.น้ํามันและการคาปลีก 

จํากัด (มหาชน) หรือโออาร แถลงขาวการแขงขันรถจักรยานยนต

ทางเรียบชิงแชมปประเทศไทย “โออาร บีอาร ไอซี ซูเปอร ไบค 

ประจําป 2565” ที่สนามชาง อินเตอรเนชั่นแนลเซอรกิต จ.บุรีรัมย 

นายทนุเกียรติ จันทรชุม รองผูวาการการกีฬาแหงประเทศไทยฝาย

กีฬาอาชีพและกีฬามวย หรือ กกท. เปดเผยวา ในปนี้เราเตรียมการ

ในการจัดการแขงขันโมโตจีพีที่จะเกิดขึ้นชวงวันที่ 30 ก.ย. - 2 ต.ค. 

ถือวาเปนงานใหญที่สุด และยังคงใหความสําคัญกับการพัฒนาขีด

ความสามารถของนักแขงไทยพรอมกันไปดวย โดยเริ่มตนจากการ

แขงขันระดับประเทศ ดังเชน รายการ OR BRIC SBK ที่ถือเปน

จุดเริ่มของอาชีพนักแขง เปนบันไดกาวแรกที่ กกท.เล็งเห็นความ

สําคัญ และจะผลักดันสนับสนุนอยางเต็มที่ การแขงขันมีทั้งสิ้น 

5 คลาส ระเบิดความมันสกันเต็มพิกัด 4 สนาม 5 เรซ ในฤดู

กาล 2022 ที่สนามชาง อินเตอรเนชั่นแนลเซอรกิต จ.บุรีรัมย 

สนามแรก วันที่ 6-8 พฤษภาคม, สนามที่ 2 วันที่ 29-31 กรกฎาคม, 

สนามที่ 3 วันที่ 2-4 กันยายน และสนามสุดทาย ดวลกัน 2 เรซ 

เพ� อตัดสินแชมปประจําป ในวันที่ 3-6 พฤศจิกายน 2565.

ทีมเดอะเพรส • ดร.กองศักด ยอดมณี ผูวาการการกีฬาแหง

ประเทศไทย  เปนประธานเเถลงขาว “มีท เดอะเพรส กีฬา

ซีเกมส ครั้งที่ 31” ที่หองประชุม 222 โซนอี สนามราชมังคลา

กีฬาสถาน โดยมี นายไพฑูร ชุติมากรกุล นายกสมาคมนักขาว

ชางภาพกีฬาแหงประเทศไทย พรอม 7 ผูแทนจากสมาคมกีฬา

เขารวม เม� อเร็วๆ นี้

กบาสเกตบอลเอ็นบีเอจบฤดูกาลปกติไปเรียบรอยแลว 

ตอนนี้กําลังอยูในชวงที่พีกที่สุดของฤดูกาลกับรอบเพลย

ออฟที่แตละรอบจะเลนกันในซีรีสดีที่สุดใน 7 เกม เพ� อ

หาแชมปทั้งของฝง อีสเทิรน คอนเฟอเรนซ เขาไปเลนซีรีสชิง

ชนะเลิศ เอ็นบีเอไฟนัลส กับทีมแชมปจากฝง เวสเทิรน คอน

เฟอเรนซ ชวงนี้มีแขงขันกันเกือบทุกวันจนไปถึงซีรีสรอบชิง

ชนะเลิศ วันสุดทาย 20 มิถุนายน 2565 น�าเสียดายที่แฟนบาส 

เกตบอลเอ็นบีเอไมมีโอกาสไดดูผานฟรีทีวี ตองสมาชิกทรูวิชั่นส

เทานั้น..••..มอเตอรสปอรตไทยเดินหนาตอเน� อง สนามชางฯ 

จับมือโออารตอยอดความสําเร็จ ผลักดันศึกสองลอรายการใหญ

ที่สุดของไทย “โออาร บีอาร ไอซี ซูเปอร ไบค 2022” ทัพนักบิด

กวา 200 คน จาก 120 ทีม อัดแน�นดีกรีความดุเดือด 4 สนาม 

5 เรซ ตลอดทั้งป เพ� อเฟนหาฮีโรคนใหมที่กาวไกลไปสูระดับโลก 

พรอมปรับกติกาใหสนุกเราใจยิ่งขึ้น ตอบรับกระแสความนิยม

จากคอกีฬาความเร็ว เปดใหชมติดขอบสนามภายใตมาตรการ

ปองกันโควิด-19 เขมงวด ทั้งนักแขง ทีมแขงและผูรวมกิจกรรม

ทุกคนออกสตารทสนามแรก 6-8 พฤษภาคมนี้..••..“บิ๊กรัง” 

รังสฤษดิ์ ลักษิตานนท นายกสมาคมกีฬากอลฟแหงประเทศไทย 

เปดรับสมัครแขงขันแมตซเพลย ชิงแชมปประเทศไทย รายการ 

สิงห ไทยแลนด อเมเจอร แมตชเพลย แชมเปยนชิพ 2022 

แชมปประเภทชายครองถวยเกียรติยศ สันติ ภิรมยภักดี สวน

ฝายหญิงเปนถวยเกียรติยศ รังสฤษดิ์ ลักษิตานนท เลนสนาม 

รอยัลฮิลส นครนายก วันที่ 21-24 เมษายน วันแรก 21 เม.ย. 

รูปแบบสโตรกเพลยจัดอันดับนักกอลฟชาย 1-32 และหญิง 1-16 

ประกบคู ใครคัดไมผานเลนตอแบบสโตรกเพลยจนจบ สมัคร

และสอบถามไดที่ 0-2659-2463, 0-2669-1586 วันแรกมีคิว

แทรก ผลิตภัณฑ อาดิดาส จัดพิธีมอบรองเทา ถุงกอลฟ หมวก 

สนับสนุนนักกอลฟทีมชาติไทย เวลา 15.00 น...••..มิสเตอรวิล

เลียม ประธานดูไบ ลักซูรีคลับ พรอมดวย อํานาจ รําเพยพงศ 

กรรมการผูจัดการ บริษัท ฟโน� มารเก็ทติ้ง จํากัด เซ็นสัญญา

เอ็มโอยู รวมกันจัดการแขงขันสนุกเกอร รายการ ดูไบ ลักซูรี 

คลับ สนุกเกอร ชาลเลนจ ระหวางวันที่ 2-18 พฤษภาคมนี้ ที่

ชั้น 4 ที่ดูไบ ลักซูรีคลับ รัชดาฯ ซอย 13 และโตะสนุกเกอรฟโน� 

รัชดาฯ ซอย 18 รายการนี้ชิงเงินรางวัลรวม 100,000 บาท แชมป

รับ 30,000 บาท นักสอยคิวที่จะเขารวมจะตองมีอันดับในแรงกิง

ต่ํากวาอันดับที่ 64 ของประเทศไทย สนใจสอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติมที่โทร 08-4079-8064..••

น้ําคาง ยอดหญา

utaphao1818@gmail.com

ลี

เอมบิดฮี โรพาซิกเซอรสนําซีรีส2-0
วอชิงตัน • โจเอล เอมบิด ทําสกอรมากที่สุดในเกม 31 คะแนน 

และ 11 รีบาวด พาฟลาเดลเฟย เซเวนตีซิกเซอรส เปดบานชนะ 

โตรอนโต แรพเตอรส 112-97 ในศึกบาสเกตบอลเอ็นบีเอเพลย

ออฟ เม� อวันที่ 19 เม.ย.ที่ผานมา 

โจเอล เอมบิด ยักษใหญจากแคเมอรูน ซึ่งเปนผูเขารอบ

สุดทายไดลุนรางวัลผูเลนทรงคุณคา หรือเอ็นบีเอเอ็มวีพี พาเซ

เวนตีซิกเซอรสออกสตารทซีรีสเพลยออฟรอบแรกที่เลนกันใน

ระบบดีที่สุดใน 7 เกม ดวยการนํา 2-0 กอนจะตองไปเยือนโต

รอนโตในวันพุธที่จะถึงนี้ตามเวลาทองถิ่นสหรัฐอเมริกา

ไทรีส แมกซเลย ผูเลนของฟลาเดลเฟยเกมนี้ทําไป 23 

คะแนน, 9 รีบาวด และสงใหเพ� อนทําสกอร 8 แอสซิสต มาก

ที่สุดในเกม ขณะที่ โทเบียส แฮรริส ไดไป 20 คะแนน และ 

10 รีบาวด และเจมส ฮารเดน จบเกมดวยสถิติ 14 คะแนน, 

6 รีบาวด และ 6 แอสซิสต

จากผลการแขงขันที่ออกมานับเปนการพาทีมควาชัยชนะ

ในเกมเอ็นบีเอเพลยออฟเปนเกมที่ 100 ของ ด็อก ริเวอรส 

หัวหนาโคชของฟลาเดลเฟย เซเวนตีซิกเซอรส

“วันนี้พวกเราเลนกันไดอยางสมบูรณแบบ พวกเรา

สามารถทําไดดีทั้งเกมรุกและเกมรับ” เอมบิดกลาว “เราตอง

เลนใหไดตามที่พวกเราเคยเลน เรารูวาเราตองทําอะไร เราแค

ตองทําตามแผนใหไดเทานั้น”

สวนอีกเกม จาเลน บรันสัน ทําคนเดียว 41 คะแนน มาก

ที่สุดในการเลนอาชีพ และมักซี คลีเบอร ผูเลนชาวเยอรมันลุก

จากมานั่งสํารองมาทําอีก 25 แตม เปนการชูต 3 แตมลงไป 8 

จาก 11 ครั้ง พาดัลลัส มาเวอริกส เปดอเมริกัน แอรไลนส เซ็น

เตอรส เอาชนะ ยูทาห แจซซ 110-104

“พวกเราตองการชัยชนะเกมนี้เปนอยางยิ่ง”  บรันสันกลาว 

“ผมเพียงแคพยายามออกไปในสนามและสนุกกับมัน ผมพยายาม

เลนอยางดุดัน พยายามสรางเพลย พยายามที่จะมีสวนรวมกับ

เพื่อนร่วมทีม พยายามที่จะสร้างปัญหาให้คู่ต่อสู้ แค่เล่นเกม

ของผม”

เกมนี้เจาบาน ดัลลัส มาเวอริกส ตองลงสนามโดยไมมี

ซูเปอรสตารอยาง ลูกา ดอนซิซ แตเม� อจบเกมคะแนนซีรีสดีที่สุด

ใน 7 เกมกลับมาเสมอกันที่ 1-1

“การเลนของมักซีนั้นสําคัญมาก” บรันสันกลาว “พวกเรา

พยายามที่จะเลนรวมกันใหไดมากที่สุดไมวาจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม 

ตอนนี้พวกเราตองมองและเลนกันแบบเกมตอเกม ชัยชนะเกมนี้

ยอดเยี่ยม แตตอนนี้เราตองมองไปขางหนา”.

บล็อกช็อต • โจเอล เอมบิด (ขวา) ผูเลนของ ฟลาเดลเฟย 

เซเวนตีซิกเซอรส ขึ้นไปบล็อกการทําคะแนนของคริส บูเชอร 

ผูเลนของโตรอนโต แรพเตอรส ในเกมเอ็นบีเอเพลยออฟ ซีรีส

รอบแรกของฝงอีสเทิรน คอนเฟอเรนซ ที่เวลลส ฟาร โก เซ็นเตอร 

ในฟลาเดลเฟย ซึ่งเจาบานชนะไป 112-97 ออกนําซีรีส 2-0

‘ลุงตู’เปดทําเนียบ

ฉลองแชมปฟุตซอล
กรุงเทพฯ • “ลุงตู” พลเอกประยุทธ จันทร โอชา 

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง

กลาโหม เตรียมเปดตึกไทยคูฟา ทําเนียบรัฐบาล 

ในวันพฤหัสที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. 

เพ� อแสดงความยินดีกับทีมฟุตซอลทีมชาติไทย 

ในโอกาสควาแชมปการแขงขันฟุตซอล รายการ 

AFF Futsal Championship 2022 ซึ่งเปนแชมป

อาเซียนสมัยที่ 16 ไดสําเร็จ

หลังจากที่ทีมฟุตซอลทีมชาติไทยสามารถ

ควาแชมปการแขงขันฟุตซอลชิงแชมปอาเซียน 

2022 รายการเอเอฟเอฟ ฟุตซอล แชมเปยนชิพ 

2022 ที่อินดอร สเตเดี้ยม หัวหมาก เม� อวันที่ 10 

เมษายนที่ผานมา ซึ่งเปนการควาแชมปอาเซียน

สมัยที่ 16 ไดสําเร็จ โดยรอบชิงชนะเลิศ โตะเล็กทีม

ชาติไทยเอาชนะทีมชาติอินโดนีเซียไดแบบเราใจ

ในการดวลจุดโทษ 5-3 (สกอรรวม 7-5) พรอม

กับควาโควตาเขาไปแขงขันฟุตซอลเอเชียน

คัพตอไปนั้น

คณะฟุตซอลทีมชาติไทยที่จะเดินทางเขา

พบนายกรัฐมนตรี นําโดย นายอดิศักดิ์ เบ็ญจ

ศิริวรรณ อุปนายกสมาคม, ประธานพัฒนาฟุต

ซอลและฟุตบอลชายหาด, นายสุทิน บัวตูม 

ผูจัดการทีม, คารลอส เซซาร นูเนส กาโก หัวหนา

ผูฝกสอน, นายวันกลา ขวัญแกว นายกสมาคมผู

ส� อขาวออนไลน และทีมงานสตาฟฟโคช 

นักกีฬาฟุตซอล นําโดย ร.ต.ต. กฤษดา 

วงษแกว (กัปตันทีม), นายมูฮัมหมัด อุสมานมูซา, 

นายคทาวุธ หาญคําภา, นายบริบูรณ กลางหลา, 

นายภานุรัตน โอฬาร, นายรณชัย จูงวงษสุข, 

นายเชาววาลา ศรีอาวุธ, นายบุญมี มาตยวิเศษ, 

นายกฤษณ อรัญสัญญาลักษณ, นายศุภกร บวร

รัชฎากุล, นายเทอดศักดิ์ เจริญพงษ, นายปาณัสม 

กิตติภานุวงศ, นายธนพล มณีเพชร, นายพีระพล 

สัตยซ� อ, ร.ต.ท.อภิวัฒน แจมเจริญ, นายพีรพัฒน 

แกววิลัย, นายธนาธิป แสงสังข, นายอัษฎาวุฒิ 

แจงคต และนายสราวุธ ผลาพฤกษN

สําหรับฟุตซอลทีมชาติไทยชุดดังกลาว 

หลังจากเสร็จศึกฟุตซอลชิงแชมปอาเซียน 2022 

ก็อยูระหวางเก็บฝกซอมเพ� อเตรียมความพรอม

สูศึกมหกรรมกีฬาซีเกมส ครั้งที่ 31 ที่ประเทศ

เวียดนาม มี 5 ชาติเขารวมแขงขัน ไดแก 

เวียดนาม (เจาภาพ), มาเลเซีย, ไทย, อินโดนีเซีย 

และเมียนมา ซึ่งจะแขงแบบพบกันหมดและหา

ทีมที่ทําผลงานดีที่สุดควาเหรียญทอง เหรียญเงิน 

และเหรียญทองแดงตามลําดับ 

คารลอส เซซาร หัวหนาผูฝกสอน กลาว

วา “สําหรับซีเกมส แผนของเราคือการพยายาม

รักษาแนวทางการเลน และยกระดับทีมขึ้นมา 

อยางที่เห็นใน 2 ทัวรนาเมนตที่ผานมา เรายังมี

ความผิดพลาดมากมาย การซอมครั้งแรก คือดู

เร� องของสภาพรางกาย เราพยายามแกไขขอผิด

พลาดและการปรับตัว”

“ในซีเกมส ผมไมไดมองภาพใหญ ผมมอง

แคเปาหมายในแตละเกม เราจะพยายามทําใหดี

ที่สุด และชนะในทุกเกม แตอยางที่ผมพูดกอน

หนานี้ ทุกชาติในตอนนี้ระดับมันใกลเคียงสูสี

กัน เปาหมายหลักของผมคือในระดับเอเชีย แต

แน�นอนวาในแตละเกม เราก็ตองทําใหดีที่สุด

และเอาชนะใหได”

“ผมไมไดกังวลอะไร เพราะเรามีประสบ 

การณมากมายจาก 2 ทัวรนาเมนตที่ผานมา เรา

ไดเลนในไทย และมีแฟนบอลมากมายที่มาชวย

เหลือเรา โดยเฉพาะเกมนัดชิงชนะเลิศที่ชวยใหทีม

ชนะ มันเปนปกติ ผมไมกังวลเร� องปจจัยภายนอก 

แน�นอนวาสุดทายแลวการแขงขันก็อยูในสนาม ผม

หวังวานักเตะจะเลนไดดี และเลนเปนทีมใหไดดี”

ดาน นายสุทิน บัวตูม ผูจัดการทีมฟุต

ซอลทีมชาติไทย เปดเผยถึงความพรอมกอนสู

ศึกซีเกมส 2021 ที่เวียดนามวา “จากรายช� อที่

ออกมาถือวาพอใจ ซึ่งโคชคารลอส เซซาร จะ

พิจารณาอยางละเอียดถี่ถวนอีกครั้ง กอนตัดตัว

ใหเหลือ 16 คน ซึ่งเปนอํานาจหนาที่ของโคชที่

จะเปนผูตัดสินใจ สวนตัวเช� อมั่นในการทําหนาที่

ของโคชและนักกีฬา เพราะทีมชุดนี้ ไดพิสูจนให

เห็นแลวถึงการที่สูไมถอย ไมยอมแพแมจะเหลือ

วินาทีสุดทาย ทุกคนสูดวยจิตวิญญาณเพ� อแฟน

ฟุตซอลไทย 70 ลานคน”

สําหรับทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทยจะเก็บ

ตัวฝกซอมกอนเดินทางไปเวียดนาม ในวันที่ 

8 พฤษภาคม 2565 โดยมีโปรแกรมการแขงขัน

ดังนี้ นัดแรกพบมาเลเซีย วันที่ 11 พฤษภาคม 

เวลา 13.00 น. นัดที่ 2 พบเมียนมา วันที่ 16 

พฤษภาคม เวลา 16.00 น. นัดที่ 3 พบอินโดนีเซีย 

วันที่ 18 พฤษภาคม เวลา 13.00 น. และนัดที่ 4 

พบเวียดนาม วันที่ 20 พฤษภาคม เวลา 16.00 น.

อนึ่ง สําหรับทีมฟุตซอลชายทีมชาติ

ไทยเคยควาแชมปมหกรรมกีฬาซีเกมส มา

แลวทั้งหมด 4 สมัย ในป 2007, 2011, 2013 

และ 2017. 

กรุงเทพฯ • สหพันธฟุตบอล

นานาชาติ หรือฟฟา รวมกับสมาคม

กีฬาฟุตบอลแหงประเทศ 

ไทย จัดการอบรมผูฝกสอน

หลักสูตรฟฟา โกลคีปเปอร 

คอรส (FIFA Goalkeeper 

Course) ระหวางวันที่ 18-

22 เมษายน 2565 ณ 

พัฒนา สปอรต รีสอรต 

จังหวัดชลบุรี

การอบรมดังกลาว

เปนความรวมมือของฟฟา

และสมาคม โดยไดรับเกียรติ

จาก อเลฆานโดร เฮเรเดีย จากฟฟา

เปนวิทยากร พรอมมีผูเขาอบรมที่

เปนทั้งวิทยากรอบรมผูรักษาประตู, 

โคชตัวแทนไทยลีก, ทีมชาติไทยทุกรุน 

และนักกีฬาอาชีพ โดยมีรายช� อดังตอไปนี้

1.นายชัยยง ขําเปยม 2.นายประสบโชค โชคเหมาะ 

3.นางสาวสุกัญญา ช.เจริญยิ่ง 4.นางสาวกัญญาวีร 

สุดเทวี 5.นายกิตติศักดิ์ ระวังปา 6.นายอัมรินทร 

เยาดํา 7.นายอัครพล ออนศรี 8.นายวรวุฒิ ทิพยศักดิ์

วารกุล  9.นายประสิทธิ์ วมศาลา 10.นายไพศาล จันทร

ประเสริฐ 11.นายวัชรพงษ กลาหาญ 12.นายพงศกร 

สมรูป 13.นายพรรษา มีสัตยธรรม 14.นายนราธิป 

พันธุพรอม 15.นายปรมัติ พรมแกว 16.นายธํามรงค 

รังษี 17.นายศุภณัฐ โอศิริ 18.นายบุญคง อรรคบุตร 

19.มร.เซาโล เอเดรียล ดา ซิลวา 20.มร.มุนซ อุลริช 

โดย เชน ขําวิลัย หัวหนาฝายเทคนิคทีมชาติ กลาว

ถึงหลักสูตรดังกลาววา สําหรับคอรสนี้เคยมีการจัดแลว

เม� อป 2018 แตเน� องจากสถานการณ โควิดจึงทําใหไมมี

การจัดคอรสนี้อยางตอเน� อง ซึ่งป 2022 เม� อสถานการณ

เริ่มคลี่คลายขึ้น สมาคมเห็นวาคอรสนี้มีความสําคัญ และ

เปนประโยชนกับโคชผูรักษาประตูในไทย จึงไดทําการ

ติดตอเพ� อขออนุมัติหลักสูตรและวิทยากรจากฟฟาใหมา

สอนในคอรสดังกลาวนี้”

“สําหรับเนื้อหาการอบรมจะเกี่ยวกับผูรักษาประตู

ทั้งชายและหญิง อาทิ การฝกวิเคราะหเกม (Match 

Analysis) การยืนตําแหน�งของผูรักษาประตูในการ

แขงขันจริง, การทํางานรวมกันเพ� อหารือแนวทางการ

เลนและการฝกซอมที่เหมาะสมกับผูเลนไทย, การนํา

เสนอมุมมอง เนื้อหาของ Women’s Goal keeper และ

การรีวิว เนื้อหา แลกเปลี่ยนแนวความคิดจากทั้ง 2 ดาน 

จากวิทยากรและผูอบรม”

“ฝายฝกอบรมอยากใหคอรสนี้เปนประโยชนกับ

ผูเขาอบรม ซึ่งมาจากตัวแทนจากสโมสรในระดับไทย

ลีก วิทยากร และโคชผูรักษาประตูทีมชาติไทย เพ� อนํา

ความรูที่ไดจากวิทยากรระดับฟฟาไปตอยอดกับนักกีฬา

ในทุกระดับ และเพ� อผลักดันผูเขารวมอบรมเหลานี้ให

สามารถเปนวิทยากรดานผูรักษาประตูในอนาคตตอ

ไป”.

สมาคมรวมฟฟาจัดอบรม

หลักสูตรโคชผูรักษาประตูหลักสูตรโคชผูรักษาประตู

‘ลุงตู’เปดทําเนียบ

ฉลองแชมปฟุตซอล

อเลฆานโดร เฮเรเดีย
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

ภาพถ่ายแฟชั่น For Your Pleasure

นิทรรศการภาพถ่ายแฟชั่น  For Your Pleasure (ฟอร์ ยัวร์ 

เพลสเชอร์) โดย FORFUN BANGKOK รวมภาพถ่าย Latex &  

Rubber Fetish Fashion การแต่งกายแนวนี้ ได้แรงบันดาลใจจาก

รสนิยมทางเพศเฉพาะบุคคลที่คลั่งไคล้ต่อวัตถุหรือร่างกายเฉพาะ

ส่ วน  สร้ า งสี สั น

เครื่องแต่งกายใน

ชีวิตประจำาวันและ

สนองความสุขให้

กับตัวเอง ปลุกเร้า

สั ม ผั ส พิ เ ศ ษแห่ ง

เ รื อนร่ า งและยั่ ว 

ยวนอารมณ์เหนือ

จินตนาการ ถ่ายทอด

ผ่านเลนส์กล้อง นำา

ทีมโดย ใหญ่ อมาตย์ 

นิมิตภาคย์ และช่าง

ภาพฝีมือดีทั้งไทยและต่างประเทศ แต่ละคนสไตล์ โดดเด่น ร้อนแรง 

และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เปิดให้ชมฟรีตั้งแต่วันที่ 14-24 เม.ย.นี้ 

ที่บริเวณผนังโค้งชั้น 3 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

The 2nd Art & Craft Market+DIY 

หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดงาน 

The 2nd Art & Craft Market +DIY รวบรวมสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน มา

จัดจำาหน่าย เช่น ชุดผ้าพื้นเมือง ชุดผ้าไหม กระเป๋าผ้าพื้นถิ่น กระเป๋า

ผ้าถัก ผลิตภัณฑ์จักสาน เสื้อยืดลายผลงานศิลปินดัง เสื้อผ้าลายน่า

รักวัยรุ่น ov เครื่อง

ประดับหลากหลาย

สไตล์ ตั้งแต่แนว

ไทยพื้นบ้าน แนว

มินิมอลจนถึงแนว

สตรีทวัยรุ่น สินค้า

บางรายการลดราคา 

10-20% อีกด้วย ภายในงานมีกิจกรรมศิลปะและผลงานศิลปะมา

จำาหน่าย ทั้งงานปั้น งานสีน้ำา ภาพพิมพ์ ฯลฯ เยี่ยมชมได้ตั้งแต่วัน

นี้-26 เม.ย.65 

เที่ยวยล ชมวัง ไหว้พระ ขอพร

กระทรวงวัฒนธรรมจัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุง

รัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ 20-24 เม.ย. ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

พระนคร โรงละครแห่งชาติ และพื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์ 

กรุงเทพฯ มีโซน เที่ยวยล ชมวัง ไหว้พระ ขอพร จัดไหว้พระเสริม

สิริมงคล เยี่ยมยลชมงานใต้ร่มพระบารมี 240 ปี ณ พระบรม

มหาราชวัง วัดและพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม

รอบเกาะรัตนโกสินทร์ 20 แห่ง อาทิ พิพิธภัณฑฯ พระนคร 

และโรงละครแห่งชาติ, มิวเซียมสยาม, สวนสันติชัยปราการ, 

พิพิธภัณฑ์ตำารวจ วังปารุสกวัน, วัดสระเกศฯ, พิพิธภัณฑ์เหรียญ 

กษาปณานุรักษ์ โดยจะจัดรถ ขสมก.รับ-ส่งตามจุดต่างๆ ฟรี.

หม่ ดาวิกา โฮร์เน่ นางเอกมากฝีมือตัวท็อป 

มีผลงานทั้งละคร ภาพยนตร์ และงาน 

พรีเซนเตอร์ โฆษณามากมาย เรียกว่าขึ้น

แท่นนักแสดงที่ครองใจแฟนคลับมายาวนาน มี 

ยอดผู้ติดตามอินสตาแกรมใหม่ ดาวิกา มากกว่า 

16 ล้านคน ในช่วงนี้มีภาพยนตร์ โฆษณาชุด “เที่ยว

แบบใหม่” ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 

เลือกใหม่ ดาวิกา มาถ่ายทอดเรื่องราววิถีการท่อง

เที่ยวแบบใหม่ กำากับภาพยนตร์ โดยนายชยนพ บุญ

ประกอบ ผู้กำากับมือดีจากค่าย GDH559

หากลองย้อนดูไอจีของใหม่ ดาวิกา เธอนำา

เสนอภาพลักษณ์เป็นนักท่องเที่ยวที่หลงใหลแหล่ง

ท่องเที่ยวในประเทศไทยมาโดยตลอด นอกจากนี้ยัง

ใช้แฮชแท็ก #ดาวินักท่องเที่ยว ความเป็นใหม่ ดาวิกา 

มีเสน่ห์ น่าดึงดูด ทำาให้แฟนคลับไม่ลังเลที่จะตามรอย

ทำาความรู้จัก‘เที่ยวแบบใหม่’ชวนใส่ใจตัวเอง-สังคม

ในทุกที่ และทำาให้คนไทยรู้จักสถานที่ท่องเที่ยวมาก

ขึ้น จากที่กล่าวมาทำาให้เธอเป็นพรีเซนเตอร์คนล่าสุด

ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยว

แห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า ภาครัฐมีการ

ผ่อนปรนมาตรการต่างๆ เพื่อให้อุตสาหกรรมท่อง

เที่ยวสามารถฟื้นตัวและดำาเนินกิจการได้ใกล้เคียง

สถานการณ์ปกติ วางนโยบายสร้างความเชื่อมั่นใน

ความปลอดภัยต่อการเดินทางท่องเที่ยวไทย และ

สนับสนุนให้คนไทยท่องเที่ยวในประเทศ เพื่อสร้าง

ความยั่งยืนทางการท่องเที่ยว รักษาสมดุลของ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

“จากการสำารวจพฤติกรรมนักท่องเที่ยว

ไทยในปี 2564 คนไทยมีการค้นหาคำาว่า “เที่ยว

ไทย” ผ่าน Google Trends สูงสุดในรอบ 5 ปี

ที่ผ่านมา แต่ในทางปฏิบัติกลับพบว่าหลายคน

ยังไม่มั่นใจที่จะออกไปเดินทางท่องเที่ยว ททท.

จึงชูแคมเปญ “เที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่า

เดิม” ภายใต้แนวคิด “ยิ่งไป ยิ่งให้ ยิ่งสุขใจกว่าที่

เคย” ชวนทุกคนมาเปลี่ยน (Change) รูปแบบการ

เดินทางท่องเที่ยวให้แตกต่างไปจากเดิม มาเที่ยว

แบบใหม่ที่ปลอดภัย ดีต่อใจ และดีต่อโลกให้มากยิ่ง

ขึ้น เป็นการออกเดินทางท่องเที่ยวแบบดูแลตัวเอง

และดูแลสังคมไปพร้อมกัน หรือ “Travel with Care” 

แคมเปญนี้จะเปลี่ยนใจกลุ่มที่ยังลังเลและกระตุ้น

กลุ่มที่ไม่กล้าเดินทางออกมาเที่ยว สำาหรับใหม่ ดาวิกา 

พรีเซนเตอร์ชวน #เที่ยวแบบใหม่ เป็นจุดเริ่มต้นการ

เปลี่ยนแปลงท่องเที่ยวรูปแบบใหม่” ยุทธศักดิ์กล่าว

นอกจากนี้ แนวทางในการสื่อสารแคมเปญ  

“เที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม” มุ่งนำาเสนอรูป

แบบการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศที่เปลี่ยนแปลง

ไปในมิติต่างๆ ดังนี้ แหล่งท่องเที่ยว นำาเสนอความ

สวยงามของแหล่งท่องเที่ยวในเมืองไทยที่หลาก

หลายในพื้นที ่ 5 ภูมิภาค (Amazing Destinations) 

ที่จะทำาให้รักเมืองไทยมากยิ่งขึ้น จนต้องบอกต่อคน

ที่เรารักออกเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ

วิถีชีวิตผู้คน นำาเสนอความน่ารักของมิตรภาพ

และหัวใจคนไทยในพื้นที่ (Amazing People) ไม่

ว่าจะเป็นชุมชน ประเพณี สินค้าและบริการที่เป็น

เอกลักษณ์ของพื้นที่ สังคมและสิ่งแวดล้อม นำาเสนอ

การเดินทางท่องเที่ยวแบบรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม เพื่อให้นักท่องเที่ยวช่วยกันรักษาแหล่ง

ท่องเที่ยวให้สวยงามมากขึ้นและยั่งยืน (Amazing 

Care) โดยยึดหลัก BCG Model ผ่านการท่องเที่ยว

แบบรับผิดชอบ

ใหม่ ดาวิกา แชร์ความรู้สึกที่ ได้เป็นพรี

เซนเตอร์ใหม่ว่า เราเป็นคนที่เที่ยวเยอะ ภูมิใจที่

ร่วมแคมเปญกระตุ้นคนท่องเที่ยวในประเทศเพิ่ม

ขึ้น ชวนแฟนๆ ที่ติดตามไอจีมาเที่ยวกันในรูป

แบบใหม่ ส่วน #ดาวินักท่องเที่ยว มาจากเล่นไอจี

เป็นหลัก ชอบถ่ายรูปมาก เวลาไปเที่ยวจะมีเพื่อน

ช่างภาพและเพื่อนถ่ายรูปให้ จะมีรูปสวยๆ เยอะ 

อยากเก็บความทรงจำาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวไว้ใน

แฮชแท็กนี้ คนเข้าแฮชแท็ก เที่ยวตามได้ โพสต์

และแต่งตัวตามได้เป็นส่วนหนึ่งการเที่ยวแบบใหม่  

“การเที่ยวแต่ละครั้งในประเทศใหม่ชอบ

ค้นคว้าข้อมูล ทำาการบ้านหนักมาก ที่ ไหนสวย 

ที่ ไหนน่าเช็กอิน จุดถ่ายรูป การเที่ยวแบบใหม่  

ณ ตอนนี้ เป็นการเที่ยวที่ต้องดูแลและรับผิดชอบ

ต่อส่วนรวม พกเจลล้างมือ สเปรย์แอลกอฮอล์ 

ใส่หน้ากาก เลือกที่พัก พนักงานได้รับวัคซีนครบ 

สถานบริการที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุข

อนามัย (SHA)” ใหม่ ดาวิกา ให้นิยามเที่ยวแบบใหม่

77 จังหวัดของไทยประทับใจทั้งหมด ใหม่ 

ดาวิกา บอกว่า ภูเขาก็รัก ทะเลก็ชอบ ได้หมดเลย 

ใหม่จะเที่ยวตามฤดู หน้าร้อนไปทะเล หน้าหนาว

ขึ้นเหนือ ไปหมู่บ้านรักษ์ ไทย จ.แม่ฮ่องสอน จิบ

ชา ล่องแพ ชมทุ่งดอกบัวตองบาน เป็นคนที่เที่ยว

หลากหลาย ส่วนที่ไปถ่ายภาพยนตร์ โฆษณา “เที่ยว

แบบใหม่” ลงใต้ไปที่เขาหลัก จ.พังงา สนุกสนาน

มาก ได้ทำากิจกรรมต่างๆ เล่นเซิร์ฟ ทำาผ้าบาติก 

เข้าวัด เป็นการเที่ยวแบบใหม่ดูแลตัวเอง ดูแล

ชุมชน คนในพื้นที่ นอกจากหนังโฆษณาแล้ว ใหม่

มีแพลตฟอร์มให้แฟนๆ เห็นหลากหลาย อยากให้

เห็นเมืองไทยที่สวยงาม จะดีมากถ้าทำาให้เขาอยาก

ไป เศรษฐกิจชุมชนจะฟื้นฟูขึ้น คนที่ลังเลอยากให้

มั่นใจกับการเดินทางและวิธีเที่ยวแบบใหม่  

ทั้งนี้ ภาพยนตร์ โฆษณา “เที่ยวแบบใหม่” 

สามารถรับชมได้ทางจอทีวีและติดตามการท่อง

เที่ยวของเธอได้ใน IG:ใหม่ ดาวิกา.

ใ

ใหม่ ดาวิกา ร่วมนำาเสนอวิถีชีวิตผู้คนผ่านผ้าบาติก เอกลักษณ์วัฒนธรรมใต้

ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าฯ ททท. กับใหม่ ดาวิกา เที่ยวแบบใหม่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

สัมผัสความน่ารักของเด็กๆ ในพื้นที่เขาหลักผ่านหนังโฆษณา

ศึกษาธิการ • “ตรีนุช” ยกย่อง “ครูต่าย” 

เป็นผู้เสียสละด้วยจิตวิญญาณความเป็น

ครู มอบหมายให้คุรุสภาเตรียมประกาศ

เกียรติคุณยกย่อง พร้อมช่วยเหลือครอบ 

ครัวและลูกชายวัย 8 ขวบ

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าว

ถึงเหตุการณ์ที่นางสาวกาญจณี ใจชื้น หรือ 

“ครูต่าย” ครูอัตราจ้างพิเศษ พี่เลี้ยงเด็ก

พิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำาจังหวัด

ตาก สาขาแม่สอด ได้เข้าไปช่วยเหลือ

นักเรียนที่กำาลังวิ่งข้ามถนน เป็นเหตุให้ถูกรถ

จักรยานยนต์พุ่งชนจนได้รับบาดเจ็บสาหัส

และเสียชีวิตในวันที่ 13 เมษายน 2565 ที่

ผ่านมา ว่า ตนได้ติดตามข่าวของครูต่าย

และมอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องดูแลเรื่องการ

รักษาตัวของคุณครูมาโดยตลอด จนทราบ

ว่าคุณครูต่ายเสียชีวิตแล้วก็รู้สึกเสียใจเป็น

อย่างมาก และรู้สึกว่าครูต่ายเป็นผู้ที่มีจิต

วิญญาณของความเป็นครูอย่างแท้จริง เป็น  

ผู้ที่รักและห่วงใยนักเรียนเหมือนลูกของ

ตนเอง เมื่อเห็นเด็กอยู่ในความเสี่ยงก็ได้

เข้าให้การช่วยเหลือและปกป้องโดยไม่คิด

ชีวิต ถือว่าเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ ใน

ฐานะ รมว.ศธ. ตนจึงมอบหมายให้สำานักงาน

เลขาธิการคุรุสภาเตรียมการพิจารณาและ

ดำาเนินการประกาศเกียรติคุณยกย่อง “ครู

ต่าย” ให้สมเกียรติ ตามภารกิจและบทบาท

ของคุรุสภา นอกจากนี้ยังได้เตรียมการช่วย

เหลือครอบครัว โดยเฉพาะลูกชายวัย 8 ขวบ

ของครูต่ายต่อไปด้วย

“ในด้านของการพิจารณาให้ประกาศ

เกียรติคุณยกย่องคุณครูต่าย หรือนางสาว 

กาญจณี เป็นผู้เสียสละ มีอุดมการณ์ในวิชา 

ชีพครูนั้น เราจะนำาเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะ

กรรมการคุรุสภาเพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด 

สำาหรับการให้ความช่วยเหลือครอบครัวของ

ครูต่าย ดิฉันได้มอบให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

ไปศึกษารายละเอียด เพื่อให้การช่วยเหลือ

ครอบครัวของครูต่ายโดยด่วน” รมว.ศธ.กล่าว.

ศึกษาธิการ • “โครงการพาน้องกลับมาเรียน” 

ของ ศธ. พบมีเด็กออกนอกระบบกว่า 6.7 หมื่น

คน เร่งตามกลับมาเรียนให้ทันก่อนเปิดเทอม 

1/2565 เผยเจอตัวแล้ว 4.5 หมื่น เหลืออีก

เกือบหมื่นยังหาไม่เจอ ส่วนสถิติเด็กเลิกเรียน

กลางคันสาเหตุส่วนใหญ่มาจากความจำาเป็น

ในครอบครัว

ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการ

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รอง

เลขาฯ กพฐ.) กล่าวว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบาย

ผลักดันโครงการส่งเสริมโอกาสความเสมอ

ภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา “พา

น้องกลับมาเรียน” ซึ่งเป็นนโยบายแก้ปัญหา

เชิงรุกเด็กหลุดออกจากระบบ เพื่อคืนโอกาส 

สร้างอนาคตให้เด็ก และแก้ปัญหาระยะยาวให้

ประเทศ ตามนโยบายรัฐบาลที่จะไม่ทิ้งใครไว้

ข้างหลัง และตั้งเป้าตัวเลขเด็กหลุดจากระบบ

ต้องเป็นศูนย์นั้น ขณะนี้นางสาวตรีนุช เทียนทอง 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) 

ได้เร่งการดำาเนินการในเรื่องดังกล่าวแล้ว เพราะ 

จะตามเด็กที่หลุดระบบการศึกษาให้มาเข้า

เรียนให้ทันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

นี้ เนื่องจากเป็นนโยบายที่ รมว.ศธ.ให้ความ

สำาคัญเป็นอย่างมาก

โดยในส่วนของสำานักงานคณะกรรม 

การการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้สรุปสถิติ

การดำาเนินโครงการพาน้องกลับมาเรียน ซึ่ง

เป็นข้อมูลล่าสุดจำานวนนักเรียนทั้งหมดที่หลุด

จากระบบ 67,132 คน ซึ่งในจำานวนนี้เป็นเด็ก

ที่มีอายุระหว่าง 5-18 ปีอยู่ในระบบการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน โดยติดตามตัวพบแล้ว 45,123 คน 

กำาลังติดตาม 9,850 คน และกลับเข้าระบบ

การศึกษาแล้ว 389 คน ซึ่งในจำานวนที่นำา

เข้าระบบการศึกษานั้น เรายอมรับว่ายังเป็น

จำานวนตัวเลขที่น้อยอยู่ เนื่องจากกระบวนการ

พาน้องกลับมาเรียน เมื่อค้นพบเด็กแล้วจะต้อง

วิเคราะห์หาสาเหตุ และโรงเรียนปิดภาคเรียน

จึงยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการเรียน  

ว่าที่ร้อยตรีธนุกล่าวว่า สำาหรับสถิติ

จำานวนนักเรียนที่สามารถตามกลับมาได้มี

สาเหตุที่ต้องหลุดระบบการศึกษาไป เช่น จบ

การศึกษาภาคบังคับและไม่ประสงค์เข้าเรียน

ต่อ จำานวน 5,375 คน ความจำาเป็นทาง

ครอบครัว 4,041 คน ผู้ปกครองมีรายได้น้อย

ไม่พอเพียง 1,687 คน เป็นต้น ส่วนนักเรียน

ที่ไม่สามารถติดตามได้มีสถิติสาเหตุ เช่น ย้าย

ถิ่นที่อยู่ 4,324 คน ความจำาเป็นทางครอบครัว 

852 คน ระบุสาเหตุไม่ได้ 3,860 คน เป็นต้น

“ทั้งนี้ ในวันที่ 20 เมษายนนี้ ผมจะ

ประชุมกับผู้รับชอบโครงการดังกล่าวร่วมกับ

หน่วยงานองค์กรหลัก ศธ. เพื่อติดตามการ

แก้ปัญหาและการส่งต่อผู้เรียนว่ามีการดำาเนิน

การไปมากน้อยแค่ไหน หรือมีปัญหาอุปสรรค

ใดในการปฏิบัติงานบ้าง รวมถึงได้สั่งการ

ให้สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทั่ว

ประเทศไปค้นหาวิธีการพาน้องกลับมาเรียน 

ที่ทำาได้ดีเยี่ยม โดยจะนำามาเป็นต้นแบบให้ 

พื้นที่อื่นๆ ได้ดำาเนินการต่อไป” รองเลขาฯ 

กพฐ.กล่าว.

ขอนแก่น • มข.เคลียร์ศึกแย่งลิขสิทธิ์ “สเปรย์ฟ้า

ทะลายโจรนาโน” Andrographolide Nano-emulsion 

ยันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาโครงการสตาร์ทอัป

ของมหาวิทยาลัย ไม่ใช่สิทธิส่วนบุคคลคนใดคน

หนึ่งและการวิจัยทำางานเป็นทีม

จากกรณีที่ ผศ.ดร.กิติยาพร พงษ์ประเทศ 

จากคณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ได้เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมาธิการ

ศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบ 

และเสริมสร้างธรรมาภิบาล (กมธ.) รวมถึงให้

สัมภาษณ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อมวลชน 

โดยกล่าวอ้างว่าตนเป็นผู้คิดค้นและผู้ประดิษฐ์

ในสิทธิบัตรในผลิตภัณฑ์ Andrographolide 

Nano-emulsion ไม่ใช่ของมหาวิทยาลัย อีกทั้ง

ยังได้กล่าวหาผู้บริหารมหาวิทยาลัยว่าประพฤติ

มิชอบนั้น

ความคืบหน้าในเรื่องนี้ เมื่อเวลา 13.00 น. 

วันที่ 19 เม.ย.2565 ศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหา 

วิทยาลัยขอนแก่น (มข.) เปิดเผยว่า การร้อง

เรียนการกล่าวหาผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

และการให้สัมภาษณ์ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารของบุคคลดังกล่าว ไม่มีมูลความจริง

แต่อย่างใด ขอยืนยันว่าผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ได้ดำาเนินงานโครงการ Start up ด้วยความถูก

ต้อง โปร่งใส เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย

ขอนแก่น ว่าด้วยการดำาเนินการด้านสิทธิบัตร

และอนุสิทธิบัตร พ.ศ.2562 การคิดค้นและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ “Andrographolide Nano-emulsion” 

ชนิดสเปรย์พ่นปาก เกิดจากนโยบายของ มข. 

ที่ต้องการสร้างโครงการสตาร์ทอัปให้ประสบ

ความสำาเร็จ โดยอาศัย Business Model และ

ความเข้มแข็งด้านบริหารจัดการของภาคเอกชน

ร่วมกับองค์ความรู้ เครื่องมือและเทคโนโลยีของ

มหาวิทยาลัย โดยโครงการนี้มหาวิทยาลัยได้รับ

ความร่วมมือจากภาคเอกชน คือ บริษัท มิส 

ลิลลี่ จำากัด ในด้านการจัดจ้างจัดหานักวิจัยและ

เงินทุนเพื่อใช้ในงานคิดค้น ทดลองสูตร และ

พัฒนาสูตร รวมทั้งในด้านการตลาดเพื่อให้เกิด

เป็น Business Model  

“ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวถูกประดิษฐ์ขึ้นโดย

หน้าที่ คำาสั่ง การจ้าง การควบคุมดูแล และ

ใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมิส 

ลิลลี่ จึงเป็นสิทธิร่วมกันของมหาวิทยาลัยและ

บริษัท ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่า

ด้วยการดำาเนินการด้านสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร  

พ.ศ.2562 ข้อ 6 และข้อ 7 เท่านั้น ดังนั้นอาจารย์ 

ผู้ร้องซึ่งเป็นเพียงลูกจ้างในโครงการสตาร์ทอัปและ

บุคลากรภายใต้บังคับบัญชาและกำากับดูแลของ

มหาวิทยาลัย ไม่มีสิทธินำาสูตรดังกล่าวไปยื่นขอจด

อนุสิทธิบัตร การที่อาจารย์ผู้ร้องนำาสูตรดังกล่าวไป

ยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร (เลขที่ 2103003314) ทำาให้

มหาวิทยาลัยและบริษัทภายใต้ โครงการสตาร์ท

อัปได้รับความเสียหาย ซึ่งโครงการกำาลังรวบรวม

พยานหลักฐานเพื่อดำาเนินการตามกฎหมายกับ

อาจารย์ผู้ร้องและผู้เกี่ยวข้องต่อไป”

รศ.ดร.มนต์ชัยกล่าวต่ออีกว่า นอกจาก

นี้ สูตร Andrographolide Nano-emulsion ยัง

ได้พัฒนาขึ้นโดยคณะทำางานของโครงการ ซึ่ง

ประกอบด้วยฝ่ายวิจัยของมหาวิทยาลัยกับคณะ

ทำางานของมิส ลิลลี่ ที่ประกอบด้วยทีมนักวิจัย

และทีมงานที่ปรึกษา รวมแล้วมากกว่า 10 คน 

โดยอาจารย์ผู้ร้องเป็นเพียงหนึ่งในทีมงานที่

ปรึกษา ซึ่งไม่ใช่นักวิจัยของโครงการและไม่ใช่

ผู้ประดิษฐ์ตามกฎหมาย ดังนั้นมหาวิทยาลัยและ

มิส ลิลลี่ ขอยืนยันว่า โครงการไม่เคยมีข้อตกลง

ใดๆ ทั้งเรื่องหุ้นส่วน และการให้สิทธิในสูตรหรือ

ผลิตภัณฑ์ที่ ได้จากการทำางานภายใต้ โครงการ

กับอาจารย์ผู้ร้อง ทั้งยังไม่เคยแต่งตั้งหรือมอบ

หมายให้อาจารย์ผู้ร้องเป็นหัวหน้าโครงการตาม

ที่อาจารย์ผู้ร้องกล่าวอ้างแต่อย่างใด

“สูตร Andrographolide Nano-emulsion 

ที่ใช้ผลิตเป็นสเปรย์พ่นปาก เป็นสูตรที่มีการวิจัย

และพัฒนาเพื่อให้มีความเหมาะสมกับการผลิต

ในระดับโรงงานอุตสาหกรรม มีการพัฒนาสูตร 

สัดส่วนองค์ประกอบ และได้สร้างเครื่องจักร

เฉพาะทางในการผลิตสารให้มีขนาดอนุภาคใน

ระดับนาโนเมตร ที่เหมาะกับการผลิตในโรงงาน

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ทั้งยังมีการตรวจสอบ

ในด้านความคงตัวและการประเมินอายุการเก็บ

รักษา โดยกระบวนการดังกล่าวตั้งแต่การคิดค้น

และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ทำาโดยโครงการ Start 

up ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังจากผู้ร้องพ้นจากการเป็น

ที่ปรึกษาไปแล้วตั้งแต่เดือน พ.ย.2564 ดังนั้น

อาจารย์ผู้ร้องจึงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในการ

คิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทั้งสิ้น”

รองอธิการบดีกล่าวอีกว่า สำาหรับสาเหตุ

การเลิกจ้างอาจารย์ผู้ร้อง ซึ่งเป็นเพียงหนึ่งใน

ทีมที่ปรึกษาในระยะเริ่มต้นของโครงการ เกิด

ขึ้นจากปัญหาขัดแย้ง เนื่องจากอาจารย์ผู้ร้อง

ต้องการนำาสูตรของโครงการไปจดทะเบียนอนุ

สิทธิบัตร และอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินทาง

ปัญญาในฐานะผู้คิดค้น ผู้ประดิษฐ์แต่เพียง

ผู้เดียว ซึ่งขัดแย้งกับโครงการ จึงเป็นเหตุให้

บริษัท มิส ลิลลี่ จำากัด เลิกจ้างอาจารย์ผู้ร้อง และ

โครงการเห็นควรให้อาจารย์ผู้ร้องยุติบทบาท

รศ.ดร.มนต์ชัยกล่าวเพิ่มเติมว่า การที่

อาจารย์ผู้ร้องยื่นเรื่องต่อคณะกรรมาธิการศึกษา

ตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบ และ

เสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา ให้สอบทุจริต

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงเป็นเรื่องที่

ไม่มีมูลความจริงแต่อย่างใด และมหาวิทยาลัย

พร้อมนำาหลักฐานเกี่ยวกับการว่าจ้าง การจ่ายค่า

จ้างให้แก่อาจารย์ผู้ร้อง และหลักฐานที่อาจารย์

ผู้ร้องทำางานภายใต้ โครงการของมหาวิทยาลัย

ขอนแก่น และบริษัท มิส ลิลลี่ จำากัด ในฐานะ 

ผู้ประสานงานเท่านั้น เข้าชี้แจงตามกระบวนการ

สอบสวนต่อไป เพื่อพิสูจน์ว่าการกล่าวหาผู้

บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าประพฤติมิชอบ 

ทำาการละเมิดสิทธิทางปัญญาของผู้ร้อง ไม่เป็น

ความจริงทั้งสิ้น ซึ่งสามารถอ่านรายละเอียด 

เพิ่มเติมได้จากคำาชี้แจงข้อเท็จจริงมหาวิทยาลัย.

เร่งตามน้องกลับมาเรียนก่อนเปิดเทอมปี65
พบหลุดออกนอกระบบกว่า6.7หมื่นรายตามเจอแล้ว4.5หมื่นสาเหตุหลักครอบครัวยากจน

มข.ยัน‘สเปรย์ฟ้าทะลายโจรนาโน’สิทธิ์ของมหา’ลัย ‘ตรีนุช’ยกย่อง‘ครูต่าย’

สั่งประกาศเกียรติคุณ

ช่วยเหลือลูกชาย8ขวบ
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11บันเทิง

ย่าเผลอ-อย่าลืม!

“ระหว่างวันที่ 18 ถึง 24 เมษา.นี้ ใครที่ได้ไปร่วม

กิจกรรม และเดินทางทั้งกลับภูมิลำาเนา-ทั้งท่อง

เที่ยวในช่วงสงกรานต์ ให้เฝ้าระวังสังเกตอาการตนเองและ

ครอบครัว รักษาระยะห่าง 

หากไม่มั่นใจ ขอให้ตรวจ ATK ด้วยตนเอง หรือขอ

เข้ารับการตรวจ ณ จุดบริการรัฐ และหากพบว่าติดเชื้อขอ

ให้ปฏิบัติตามคำาแนะนำาที่กระทรวงสาธารณสุขได้ออกไว้

อย่างเคร่งครัด”

นี่..พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี ได้

แสดงความห่วงใย และเน้นย้ำาขอความร่วมมือ ให้ความ

สำาคัญกับช่วง 7 วันหลังเทศกาลสงกรานต์!

สนุกสนาน-ชื่นฉ่ำาบานแฉะกันแล้ว ก็อยากให้มีความ

สุขกันต่อไป ส่วนใครที่คิดว่า “โอมิครอน” แค่หวัดธรรมดา

ทั่วไป ฟังหมอ-เชื่อหมอก็ดี-ไม่เป็นไร..

แต่..ถ้ารักษาตัวรอด ไม่ติดได้ ก็ยิ่งดี!

ส่วนเรื่องนี้ ด้วยสติปัญญาก็ไม่น่าจะเชื่ออยู่แล้ว ก็

ประเด็นที่มีคนโพสต์ในเฟซบุ๊ก..“ใครไม่มีสามีรีบหาไวๆ นะ

คะ เดี๋ยวโดนเก็บภาษี 30%” นั่นแหละ!

แต่..เพื่อให้แน่ใจ-ชัวร์ อ่านท่ี “ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม 

ประเทศไทย (Anti-Fake News Center Thailand)” เปิดเผยก็ได้..

“เรื่องนี้ทางกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ได้

ตรวจสอบและชี้แจงว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่มีมูลความจริง ผู้

เสนอข้อมูลมีเจตนาให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน และ

สร้างความสับสนในสังคม

กรมสรรพากรทำาหน้าท่ีจัดเก็บภาษีอากรตามประมวล

รัษฎากร ไม่มีมาตรการจัดเก็บภาษีตามข้อมูลท่ีมีการเผยแพร่”

ครับ.. “ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย” นี่ ทำา 

งานกันแบบหามรุ่งหามค่ำาจริงๆ ผมเองได้รับข้อความทาง

ไลน์ทุกวัน ซึ่งก็ให้นึกขอบคุณอยู่ อย่างน้อยก็ช่วยให้ไม่พลั้ง

เผลอ..

หลงเชื่อในข่าวเท็จ-ข่าวปลอม ท่ีมีพวกว่างงาน หรือ

แรงหน่อย “พวกโรคจิต” ปล่อยออกมาไม่เว้นวันเว้นช่ัวโมง!

อ้อ..แต่ข่าวน้ีจริง และจำาได้ว่าผมเคยเขียนไปหนหน่ึง

เพื่อบอกเล่าเก้าสิบ วันนี้จึงอยากจะบอกย้ำาอีกครั้งว่า..

“หยาดน้ำาเพื่อชีวิต” My King My Strength โครงการ 

ผลิตและเผยแพร่ภาพยนตร์ส้ัน ภาคต่อจาก “หยาดน้ำาเพื่อชีวิต” 

ในหลวงคือแรงบันดาลใจ ท่ีประสบความสำาเร็จเมื่อปีก่อนนู้น

ปีนี้ “มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง” ผู้ดูแลโครงการ ได้มอบ

หมายบริษัท มายดีว่า จำากัด เป็นผู้ผลิต โดยนำาพระราช

ปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 มา

เป็นแรงบันดาลใจ 

เพื่อเป็นการสืบสาน รักษา และต่อยอด โดย

การนำา “10 ผู้กำากับ” ชื่อดังหลากหลายสาขา มาคิด-สร้าง 

สรรค์ ร้อยเรียง 10 เรื่องราว จาก 1 แรงบันดาลใจได้อย่าง

ลงตัวที่สุด

ประกอบด้วย คุณนภัสรัญชน์ มิตรธีรโรจน์ เรื่อง “ดารา

อั้ง cliffland สู่แดนไทย”, คุณปื๊ด-ธนิตย์ จิตนุกูล “ครูข้าง

ถนน”, คุณประกิจ โชติจรัสอาภรณ์ “เรื่องเล่าของพ่อ” 

คุณกฤษณ์ ค้อสุวรรณดี “ไตร”, คุณพัชรารัตน์  

ตระกูลขจรศักดิ์ “ลูกของพ่อ”, คุณชัชนันท์ พบลาภ “เด็ก

ชายกะทิ”, คุณเผด็จ อ่อนละฮุง “ความหวังของพ่อ”

คุณสุเมธ องอาจ “แสงสว่างท่ีปลายอุโมงค์”, คุณเจนดี 

“เมโลดี้แห่งชีวิต (Melody of life) และคุณวิทิตนันท์ โรจน

พานิช เรื่อง “รักต่อรัก…ต่อไป”

  ซึ่งทั้ง 10 เรื่องนี้ จะเปิดฉายให้ชมฟรีในโรง

ภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทั่วประเทศ ด้วยระบบดิจิทัล 

เริ่มวันที่ 28 เมษา.นี้

 ส่วน “รอบกาล่า” จะจัดขึ้นในวันที่ 26 เมษา. ณ 

สยามภาวลัย รอยัลแกรนด์ เธียเตอร์..ถือเป็นอีกโครงการ

หนังสั้น ที่น่าจะได้รับความประทับใจ..

ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. น่าชวนทีมงานไปดูนะ! 

หยาดน้ำาเพื่อชีวิต(อีกครั้ง)

อ

• เป็นอีกหนึ่งนักแสดงมาก

ความสามารถ จุง-อาเชน ไอย์ดึน ที่

นอกจากจะเล่นซีรีส์ แล้วแต่ดาว Star 

In My Mind จาก GMMTV โดยรับบท 

คาบคลื่น หนุ่มหล่อสุดฮอตมาดขรึม

แล้ว เจ้าตัวยังโชว์เสียงนุ่มสุดละมุน

ร้องเพลงประกอบซีรีส์อีกด้วยกับเพลง 

แล้วแต่ดาว (My Starlight) โดยได้คนดนตรีคุณภาพ 

แกงส้ม-ธนทัต ชัยอรรถ มานั่งแท่นโปรดิวเซอร์ ทั้ง

แต่งเนื้อร้องและทำานองให้ ในสไตล์แนวเพลง Electro 

Pop ได้อย่างไพเราะสุดๆ จนแฟนๆ ต่างชื่นชอบ ทำาเอา

เจ้าตัวยิ้มแก้มปริเลยทีเดียว

• คัมแบ็กถ่ีปีละหลายหน! สำาหรับแรปเปอร์บ๊ิกบอส

ค่ายเมฆ (High Cloud Entertainment) อย่าง F.HERO 

หรือ กอล์ฟ - ณัฐวุฒิ ศรีหมอก หลังพาเพลงไทยเฉิดฉาย

ในเวทีโลกมานับไม่ถ้วน คร้ังน้ีจึงได้เวลากลับปล่อยคลิป

วิดีโอส้ันเผยให้เห็นภาพบางส่วนของ 3 ศิลปินท่ีค่าย แอบ

กระซิบมาว่าเป็นศิลปินแรปเปอร์ดาวรุ่งในเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ ส่วนจะเป็นใครบ้างฟังเฉลยพร้อมกัน 22 เม.ย.น้ีได้

ทาง Youtube : High Cloud Entertainment

• รายการเจาะใจ พบสองพี่น้องคนดังในวงการ

บันเทิง พลอย และ ฌอห์น 

จินดาโชติ ที่จะมาเผยเรื่องราว

ความประทับใจระหว่างกัน แม้

แตกต่างสุดขั้วเหมือนเส้นขนาน 

แต่อะไรเป็นจุดเปล่ียนทำาให้กลับ

มาใกล้ชิดผูกพันกันย่ิงกว่าเดิม ท้ิง

ท้ายด้วยธุรกิจโรงไม้ภายใต้แบรนด์ 

J.TIMBER ท่ีท้ังคู่ช่วยกันสานต่อกิจการของครอบครัว 

ติดตามได้ วันเสาร์ท่ี 23 เมษายนน้ี เวลา 21.00 น. ทาง

ช่อง 9 MCOT HD 

• บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำากัด 

(มหาชน) ร่วมกับ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำากัด 

ต้อนรับซัมเมอร์ 2022 เตรียมจัดงาน Pool Cinema 

Party ครั้งแรกในไทยกับประสบการณ์การชม

ภาพยนตร์ใหม่ก่อนใครกลางสวนน้ำาบนชั้นดาดฟ้า โดย

จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง Fantastic Beasts: The Secrets 

of Dumbledore สัตว์มหัศจรรย์: ความลับของดัมเบิล 

ดอร์ ระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 

17.00 น. เป็นต้นไป ที่สวนน้ำาแฟนตาเซีย ลากูน ชั้น 6 

ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน

รักชิด

 อกอากาศไปแค่ 2 ตอน ก็เป็นที่พูดถึง

ในวงกว้างซะแล้ว สำาหรับซีรีส์เจ้าหญิง

หลงยุค ผลิตโดยค่ายไผ่ร้อยกอฯ ทาง

ช่อง 9 MCOT HD  หมายเลข 30 โดยเฉพาะ

เคมีของ 2 พระนาง คิมม่อน-วโรดม เข็มมณฑา 

กับฟ้าใส-ปวีณสุดา ดรูอ้ิน ท่ีดูเข้ากันแบบสุดๆ ท้ังๆ 

ท่ีเป็นการโคจรมาร่วมงานกันเป็นคร้ังแรก และใน

ตอนล่าสุดน้ีจะเป็นอีกหน่ึงวันท่ีแฟนๆ จะได้ฟินจิก

หมอนกันอย่างแน่นอน เพราะเป็นฉากท่ีท้ังคู่ต้อง

ตกลงไปในสระน้ำาและมีช็อตเลิฟซีนกันใต้น้ำาด้วย ซ่ึง

กว่าจะได้ภาพท่ีต้องการบอกเลยว่าไม่ง่าย 

 โดยฟ้าใส ปวีณสุดา ได้พูดถึงฉากนี้ว่า 

“ฉากนี้คือเราต้องนั่งร้องไห้อยู่ริมสระน้ำาเพราะ

คิดถึงบ้าน พี่คิมม่อนมาเห็นก็สงสารเลยเดินเข้า

มาพูดคุยด้วย แล้วมันก็มีอุบัติเหตุเล็กๆ ทำาให้เรา

ทั้งคู่ตกลงไปในสระน้ำาด้วยกัน ก็มีความเลิฟซีน

เบาๆ จะมีซีนจูบใต้น้ำา เราก็แอบกังวลว่าจะทำาได้

มั้ย กังวลหลายอย่าง ทางผู้กำากับเขาก็เรียกเราไป

ซักซ้อมก่อน มีการวางบล็อกคร่าวๆ ว่าเราต้อง

เดินไปทางไหน ถ้าตกไปในสระควรลงไปท่าไหน 

ตรงไหนน้ำาถึงจะลึกพอ พูดตรงๆ ว่าตอนนั้นมัน

มีหลายอย่างในหัว พอตกลงไปต้องกลั้นหายใจ 

ต้องเอาตัวลงไปให้สุดสระ ไม่ให้ลอยขึ้นมา แล้ว

ต้องโฟกัสกับบทด้วยคือต้องเอาปากมาประกบกัน 

 ฉากนี้ถ่ายอยู่หลายครั้งเหมือนกันกว่า

จะได้ภาพที่เห็นกันในซีรีส์ คือพอตกลงไปตัวก็จะ

ลอย ผู้กำากับก็บอกให้อยู่ใต้น้ำานานกว่าน้ี พอเรา

จะลอยพ่ีคิมม่อนก็พยายามกดเราลงไม่ให้ลอยข้ึน 

แต่สุดท้ายก็ผ่านไปด้วยดีค่ะ แต่ถ้าถามว่าตื่นเต้น

ไหม เขินไหม ไม่ได้เขินขนาดน้ันนะคะ เพราะมัน

เป็นเลิฟซีนท่ีอยู่ใต้น้ำาแล้วเราต้องโฟกัสหลายอย่าง

มันไม่ได้เขินเท่าไหร่ แต่ถ้าสมมติเราอยู่ปกติแล้ว

เราต้องจ้องตากันอันน้ันจะเขิน แต่อันน้ีคือเราต้อง

กล้ันหายใจ เราต้องลงไปให้สุด แล้วพ่ีคิมม่อนก็

บอกว่าผมเราจะบังกล้องบังหน้าไม่ได้นะ มันกังวล

หลายอย่างไม่ทันได้เขินเลย กังวลเยอะค่ะ ฝาก

ฉากน้ีด้วยนะคะ กว่าจะได้มาก็ยากเหมือนกัน”  

ติดตามฉากน้ีได้ในซีรีส์เจ้าหญิงหลงยุค EP 3 วัน

เสาร์ท่ี 23 เมษายน 2565 เวลา 18.00 น. ทาง

ช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30. 

มอบโอกาส • โอปอล์-พิไลวรรณ พิมพ์ภูลาด นางแบบไทยที่ดังไกลระดับโลก เคยร่วม

งานโฆษณากับนักฟุตบอลชื่อดัง เดวิด เบ็กแฮม และเป็นเจ้าของสถาบันอินเตอร์ สอนเดิน

แบบและพัฒนาบุคลิกภาพ RMA by โอปอล์ พิไลวรรณ ขอสานความฝันแบบจัดเต็มด้วย

การมอบทุนการศึกษาเรียนในประเทศ 2 ทุน  และทุนศึกษาดูงานต่างประเทศ 1 ทุน โดย

ไม่จำากัดเพศ หน้าตา และรูปร่าง นอกจากนี้ยังมีการมอบทุนเรียนหลักสูตรโมเดลอินเตอร์ 

จำานวน 30 ทุน. 

อ

ลุ่มซูเปอร์สตาร์ดีเจ และโปรดิวเซอร์

ระดับโลกอย่าง “Swedish House 

Mafia” อย่าง Steve Angello, 

Sebastian Ingrosso และ Axwell กลับมาทวง

บัลลังก์อย่างยิ่งใหญ่ หลังจากได้ห่างหายจาก

การทำาเพลงไปยาวนานถึง 8 ปี! กับอัลบั้มใหม่ 

“Paradise Again” พร้อมโฟกัสแทร็ก “Heaven 

Takes You Home” feat. “Connie Constance” 

ในฤดูร้อนนี้พวกเขาเตรียมออกทัวร์คอนเสิร์ตเป็น

ครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2012! 

ในการกลับมาครั้งนี้ ถือเป็นการกลับมาครั้ง

ยิ่งใหญ่ของพวกเขา ที่แฟนๆ พากันตั้งหน้าตั้งตา

รอ นอกจากนี้ก็ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการ

เรียบร้อยแล้วว่า “Swedish House Mafia” จะ

ได้ขึ้นเฮดไลน์ในคอนเสิร์ตใหญ่อย่าง Coachella 

2022 พร้อมกับ “The Weeknd” 

ในผลงานที่พวกเขาได้ทำางานร่วม

กันในอัลบั้ม “Dawn FM” ใน

เพลง “Moth to a Flame” และ 

“Sacrifice”

“Paradise Again” เป็น

อีกหนึ่งอัลบั้มที่ยกระดับดนตรี 

Electronic ที่ทาง “Swedish House 

Mafia” ตั้งใจสร้างสรรค์เพลงที่

หลากหลายมากขึ้น

โดยชวนศิลปินชื่อดังระดับ

โลกหลายคนมาร่วมแจม ไม่ว่าจะ

เป็น The Weeknd, A$AP Rocky, 

Sting, Ty Dolla $ign, 070 Shake, 

Jacob Mühlrad, Seinabo Sey, 

Mapei และนักร้องนักแต่งเพลง 

Connie Constance ในเพลง พร้อม

โฟกัสแทร็กอย่าง “Heaven Takes You Home”

ด้าน “Steve Angello” เผยว่า “สิ่งที่ยาก

และท้าทายที่สุดในการทำางานเพลงคือการกล้าทำา

ในสิ่งที่คนอื่นไม่คาดคิดว่าพวกเราจะทำา พวกเรา

ต้องหาซาวด์ที่พวกเราไม่เคยได้ยินมาก่อน และ

พวกเราก็ตื่นเต้นมากๆ ผมรู้สึกได้รับแรงบันดาล

ใจจากการได้อยู่ในวงที่ทุกคนต่างก็อยากทำาอะไร

ที่ท้าทายความสามารถของตัวเอง มันเป็นช่วง

เวลาที่น่าตื่นเต้นของพวกเรา เพราะเรากำาลังเล่น

สนุกกันราวกับว่าพวกเรากลับไปเป็นเด็กอายุ 15”

นอกจากงานคอนเสิร์ตใหญ่อย่าง 

Coachella แล้ว “Swedish House Mafia” ก็

กำาลังจะเตรียมกลับมาออกทัวร์ทั้งในยุโรปและ

อเมริกา หลังพวกเขาออนทัวร์ครั้งล่าสุดไปใน

ปี 2012.

ก

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

‘ฟ้าใส’กังวลฉากเลิฟซีนจนลืมเขิน 

ต้องประกบปาก‘คิมม่อน’ใต้สระน้ำา

‘Paradise Again’อัลบั้มใหม่ Swedish House Mafia

ได้ The Weeknd นำาทัพศิลปินตัวท็อปร่วมแจมคับคั่ง 

พร้อมฟาดต่อไม่รอแล้วนะ สำาหรับ  

อุ๊-พัชนี จารุจินดา หลังจากที่จบละครรักคอ

มิดีผีฟีลกู๊ดอย่าง ซ่อนกลิ่น พร้อมทั้งฟีดแบ็ก

ปังๆ ไป ก็เปิดละครเรื่องใหม่ต่อทันที กับชื่อ

ละครน่ารักอย่าง รักสุดใจ ยัยตัวแสบ ที่

งานนี้คว้าพระเอกตลอด

กาลอย่าง ออย-ธนา สุทธิ

กมล ที่หวนมาร่วมงานกับ

ช่อง 3 อีกครั้งในรอบ 12 

ปี ประกบคู่เป็นครั้งแรกกับ

แคท-แคทรียา อิงลิช  

ออยเผยว่า “รู้สึกดีใจ

ที่ได้กลับมาร่วมงานกับช่อง 3 

อีกครั้งในรอบ 12 ปี กลับ

มาครั้งนี้ก็คือได้บทยากเลย 

เป็นครั้งแรกที่ได้รับบทเป็น

ฝาแฝด แถมเป็นแฝดต่าง

กันสุดขั้ว เรียกว่าต้องใช้

สมาธิมากๆ ตื่นเต้นแล้ว

ก็รู้สึกท้าทาย อ่านบท

ครั้งแรกชอบเลย แล้วยัง

ได้ร่วมงานครั้งแรกกับแคทด้วยยิ่งดีใจใหญ่ 

เหมือนได้เจอเพื่อนเก่า”

ส่วนแคทเปิดใจว่า “จริงๆ รู้จักกันมา

ตั้งนาน แต่เชื่อมั้ยว่าไม่เคยร่วมงานกันเลย 

ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่จะได้ทำางานด้วยกัน ที่

สำาคัญบทน่าเล่นมาก คือต้องฟาดฟันเชือด

เฉือน ดรามาสุดๆ อยากให้ติดตามรอดูว่าคู่

เราจะฟาดกันขนาดไหน”.     

‘ออย ธนา’จับคู่ฟาดฟัน‘แคทรียา’

หวนร่วมงาน‘ช่อง3’ในรอบ12ป ี

‘โซอี ซัลดานา’อวดโฉมในลุคส์‘กาโมรา’

การันตีเจอแน่ Guardians Of The Galaxy3

โซอี ซัลดานา กำาลังจะกลับ

มาให้แฟนๆ หายคิดถึงสำาหรับบท 

กาโมรา ในหนังแฟรนไชส์สไตล์ซู

เปอร์ฮีโร่ของมาร์เวล Guardians 

Of The Galaxy ที่กำาลังจะกลับมา

ลงจอในเร็วๆ นี้

นักแสดงสาววัย 43 เวลา

นี้กำาลังถ่ายทำาภาพยนตร์ ภาคที่ 3 

ของ Guardians Of The Galaxy 

แน่นอนว่าจะเป็นการกลับมาเจอ

กันอีกกับเหล่านักสู้พิทักษ์จักรวาล 

ไม่ว่าจะเป็น คริส พรัทท์, คาเรน 

กิลลัน, เดฟ เบาติสตา และแบรด

ลีย์ คูเปอร์

โซอีได้แชร์วิดีโอของเธอ

เองทางอินสตาแกรมเมื่อวันจันทร์ 

ตั้งแต่เพิ่งตื่นขึ้นมาในห้องของ

โรงแรมที่พัก แปรงฟัน เปลี่ยนเสื้อผ้า แล้วนั่ง

รถเดินทางไปเข้าฉาก ที่เธอจะต้องแต่งหน้า

และทามือให้เป็นสีเขียวตามตัวละครในเรื่อง 

ก่อนจะอวดโฉมของเธอในลุคส์กาโมรา จาก 

Guardians Of The Galaxy แต่แค่หน้ากับมือ

เท่านั้น

เธอยังใส่แฮชแท็กไว้กับวิดีโอที่โพสต์ไว้

ว่า #Gamora #WonderWoman’

โซอีทยอยอัปเดตความเคลื่อนไหวของ

เธอให้กับแฟนที่ตามฟอลโลว์เธออยู่เกือบ 

8 ล้านคนทางอินสตาแกรมมาตั้งแต่เดือน

มกราคม โดยโปรดักชันหนังเรื่องนี้สำาหรับปี 

2023 เริ่มต้นมาตั้งแต่ 8 พฤศจิกายน และ

เจมส์ กันน์ ทำาหน้าที่เป็นผู้เขียนบทและผู้

กำากับเช่นเคย.

interthaipost69@gmail.com



12 ขาวประชาสัมพันธ

ททท. จัดงาน “เย็นฉ่ําวิถี ไทย ร� นเริงใจในเมืองเกา 2022”    พิพัฒน รัชกิจประการ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา เปนประธานเปดงาน กิจกรรม “Songkran 

Music Heritage Festival 2022 เย็นฉ่ําวิถีไทย  ร� นเริงใจในเมืองเกา” 2 จังหวัด ไดแก  จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา จัด ณ วัดพระราม และ จังหวัดสงขลา จัด ณ เมืองเกา เพ� อสงมอบความ

สุขรับปใหมไทย พรอมสืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทย ที่มีตลอดมา และยังเปนการกระตุน

การทองเที่ยวภายในประเทศ ในชวงเทศกาลสงกรานตปนี้ 

เปดแคมเปญ “The Unlimited Beauty – Blooming Beauty”     ดร.ณัฐกิตต์ิ ต้ังพูลสินธนา 

เปดแคมเปญ “The Unlimited Beauty – Blooming Beauty” มอบโปรโมชั่นสุดคุม ตั้งแต

วันนี้-31 พฤษภาคม เม� อมียอดผอนชําระผานบัตรเครดิตในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร ตั้งแต 

10,000 บาทขึ้นไป / เซลลสลิป กับสถาบันเสริมความงามที่รวมรายการในศูนยการคาเซ็นทรัล 

โดยมี ขวัญแกว สิริจินดา, กาญจนี พฤกษานุวงศ, จิตจุฑา จันทรกลํ่า, ธัญจิรา ตระการสิทธิกุล, 

อภิวิชญ เอกธาราวงศ และปรียานุช ประมูลกิจ รวมเปดงาน ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด

ไฮไลท โรงแรมเชียงใหมใจกลางเมือง 

ติด ถ. หวยแกว ใกลแยกรินคํา และ ม.เชียงใหม 

หางจากสนามบินเชียงใหมเพียง 20 นาที 

และที่ดินติดทะเลอันดามัน เกาะกําใหญ 

อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

นายธรัฐพร เตชะกิจขจร กรรมการ

ผูจัดการ บริษัท บริหารสินทรัพยสุขุมวิท 

จํากัด (บสส.) หรือ SAM เปดเผยวา SAM  

เดินหนาจัดงานประมูลขายทรัพยสินรอการขาย 

(NPA) ออนไลนอยางตอเน� อง เพ� ออํานวย

ความสะดวกใหกับลูกคาไมตองเดินทางมา

ประมูลที่สํานักงานของ SAM ดวยตนเอง 

และลดความเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) โดย SAM จัด

ถายทอดสด (live) ประมูลผานชองทาง 

Facebook Fanpage ทรัพยมือสองตอง SAM  

ใหลูกคาไดรับชมตลอดงานพรอมประกาศผล

ผูชนะการประมูล เริ่มตั้งแตเวลา 10.00 น. 

เปนตน โดยการประมูลครั้งตอไปจะจัดขึ้นใน

วันศุกรที่ 6  พฤษภาคม ณ หองประชุม 5 ชั้น 

39 อาคารซันทาวเวอรส บี ถ.วิภาวดีรังสิต 

กรุงเทพฯ  

ซึ่ง SAM คัดทรัพยลงทุนทําเลทอง

และทรัพยอยูอาศัยทําเลดีทั่วไทยหลากหลาย

ประเภท ทั้งโรงแรม ที่ดินเปลา โชวรูม ตลาด 

อสังหาริมทรัพยอ� นๆ อาคารพาณิชย กวา 

160 รายการ มูลคารวมทั้งสิ้นกวา 1 พัน

ลานบาทออกประมูล  ตัวอยางทรัพยลงทุนที่ 

SAM แนะนํา ไดแก  

โรงแรม ใจกลางเมืองเชียงใหม เนื้อที่

กวา 6 ไร โครงการ เพรสทีจ ซีเอ็ม ติด ถ.หวยแกว 

ต.สุเทพ การคมนาคมสะดวก หางจากสนาม

บินเชียงใหมเพียง 20 นาที ทรัพยอยูในยาน

ท่ีอยูอาศัยและพาณิชยกรรม ใกลแหลงทองเท่ียว

และสถานที่สําคัญหลายแหง เชน หางสรรพ

สินคาเมญา สวนสัตวเชียงใหม วัดชางเคี่ยน 

มหาวิทยาลัยเชียงใหมราคาเริ่มตน 565.98 

ลานบาท  

SAM เดินหนาจัดประมูลขายทรัพยออนไลน 6 พ.ค. นี้ 

คัดทรัพยลงทุนทําเลทองและทรัพยอยูอาศัยทําเลดีทั่วไทยกวารอยรายการ มูลคารวมกวา 1,000 ลานบาท

ที่ดินเปลา  บนเกาะกําใหญ เนื้อที่ 49 

ไร 59 ตร.ว.  ต.เกาะลันตานอย  อ.เกาะลันตา  

จ.กระบี่ หางจากทาเรือบานโละใหญเพียง 

2.5 กม. ราคาเริ่มตน  27.29  ลานบาท  

ที่ดินเปลา เนื้อที่ 19 ไร 2 งาน 71.4 

ตร.ว. ต.แสนสุข อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 

หางจาก ถ. สายเลี่ยงเมือง เขาซอยเพียง 

70 เมตร การคมนาคมสะดวก ใกล โรงเรียน

เทศบาลแสนสุข โรงเรียนวารินชําราบ วัด

เกษตรพัฒนา และตลาดวารินเจริญศรี  ราคา

เริ่มตน 35.19 ลานบาท  

ที่ดินเปลาพรอมอาคารพักอาศัย ตั้งอยู

ใจกลางเมืองยโสธร ใกลสถานีขนสงผู โดยสาร 

มี 2 รายการ ไดแก ที่ดินเปลา 5 แปลงติดตอ

กัน พรอมอาคารพักอาศัย 5 หลัง เนื้อที่  21 

ไร 2 งาน 75.3 ตร.ว. ทําเลดีติดถนนสายหลัก 

การคมนาคมสะดวก  ใกลหางโลตัสยโสธร 

สํานักงานประกันสังคม จ.ยโสธร ราคาเร่ิมตน 

34.45 ลานบาท และอีกรายการหนึ่ง เปน

ท่ีดินเปลา 3 แปลงติดตอกันพรอมบอนํ้าขนาดใหญ 

และอาคารพักอาศัยชั้นเดียว  เนื้อที่  28 ไร 

3 งาน 36.9 ตร.ว. ใกล โรงเรียนบานนํ้าคํานอย 

และวัดปาน้ําคํานอย ราคาเริ่มตน 24.21 

ลานบาท 

โชวรูม เนื้อที่  4 ไร 2 งาน ทําเลดี

ติดกับ ถ.สายบานเช� อม-นาหวา อ.นาหวา 

จ.นครพนม  สถานที่สําคัญบริเวณใกลเคียง 

เชน โรงเรียนบานนาหวา สํานักงานเทศบาล

ตําบลนาหวา ที่วาการอําเภอนาหวา ราคา

เริ่มตน 39.41  ลานบาท  

อาคารพาณิชย ใจกลางเมืองสุพรรณบุรี  

เนื้อที่ 2 งาน 39.1 ตร.ว. ทรัพยติด ถ.นางพิม 

ต.ทาพี่เลี้ยง  การคมนาคมสะดวก อยูในยาน

พาณิชยกรรม ใกลตลาดเทศบาล 3  หอคอย

บรรหารแจมใส สํานักงานที่ดินจังหวัด

สุพรรณบุรี โรงพยาบาลศุภมิตร ราคาเริ่มตน  

22.39  ลานบาท  

ตลาด  กลางเมืองระนอง เนื้อที่  4 ไร

กวา ถ.เพชรเกษม ต.บางนอน ใกลสํานักงาน

เทศบาลเมืองระนอง และโรงพยาบาลระนอง  

ราคาเริ่มตน  29.13  ลานบาท   

ผูสนใจเขารวมประมูลจะตองลง

ทะเบียนล่วงหน้าและยื่นซองประมูลพร้อม

เอกสารประกอบการประมูลผานชองทาง

ไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) ภายในวันพฤหัสบดี

ที่  28 เมษายน 2565  สอบถามรายละเอียด

ไดที่ Call Center 0-2686-1888  และดูราย

ละเอียดทรัพยสินไดทางเว็บไซตท่ี www.sam.

or.th รวมทั้งชองทางออนไลนที่หลากหลาย

และสะดวกรวดเร็ว ทั้งแอปพลิเคชัน SAM 

NPA ในระบบ Android และ IOS  หรือ

แอด ID Line @Samline ติดตาม Facebook 

Fanpage ทรัพยมือสองตอง SAM หรือ SAM 

NPA Channel บน YouTube และ @SAM_

NPA บน Twitter  เพ� อติดตามขอมูลขาวสาร

ดี ๆ จาก SAM

มอบอุปกรณกําจัดเช้ือ     รศ.นพ.สุพัชญ สีนะวัฒน ผูอํานวยการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัย

ขอนแกน พรอมดวยบุคลากร KKU Maker space สํานักหอสมุดฯ ไดสงมอบอุปกรณกําจัดเชื้อ

ดวย UVC เคล� อนที่ จํานวน 1 ชุด ใหแก ฝายวิเทศสัมพันธ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย

ขอนแกน โดยมี ดวงสมร ชาญกวาง หัวหนางานวิเทศสัมพันธ คณะแพทยศาสตร มข. และ

คณะ รวมรับมอบ สําหรับอุปกรณกําจัดเชื้อดวย UVC ดังกลาวนี้ ทีม KKU Maker Space 

สํานักหอสมุด ไดประยุกตขึ้นเพ� อใชในการกําจัดเชื้อโรคในพื้นที่ใหบริการ และฆาเชื้อที่อาจ

ปนเปอนบนอุปกรณตางๆ เปนการชวยลดการสะสมและการแพรกระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 

และชวยสนับสนุนใหบุคลากรทางการแพทยและประชาชนที่มารับบริการมีความปลอดภัย

มากยิ่งขึ้น

โรงแรมในเครือเคป แอนด แคนทารี โฮเทลส รวมแสดงความยินดี ในวันเปดอาคาร

ที่ทําการตํารวจภูธรจังหวัดระยอง      กิตติเดช คุมมวง ผูจัดการ โรงแรมแคนทารี เบย 

ระยอง พรอมดวย ณัฐนนท จอมใจ ผูชวยผูจัดการ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ ระยอง ตัวแทน

โรงแรมในเครือเคป แอนด แคนทารี โฮเทลส รวมแสดงความยินดีในวันเปดอาคารที่ทําการ

ตํารวจภูธรจังหวัดระยอง โดยมี พล.ต.ต.วรา เวชชาภินันท ผบก.ภ.จว.ระยอง, พ.ต.อ.สมฤกษ 

ค้ําชู รอง.ผบก.ภ.จว.ระยอง และ พ.ต.อ.ทนุเนตร ปตุเตชะ รอง.ผบก.ภ.จว.ระยอง รับมอบ

กระเชาดอกไม ณ สํานักงานตํารวจภูธรจังหวัดระยอง

 คดีหมายเลขดําท่ี ฟ๒๐/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล 

ขอใหทรัพยสินของ นายพิมาย หรือฉัตรพิสุทธ์ิ เวียงบรรพต กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลไตสวนคํารอง วันท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบท่ัวกัน ผูใดท่ีอางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดัง

กลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําส่ัง

 อน่ึง ขอตรวจสําเนาคํารองไดท่ีงานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดง

และเอกสารช้ัน ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันท่ี ๑๐ เดือน มีนาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาท่ีศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันท่ี ๑๐ เดือน มีนาคม  พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน 

(บาท)

หมาย

เหตุ

๑ เงินสด - นายพิมาย หรือ

ฉัตรพิสุทธ์ิ 

เวียงบรรพต และนาย

อภิวุฒิ เวียงบรรพต

๒,๖๑๓,๔๘๖.๑๕ 

บาท (รวมดอกเบ้ีย 

ณ วันท่ี ๑๘ 

มกราคม ๒๕๖๕)

รวมดอกเบี้ย

จํานวน 

๒๒๓,๔๘๖.๑๕ 

บาท

๒ รถยนตกระบะบรรทุก ยี่หอ

โตโยตา รุนวีโก สีเขียว 

หมายเลขทะเบียน บย 

๖๘๐๕ เชียงราย

๑ คัน นายพิมาย หรือ

ฉัตรพิสุทธิ์ 

เวียงบรรพต

๙๐,๐๐๐ บาท (ณ 

วันที่ ๑๘ มกราคม 

๒๕๖๕)

ไมมีกุญแจ

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๒ รายการ รวมจํานวน ๒,๗๐๓,๔๘๖.๑๕ บาท (สองลานเจ็ดแสนสามพันส่ี

รอยแปดสิบหกบาทสิบหาสตางค) พรอมดอกผล 

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนายพิมาย หรือฉัตรพิสุทธิ์ เวียงบรรพต กับพวก 

ลงช� อ พ.ต.ท.

(ธีรพงษ ดุลยวิจารณ)

ผูอํานวยการกองคดี ๔

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๕

ลงช� อ

(นางสาวสุกฤตา ดํารงคศรี)

พนักงานเจาหนาที่

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๕

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๑๙/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง 

ท่ีอยู สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� น

คํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสินของ นายรูดี สุหลง และนางสาวสุริสา สาฆอ กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ 

มาตรา ๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งให

ประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บ

สํานวนคดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือ

กรรมสิทธ์ิ/ผู

ครอบครอง

ราคาประเมิน 

(บาท)

หมาย 

เหตุ

๑ อาวุธปนสั้นชนิดลูกโม ขนาด 

.๓๕๗ ยี่หอ สมิท แอน

เวสสัน หมายเลขประจําปน 

CPU๑๐๖๐ เลขทะเบียนปน 

กท๕๔๐๓๘๑๕

๑ 

กระบอก

นายแซม 

แวดาโอะ

๗๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๔ 

ธันวาคม ๒๕๖๔)

-

๒ อาวุธปนสั้นชนิดกึ่ง

อัตโนมัติ ขนาด .๔๕ ยี่หอ 

อินฟนิตี้ หมายเลขประจํา

ปน SV๔๐๑๐ เลขทะเบียน 

นย๐๓/๕๗๐๐๐๒๔ พรอม

ซองกระสุนปน ขนาด .๔๕ 

จํานวน ๑ ซอง

๑ 

กระบอก

นายแซม 

แวดาโอะ

๑๐๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๔ 

ธันวาคม ๒๕๖๔)

-

๓ อาวุธปนสั้นชนิดกึ่งอัตโนมัติ 

ขนาด .๓๘ Super ยี่หอ โคล

ต (COLT) หมายเลขประจํา

ปน ๒๘๓๓๑๗๖ เลขทะเบียน 

กท๕๖๐๓๔๕๕พรอมกลอง

๑ 

กระบอก

นายแซม 

แวดาโอะ

๑๐๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๔ 

ธันวาคม ๒๕๖๔)

-

๔ อาวุธปนสั้นชนิดลูกโม 

ขนาด .๓๕๗ ยี่หอ โคลต 

(COLT) หมายเลขประจําปน 

V๕๒๑๑๖ เลขทะเบียน ขก 

๖/๑๕๘๗๐พรอมกลอง

๑ 

กระบอก

นายแซม 

แวดาโอะ

๖๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๔ 

ธันวาคม ๒๕๖๔)

-

๕ อาวุธปนสั้นชนิดกึ่งอัตโนมัติ 

ขนาด .๔๕ ยี่หอ คริส 

(KRISS) หมายเลขประจําปน 

๔๕P๐๑๐๕๘๖ เลขทะเบียน 

กท ๖๒๐๘๕๖๙

๑ 

กระบอก

นายแซม 

แวดาโอะ

๑๓๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๔ 

ธันวาคม ๒๕๖๔)

-

๖ อาวุธปนสั้นชนิดกึ่งอัตโนมัติ 

ขนาด ๙ มม. ยี่หอ วอลเทอร 

(WALTHER) หมายเลขประจํา

ปน ๒๐๐๐๔๘ เลขทะเบียน 

พจ๒/๒๔๔๔

๑ 

กระบอก

นายแซม 

แวดาโอะ

๕๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๔ 

ธันวาคม ๒๕๖๔)

-

๗ อาวุธปนสั้นชนิดกึ่ง

อัตโนมัติ ขนาด ๙ มม. ยี่หอ 

CZ หมายเลขประจําปน 

D๐๗๙๔๗๕ เลขทะเบียน 

กท๖๓๐๑๖๑๕ พรอมซอง

กระสุนปน ๒ อัน

๑ 

กระบอก

นายแซม 

แวดาโอะ

๕๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๔ 

ธันวาคม ๒๕๖๔)

-

๘ อาวุธปนสั้นชนิดกึ่งอัตโนมัติ 

ขนาด ๙ มม. ยี่หอ COLT 

MUSTANG หมายเลขประจํา

ปน MS๐๒๗๖๘ เลขทะเบียน 

พล๑/๒๖๐๖๒

๑ 

กระบอก

นายแซม 

แวดาโอะ

๖๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๔ 

ธันวาคม ๒๕๖๔)

-

๙ อาวุธปนยาวชนิดเดี่ยวลูกซอง 

ขนาด ๑๒ (๕ นัด) ยี่หอ 

HATSAN หมายเลขประจํา

ปน ๗๑๖๘๓๔ เลขทะเบียน 

กท๖๓๕๕๓๖๘ พรอมซอง

กระสุนปน จํานวน ๒ อัน

พรอมกลอง

๑ 

กระบอก

นายแซม 

แวดาโอะ

๒๕,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๔ 

ธันวาคม ๒๕๖๔)

-

๑๐ อาวุธปนสั้นชนิดลูกโม ขนาด 

.๔๕๔ ยี่หอ รูเกอร (RUGER) 

หมายเลขประจําปน 

๕๕๒-๙๘๘๑๑ เลขทะเบียน 

กท๖๑๐๖๗๘๕พรอมกลอง

๑ 

กระบอก

นายแซม 

แวดาโอะ

๑๕๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๔ 

ธันวาคม ๒๕๖๔)

-

๑๑ อาวุธปนสั้นชนิดกึ่งอัตโนมัติ 

ขนาด ๙ มม. ยี่หอ MKE 

หมายเลขประจําปน T๐๖๒๔-

๑๓ Z ๐๐๐๑๒ เลขทะเบียน 

กท๕๖๐๙๗๗๖ พรอมซอง

กระสุนปน จํานวน ๑ อัน

๑ 

กระบอก

นายแซม 

แวดาโอะ

๑๐๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๔ 

ธันวาคม ๒๕๖๔)

-

๑๒ อาวุธปนสั้นชนิดกึ่ง

อัตโนมัติ ขนาด ๕.๗ ยี่หอ 

FN หมายเลขประจําปน 

๓๘๖๓๖๖๘๓๐ เลขทะเบียน 

กท๖๒๐๔๘๑๑ พรอม

แมกกาซีน จํานวน ๑ อัน 

และกุญแจล็อค จํานวน ๑ 

ชุด

๑ 

กระบอก

นายแซม 

แวดาโอะ

๖๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๔ 

ธันวาคม ๒๕๖๔)

-

๑๓ อาวุธปนสั้นชนิดลูกโม 

ขนาด .๓๕๗ ยี่หอ DAN 

WESSON หมายเลขประจํา

ปน SE๐๐๑๔๖๓ เลขทะเบียน 

กท๒๙๐๗๘๕๗

๑ 

กระบอก

นายแซม 

แวดาโอะ

๘๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๔ 

ธันวาคม ๒๕๖๔)

-

๑๔ อาวุธปนสั้นชนิดลูกโม ขนาด 

.๓๕๗ ยี่หอ KORTH 

หมายเลขประจําปน 

AH๒๗๒๙ เลขทะเบียน 

จบ๐๑/๖๓๐๐๐๐๔

๑ 

กระบอก

นายแซม 

แวดาโอะ

๖๕,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๔ 

ธันวาคม ๒๕๖๔)

-

๑๕ อาวุธปนสั้นชนิดลูกโม ขนาด 

.๔๔ แมกนั่ม ยี่หอ สมิทธิ์ 

แอนด เวสสัน เลขทะเบียน 

กท๕๗๐๐๘๗๕ หมายเลข

ประจําปน CVA๙๐๘๘

๑ 

กระบอก

นายแซม 

แวดาโอะ

๑๐๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันที่ ๑๔ 

ธันวาคม ๒๕๖๔)

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๑๕ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท 

(หน่ึงลานสองแสนบาทถวน) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนายรูดี สุหลง และนางสาวสุริสา สาฆอ กับพวก

(นางชลธิชา ดาวเรือง)

ผูอํานวยการกองคดี ๓

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นางสาวณัฐสุดา แกนนอย)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่
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นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

แปลงที่ 1 ที่ดินติดแมน้ำโขง เปนเนินสวยมากกก. 

ติดจุดผอนปรนบานแจมปอง อ.เวียงแกนเชียง

ของ จ.เชียงราย 9 ไร ขายต่ำกวาราคาซื้อมา

(ซื้อมา22ลาน) 5ปละ ขายตอนนี้เพียง 15 ลาน 

เหมาะทำบานพักตากอากาศ โรงแรมหรือรีสอรท 

ใกลสพานมิตรภาพไทย-ลาวและสถานีรถไฟที่กำลังจะถึง.

แปลงที่ 2 ที่ดิน 16 ไร. ต.สบเปง อ.แมแตง จ.เชียงใหม  

ตั้งอยูทามกลางภูเขา ลำธาร อยูระหวางพัฒนา

ทำเปนรีสอรท" แมแตงเดอะริเวอรฮิลล" ขายดวน

พรอมทำตอใหจนจบ. ขายยกเพียง 12 ลาน เทานั้น.  

ติดตอกอบลาภ 098 789 5229 ดวนครับ

ประกาศขายที่ดินลดราคาสุดๆ 2แปลง!!

ชมรมยาหอมกรุงเทพฯ สืบสานประเพณีไทย     นาถวีณา ลอมทรัพย, จีรมาศ จริยเศษรฐวงศ, 

จิรอร ตรีดารา, ทิตยา โอภาสเจริญกิจ, เบญจวรรณ ศรีวิไลทนต, สุชาณี วรฤทธินภา, วิไลพร 

ศิวิไลวัฒนา นัดเพ� อนชมรมยาหอมกรุงเทพสายใยเซนตคาเบียล จัดงาน “รดน้ําดําหัว สืบสาน

ประเพณีไทย” ณ หองแมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น โดยมีเพ� อนๆชมรมยา

หอมกรุงเทพฯ รวมงานคึกคัก

ประเสริฐ เลิศพงศพิรุฬห ผ.อ.คล� นวิทยุ 

F.M 100.5 อสมท.ชวน ดํารง พุฒตาล มา

ตอบจดหมายในสไตลคูสราง-คูสม ทางคล� นวิทยุ 

รายการคงจะเริ่มออกอากาศหลังจากที่บัง

เลาะกลับจากเดินทางไปเยี่ยมลูกชายและ

เพ� อนฝูงที่ยุโรป คาดวาประมาณปลายๆ 

เดือนเมษายน คงจะไดรับฟงอยางแน�นอน

มานูเอล มอนตานา ประธานกลุม

มิชลินประจําภาคพื้นเอเชียตะวันออกและ

ออสเตรเลีย เตรียมจัดงานแถลงขาวเผย

ความพรอมในการจัดทําคูมือแนะนําราน

อาหารระดับโลก ‘มิชลิน ไกด ประเทศไทย’ 

ฉบับประจําป 2566 (MICHELIN Guide 

Thailand 2023) พรอมเพิ่มเมืองใหมอีกถึง 4 

จังหวัด ในวันอังคาร ที่ 26 เมษายนนี้ เวลา 

09:30-11.30 น. ณ หองคาเพลลา บอลรูม 

โรงแรมคาเพลลา กรุงเทพฯ

ศูนยการคาเดอะไนน เซ็นเตอร ติวานนท 

รวมกับ สมาคมชาวสวนกระบองเพชร เอาใจ

คนชอบแตงสวนดวยกองทัพไมประดับตระ

กูลแคคตัส หลากหลายสายพันธุ ในงาน

Cactus Mania (แคคตัส มาเนีย) พบกับไม

หนามและไมอวบน้ํา สีสันน�ารักและยังมี

รูปทรงสะดุดตา ที่นํามาใหผูหลงใหลในการ

เล้ียงไมหนาม ไดเดินชอปกันอยางเพลิดเพลิน 

รวมถึงรานคาอุปกรณสําหรับการดูแลและ

แตงสวนไมจิ๋ว รวมกวา  80 รานคา ไฮไลต

พิเศษ! พบแคคตัสโคลนหายาก ลูกยิมโน 

"สีนิล" จากสวนแมกลองกระบองเพชร 

พรอมเปดตัวจําหน�ายเปนครั้งแรกภายใน

งาน วันที่ 23 -24 เมษายน เวลา 10.00 น. 

– 20.00 น. บริเวณ ลานไนนสแควร (นอรท

โซน) ศูนยการคาเดอะไนน เซ็นเตอร ติวานนท 

พรอมกิจกรรม เวิรคช็อปการเพนทกระถาง

ตนไมกับผูสอนมืออาชีพ เพียงแคแสดงบิล

ใบเสร็จการซื้อสินคาภายในศูนยการคาครบ 

500 บาท ขึ้นไป ก็สามารถเขารวมกิจกรรม

ฟรี (จํากัดเพียง 50 สิทธิ์ตอวัน 1 ทาน / 1 

ใบเสร็จ) พิเศษ !! เฉพาะลูกคาใหมที่ ADD  

Line : @theninetiwanon รับตนไมที่ระลึก

ภายในงานฟรี ทันที! (จํากัด 500 สิทธิ์ ตลอด

กิจกรรม) สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ เอ็ม บี 

เค คอนแทคทเซ็นเตอร 1285 พรอมติดตาม

กิจกรรม และโปรโมชั่นดี ๆ ของศูนยการคา

เดอะไนน เซ็นเตอร ติวานนท ไดที่ www.

thenine.co.th/tiwanon/ หรือเฟซบุกเพจ The 

Nine Center Tiwanon

www.kingpower.com และ คิง 

เพาเวอร แอปพลิเคชัน สงมอบความสุข

จัดแคมเปญ ‘HEALTHY AND BEAUTY’ 

พบสินคาราคาพิเศษทั้งสายสุขภาพและ

ความงามแบบจัดเต็ม ลดสูงสุด 50% ไมมี

ขั้นต่ํา เพียงใสรหัส SMHNB รวมเปดประสบ

การณชอปออนไลนตลอด 24 ชั่วโมงไดที่ 

www.kingpower.com และ คิง เพาเวอร 

แอปพลิเคชัน ตั้งแตวันที่ 19 - 23 เมษายน 

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โดย วิรัช 

เมฆสัมพันธ ผสานความรวมมือกับ สถาบัน

การจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่ง

แวดลอม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

หรือ TIPMSE และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ 

รีไซเคิล โดย พรรรัตน เพชรภักดี และ 

ดร.วาทิต แกวแววนอย รวมสงมอบ สถานี

เก็บกลับ-รีไซเคิล แหงแรกที่ชุมชนกุฎีจีน 

โดยมี ปนทอง วงษสกุล ประธานชุมชนกุฎี

จีน เปนตัวแทนรับมอบ 

สถานีฯแหงนี้ถือเปนโครงการตนแบบ

งายๆ ที่ลงมือทําไดจริง ในการริเริ่มเรียนรู

อมตะ ตอนรับคณะผูแทนพิเศษดานการคา UK     ลีน�า อึ้ง ประธานเจาหนาที่การลงทุน 

บริษัท อมตะ คอรปอเรชัน พรอมดวยคณะผูบริหาร รวมใหการตอนรับ มารค การนิเย ผูแทน

พิเศษดานการคาของนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร (Mr. Mark Garnier, Prime Minister’s 

Trade Envoy) พรอมคณะ ในโอกาสเยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี เพ� อศึกษาการ

พัฒนาพื้นที่และหาแนวทางความรวมมือเกี่ยวกับโครงการ AMATA MEDITOWN, AMATA 

EUROPE SMART CITY และ Greenhouse Gas Roadmap ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 

จังหวัดชลบุรี 

กรุงศรี เอ็กซคลูซีฟ (KRUNGSRI 

EXCLUSIVE) ที่สุดของเอกสิทธิ์การเงิน

และไลฟสไตลที่ดูแลรอบดานของชีวิตอยาง

ตอเน� อง มุงยกระดับเปน “ธนาคารที่ลูกคา

นึกถึงเม� อตองการคําแนะนําการลงทุน” 

ดวยมาตรฐานระดับโลก โดยปน้ีกาวสูทศวรรษใหม

ปที่ 11 แตสถานการณ โควิดก็ยังคงอยูกับเรา 

ทําใหตองรักษาระยะหาง กรุงศรี เอ็กซคลูซีฟ 

จึงส่งความห่วงไม่เคยห่างทั้งเรื่องการเงิน

และไลฟสไตล  จัดงานสัมมนา “KRUNGSRI 

EXCLUSIVE Investment Outlook 2022 : 

Assessing the Path Ahead” พรอมระดม

ขุนพลดานการเงินการลงทุนระดับแนวหนา

มารวมวิเคราะหทิศทางเศรษฐกิจในหลาย

มุมมองที่น�าจับตา เสริมภูมิตานทานทางการ

ลงทุนใหกับลูกคาคนสําคัญ โดยงานนี้ ไดรับ

ผลตอบรับเกินคาด มีผูสนใจลงทะเบียนเขา

ฟงเต็มภายในเวลาเพียงไมกี่ชั่วโมง

กรุงศรี เอ็กซคลูซีฟ จัดกิจกรรมพิเศษ 

มอบคําแนะนําดานการลงทุน เพ� อลูกคาคนสําคัญ

วิน พรหมแพทย ผูชวยกรรมการ

ผูจัดการใหญ  ผูบริหารสายงานลูกคา

ไฮเน็ตเวิรธ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด 

(มหาชน) กลาวถึงวัตถุประสงคของการจัดงาน

สัมมนาออนไลนครั้งนี้วา สําหรับกิจกรรม 

“KRUNGSRI EXCLUSIVE Investment Outlook 

2022 : Assessing the Path Ahead” 

จัดขึ้นเพ� อเปดมุมมองความรู เพ� อนําไปสู

ปรับพอรตการลงทุนป 2022 เตรียมพรอม

รับมือกับดอกเบี้ยตลาดขาขึ้นและสภาพ

คลองตลาดที่มีแนวโนมลดลง โดยไดรวบรวม

กูรูดานเศรษฐกิจและการลงทุนจากกรุงศรี กรุป 

สะทอนความรวมมือในการสงมอบองคความ

รูดานการลงทุนในรูปแบบ “ONE Krungsri 

Investment View” พรอมท้ังพันธมิตรทางธุรกิจ 

รวมถึง 15 ทาน อาทิ ดร. สันติธาร เสถียรไทย

ประธานทีมเศรษฐกิจและกรรมการผูจัดการ 

บริษัท Sea (บริษัทแม Garena, Shopee 

และ SeaMoney), เกียรติศักดิ์ 

ปรีชาอนุสรณ CFA ผูอํานวยการ 

ฝายการลงทุนทางเลือก บริษัท หลักทรัพย

จัดการกองทุน กรุงศรี และ ดร. สมประวิณ 

มันประเสริฐ ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 

ผูบริหารสายงานวิจัยและหัวหนาทีมเศรษฐกิจ 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

มารวมปูทางให เห็นภาพเศรษฐกิจและ

ทิศทางการลงทุนในป 2565 ซึ่งไดรับการ

ตอบรับที่ดีมากจากลูกคาคนสําคัญ

กนกวรรณ ศุภนันตฤกษ ประธาน

คณะเจ าหนาที่ ด านเครือข ายการขาย 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

กลาวเสริมตอวา “เรามีความยินดีเปนอยางย่ิง

ในการดูแลลูกคาคนสําคัญ พรอมพัฒนาระบบ

การใหบริการที่ดีที่สุดสูการเปนธนาคารที่

ลูกคานึกถึงเม� อตองการคําแนะนําดานการลงทุน 

โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือเปนหนึ่งใน

ความมุงมั่นของ กรุงศรี เอ็กซคลูซีฟ ในการ

สรางสรรคและนําเสนอที่สุดของเอกสิทธิ์ที่

ตอบโจทยความตองการอันหลากหลายจาก

ประสบการณ 10 ป ที่แบรนดเขาใจลูกคา

การบริหารจัดการบรรจุภัณฑหลังการบริโภค

ภายในชุมชนเพ� อชุมชน ใหเกิดเปนวัฒนธรรม

ดานสังคมและสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน ลดปญหา

สิ่งแวดลอม ดวยการสงกลับบรรจุภัณฑ

ที่คัดแยกสูการรีไซเคิลอยางถูกตอง และ

สรางรายไดกลับสูชุมชนได โดยขอมูลการ

บริหารสถานีจะถูกจัดเก็บผานแอพพลิเคชัน 

‘OK Recycle’ ภายใตการดูแลของโครงการ

เก็บกลับ-รีไซเคิล ที่จะรวมกับชุมชนในการ

พัฒนาสถานีฯ ใหดําเนินการไดอยางตอเน� อง

และยั่งยืนตอไป

ไทยเบฟ สงมอบ สถานีเก็บกลับ-รี ไซเคิล แหงแรก

สมศ. เดินหนาตั้งเปาประเมิน 18,000 แหง     ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย รักษาการประธาน

กรรมการ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และ ดร.นันทา 

หงวนตัด รักษาการผูอํานวยการ สมศ. รวมแถลงขาวแผนการประเมินคุณภาพภายนอกสถาน

ศึกษา ป 2565 โดย สมศ. ตั้งเปาประเมินสถานศึกษา 18,000 แหง พรอมเปดใหสถานศึกษา

ดาวน โหลดหนังสือรับรองการประกันคุณภาพภายนอก (E – Certificate) ผานระบบออนไลน

เปนครั้งแรก ทั้งนี้กิจกรรมดังกลาวจัดขึ้น ณ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา

เคร� องสําอาง  PAUL & JOE (พอล 

แอนด โจ) จากประเทศฝรั่งเศส มอบโปรโม

ชั่น GIFT WITH PURCHASE พบกับ 3 โปร

สุดวาว ไดแก เม� อชอปครบ 1,500 บาท รับ

ฟรี! ถุงผาใสเคร� องสําอาง และ Protecting 

Foundation Primer S (10 ml) จํานวน 1 ชิ้น 

เม� อชอปครบ 3,500 บาท รับฟรี ! กระเปาผา

สุดค้ิวท และ Protecting Foundation Primer S 

(10 ml) จํานวน 2 ช้ิน เม� อชอปครบ 5,000 บาท 

รับฟรี ! กระเปาเคร� องสําอางลายแมวเหมียว 

พรอมสําลีเช็ดหนา Illuminating Foundation 

Primer (10 ml), The Oil (25 ml) และ 

Moisture Lotion (25 ml) ตั้งแตวันนี้- 30 

เมษายน ของสมนาคุณมีจํานวนจํากัด และ

เง� อนไขเปนไปตามที่บริษัทกําหนด ดูขอมูล

และสั่งซื้อสินคาไดที่ https://www.lazada.

co.th/pauljoe

ไดอยางลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น ทั้งดานการเงินและ

ไลฟสไตลอยางตอเน� อง 

แมในชวงเวลาที่ตองรักษาระยะหาง

ผานงานสัมมนาทางการเงินแบบนิวนอรมอล 

พรอมคัดสรรเซ็ทอาหารวางจากราน Hong 

Bao (หงเปา) จัดสงใหลูกคาคนสําคัญถึงบาน 

เพื่อมอบความประทับใจและการดูแลเป็น

พิ เศษที่จะเติมเต็มประสบการณ ในการ

สัมมนาครั้งนี้ใหสมบูรณแบบ เพราะกรุงศรี 

เอ็กซคลูซีฟ เช� อวาความสุขคือผลตอบแทนที่

มีคาที่สุดของชีวิตคะ”

รวมสัมผัสประสบการณเหนือระดับ 

พรอมรับสิทธิประโยชนมากมายที่คัดสรรมา

ใหลูกคาคนสําคัญตลอดทั้งป ใหกรุงศรี เอ็กซ

คลูซีฟ เปนผูดูแลทุกเร� องการเงินของคุณ 

โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยว

กับผลิตภัณฑและบริการตางๆ ไดที่ www.

krungsri.com หรือ LINE @krungsriexclusive

CP Foods สหรัฐอเมริกา ควารางวัลดานความยั่งยืนในงาน the Walmart Annual 

Supplier Growth Forum 2022      วินนี่ เฉิน ผูบริหารระดับสูง เปนตัวแทนบริษัทฯ CP 

Foods Products, Inc. สหรัฐอเมริกา ในกลุมบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) 

หรือ ซีพีเอฟ รับโลประกาศเกียรติคุณคูคาดานความยั่งยืน Merchandising Impact Award 

of Sustainability  จากงาน the Walmart Annual Supplier Growth Forum 2022 จัดขึ้นโดย

บริษัท “วอลมารต”  (Walmart) ผูดําเนินธุรกิจหางคาปลีกขนาดใหญของสหรัฐอเมริกา 

ในฐานะ CP Foods Products เปนคูคาที่สงมอบสินคาผลิตภัณฑกุงที่มาจากกระบวนการผลิต

ที่รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ตรวจสอบยอนกลับไดตลอดหวงโซการผลิต รวมทั้งใช

บรรจุภัณฑเปนพลาสติกรีไซเคิล โดยวอลมารตจะพิจารณาจากคูคาธุรกิจที่สงมอบใหหาง

วอลมารตรวมกวา 2 ลานชนิดสินคา
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14 บทความ-ต่างประเทศ

นักชกอดีตแชมป์โลกโดนจี้ในลอนดอน

ลอนดอน • อาเมียร์ ข่าน ยอดมวยชาวอังกฤษเชื้อสาย

ปากีสถาน อดีตแชมป์โลกรุ่นไลต์เวลเตอร์เวตของดับเบิลยูบี

เอและไอบีเอฟ เผยว่า เขาถูกคนร้ายเอาปืนจี้ปลดเอานาฬิกา

ข้อมือหรูไป เหตุเกิดในกรุงลอนดอน เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา 

รายงานเอเอฟพีเผยว่า ข่าน นักมวยวัย 35 ปี กับภรรยาฟา

รีอัล เผชิญหน้ากับชาย 2 คนที่มีอาวุธปืนและจี้เอานาฬิกา

ของเขาแล้วหนีไป โดยทั้งคู่ปลอดภัยดี ไม่ได้ถูกทำาร้าย ผมแค่

เสียนาฬิกาไป 1 เรือนจากเหตุการณ์ถูกปืนจี้ชิงทรัพย์ในอีสต์

ลอนดอนย่านเลย์ตัน นักชกชาวอังกฤษทวีต “ตอนนั้นผมข้าม

ถนนไปกับฟารีอัล โชคดีที่เธออยู่ข้างหลังผมไม่กี่ก้าว มีชาย 2 

คนวิ่งเข้ามาหาผม เขาเอาปืนชี้มาทางหน้าผมและขอนาฬิกา

ข้อมือ สิ่งสำาคัญคือเราทั้งคู่ปลอดภัย” 

หนุ่มสหรัฐชนะคดีฟ้องบริษัทจัดวันเกิดให้

เคนทักกี • ชายชาวเคนทักกีชนะคดีฟ้องร้องค่าเสียหายได้

เงินไป 450,000 ดอลลาร์สหรัฐ หลังจากบริษัทที่เขาทำางาน

จัดงานเลี้ยงวันเกิดเพื่อเซอร์ไพรส์เขา เควิน เบอร์ลิน โจทก์

อ้างว่า งานวันเกิดที่เขาไม่ได้ต้องการจัดขึ้นเมื่อปี 2562 ที่

บริษัท Gravity Diagnostics ทำาให้เขารู้สึกตื่นตระหนกหลาย

คร้ังหลายหน ตามคำาฟ้องท่ียื่นฟ้องในเขตเคนตันของรัฐเคนทักกี 

เบอร์ลินเป็นโรควิตกกังวล ซึ่งเป็นหนึ่งในอาการทางจิตเวช 

ได้ขอร้องทางผู้จัดการแล้วว่าอย่าฉลองวันเกิดให้เขาในที่

ทำางานเหมือนที่เคยจัดให้พนักงานเป็นปกติ เนื่องจากมันอาจ

ส่งผลต่อสภาพจิตของเขา แต่บริษัทก็ยังจัดเซอร์ไพรส์ปาร์ตี้

ให้ในเดือนสิงหาคม 2562 ทำาให้เขาอาละวาดสติแตกและ

วิ่งหนีออกจากงานเลี้ยงแล้วหลบไปทานอาหารกลางวันในรถ

ของเขา ในสำานวนยังระบุว่า เบอร์ลินถูกต่อว่าอย่างรุนแรง

ในการประชุมวันถัดมา หาว่าขโมยความสุขของเพื่อนร่วม

งานไป และทำาตัวเหมือนเด็กผู้หญิง ทำาให้เขาคลุ้มคลั่งขึ้นอีก

ครั้ง หลังจากนั้นทางบริษัทให้เขากลับบ้านไปในวันนั้น คือวัน

ที่ 8 สิงหาคม และไม่ต้องมาทำางานในวันที่ 9 สิงหาคม จาก

นั้นวันที่ 11 สิงหาคม ทาง Gravity Diagnostics ไล่เขาออก 

โดยอ้างว่ากังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยในที่ทำางาน

คุก 15 ปีชาวฮ่องกงกัดหูนักเคลื่อนไหว

ฮ่องกง • ชายชาวฮ่องกงถูกตัดสินจำาคุกเกือบ 15 ปี เมื่อวัน

อังคาร จากการท่ีกัดหูของนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยคน                                                                                       

หน่ึงและทำาร้ายอีก 3 คน ช่วงการประท้วงเมื่อปี 2561 โทษจำา

คุกสำาหรับโจ เฉิน ท่ีตะโกนสโลแกนชาตินิยมจีนก่อนเข้าจู่โจม

กลุ่มนักเคลื่อนไหว นับเป็นโทษจำาคุกท่ียาวนานท่ีสุดท่ีเก่ียวพัน

กับความวุ่นวายทางสังคมของฮ่องกงเมื่อ 3 ปีก่อน จูเดียนนา 

บาร์นส ผู้พิพากษาศาลสูงกล่าวเมื่อวันอังคารว่า การท่ีนายเฉิน                                                                                

กัดหูนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตย แอนดรูว์ ชิว เป็นความ

ป่าเถื่อนอย่างย่ิง คณะลูกขุนตัดสินให้เฉินมีความผิดในข้อหา

ทำาร้ายร่างกายโดยเจตนา 3 กระทง หน่ึงเป็นความผิดท่ีมีโทษจำา

คุกตลอดชีวิต และอีกหน่ึงเป็นข้อหาทำาร้ายร่างกายท่ัวไป.

อฟินแลนด์กับสวีเดนประกาศจะขอเข้าร่วม NATO 

ในขณะที่สงครามยูเครนยังร้อนระอุก็มีเสียงขู่จาก

รัสเซียว่าต้องมีการ “ตีเส้นพรมแดน” ระหว่าง

รัสเซียกับนาโตใหม่แล้ว

อีกทั้งสิ่งที่เรียกว่า “บอลติก:เขตปลอดนิวเคลียร์” ก็จะ

กลายเป็นอดีตไปทันที

เพราะมอสโกเคยเรียก 2 ประเทศนี้ว่าเป็น “ประเทศที่

เป็นกลาง” ที่ยูเครนควรจะเอาเป็นตัวอย่าง

ความตึงเครียดจึงเพ่ิมระดับข้ึนในยุโรปอย่างชัดเจนโดยพลัน

ทั้งฟินแลนด์และสวีเดนเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรป 

และพยายามรักษาสถานภาพของความเป็นกลาง จนกระทั่ง

รัสเซียโจมตียูเครนครั้งล่าสุด

“ความเป็นกลาง” ในความหมายที่ไม่เข้าร่วม NATO 

(แม้จะได้รับเชิญเป็น “ผู้สังเกตการณ์” ในการซ้อมรบของนา

โต) และไม่มีนโยบายที่รัสเซียถือว่าเป็นปฏิปักษ์

แต่พอเกิดสงครามยูเครนเท่านั้น ทุกอย่างก็เปลี่ยนไป

รัสเซียบุกยูเครนรอบนี้มีจุดมุ่งหมายเดิมที่จะหยุดยั้งการ

ขยายตัวทางทิศตะวันออกของ NATO ไปประชิดติดพรมแดน

ของรัสเซีย แต่สงครามกลับทำาให้เกิดผลทางตรงข้าม

นั่นคือการผลักดันให้ชาติเป็นกลาง เช่น สวีเดนและ

ฟินแลนด์ เข้าร่วมเป็นพันธมิตรตะวันตก

ถึงวันนี้ทั้ง 2 ประเทศประกาศว่าจะขอสมัครเป็นสมาชิก 

NATO อย่างเปิดเผย และขอเข้าสู่กระบวนการนี้แบบ fast 

track นั่นคือเร่งรัดเป็นพิเศษด้วย

หากทั้ง 2 ประเทศเข้าร่วมเป็นพันธมิตรตะวันตก ก็

หมายความว่า NATO จะเข้าใกล้พรมแดนรัสเซียมากขึ้น และ

ขยาย “ปีกด้านตะวันออก” ของตะวันตกกว้างขึ้นอีก

ขณะเดียวกันก็จะทำาให้เกิดความตึงเครียดระหว่าง

รัสเซียกับโลกตะวันตกสูงขึ้น

อย่างปฏิเสธไม่ได้

เพราะทางด้านเครม

ลินได้เตือนทั้ง 2 รัฐประเทศ

อย่างดุดันว่า หาก 2 ชาตินี้เข้า

ร่วม NATO จริงๆ มอสโกอาจ

พิจารณาปรับใช้อาวุธนิวเคลียร์

ในดินแดนที่มีชื่อว่า “คาลินิน

กราด” Kaliningrad

ซึ่งเป็นดินแดนเล็กๆ ของ

รัสเซียในวงล้อมของประเทศ

บอลติก

คนใกล้ชิดของปูตินคน

หนึ่งตอกย้ำาแนวทางที่รัสเซีย

กำาลังพิจารณาเป็นการตอบโต้

ความเคลื่อนไหวของฟินแลนด์

และสวีเดนว่า

“ในกรณีนี้ เป็นไปไม่

ได้ที่จะพูดถึงสถานะที่ไม่ใช่

นิวเคลียร์ของทะเลบอลติกอีก

ต่อไป เราต้องฟื้นฟูความสมดุลของภูมิภาคนี้” มิทรี เมดเวเดฟ 

รองประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งรัสเซีย ซึ่งเป็นอดีต

ประธานาธิบดีของประเทศกล่าว

โดยชี้ ไปที่จุดที่ตั้งของคาลินินกราด ซึ่งกำาลังจะกลายเป็นจุด

ยุทธศาสตร์ที่มีความสำาคัญจุดใหม่

หากย้อนกลับไปเดือนกุมภาพันธ์ รัสเซียก็ได้ส่งสัญญาณ

เตือนทั้ง 2 ประเทศนี้เอาไว้ล่วงหน้าเหมือนจะจับกระแสความ

เคลื่อนไหวอะไรบางอย่างได้

มาเรีย ซาคาโรวา โฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซีย

เตือนว่า

“เห็นได้ชัดว่า มีสัญญาณว่าฟินแลนด์และสวีเดนจะเข้าร่วม 

NATO ซึ่งเป็นพันธมิตรทางทหาร นั่นย่อมหมายถึงผลกระทบ

ทางการเมืองและทางทหารอย่างร้ายแรง และรัสเซียจะต้องมีการ

ตอบสนองแน่นอน”

ภูมิภาค “คาลินินกราด” เป็นดินแดนท่ีถูกแยกออกมาจาก

แผ่นดินใหญ่ของรัสเซียต้ังอยู่ในทะเลบอลติก จึงมีความสำาคัญอย่าง

มากต่อการป้องกันการขยายตัวของ NATO ในยุโรปตะวันออก

จะว่าไปแล้วทั้งฟินแลนด์และสวีเดนก็มีประวัติศาสตร์

แห่งความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะซับซ้อนกับรัสเซีย เพราะทั้ง 2 

ประเทศเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป แต่ไม่ได้เข้าร่วมกับ NATO 

จึงเป็นประเด็นว่าจะบริหารความสัมพันธ์เชิงซ้อนกับรัสเซีย

และโลกตะวันตกอย่างไร

สวีเดนและรัสเซียมีประวัติศาสตร์ร่วมกันต้ังแต่ศตวรรษท่ี 9 

ในช่วงนั้น Rurik ผู้ปกครองชาว Varangian (ไวกิ้ง) แห่ง

สวีเดน ได้ก่อร่างสร้างรัฐรัสเซียแห่งแรกของประวัติศาสตร์คือ 

Kievan Rus 

ต่อมาผู้สืบทอดจะก่อตั้ง Tsardom of Russia ในกรุงมอสโก 

แต่ก็มีการทำาสงครามกันหลายครั้งหลายหน ตั้งแต่ศตวรรษที่ 12 

ถึงต้นศตวรรษที่ 19 ทั้ง 2 ประเทศทำาสงครามกันหลายครั้ง 

ตำานานเก่าแก่บอกว่า กองทัพสวีเดนเคยเดินทัพเข้ามอสโก                

ในช่วงศตวรรษที่ 17 เป็นช่วงเวลาที่ราชอาณาจักรสวีเดน

สนับสนุนกลุ่มกบฏของยูเครนที่ต่อต้านผู้นำามอสโก 

ขณะเดียวกัน รัสเซียก็แข็งแกร่งข้ึนจากความขัดแย้งต่างๆ 

ไปถึงทะเลบอลติกและควบคุมภูมิภาคน้ันได้อย่างแข็งขัน

และในศตวรรษต่อมา ช่วงของการทำาสงครามหลายรอบ 

รัสเซียก็สามารถสร้างความเหนือกว่าสวีเดนในหลายๆ ด้าน

และระหว่างสงครามนโปเลียน 2 ประเทศน้ีก็พัฒนา

ความสัมพันธ์อย่างกระชับมากข้ึน เพราะในกรณีน้ีมอสโกปกป้อง

สวีเดนจากการรุกรานของผู้นำาฝร่ังเศสนโปเลียน โบนาปาร์ต 

ตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีความขัดแย้งทางทหารระหว่างมอสโก

และสตอกโฮล์ม ด้วยเหตุที่มีการสร้างสายสัมพันธ์ในศตวรรษ

ที่ 19 และการสูญเสียดินแดนที่สำาคัญของสวีเดนระหว่างสง

ครามนโปเลียน จึงทำาให้สวีเดนดำาเนินนโยบาย “เป็นกลาง” 

ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

และพอมาถึงช่วงสงครามเย็น สวีเดนเลือกท่ีจะเป็นกลาง 

หลังสงครามเย็นสิ้นสุดลง สวีเดนก็ยังยึดแนวทางเป็น                                                                

กลาง แต่ขณะเดียวกันก็เข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปในปี 

1995 ตามมาด้วยการลดงบประมาณทางทหารและยึดแนว 

ทาง “ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด”

แต่พอรัสเซียบุกยูเครนรอบนี้ ประชาชนคนสวีเดนก็เริ่ม

จะปรับแนวคิด เพราะไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เกิดกับยูเครนจะเกิดกับ

ตนเมื่อไหร่ 

กลายมาเป็นความเห็นร่วมของชาวบ้านและผู้นำา

ทางการเมืองของสวีเดนว่า NATO อาจเป็น “เกราะกำาบัง” 

เดียวที่จะปกป้องสตอกโฮล์มจากภัยคุกคามใดๆ จากมอสโก

มักดาเลนา แอนเดอร์สสัน นายกรัฐมนตรีสวีเดน บอก

ว่า ก่อนและหลังรัสเซียบุกยูเครนนั้น “ภูมิทัศน์ด้านความ

ปลอดภัยเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง”. 

(พรุ่งนี้ : ฟินแลนด์กับรัสเซีย) 

พ

รัสเซียเริ่มเปิดศึกสมรภูมิดอนบาส
ลวีฟ/เคียฟ • รัสเซียเร่ิมเปิดศึกโจมตีทางภาคตะวันออกของ

ยูเครนครั้งใหญ่ในวันอังคาร โดยระดมกำาลังทหารหลายพันนาย                                                                                 

ในการสู้รบที่ยูเครนระบุว่าคือ “สมรภูมิดอนบาส” รัสเซียต้อง 

การยึดจังหวัดลูฮันสก์และจังหวัดโดเนตสก์ ในภูมิภาคดอนบาส

ของยูเครน

สำานักข่าวรอยเตอร์รายงาน

สถานการณ์สงครามในยูเครนเมื่อ

วันอังคารท่ี 19 เมษายน 2565 ว่า                                         

กองทัพรัสเซียเริ่มโจมตีครั้งใหญ่

ทางภาคตะวันออกของยูเครน ใน

การสู้รบท่ียูเครนระบุว่าคือ “สมรภูมิ

ดอนบาส”  

เจ้าหน้าที่ยู เครนยืนยัน

เมื่อวันอังคารว่า ทหารยูเครน

จะยืนหยัดต่อสู้กับการโจมตีครั้ง

ใหม่ของทหารรัสเซียเริ่มตั้งแต่

เมื่อคืนที่ผ่านมา ซึ่งทหารรัสเซีย

ระดมยิงปืนใหญ่และจรวดถล่ม

ภาคตะวันออกของยูเครน และ

พยายามรุกคืบเข้ามาในตามเขต

แนวหน้าทั่วทางตะวันออกของ

ยูเครน 

ยูเครนเผยว่าทหารรัสเซีย

เข้ายึดเมืองเครมินนาได้แล้ว เมือง

น้ีมีประชากรราว 18,000 คน 

เป็นเมืองด่านหน้าของจังหวัด

ลูฮันสก์ ซ่ึงรัสเซียต้องการยึดจัง 

หวัดน้ีและจังหวัดโดเนตสก์ ที่อยู่

ในภูมิภาคดอนบาสทางตะวันออก

ของยูเครน 

เซอร์จี ไฮได ผู้ว่าการจัง

หวัดลูฮันสก์ ระบุว่า เมืองเคร 

มินนากำาลังอยู่ในการควบคุมของ                                               

“ออร์ค” พวกมันเข้ามาในเมือง

แล้ว เขาเปรียบเทียบทหารรัสเซีย                                                                        

ว่าออร์คท่ีเป็นลูกสมุนของฝ่าย

ผู้ร้ายในนิยาย “เดอะลอร์ดออฟ

เดอะริงส์” ของเจ.อาร์.อาร์.โทล

คีน 

ไฮไดบอกด้วยว่าทหารรัส                                                    

เซียโจมตีทุกด้านของเมือง แม้เจ้า                                                      

หน้าที่พยายามอพยพพลเรือน

ออกจากเมืองแต่ไร้ผล ตอนนี้

ยากที่จะนับศพของพลเรือน

ฝ่ายรัสเซียให้รายละเอียด

เก่ียวกับการโจมตีคร้ังใหม่เพียง

เล็กน้อย แต่เซอร์เก ลาฟรอฟ 

รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซีย บอก

ว่า “อีกช่วงหนึ่งของปฏิบัติการ

ในยูเครนกำาลังเริ่มต้น” ขณะที่                                              

เซอร์เก ชอยกู รัฐมนตรีกลาโหม

รัสเซีย กล่าวว่า เป้าหมายใน

การโจมตีคร้ังน้ีเพื่อปลดปล่อยจัง                                                   

หวัดโดเนตสก์และจังหวัดลูฮันสก์ 

รัสเซียต้องการให้ยูเครนยอม

จำานนอย่างสิ้นเชิงต่อกองกำาลัง

แบ่งแยกดินแดนในภูมิภาคนี้ที่

รัสเซียให้การสนับสนุน 

ส่วนท่ีเมืองมารีอูโปล เมือง

ท่าทางตะวันออกเฉียงใต้ของ

ยูเครน ท่ีโดนทหารรัสเซียโจมตี

อย่างหนักหลังจากพยายามเข้า

ยึดเมืองน้ีมาแล้วเกือบ 8 สัปดาห์ 

รัสเซียยื่นคำาขาดครั้งสุดท้ายกับ

ทหารยูเครนที่ยังอยู่ปกป้องเมือง 

โดยซ่อนตัวอยู่ในโรงงานเหล็ก

ขนาดใหญ่ ระบุให้ยอมจำานนใน

เวลา 12.00 น. วันอังคารตาม

เวลาท้องถิ่น บอกผู้ที่ยอมวาง

อาวุธจะได้ละเว้นชีวิต

ด้านผู้ว่าฯ จังหวัดเบลโก

รอดของรัสเซียที่มีพรมแดนติด

กับยูเครน เผยว่า ทหารยูเครน

โจมตีหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ติดกับ

ชายแดน โดยมีชาวบ้านได้รับ

บาดเจ็บ 3 คน 

เอกอัครราชทูตยูเครน

ประจำาวาติกันโพสต์ทางทวิตเตอร์

จดหมายของพันตรีเซร์ฮีย์ โวยนา

ผู้บัญชาการกองพันนาวิกโยธิน

ท่ี 36 ของยูเครน ท่ียังคงปักหลัก

ปกป้องเมืองมารีอูโปลจดหมายน้ี

เขียนถึงสมเด็จพระสันตะปาปา

ฟรัสซิส ข้อความตอนหนึ่งของ

จดหมายระบุว่า “เมืองแห่งน้ีมี

สภาพไม่ต่างจากนรก เราต้องการ

ความช่วยเหลือ ไม่ใช่แค่จากคำา

ภาวนา ขอได้ โปรดช่วยชีวิตเรา

จากน้ำามือของซาตาน”.

สหรัฐเลิกบังคับสวมหน้ากากบนขนส่งฯ

วอชิงตัน • รัฐบาลสหรัฐเลิก

บังคับคำาสั่งให้สวมหน้ากากเมื่อ

ใช้บริการขนส่งสาธารณะ หลัง

จากผู้พิพากษารัฐบาลกลางในรัฐ

ฟลอริดาตัดสินเมื่อวันจันทร์ว่า 

คำาสั่งดังกล่าวที่บังคับใช้มา 14 

เดือน ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

รอยเตอร์รายงานเมื่อวันอัง                                                   

คารท่ี 19 เมษายน 2565 ว่า ผู้

พิพากษารัฐบาลกลางในรัฐฟลอริ 

ดาตัดสินเมื่อวันจันทร์ว่า คำาส่ังดัง

กล่าวเป็นการใช้อำานาจเกินขอบ                                                         

เขตของศูนย์ควบคุมและป้องกัน

โรคของสหรัฐ (ซีดีซี) 

แม้เมื่อสัปดาห์ท่ีแล้ว เจ้า

หน้าท่ีสาธารณสุขสหรัฐเพ่ิงขยาย

เวลาบังคับให้สวมหน้ากากสำา                                             

หรับผู้โดยสารบนเครื่องบิน, รถไฟ, 

รถแท็กซ่ีและในสถานีขนส่ง 

ออกไปถึงวันท่ี 3 พฤษภาคม ระ                                         

บุว่าเพื่อเผื่อเวลามากขึ้นในการ

ประเมินผลกระทบของผู้ติดเชื้อ

โควิด-19 ท่ีขณะน้ีเพ่ิมสูงข้ึน โดย

เฉพาะกับการติดเช้ือจากทางอา 

กาศ 

กลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ และ 

ส.ส.พรรครีพับริกันต่างคัดค้าน

และต้องการให้รัฐบาลสหรัฐยุติ

ข้อบังคับให้สวมหน้ากากท่ีใช้มา

แล้ว 14 เดือนอย่างถาวร 

แคทรีน คิมบอลล์ มิเซลล์                                      

ผู้พิพากษารัฐบาลกลางที่ ได้รับ

การแต่งตั้งในสมัยประธานาธิบ 

ดีโดนัลด์ ทรัมป์ มีคำาตัดสินใน

คดีนี้เมื่อวันจันทร์ หลังจากเมื่อ

ปีท่ีแล้วกลุ่มท่ีชื่อว่า “เฮลธฟรีดอม                                           

ดีเฟนซ์ฟันด์” ยื่นฟ้องคดีน้ีต่อศาล

ในเมืองแทมปาของรัฐฟลอริดา 

ก่อนหน้านี้ศาลสหรัฐตัด                                      

สินคัดค้านคำาสั่งของรัฐบาลประ                                           

ธานาธิบดีโจ ไบเดน ท่ีใช้ในการ

ต่อสู้กับการระบาดของโควิด-19 มา                                                     

แล้วหลายคำาสั่ง เช่น การบังคับ

ให้พนักงานบริษัทฉีดวัคซีนโควิด-19 

หรือตรวจหาเชื้อ

ผู้พิพากษามิเซลล์ระบุใน

คำาตัดสินคดีว่า การท่ีศูนย์ควบคุม

และป้องกันโรคของสหรัฐ (ซีดีซี) 

บังคับให้ประชาชนสวมหน้ากาก

เมื่อใช้บริการขนส่งสาธารณะ เป็น                     

การใช้อำานาจหน้าท่ีเกินขอบเขต

ของเจ้าหน้าท่ี, ไม่มีการสอบถาม

ความคิดเห็นเรื่องน้ีต่อสาธารณะ 

และไม่ได้อธิบายถึงเหตุผลท่ีบัง 

คับใช้คำาส่ังน้ีอย่างเพียงพอ 

เจ้าหน้าท่ีรัฐบาลสหรัฐแถลง

หลังคำาตัดสินในคดีน้ีของศาลว่า 

ระหว่างท่ีหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ                                                    

บาลกำาลังประเมินถึงความเป็นไป

ได้ท่ีจะดำาเนินการข้ันต่อไป คำา

ตัดสินของศาลคร้ังน้ีทำาให้คำาส่ัง

บังคับให้ผู้ โดยสารท่ีใช้บริการขน 

ส่งสาธารณะต้องสวมหน้ากาก 

จึงบังคับใช้ไม่ได้อีกต่อไป รัฐบาล

อาจยื่นอุทธรณ์ต่อคำาส่ังน้ีของศาล

หรือให้มีการระงับฉุกเฉินคำาส่ังน้ี 

หลังการตัดสินของศาลใน

คดีนี้ที่รัฐฟลอริดา สายการบิน

หลักทั้งหมดของสหรัฐ รวมถึง

อเมริกันแอร์ไลน์, ยูไนเต็ดแอร์

ไลน์และเดลตาแอร์ไลน์ และแอม   

แทร็ก บริษัทรถไฟรายใหญ่ที่สุด

ของสหรัฐ ประกาศผ่อนคลาย

ข้อบังคับสวมหน้ากากเมื่อใช้บริ 

การเครื่องบินและรถไฟโดยมีผล

ในทันที.

อาลัย • ภาพถ่ายทางอากาศพิธีฝังศพผู้เสียชีวิตหลายรายจากสงครามในยูเครนที่เมืองบูชา เมื่อวันที่ 18 เมษายน

ทำ�ไมรัสเซียเต้นเมื่อสวีเดน,

ฟินแลนด์จะร่วม NATO?



ศาลสั่ง

ใช้อำ�น�จในตำ�แหน่งโดยทุจริต โดยมุ่งหม�ย

ไม่ให้มีก�รแข่งขันร�ค�จัดจ้�ง โครงก�ร 

Roadshow สร้�งอน�คตประเทศ ไทย  

Thailand 2020 อย่�งเป็นธรรม   

โดยวันนี้จำ�เลยทั้งหมดเดินท�งม�

ศ�ลต�มนัด ยกเว้น น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชิน

วัตร จำ�เลยที่ 1 โดยได้มีเอกส�รแต่งตั้ง

น�ยนพดล หล�วทอง เป็นทน�ยคว�ม ซึ่ง

ศ�ลอนุญ�ต 

ศ�ลได้อ่�นอธิบ�ยคำ�ฟ้องให้จำ�เลย

ทั้ง 6 ฟัง โดยจำ�เลยทั้งหมดปฏิเสธข้อกล่�ว

ห� และทำ�หนังสือขอขย�ยระยะเวล�คำ�

ให้ก�ร โดยศ�ลได้อนุญ�ตและได้นัดตรวจ

พย�นหลักฐ�นในวันที่ 12 ก.ย. 2565 เวล�  

09.30 น. พร้อมออกหม�ยจับ น.ส.ยิ่ง

ลักษณ์ ที่ ไม่เดินท�งม�ศ�ลโดยไม่แจ้ง

เหตุ โดยเห็นว่�มีพฤติก�รณ์หลบหนี และ

ให้ ป.ป.ช.ดำ�เนินก�รติดต�มตัวให้ม�รับ

ฟังคดี และถือว่�จำ�เลยที่ 1 ให้ก�รปฏิเสธ

ต�มพระร�ชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่�ด้วยวิธีพิจ�รณ�คดีอ�ญ�ของผู้ดำ�รง

ตำ�แหน่งท�งก�รเมือง พ.ศ.2560 ม�ตร� 22  

วรรคส�ม

ที่สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รเลือก

ตั้ง (กกต.) น�ยพิธ� ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้�

พรรคก้�วไกล พร้อมด้วย น.ส.เบญจ� แสงจันทร์ 

ส.ส.บัญชีร�ยชื่อพรรคก้�วไกล เดินท�งเข้�

ให้ถ้อยคำ�ต่อ กกต. จ�กกรณีที่มีผู้ยื่นคำ�ร้อง

กล่�วห�ว่�พรรคก้�วไกลมีพฤติก�รณ์และ

ก�รกระทำ�อันเป็นก�รฝ่�ฝืนพระร�ช

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่�

ด้วยพรรคก�รเมือง 2560 ม�ตร� 92 (2) 

เป็นปฏิปักษ์ต่อก�รปกครอง หลังได้อภิปร�ย

งบประม�ณสถ�บันฯ ในก�รพิจ�รณ�ร่�ง

พระร�ชบัญญัติงบประม�ณประจำ�ปี 2565 

โดยน�ยพิธ�กล่�วว่� จะให้ถ้อยคำ�

ยืนยันกับ กกต. ว่�ก�รอภิปร�ยงบประม�ณ

ของส่วนร�ชก�รในพระองค์ ของพรรคก้�ว

ไกล หรือของ น.ส.เบญจ� สอดคล้องกับ

ระบอบประช�ธิปไตยอันมีพระมห�กษัตริย์

ทรงเป็นประมุข ส่วนร�ยละเอียดของ

ก�รชี้แจง ขอฟังคณะกรรมก�รสอบสวน

ของ กกต.ก่อน แต่พย�ย�มจะให้ถ้อยคำ�

ให้ชัดเจน และจะส่งบันทึกถ้อยคำ�ต�มไป

ภ�ยหลังด้วย

“ไม่ได้รู้สึกกังวลที่เรื่องดังกล่�วถูก

กล่�วห�ว่�พรรคกระทำ�ก�รล้มล้�งก�ร

ปกครอง เพร�ะหน่วยร�ชก�รในพระองค์

ถือเป็นหน่วยง�นของรัฐ ต�ม พ.ร.บ.วิธีงบ

ประม�ณเหมือนกับหน่วยง�นรัฐอื่นๆ ซึ่ง

เป็นหน้�ที่ของ ส.ส.ที่ต้องตรวจสอบก�ร

ใช้งบประม�ณ ซึ่งเป็นภ�ษีของประช�ชน 

และก�รที่ ส.ส.อภิปร�ยเปิดเผยข้อมูล 

ต่�งก็ได้รับก�รคุ้มครองต�มรัฐธรรมนูญ

ม�ตร� 124 เช่นเดียวกับพรรคนำ�ข้อมูลไป

เผยแพร่ในโซเชียลมีเดีย ก็ส�ม�รถทำ�ได้

เต็มที่ ซึ่งไม่เข้�ข่�ยเป็นคว�มผิดล้มล้�งก�ร

ปกครองต�มม�ตร� 92 (2) ต�ม พ.ร.ป.ว่�

ด้วยพรรคก�รเมือง” หัวหน้�พรรคก้�วไกล

ระบุ

วันเดียวกัน น�ยนิพนธ์ บุญญ�มณี  

รัฐมนตรีช่วยว่�ก�รกระทรวงมห�ดไทย 

ตอบโต้กรณีที่ถูกน�ยธน�ธร จึงรุ่งเรืองกิจ 

ประธ�นคณะก้�วหน้� กล่�วห�ว่�ใช้อำ�น�จ

แทรกแซงคดีที่ดิน จ.ร�ชบุรี เนื่องจ�กก�ร

ถูกอภิปร�ยไม่ไว้ว�งใจของพรรคก้�วไกล

นั้นว่� ไม่อย�กให้น�ยธน�ธรบิดเบือนข้อ

เท็จจริงที่เกิดขึ้น คว�มจริงแล้วเรื่องที่ดิน

ของน�ยธน�ธรและม�รด�นั้น ได้กำ�ชับกรม

ที่ดินม�โดยตลอด ตั้งแต่ทร�บว่�มีก�รร้อง

เรียนนี้เข้�ม�ในเดือน ก.พ.2563 ที่มีคนไป

ร้องเรียนกรมป่�ไม้ จ�กนั้นเดือน มิ.ย.2563 

กรมป่�ไม้ได้ลงไปตรวจพื้นที่ และมีหนังสือ

ม�ถงึกรมทีด่นิ เพื่อใหก้รมทีด่นิเพกิถอนสทิธ ิ 

น.ส.3 ก. ของน�ยธน�ธรและม�รด�แล้ว

ในเดือน ม.ค.2564 หลังจ�กนั้นพรรค 

ก้�วไกลม�อภิปร�ยไม่ไว้ว�งใจตน เรื่อง

ที่ดิน อ.จะนะ และระหว่�งนั้นกรมป่�ไม้

ทวงถ�มเรื่องเพิกถอนสิทธิกับกรมที่ดินม�

โดยตลอด จนถึงวันที่ 1 เม.ย.2565 กรม

ป่�ไม้กับกรมพัฒน�ที่ดินยืนยันม�อีกครั้ง

ว่� ที่ดิน 59 แปลงของม�รด�และน�ย 

ธน�ธร เป็นที่ดินที่อยู่ในเขตป่�ถ�วร  ซึ่งคณะ

รัฐมนตรีได้ออกประก�ศไปตั้งแต่ปี 2512 

กรมที่ดินจึงได้ดำ�เนินก�รเพิกถอนสิทธิ 

ดังกล่�ว

“ขอให้คุณธน�ธรมั่นใจได้ว่� ผมได้

กำ�ชับตั้งแต่ต้น เพร�ะฉะนั้นห�กคุณธน�ธร

ไม่ผิด ไม่มีใครกลั่นแกล้งคุณธน�ธรได้

อย่�งแน่นอน ผมให้คว�มเป็นธรรมกับทุก

ฝ่�ย และฐ�นะที่กำ�กับดูแลกรมที่ดิน ก็ต้อง

ปฏิบัติไปต�มกฎหม�ยอย่�งเคร่งครัดไม่ใช่

เฉพ�ะกรณีของน�ยธน�ธร แต่ทุกกรณี” 

รมช.มห�ดไทยระบุ.

ตู่อยู่

โดยรูปแบบในก�รเปิดเสวน�จะจัดสถ�น

ที่ภ�ยนอก ซึ่งไม่ใช่สถ�นที่ร�ชก�ร เปิด

เหมือนเวทีเสวน�ทั่วไป 

ผู้สื่อข่�วถ�มว่� น�ยกฯ จะไปรับฟัง

ด้วยตัวเองในบ�งเวทีหรือไม่ น�ยกฯ กล่�ว

ว่� จะไปเปิดง�นโดยกล่�วบทนำ�ต่�งๆ ให้

ครบถ้วนก่อน จ�กนั้นจะมีคณะทำ�ง�นไป

เสวน�โต้ตอบกัน แม้ตนจะอยู่ไม่อยู่ตนก็

ทร�บข้อมูลหมด มีก�รร�ยง�นถึงตนทุก

วันตลอดเวล� และตนส�ม�รถดูในก�ร

ถ่�ยทอดแต่ละเวทีด้วย 

พล.อ.ประยุทธ์กล่�วถึงก�รขับเคลื่อน

ง�นสำ�คัญของรัฐบ�ลที่จะต้องผลักดันเข้�

สู่สภ�หลังเปิดประชุมสภ�วันที่ 22 พ.ค.นี้

ว่� ที่ต้องเร่งขับเคลื่อนในเวล�นี้คือเรื่อง

ของกฎหม�ย ซึ่งมีกฎหม�ยเข้�ไปกว่� 

20 ฉบับแล้วที่ยังค้�งอยู่ ห�กรวมแล้ว

รัฐบ�ลนี้ ได้เสนอกฎหม�ยเข้�สภ�ไปกว่� 

100 ฉบับ ซึ่งเป็นกฎหม�ยใหม่ กฎหม�ย

อำ�นวยคว�มสะดวกเยอะ รวมถึงกฎหม�ย

ที่ยังไม่เคยมีอยู่ก็ม�ก ให้ฝ่�ยนิติบัญญัติ

ที่มีหน้�ที่ โดยตรงพิจ�รณ�ออกม�เป็น

กฎหม�ยให้ได้ โดยเร็วที่สุด และยังมีกฎหม�ย

ของบ�งกระทรวงที่กำ�ลังเร่งรัดกันอยู่   

น�ยวิษณุ เครือง�ม รองน�ยกรัฐมนตรี จะ

ให้ร�ยละเอียดตรงนี้ ได้ดี 

เมื่อถ�มว่� ในฐ�นะที่เป็นฝ่�ยบริห�ร

ซึ่งต้องประส�นง�นกับฝ่�ยนิติบัญญัติ

ในกฎหม�ยต่�งๆ ที่ เข้�สภ� ได้มีก�ร

ประเมินสถ�นก�รณ์ในสภ�อย่�งไรหรือไม่ 

พล.อ.ประยุทธ์กล่�วว่� คิดว่�ไม่มีอะไร ห�ก

เป็นเรื่องบุคคล ก็ให้เป็นเรื่องบุคคลที่ว่�กัน

ไป แต่คิดว่�ทุกคนต้องรักประเทศ เพร�ะ

นี่คือประเทศของเร� เกิดม�ที่นี่ ห�กิน 

ที่นี่ เจริญเติบโตที่นี่ ถ้�เร�ไม่ช่วยกันรักษ�

ประเทศช�ติมันจะไปกันได้อย่�งไร จะอยู่

กันได้อย่�งไรถ้�ขัดแย้งกันสูงขึ้น วันหน้�

จะอยู่กันอย่�งไร จะประคับประคองให้อยู่

แบบนี้ ได้หรือไม่ 

“ผมก็เป็นห่วงถ้�เกิดคว�มขัดแย้งกัน

ม�กขึ้นเรื่อยๆ มันไม่เหม�ะสม และไม่ใช่

เวล�นี้ด้วย และเวล�ต่อๆ ไปก็ไม่ควรอีก 

อน�คตเร�ต้องอยู่กันด้วยคว�มรัก คว�ม

ส�มัคคี คว�มเข้�ใจ หนักนิดเบ�หน่อยก็ให้

อภัยกัน และก็ช่วยกันแก้ปัญห� ก็เท่�นั้นเอง 

ผมไม่ใช่ศัตรูคู่แค้นใครทั้งสิ้น ขอให้ช่วยกัน  

ปีใหม่แล้วขอให้เป็นปีแห่งก�รเริ่มต้นแล้ว

กัน อย่�ให้มันขัดแย้งกันม�กกว่�นี้อีกเลย 

มันแก้ปัญห�ย�กขึ้นเรื่อยๆ” น�ยกฯ กล่�ว 

ไม่อยากให้นายกฯ เสียหาย

พล.อ.ประยุทธ์ ให้สัมภ�ษณ์ถึงกรณี 

น�ยเสกสกล อัตถ�วงศ์ ล�ออกจ�กตำ�แหน่ง

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ�น�ยกรัฐมนตรี และ

ประธ�นอนุกรรมก�รขับเคลื่อนก�รแก้ไข

ปัญห�ก�รเสนอข�ย

หรือข�ยสล�กกินแบ่งรัฐบ�ลใน

ร�ค�เกินกว่�ที่กำ�หนด ว่�ก�รดำ�เนินก�ร

ของคณะกรรมก�รขับเคลื่อนก�รแก้ ไข

ปัญห�ก�รเสนอข�ยหรือข�ยสล�กกินแบ่ง

รัฐบ�ลในร�ค�เกินกว่�ที่กำ�หนด น�ยเสก

สกลไม่ใช่ทำ�คนเดียว เป็นเพียงหนึ่งใน

คณะอนุกรรมก�รที่มีอยู่ 2-3 คณะ ซึ่ง

ประธ�นที่ทำ�หน้�ที่คือน�ยอนุช� น�ค�ศัย 

รัฐมนตรีประจำ�สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี ซึ่งไม่

ได้ทำ�ง�นในฝ่�ยก�รเมืองเพียงอย่�งเดียว 

ต้องทำ�ง�นร่วมกับท�งสำ�นักง�นตำ�รวจ

แห่งช�ติ (สตช.), สำ�นักง�นสล�กกินแบ่ง

รัฐบ�ล และหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องเพื่อไป

ห�ต้นตอว่�ร�ค�แพงตรงไหนอย่�งไร ซึ่ง

มีหล�ยอย่�งที่สอบพบแล้วว่�มีปัญห� ซึ่ง

มีร�ยละเอียดยิบยับ ซึ่งน�ยเสกสกลก็ได้

ร�ยง�นสรุปม�แล้วผ่�นท�งน�ยอนุช�มี

หล�ยประเด็น 

“ยืนยันว่�ก�รล�ออกของน�ยเสก

สกล ผมไม่ได้ไปบังคับอะไร เข�รู้ว่�มีปัญห�

ก็ไม่อย�กให้น�ยกฯ เดือดร้อน เข�ก็ม�ขอ

ล�ออกเอง เพื่อไปแก้ไขปัญห�ในท�งของ

เข� ในเรื่องของคณะกรรม�ธิก�รฯ เพื่อให้

เกิดคว�มเรียบร้อย ซึ่งน�ยเสกสกลยืนยัน

ว่�จะทำ�อย่�งเต็มที่ ไม่อย�กให้น�ยกฯ เสีย

ห�ย เท่�นั้นเอง” พล.อ.ประยุทธ์กล่�ว

ผู้สื่อข่�วถ�มว่� อน�คตท�งก�รเมือง

ได้มีก�รพูดคุยกับท�งน�ยเสกสกลหรือยัง

พล.อ.ประยุทธ์กล่�วว่� เข�ไม่ได้คุย บอก

ว่�เป็นเรื่องของวันหน้� วันนี้เข�ก็ขอทำ�

หน้�ที่ตรงนี้ที่ ได้เริ่มต้นไปแล้ว ถือว่�ได้

ทำ�ง�นสำ�เร็จในขั้นต้นไปแล้ว และเมื่อมี

ปัญห�เกิดขึ้น ก็ขอเวล�ไปแก้ไขปัญห�ให้

เกิดคว�มเรียบร้อย 

ด้�นน�ยอนุช� น�ค�ศัย ในฐ�นะ

ประธ�นคณะกรรมก�รแก้ไขปัญห�ผู้ที่ ได้

รับคว�มเดือดร้อนจ�กก�รเสนอข�ยหรือ

ข�ยสล�กกินแบ่งรัฐบ�ลฯ กล่�วว่� ขอ

ชื่นชมน�ยเสกสกล ที่ ได้แสดงสปิริตคว�ม

รับผิดชอบ ไม่ต้องก�รเห็นผลกระทบไปยัง

น�ยกรัฐมนตรี รัฐบ�ล และคณะกรรมก�ร

ผู้ร่วมง�นคนอื่นๆ ถือเป็นสปิริต และอีก

ท�งหนึ่ง จะได้เป็นก�รพิสูจน์ทร�บว่�ข้อ

เท็จจริงเป็นอย่�งไร จะได้พ้นข้อครห� หรือ

มีก�รปกป้องโดยตำ�แหน่งหน้�ที่ ตนเห็น

ว่�น�ยเสกสกลคิดถูกแล้ว ไม่ได้เป็นเพร�ะ

มีใครไปกดดัน ขณะที่ตนได้ให้กำ�ลังใจว่� 

คนเร�จะต้องพิสูจน์ในสิ่งที่ตัวเองทำ� และ

สุดท้�ยง�นจะเป็นตัวชี้ว่�เร�ได้ทำ�อะไรไป

พล.อ.ประยุทธ์ยังให้สัมภ�ษณ์ถึง

กรณีให้กำ�ลังใจพรรคร่วมรัฐบ�ล ซึ่งรวม

ถึงพรรคพลังประช�รัฐ (พปชร.) ว่� “ผมก็

ต้องให้สิ ผมไม่ให้กำ�ลังใจเข�ได้ไง เข้�ใจคำ�

ว่�ทุกพรรคไหม ทุกพรรคไม่มีพลังประช�

รัฐหรือไง แล้วพรรคพลังประช�รัฐก็เสนอ

ผมเป็นน�ยกฯ ด้วยไม่ใช่เหรอ ผมก็ต้อง

ให้กำ�ลังใจเข�ไง ให้กำ�ลังใจหัวหน้�พรรค

ด้วย ให้ทุกคนช่วยกันทำ�คว�มดีกันต่อไป

ก็แล้วกัน”

เมื่อผู้สื่อข่�วถ�มถึงก�รเดินท�งไป

พักผ่อนที่ประเทศอังกฤษของ พล.อ.ประวิตร 

วงษ์สุวรรณ รองน�ยกฯ และหัวหน้�พรรค

พปชร. พล.อ.ประยุทธ์กล่�วว่� “ไม่ได้ไป

พักผ่อน ท่�นไปทำ�ง�น” เมื่อถ�มว่�ก�ร

เดินท�งไปต่�งประเทศครั้งนี้ ได้ไปพบกับ

ใครด้วยหรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์กล่�วด้วยน้ำ�

เสียงหงุดหงิดว่� “ถ�มอะไรแปลกๆ บ้�หรือ

เปล่� ไม่เคยสร้�งสรรค์” 

ร�ยง�นข่�วจ�กทำ�เนียบรัฐบ�ลแจ้ง

ว่�  ช่วงหนึ่งของก�รประชุม  ครม. น�ย

วิษณุ  เครือง�ม  รองน�ยกรัฐมนตรี  ได้

ร�ยง�นให้ที่ประชุมทร�บถึงภ�รกิจของ

ครม.  รัฐบ�ล  และสภ�  โดยมีก�รฉ�ยวีดิ

ทัศน์ภ�พปฏิทิน  ซึ่งเป็นภ�รกิจง�นสำ�คัญ

ของรัฐบ�ล ที่ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นประธ�น

ก�รประชุมคณะกรรมก�รอำ�นวยก�รจัด

ง�นเฉลิมฉลองว�ระครบรอบ 100 ปี วัน

ประสูติสมเด็จพระเจ้�พี่น�งเธอ เจ้�ฟ้�

กัลย�ณิวัฒน� กรมหลวงนร�ธิว�สร�ช

นครินทร์ (6 พ.ค.2566) ครั้งที่ 1/2565 เมื่อ

วันที่  18  เม.ย.ที่ผ่�นม�  เนื่องจ�กง�นนี้จะมี

ขึ้นในช่วงเดือน พ.ค.66  แต่รัฐบ�ลชุดนี้จะ

ครบเทอมในวันที่  23  มี.ค.66  โดย รัฐบ�ล

จะต้องเตรียมคว�มพร้อมเพื่อส่งต่อให้กับ

รัฐบ�ลชุดใหม่ไปดำ�เนินง�นจัดง�นดังกล่�ว

ให้สมพระเกียรติ  

รัฐบาลครบเทอม 23 มี.ค.66

นอกจ�กนี้  น�ยวิษณุยังร�ยง�นถึง

ภ�รกิจสำ�คัญๆ ของ ครม. ว่�จะต้องทำ�

อะไรบ้�ง  เช่น  ก�รจัดประชุมเอเปก  และ

ยังอธิบ�ยถึงภ�รกิจของสภ�  โดยชี้แจงข้อ

กฎหม�ยสำ�คัญของรัฐบ�ลที่ค้�งอยู่ 6 ฉบับ  

และที่เสร็จสำ�เร็จไปแล้ว  79-80 ฉบับ  พร้อม

กันนี้น�ยวิษณุยังแจ้งด้วยว่�  จะมีก�รเปิด

ประชุมสภ�สมัยส�มัญในวันที่  22  พ.ค.65  

ต�มที่มีพระร�ชกฤษฎีก�เปิดประชุมสภ�

ประก�ศไปแล้ว  โดยฝ่�ยค้�นส�ม�รถยื่น

ญัตติเปิดอภิปร�ยไม่ไว้ว�งใจได้ 1 ครั้ง   ทั้งนี้  

ในปฏิทินดังกล่�วยังระบุชัดเจนว่� รัฐบ�ล

ชุดนี้ครบเทอมวันที่  23  มี.ค.66 

ขณะที่น�ยกฯ ได้ย้ำ�กับ ครม.เหมือน

ที่เคยย้ำ�ทุกสัปด�ห์ว่�  “ขอให้ทุกคน  ทุก

กระทรวงช่วยกันประช�สัมพันธ์ผลง�น

รัฐบ�ล  ให้อยู่ด้วยกัน  ทำ�ง�นให้รัฐบ�ล  ขอ

ให้ทุกคนอยู่รอดปลอดภัย”

น�ยชัยวุฒิ ธน�คม�นุสรณ์ รมว.

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐ�นะ

รองหัวหน้�พรรค พปชร. กล่�วถึงกรณีน�ย

วิเชียร ชวลิต ล�ออกจ�ก ส.ส.บัญชีร�ย

ชื่อ และสม�ชิกพรรค พปชร. เป็นเพร�ะมี

คว�มขัดแย้งอะไรในพรรคหรือไม่ ว่�น�ย

วิเชียรเป็นอดีตน�ยทะเบียนพรรค เป็นผู้

ร่วมก่อตั้งพรรคที่มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถ 

ซึ่งพรรคให้ โอก�สทำ�ง�นในสภ�และช่วย

เหลือพรรคม�โดยตลอด ที่ผ่�นม�ไม่ได้มี

คว�มขัดแย้งอะไรกัน น�ยวิเชียรเป็นคน

ทำ�ง�นดีม�ก ช่วยพรรคได้หล�ยเรื่อง แต่

เร�เข้�ใจว่�ท่�นม�ร่วมก่อตั้งพรรคพร้อม

กับน�ยอุตตม ส�วน�ยน และน�ยสนธิ

รัตน์ สนธิจิรวงศ์ แกนนำ�ผู้ก่อตั้งพรรคสร้�ง

อน�คตไทย เข�ก็เป็นทีมเดียวกัน ก็คงอย�ก

จะออกไปช่วยง�นตรงนี้ เร�ต้องให้เกียรติ

กัน ท�งก�รเมืองทุกคนก็มีวัตถุประสงค์ มี

คว�มสนิทสนมกับใคร อย�กทำ�ง�นกับใคร

แบบไหนเร�ก็ไปห้�มกันไม่ได้อยู่แล้ว ก็ให้

เกียรติกัน ส่วนจะมีคนออกต�มน�ยวิเชียร

ไปหรือไม่ ตนไม่ทร�บ 

เมื่อถ�มว่� กังวลจะเป็นปร�กฏก�รณ์

เลือดไหลออกจ�กพรรค พปชร.หรือไม่ น�ย

ชัยวุฒิกล่�วว่� เป็นธรรมด�ก�รเมืองที่ต้อง

มีคนย้�ยออก-ย้�ยเข้� ทุกพรรคก็มีเหมือน

กัน ไม่ใช่เฉพ�ะ พปชร. มีคนเข�้-คนออก

เป็นเรื่องปกติ อย่�ไปคิดม�ก ก�รเมืองก็

เป็นอย่�งนี้แหละ

น�ยชัยวุฒิกล่�วถึงก�รส่งผู้สมัคร 

ส.ส.ร�ชบุรี แทน น.ส.ป�รีณ� ไกรคุปต์ 

ว่� ตอนนี้ยังตอบไม่ได้ เพร�ะยังไม่มีมติ

กรรมก�รบริห�รพรรคยังไม่ได้มีก�รประชุม 

ขอให้ประชุมกันก่อน ยังมีเวล� ส่วนที่มี

กระแสว่�จะเป็นพี่ช�ยของ น.ส.ป�รีณ� 

ตนไม่ทร�บ ยังไม่ได้ข้อสรุป ถ้�ได้จะแถลง

อีกครั้งหนึ่ง ขอดูร�ยละเอียด 

น�ยนิกร จำ�นง ส.ส.บัญชีร�ยชื่อ ใน

ฐ�นะผู้อำ�นวยก�รพรรคช�ติไทยพัฒน� 

(ชทพ.) แถลงว่� พรรคช�ติไทยพัฒน�

ได้จัดประชุมใหญ่ส�มัญประจำ�ปี 2565 

ของพรรคช�ติไทยพัฒน� ในวันอ�ทิตย์ที่  

24 เม.ย. ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิร�

เคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภ�วดีรังสิต 

กรุงเทพฯ โดยมีว�ระสำ�คัญคือ น.ส.กัญจน�  

ศิลปอ�ช� หัวหน้�พรรค ชทพ.จะกล่�ว

แถลงถึ งแนวท�งท�งก�ร เมื องของ

พรรคในมิติใหม่ภ�ยใต้สภ�วะก�รเมืองที่

เปลี่ยนแปลงไป จ�กนั้นน�ยวร�วุธ ศิลป

อ�ช� รมว.ทรัพย�กรฯ ในฐ�นะประธ�น

คณะกรรมก�รนโยบ�ยและยุทธศ�สตร์

พรรค จะกล่�วถึงแนวยุทธศ�สตร์ใหม่ใน

เชิงนโยบ�ยของพรรค และน�ยประภัตร 

โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ และ

เลข�ธิก�รพรรค จะกล่�วถึงก�รดำ�เนิน

ง�นต�มนโยบ�ยด้�นก�รเกษตรของพรรค

ในฐ�นะฝ่�ยบริห�ร และน�ยอนุรักษ์  

จุรีม�ศ ส.ส.ร้อยเอ็ด ในฐ�นะประธ�นคณะ

กรรมก�รกฎหม�ยและประส�นง�นสภ�ผู้

แทนร�ษฎร กล่�วถึงผลง�นของพรรคใน

ด้�นนิติบัญญัติ

น�ยนิกรกล่�วว่� ต่อจ�กก�รนำ�

เสนอมิติใหม่ด้�นก�รเมืองแล้วจะเป็นก�ร

ประชุมใหญ่ส�มัญประจำ�ปี 2565 ของ

พรรค ต�ม พ.ร.ป.ว่�ด้วยพรรคก�รเมือง 

ซึ่งได้เชิญกรรมก�รบริห�รพรรค ส.ส.ของ

พรรค ผู้แทนส�ข�พรรคจ�กทั้ง 4 ภ�ค 

ตัวแทนพรรคก�รเมืองประจำ�จังหวัดจ�ก

จังหวัดต่�งๆ ทั่วประเทศ และสม�ชิกพรรค 

รวมแล้วกว่� 400 คน เข้�ร่วมก�รประชุม.
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15ภูมิภาค-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ขาว

12

ไฟไหม้หอพัก นศ.วิศวะปี 1 ตาย

พิษณุโลก • เมื่อเวล� 06.30 น. วันที่ 19 เม.ย.65  ร.ต.อ.นิพนธ์ 

สุทธิหลวง ร้อยเวย สภ.ย่อยมห�วิทย�ลัยนเรศวร รับแจ้งเหตุเพลิง

ไหม้หอพักนักศึกษ� เลขที่  755/24-25 บริเวณหน้�มห�วิทย�ลัย

นเรศวร ต.ท่�โพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมด้วย

แพทย์เวรโรงพย�บ�ลพุทธชินร�ช กู้ภัยมูลนิธิมิตรภ�พมงคล

ธรรม รถดับเพลิง อบต.ท่�โพธิ์ ที่เกิดเหตุเป็นหอพักตึก 4 ชั้น ไฟ

ลุกไหม้ห้องพักชั้น 4 เจ้�หน้�ที่ได้ช่วยกันควบคุมเพลิงไว้ได้ โดยใช้

เวล�น�นกว่� 20 น�ที จ�กก�รตรวจสอบพบเพลิงเผ�ทำ�ล�ยไป  

3 ห้อง โดยห้องที่ 2 เจ้�หน้�ที่พบศพ น�ยชนินทร์ ศรีสะอ�ด  

อ�ยุ 19 ปี นักศึกษ�วิศวกรรมศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยนเรศวร 

สภ�พไม่ใส่เสื้อ มีแต่ก�งเกงข�สั้น นอนหง�ยถูกไฟลนจนไหม้ 

เสียชีวิตนอนขว�งประตูห้องนอน ทรัพย์สินมีค่�ส่วนใหญ่ถูกไฟ

ไหม้จนเสียห�ยเกือบทั้งหมด สอบถ�มเพื่อนของผู้เสียชีวิตทร�บ

ว่� ช่วงนี้เปิดภ�คเรียนน�ยชนินทร์อยู่หอพักต�มลำ�พังเพียงผู้

เดียว อย่�งไรก็ต�ม แพทย์เวรได้ตรวจสอบในห้องพักและได้กลิ่น

เหมือนมีน้ำ�มันอยู่ด้วย จึงได้ประส�นตำ�รวจพิสูจน์หลักฐ�นตรวจ

สอบห�ส�เหตุที่แท้จริงอีกครั้ง ส่วนศพแพทย์จะนำ�ไปผ่�พิสูจน์อีก

ครั้งที่หน่วยนิติเวชโรงพย�บ�ลพุทธชินร�ชต่อไป

ล่า 7 โจ๋พกมีด-ปืนดักทำาร้าย 2 ยช.

ขอนแก่น • วันที่ 19 เม.ย.65 ผู้สื่อข่�วลงพื้นที่ ไปยังบ้�นเลข

ที่ 130 ม.8 บ.ตล�ดหนองแก ต.ก้�นเหลือง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 

พบกับน�งสุบิน ช่วยน� อ�ยุ 57 ปี  เจ้�ของบ้�นและเป็นม�รด�

ของน้องเอ (น�มสมมุติ) เด็กช�ยวัยอ�ยุ 15 ปี ที่ถูกกลุ่มวัยรุ่น  

7 คนดักทำ�ร้�ยร่�งก�ยและทุบทำ�ล�ยรถจักรย�นยนต์เมื่อกล�ง

ดึกคืนวันที่ 16  เม.ย.ที่ผ่�นม� น�งสุบินกล่�วว่� สงกร�นต์ที่ผ่�น

ม�ลูกช�ยและเพื่อนๆ ประม�ณ 8 คนนั่งดื่มกินและเล่นสงกร�นต์

อยู่หน้�บ้�น กระทั่งกล�งดึกลูกช�ยได้ขี่รถจักรย�นยนต์ ไปห�

เพื่อนที่บ้�นหนองแก ข�กลับมีเพื่อนนั่งซ้อนท้�ยม�ด้วย 1 คน 

และถูกกลุ่มวัยรุ่นนับสิบคนขี่รถจักรย�นยนต์ 4 คัน ดักทำ�ร้�ย

ร่�งก�ยที่บริเวณท�งโค้งข้�งวัดในหมู่บ้�น ทำ�ให้รถจักรย�นยนต์

ล้ม ลูกช�ยวิ่งหนีต�ย ส่วนเพื่อนลูกช�ยถูกฟันที่กล�งหลังแต่วิ่ง

หลบหนีได้ทัน ด้�น พ.ต.อ.สุภสิทธิ์ สุวรรณี ผกก.สภ.แวงน้อย 

จ.ขอนแก่น กล่�วว่� เหตุเกิดขึ้นหลังเที่ยงคืนของวันที่ 16 เม.ย. 

ขณะนี้ ได้สั่งก�รให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่ห�เบ�ะแสคนก่อเหตุ ซึ่ง

ทร�บชื่อที่อยู่หมดแล้ว  มีทั้งหมด 7 คน เป็นเย�วชน 3 คน ผู้ใหญ่ 

4 คน ใช้รถจักรย�นยนต์รวม 4 คัน แต่ขอปกปิดชื่อและที่อยู่เอ�ไว้

ก่อน  และยังไม่ได้ออกหม�ยเรียกหรือเชิญตัวม�สอบสวน เพร�ะ

หลังรับแจ้งคว�ม พงส.ได้ส่งตัวคนเจ็บไปตรวจร่�งก�ย จึงต้องรอ

ผลตรวจจ�กแพทย์ก่อนว่�คนเจ็บบ�ดเจ็บม�กน้อยเพียงใด เมื่อได้

ผลแพทย์แล้วก็จะออกหม�ยเรียกทั้ง 7 คนม�สอบสวนและรับ

ทร�บข้อกล่�วห�ต่อไป.

กรุงเทพฯ • ออกหม�ยจับ 9 

กู้ภัยก่อเหตุทะเล�ะวิว�ทจนมีผู้

เสียชีวิต 1 ร�ย จับได้แล้ว 3 

ส่วนมือยิงยังหลบหนี ผบช.น.สั่ง

เข้มตรวจค้นห้�มกู้ภัยพกอ�วุธ

วันที่ 19 เม.ย.65 ที่ สน. 

ทองหล่อ พล.ต.ท.สำ�ร�ญ นวลม�  

ผู้บัญช�ก�รตำ�รวจนครบ�ล 

(ผบช.น.)  เรียกประชุมเจ้�หน้�ที่

เพื่อคลี่คล�ยคดีอ�ส�กู้ภัยสย�ม

รวมใจทะเล�ะวิว�ทกับมูลนิธิป่อ

เต็กตึ๊ง เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบ�ดเจ็บ

และเสียชีวิต 1 ร�ย เหตุเกิดใกล้

แยกเกษมร�ษฎร์ ย่�นคลองเตย 

เมื่อวันที่ 17 เม.ย.ที่ผ่�นม�

พล.ต.ท.สำ�ร�ญเปิดเผย

ว่� ส�เหตุต้องแยกเป็นประเด็น

ไป ส่วนก�รดำ�เนินคดีเบื้องต้น 

ส่วนที่ 1 ดำ�เนินคดีแจ้งคว�มเท็จ

ก่อน เนื่องจ�กก่อนเกิดเหตุมีก�ร

แจ้งคว�มเท็จหลอกล่อเป็นส่วน

หนึ่งในก�รทะเล�ะวิว�ท ส่วน

ที่ 2 คือก�รมั่วสุมมีอ�วุธ ซึ่งมี

ก�รออกหม�ยจับแล้วทั้งหมด  

9 ร�ย และก่อนหน้�นั้นจับม�

แล้ว 2 ร�ย ช่วงเช้�ปล่อยแถว

ระดมจับม�ได้อีก 1 ร�ย เหลือ

อีก 6 ร�ย ส่วนที่ 3 ก�รฆ่�คน

ต�ยต้องสอบป�กคำ�เพิ่มเติมกับ

พย�นหลักฐ�นที่ ได้ม� สุดท้�ย

ก�รทำ�ร้�ยเจ้�พนักง�นได้ม�

มอบตัวแล้ว 2 ร�ย ส่วนมือยิงที่

ยังจับไม่ได้เชื่อว่�อยู่ใน 6 ร�ยที่

เหลือ ต้องให้ฝ่�ยสืบสวนพิสูจน์

ทร�บให้ชัดเจน แต่ยังไม่มีก�ร

ออกหม�ยจับ เบื้องต้นได้ออก

หม�ยจับในข้อห�มั่วสุมไว้ก่อน 

ถ้�พย�นหลักฐ�นไปถึงก็ส�ม�รถ

นำ�ไปสู่ก�รออกหม�ยจับได้

ขณะเดียวกันได้เรียนไป

ยังมูลนิธิต่�งๆ ว่�เจ้�หน้�ที่มี

คว�มจำ�เป็นต้องเข้มงวดกวดขัน

ม�กยิ่งขึ้น ที่ผ่�นม�เหมือนเป็นผู้

ช่วยเจ้�พนักง�นอยู่แล้ว แต่บ�ง

ครั้งก�รรวมตัวกันตำ�รวจอ�จ

ต้องบังคับใช้กฎหม�ย เช่น วิทยุ, 

สัญญ�ณไฟจร�จร ทุกหน่วย

ที่ม�ต้องเป็นไปต�มกฎหม�ย  

ฝ�กไปยังผู้บังคับก�รจร�จร ผู้

บังคับก�รส�ยตรวจปฏิบัติก�ร

พิเศษและฝ่�ยป้องกันปร�บ

ปร�มในพื้นที่ช่วยตรวจสอบด้วย

ผบช.น.กล่�วอีกว่� ทุกคน

ที่ม�ช่วยเหลือประช�ชนไม่อย�ก

ให้ก่อคว�มรุนแรงในลักษณะนี้ 

ทุกคนมีจิตอ�ส� และพื้นที่ก็ทร�บ

ว่�มีก�รแบ่งกันชัดเจน ก็คงต้อง

มีม�ตรก�รต่อไป บช.น.ต้องเพิ่ม

คว�มเข้มในก�รตรวจตร� ทุก

มูลนิธิต้องปฏิบัติต�มกฎหม�ย 

พกอ�วุธม�ไม่ได้ โดยในคดีนี้

เบื้องต้นออกหม�ยจับไปแล้ว  

9 ร�ย ถ้�มีพย�นหลักฐ�นเพิ่มก็

ส�ม�รถดำ�เนินคดีเพิ่มเติม

จ�กนั้นฝ่�ยสืบสวน ตำ�รวจ 

191 ได้ลงพื้นที่ตรวจค้นบ้�นผู้

ต้องสงสัยที่อยู่ ในชุมชนคลอง 

เตย และอีกหล�ยจุดที่ค�ดว่�

คนร้�ยหลบหนีอยู่ 

มีร�ยง�นระบุว่� ทั้ง 9 

หม�ยจับเป็นอ�ส�สมัครของ

ฝั่งมูลนิธิสย�มรวมใจ แต่ยังไม่

ส�ม�รถเปิดเผยร�ยละเอียด

ได้ และ 2 คนที่ต�มจับได้ที่ย่�น

พระโขนง นำ�ตัวม�สอบสวนขย�ย

ผลที่ สน.ทองหล่อ คือ น�ยวีระศักดิ์ 

อ�ยุ 20 ปี  และน�ยปรีช� อ�ยุ 28 ปี 

อ�ส�สมัครมูลนิธิสย�มรวมใจ  ใน

ข้อห�ร่วมกันมั่วสุมโดยมีอ�วุธเป็น

เหตุให้มีผู้ถึงแก่คว�มต�ย.

จับ3กู้ภัยทะเลาะวิวาทมือยิงยังหนี
บุรีรัมย์ • วันที่ 19 เม.ย.65 หน่วย

กู้ภัยตำ�รวจท�งหลวงบุรีรัมย์

ได้รับแจ้งจ�กสองส�มีภรรย�  

ช�วตำ�บลโคกสูง อ.หนองกี่  

จ.บุรีรัมย์ ว่� เดือดร้อนหนักจ�ก

ปัญห�แมลงปีกแข็งจำ�นวนม�ก

บุกเข้�ม�อยู่ในบ้�นและยุ้งข้�ว 

โดยเฉพ�ะช่วงที่มีฝนตกสภ�พ

อ�ก�ศชื้น แมลงจะบินเข้�ม�

อยู่ในบริเวณต่�งๆ  ของบ้�นนับ

ล้�นตัว ทั้งห้องนอน ห้องครัว 

ห้องน้ำ� ไม่เว้นกระทั่งยุ้งฉ�งข้�ว 

กล�งคืนต้องพ�หล�นช�ยวัย  

4 ขวบ  ออกไปปูเสื่อนอนล�น

หน้�บ้�น เพร�ะกลัวแมลงจะไต่

เข้�หูเป็นอันตร�ย ซึ่งเดือดร้อน

หนักแบบนี้ม� 4 ปีแล้ว

หลังได้รับแจ้งหน่วยกู้ภัย

ตำ�รวจท�งหลวงจึงได้ลงพื้นที่ไป

ตรวจสอบ พบเป็นบ้�น 2 ชั้นครึ่ง

ปูนครึ่งไม้ เมื่อเข้�ไปดูภ�ยใน

บ้�นก็พบแมลงปีกแข็งจำ�นวน

ม�ก จึงได้ทำ�ก�รฉีดพ่นย�ฆ่�

แมลงทุกจุดภ�ยในบ้�น หลังจ�ก 

นั้นเบื้องต้นพบว่�แมลงบ�งส่วน

ทยอยต�ย บ�งส่วนที่ ไม่ต�ยจึง

ได้ฉีดพ่นซ้ำ�อีก ก็ต้องรอดูว่�หลัง

จ�กนี้จะมีแมลงปีกแข็งบินเข้�

ม�ในบ้�นอีกหรือไม่  

น�งพล แทนไธสง อ�ยุ 

48 ปี เจ้�ของบ้�น เล่�ว่�ตนพัก

อ�ศัยอยู่ในบ้�นหลังดังกล่�วกับ

ส�มีและหล�น วัย 4 ขวบ  เพียง 

3 คน โดยแมลงปีกแข็งได้เข้�ม�

อยู่ในบ้�นและยุ้งข้�ว ทำ�คว�ม

เดือดร้อนแบบนี้ม�กว่� 4 ปีแล้ว 

โดยเฉพ�ะช่วงที่มีฝนตกอ�ก�ศ

ชื้นแมลงเหล่�นี้จะมีปริม�ณ

ม�กเป็นพิเศษ พอช่วงอ�ก�ศ

ร้อนก็จะลดน้อยลง ช่วงนี้มีฝน

ตกกล�งคืนนอนในบ้�นไม่ได้เลย 

อย�กฝ�กหน่วยง�นที่เชี่ยวช�ญ

เรื่องพวกนี้เข้�ม�ช่วยเหลือด้วย.

ผัวเมียเดือดร้อน

แมลงปีกแข็งบุก

ยึดบ้�นน�น4ปี

ปัตตานี • เมื่อเวล� 18.30 น. 

วันที่ 18 เม.ย.ที่ผ่�นม� พ.ต.อ. 

ญ�ณพงศ์ อุบลบ�น ผกก.สภ. 

เมืองปัตต�นี รับแจ้งเหตุปล้น

ร้�นทองชื่อ ห้�งทองยั่งฮับเต็ง 

แอนด์ จิวเวลรี่ ตั้งอยู่ภ�ยในห้�ง

ดังแห่งหนึ่ง จึงนำ�กำ�ลังพร้อม

ชุดสืบสวนสอบสวนไปที่ เกิด

เหตุ พบภ�ยในห้�งกำ�ลังชุลมุน

เนื่องจ�กประช�ชนที่เข้�ม�จับ

จ่�ยซื้อของจำ�นวนม�กกำ�ลังตื่น

ตระหนกกับเหตุก�รณ์ที่เพิ่งเกิด

ขึ้น จ�กก�รตรวจสอบพบว่� 

คนร้�ยได้ขโมยสร้อยคอทองคำ�

ที่แขวนโชว์ ไว้ ในตู้ ไป จำ�นวน  

9 เส้น น้ำ�หนักประม�ณ 13.5 บ�ท 

และพบสร้อยคอที่คนร้�ยทำ�ตก

อยู่ที่พื้น 1 เส้น เจ้�หน้�ที่ ได้

รวบรวมวัตถุพย�นในที่เกิดเหตุ

โดยเฉพ�ะรอยนิ้วมือแฝงของ

คนร้�ย

โดยภ�พจ�กกล้องวงจร 

ปิดของร้�นทองและภ�ยในห้�ง

คนร้ายบุกเดี่ยวชิงทองห้างดังปัตตานี

ส�ม�รถจับภ�พคนร้�ยได้อย่�ง

ชัดเจน เป็นช�ยอ�ยุประม�ณ 

25-35 ปี สูงประม�ณ 170 ซม. 

ใส่เสื้อและก�งเกงสีดำ� สวม

หมวกแบบปีก ใส่แว่นต�และ

หน้�ก�กอน�มัยปกปิดใบหน้� 

เดินวนไปวนม�บริเวณหน้�ร้�น

ทองหล�ยรอบ ซึ่งพนักง�นบอก

ว่�เห็นคนร้�ยเดินไปเดินม�แบบ

ผิดสังเกตจึงได้แจ้ง รปภ.แล้ว แต่

ปร�กฏว่�เมื่อได้จังหวะคนร้�ย

จึ งชักอ�วุ ธปืนพกสั้ นขน�ด  

9 มม.ออกม�ข่มขู่พนักง�นส�ว

ของร้�นทองจนต้องหนี จ�กนั้น

ได้กระช�กสร้อยคอทองคำ�ยก

แผงที่แขวนโชว์ในตู้ก่อนวิ่งหนี

ไป ขณะนั้น รปภ.ห้�งได้ไล่ต�ม

และเกือบจะจับตัวได้ แต่คนร้�ย

ใช้ปืนขู่ว่�จะยิงจน รปภ.ต้อง

กระโดดหลบ ก่อนที่คนร้�ยจะวิ่ง

หนีขึ้นรถจักรย�นยนต์ ฮอนด้�

เวฟ สีดำ� หลบหนีไปต�มเส้น

ท�งในตัวเมืองปัตต�นี

ซึ่งหลังเกิดเหตุเจ้�หน้�ที่

ได้วิทยุไปยังจุดตรวจจุดสกัด

และทุกหน่วยให้สกัดจับคนร้�ย

ต�มเบ�ะแสดังกล่�วแล้ว แต่ก็

ยังไร้วี่แวว

ด้�น พ.ต.อ.ญ�ณพงศ์ 

อุบลบ�น ผกก.สภ.เมืองปัตต�นี 

เปิดเผยว่� จ�กก�รตรวจสอบ

ภ�พจ�กกล้องวงจรปิดและ

สอบป�กคำ�พนักง�น เบื้องต้น

ทร�บว่�คนร้�ยที่ก่อเหตุ 1 คน

ใส่ชุดดำ� สวมหมวกมีปีกปิดบัง

ใบหน้� เดินวนไปวนม�หล�ย

รอบ เมื่อได้ โอก�สก็ได้ชักปืน

เข้�ไปข่มขู่พนักง�น ก่อนจะ

เข้�ไปดึงสร้อยคอที่โชว์ในตู้ไป

จำ�นวน 9 เส้น น้ำ�หนักประม�ณ 

13.5 บ�ท.
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

บริษัท สารสูอนาคต จำกัด เจาของ นายชูเกียรติ ย้ิมประเสริฐ บรรณาธิการผูพิมพผู โฆษณา 1850-1862 ซอยไทยโพสต ถนนเกษมราษฎร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2240-2612-6, 0-2249-4582-5 ฝายโฆษณา ตอ 218, 302, 307, 311, 339 โทรสาร  0-2249-6810, 0-2249-0299 พิมพท่ี บริษัท เชอร่ี กราฟฟค 1991 จำกัด

แย้มลุย

กอ็ยูท่ีง่บประมาณทีเ่ราจะหาได้ในอนาคต

ว่าเราจะเพิ่มขึ้นได้อย่างไร เพื่อรองรับ

การใช้จ่าย นอกจากนี้ยังมีมาตรการช่วย

เหลือด้านการเกษตรพืชหลัก 6 ชนิด เป็น

จำานวนหลายแสนล้านบาท ฉะนั้น ในการ

ใช้จ่ายงบประมาณในปี 2565 ที่เหลืออยู่

และการจัดทำางบประมาณในปี 2566 ได้

ให้หลักการไปแล้วว่าเราจะทำายังไงที่จะ

นำาพาประเทศของเราผา่นปญัหาอปุสรรค

และวิกฤตการณ์ที่มันเกิดขึ้น ทั้งภายใน

ประเทศและต่างประเทศที่เราควบคุมไม่

ได้นั้น จะนำาไปสู่อนาคตได้อย่างไร โดยใช้

หลักการว่าจะทำาให้อยู่รอด ปลอดภัย พอ

เพยีง และนำาไปสูค่วามยัง่ยนืในอนาคต นี่

หลกัการที่ไดส้ัง่การมอบหมายไปกบั ครม.

วนันี ้วา่ตอ้งระมดัระวงัอยา่งทีส่ดุ ในขณะ

ทีร่ายไดเ้รากล็ดลงหลายๆ เรื่องดว้ยกนั ถงึ

แม้การส่งออกเราจะดีขึ้นก็ตาม 

นายกฯ ยังกล่าวถึงการแก้ปัญหา

ระบบการเงินการคลังว่า คณะกรรมการ

นโยบายการเงิน (กนง.) ได้รายงานชี้แจง

มาแล้วว่าเรายังมีเสถียรภาพที่เข้มแข็ง

เพียงพอ เพียงแต่ว่างบประมาณที่เรา

นำามาใช้ ในการบริหารประเทศอาจต้อง

ลดลงบ้าง แน่นอนว่าต้องเกิดผลกระทบ 

ซึ่งก็บอกว่าเราต้องใช้งบประมาณในการ

ดูแลกลุ่มเปราะบาง หรือผู้มีรายได้น้อย

เป็นจำานวนสูงมาก คงต้องย้อนกลับไปดู

ผู้ประการธุรกิจขนาดกลาง ขนาดใหญ่

ไว้ด้วย เนื่องจากเป็นแหล่งจ้างงาน เพื่อ

ให้ได้เกิดห่วงโซ่ไปด้วยกัน เราจึงต้องหา

มาตรการดูแลไว้ด้วย ไม่เช่นนั้นการจ้าง

งานก็จะลดลง รวมไปถึงการพัฒนาฝีมือ

แรงงานต่างๆ เพื่อไปสู่การมีรายได้สูงใน

อนาคต 

“ผมเป็นห่วงการใช้จ่ายเงินของ

ประชาชน วนันีร้ายไดล้ดลง ขณะเดยีวกนั

ราคาสินค้าบริโภค พลังงานก็สูงขึ้น ทำาให้

รายได้ที่เขาได้แต่ละวัน แต่ละเดือนไม่

เพยีงพอ คา่ใชจ้า่ยในการดำารงชวีติประจำา

วันมันเกือบถึง 50% ของรายได้เขา หรือ

อาจมากกว่า เพราะฉะนั้นก็ต้องอยู่ที่

พฤติกรรมด้วย ต้องปรับเปลี่ยน เรามีเงิน

น้อย ก็ต้องเลือกใช้ เลือกกิน ให้เหมาะ

สมกับสถานะของเราในขณะนี้ แต่ไม่

ได้หมายความว่ารัฐบาลไม่สนใจในเรื่อง

ของความเหลื่อมล้ำา และพยายามไม่

ยกระดับรายตรงนี้ให้มากขึ้น แต่พอดีมี

เหตุการณ์เกิดขึ้น หลายอย่างกำาลังจะดี

ขึ้น แต่รัฐบาลไม่นิ่งนอนใจ วันนี้ ได้สั่ง

การให้มีมาตรการต่างๆ ทยอยออกมา

เรื่อยๆ แต่ทั้งนี้ก็จำาเป็นต้องหาแหล่งราย

ได้เพิ่มเติมให้ได้ อันนี้ต้องเข้าใจตรงกัน” 

นายกฯ กล่าว

เมื่อถามว่าจะมีการกู้เงินเพิ่มหรือ

ไม่ นายกฯ กล่าวว่า ถ้าจำาเป็นก็หารือ

กัน อย่างที่บอกแล้วว่า การจะทำาให้อยู่

รอด ปลอดภัย เพียงพอ ยั่งยืน จะต้องใช้

เงินอย่างไร และมีเงินอยู่เท่าไหร่จำาเป็น

ต้องหาเงินเพิ่มไหม ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้น

ตอนหารืออยู่ อันนี้ก็อย่าให้เป็นประเด็นก็

แลว้กนั เพราะถา้เราไมต่อ้งดแูลในชว่งโค

วดิ ไมเ่กดิปญัหาตรงนี ้เชื่อวา่ประเทศไทย

จะดกีวา่นี ้แตเ่พราะสถานการณภ์ายนอก

ที่บังคับไม่ได้ มันอยู่นอกการควบคุมของ

เรา ดังนั้นเราก็ต้องบริหารให้ดีที่สุด

เมื่อถามว่า มาตรการที่กำ าลัง

พจิารณามีโครงการคนละครึง่เฟส 5 หรอื

ไม่ นายกฯ ตอบว่า ก็ให้แนวทางไปแล้ว 

ซึง่ใชเ้งนิเยอะพอสมควร ซึง่ถา้พดูถงึผลดี

กม็เียอะ เพราะทำาใหเ้กดิเงนิหมนุเวยีนอกี

หลายเท่า แต่ปัญหาอยู่ที่จะเอางบมาจาก

ไหน ก็ต้องหาวิธีการ แต่หากทำาทุกอย่าง

แล้วถูกนำามาโจมตีกลับไปกลับมา รัฐบาล

ก็ทำางานลำาบาก บางอย่างก็ต้องเข้าใจกัน

บ้างถึงเหตุผลและความจำาเป็น เพราะ

เงินทุกวันนี้เราก็ใช้จ่ายอย่างประหยัดเท่า

ที่มีงบประมาณอยู่ ในส่วนของงบเงินกู้ก็

ใช้ไปบ้างแล้ว ในช่วงโควิด-19 ในช่วง 2 

ปทีีผ่า่นมา และยงัมคีวามเสีย่งหลายอยา่ง

อยู ่และยงัมาเจอสงครามอกี ทกุรฐับาลไม่

เคยเจอสถานการณน์ีม้ากอ่น  คดิวา่ทกุคน

ช่วยกันอย่างเต็มที่แล้ว และขอความร่วม

มอืประชาชนใหเ้ขา้ใจเทา่นัน้เอง ถา้มวัแต่

โจมตกีนัไปมาจะทำาอะไรไมส่ำาเรจ็สกัอยา่ง 

ซึ่งเราต้องฟังเสียงประชาชนด้วย 

รายงานข่าวจากทำาเนียบรัฐบาล

แจง้วา่ ในการประชมุ ครม. พล.อ.ประยทุธ์

ให้การบ้านทุกกระทรวงไปช่วยกันคิด

ช่วยกันทำา เพื่อลดค่าครองชีพและเพิ่ม

รายได้ให้กับประชาชน ขณะที่กระทรวง

พลังงานได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึง

สถานการณข์องน้ำามนัตลาดโลกและราคา

น้ำามันที่สูงขึ้น 

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำาสำานักนายกฯ แถลงว่า ครม.เห็น

ชอบการปรบัปรงุรายละเอยีด ในมาตรการ

เร่งด่วนเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชา 

ชนจากสถานการณ์ราคาพลังงาน อัน

เนื่องจากปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาค

ยโุรป ดงันี ้ 1.การปรบัปรงุถอ้ยคำามาตรการ 

ลดภาระค่าครองชีพของประชาชน โดย

การให้ส่วนลดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (ค่า 

FT) ให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อ

เดือน จากเดิมที่ให้ส่วนลดแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่

ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน ปรับ

เป็นโดยให้ส่วนลดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร 

(FT) แก่ผู้ ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย

และประเภทกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวม

สว่นราชการและรฐัวสิาหกจิ) ทีม่ยีอดการ

ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน เป็น

ระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ค.-ส.ค. 

2565 ซึ่งจะทำาให้มาตรการมีความชัดเจน

และเป็นการช่วยเหลือแบบมุ่งเป้า

2.มาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายของ 

ผู้ประกอบอาชีพในภาคขนส่ง  โดยให้

ส่วนลดราคาน้ำามันกลุ่มเบนซินจากเดิม

ที่ ให้ส่วนลดราคาน้ำามันแก๊สโซฮอล์แก่

ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ (รถ

มอเตอร์ ไซค์รับจ้าง) ที่มีใบอนุญาตที่จด

ทะเบยีนกบักรมการขนสง่ทางบก 106,655 

คน ในรปูแบบรฐัรว่มจา่ย 50% ไมเ่กนิ 50 

บาท/คน/วัน และไม่เกิน 250 บาท/คน/

เดือน ในช่วงเดือน พ.ค.-ก.ค.2565 พร้อม

ทั้งให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

สำาหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ

ที่ไดร้บัเงนิจากโครงการบรรเทาผลกระทบ

ราคาน้ำามันกลุ่มเบนซิน โดยภาครัฐจะมี

ภาระคา่ใชจ้า่ยรวมประมาณ 79.992 ลา้น

บาท ซึ่งจะทำาให้ขอบเขตการช่วยเหลือ

ค่าน้ำามันครอบคลุมทั้งน้ำามันเบนซินและ

น้ำามันแก๊สโซฮอล์ และสามารถให้ความ

ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายได้อย่างคล่องตัว

ด้วย ซึ่งผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ 

สามารถกดยืนยันสิทธิ์และเงื่อนไขผ่าน

แอปพลิเคชัน และจ่ายเงินโดยสแกน QR 

Code ณ สถานีบริการน้ำามันที่เข้าร่วม

โครงการ 

ขณะที่ น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รอง

โฆษกประจำาสำานักนายกฯ แถลงว่า ครม.

รับทราบรายงานความคืบหน้าการดำาเนิน

คดอีาญากบัผูท้จุรติโครงการเราเทีย่วดว้ย

กัน โครงการคนละครึ่ง และโครงการเรา

ชนะ ตามทีส่ำานกังานตำารวจแหง่ชาตเิสนอ 

ซึ่งเป็นการรายงานการดำาเนินคดีอาญา

ระหว่างวันที่ 1 ก.ย.2564-1 ม.ค.2565 

มีคดีรวม 435 คดี แบ่งเป็นโครงการเรา

เที่ยวด้วยกัน 323 คดี, โครงการคนละ

ครึ่ง 110 คดี และโครงการเราชนะ 2 

คดี ส่วนความคืบหน้ามีคดีที่อยู่ระหว่าง

การสอบสวน 363 คดี สอบสวนเสร็จส่ง

พนักงานอัยการแล้ว 37 คดี และอื่นๆ 

35 คดี.

จ่อเลิก

ไม่มีประวัติโรคเรื้อรัง 4 ราย ขณะนี้มี

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมยืนยันตั้งแต่ปี 2563 

จำานวน 4,063,844 ราย มียอดหายป่วย

สะสมตั้งแต่ปี 2563 จำานวน 3,839,360 

ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 

จำานวน 27,135 ราย ขณะที่สถานการณ์

โลกมีผู้ติดเชื้อสะสม 505,209,427 ราย ผู้

เสียชีวิตสะสม 6,224,758 ราย 

สำาหรบั 10 จงัหวดัทีม่ผีูต้ดิเชือ้มาก

ที่สุด ได้แก่ กทม. 3,282 ราย, ชลบุรี 650 

ราย, ขอนแก่น 584 ราย, สมุทรปราการ 

527 ราย, นครศรีธรรมราช 514 ราย, 

สมุทรสาคร 469 ราย, นนทบุรี 459 ราย,  

บุรีรัมย์ 445 ราย, ศรีสะเกษ 396 ราย 

และนครปฐม 384 ราย

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม แถลงภาย

หลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า 

มาตรการป้องกันโควิด-19 จะมีการปรับ

ให้สะดวกง่ายดายขึ้น ซึ่งเดิมจะปลดล็อก

มาตรการเพิ่มเติมในเดือน ก.ค. แต่จะ

ปลดลอ็กใหเ้รว็ขึน้ เพราะจากสถติคินตา่ง

ประเทศทีเ่ดนิทางเขา้มาประเทศไทย พบมี

ผู้ติดเชื้อจำานวนน้อยมาก ส่วนในประเทศ

พบผู้ติดเชื้ออยู่ในระดับควบคุมได้อยู่ ซึ่ง

จะมีการหารือกันจะผ่อนคลายมาตรการ

อย่างไรเพื่อให้มีการใช้จ่ายในประเทศ 

ทำาให้ธุรกิจต่างๆ เดินหน้าไปได้ด้วยดี 

แหล่งข่าวจากทำาเนียบรัฐบาล

เปิดเผยถึงกรณีนายวิลเลียม เอลล์วูด 

ไฮเนค ประธานกรรมการ บริษัท ไมเนอร์ 

อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด (มหาชน) หรือ 

MINT ออกหนังสือเรียกร้องให้รัฐบาล

ยกเลิกระบบไทยแลนด์พาส เพื่อฟื้นฟู

เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวว่า นายก

รฐัมนตรรีบัทราบขอ้เรยีกรอ้งดงักลา่วแลว้ 

โดยเรื่องนี ้พล.อ.ประยทุธม์อบหมายหนว่ย

งานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่แรกให้ไปพิจารณา 

ทราบว่าในการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ใน

วันที่ 22 เม.ย.นี้ จะมีการเสนอมาตรการ

ผ่อนคลายการเดินทางเข้าประเทศ ตาม

เหตุผลความเป็นไปได้ และการยอมรับ

ด้านสาธารณสุข ซึ่งรูปแบบใกล้เคียงกับ

ที่ภาคเอกชนเสนอ ถือเป็นเรื่องที่คิดกัน

มานานแล้ว ซึ่งนายกฯ พร้อมปรับปรุง

ทุกอย่างให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำาได้เพื่อเอื้อ

อำานวยต่อระบบเศรษฐกิจ

“นายกฯ มีมาตรการพยายามผ่อน

คลายใหภ้าคธรุกจิ ภาคเอกชน ประชาชน

มีรายได้ สามารถเดินหน้าได้ เอาเป็นว่า

จะมีการปรับให้เหมาะสมแน่นอน การ

เดินทางเข้าประเทศของชาวต่างชาติจะ

สะดวกขึ้น ไม่สร้างภาระ ไม่เป็นอุปสรรค

หรือเป็นอุปสรรคน้อยที่สุดต่อการเดิน

ทางเข้า-ออกประเทศ ทั้งนี้ ระบบไทย

แลนด์ พาสคือถ้าต้องตรวจรายละเอียด

ก็เข้าระบบดังกล่าว แต่สิ่งที่หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องจะเสนอ ศบค. มีบางส่วนที่ ไม่

ต้องตรวจ เพราะฉะนั้นไทยแลนด์พาสก็

ไม่ได้ใช้ไปโดยอัตโนมัติ” แหล่งข่าวระบุ 

ทางด้าน นพ.โอภาส การย์กวิน

พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า 

การประชุม ศปก.ศบค.ในวันที่ 21 เม.ย. 

จะมีการพิจารณามาตรการต่างๆ ร่วมกัน 

ก่อนที่จะเสนอต่อ ศบค.ชุดใหญ่ ในวันที่ 

22 เม.ย. โดยข้อเสนอหลักจะเป็นเรื่อง

การผ่อนคลายการเข้าประเทศในระบบ 

Test & Go จากเดิมที่ให้ตรวจ RT-PCR 

1 ครัง้ เมื่อมาถงึประเทศไทย กจ็ะหารอืวา่

จะเสนอใหป้รบัเปน็ตรวจดว้ย ATK หรอืไม่

ต้องตรวจหาเชื้อ รวมทั้งปรับโซนสีคุมโค

วิด อย่างไรก็ตาม การติดเชื้อในประเทศ

มจีำานวนมากกวา่คนทีเ่ดนิทางเขา้ประเทศ 

ดงันัน้ การผอ่นคลายเรื่องการเขา้ประเทศ

ก็คงไม่มีผลทำาให้การติดเชื้อในประเทศ

เพิ่มมากขึ้นนัก

ส่วนกรณีผู้ประกอบการสถาน

บันเทิง ขอให้พิจารณาเปิดบริการช่วง

หลังสงกรานต์นั้น นพ.โอภาสกล่าวว่า 

การประเมินหลังสงกรานต์ ต้องดูใน 2 

สัปดาห์ว่าสถานการณ์จะรุนแรงเพิ่มขึ้น

หรือไม่ ขณะนี้มาตรการในประเทศผ่อน

คลายมากพอสมควรแลว้ โดยตอ้งประเมนิ

อีก 1-2 สัปดาห์นี้ว่าจะกระทบระบบ

สาธารณสุขหรือไม่ หากไม่มีอะไร ก็จะ

ค่อยๆ ผ่อนคลาย

นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รอง

อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า วันนี้พบผู้

เสียชีวิตโควิด-19 มากสุด 129 คน ป่วย

ปอดอักเสบ 2,104 คน และใส่ท่อช่วย

หายใจ 940 คน ถือว่าตัวเลขค่อนข้าง

สูง แต่ตัวเลขที่ปรากฏไม่ได้เป็นผลสืบ

เนื่องมาจากเทศกาลสงกรานต์ เนื่องจาก

สงกรานต์ผ่านแค่ 2 วัน โดยนับช่วง

เทศกาลสงกรานต์คือระหว่างวันที่ 12-18 

เม.ย. คาดวา่ตวัเลขผูป้ว่ยปอดอกัเสบและ

ใสท่อ่ชว่ยหายใจจะคอ่ยๆ ไตร่ะดบัขึน้แบบ

ช้าๆ จากผู้ป่วยสีเหลืองมาเป็นสีแดง และ

หากอาการรุนแรงมากถึงที่สุดก็เป็นสีดำา 

คือ เสียชีวิต โดยจะเห็นภายใน 7-8 วัน 

หรือประมาณต้นเดือน พ.ค. ซึ่งส่วนใหญ่

ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงยังเป็นกลุ่มคนผู้

สูงอายุ 608  

อย่างไรก็ตาม คาดการณ์ตัวเลขผู้

ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ แม้จะเพิ่มขึ้น แต่

ไม่ถึงฉากทัศน์ที่คาดการณ์ในเส้นสีแดง 

น่าจะอยู่ระหว่างเส้นสีเหลืองและแดง 

คือ รุนแรงระดับปานกลาง แต่ไม่มาก 

ประมาณกว่า 1,000 คน.

ปชป.

“สิ่งที่เป็นจุดยืนของพรรค ขอย้ำา

พรรคมีจุดยืนชัดเจนต่อต้านคุกคามทาง

เพศ มีความชัดเจนในการต่อต้านการใช้

ความรุนแรงเด็ก สตรี และครอบครัว ต่อ

ตา้นการเลอืกปฏบิตัริะหวา่งเพศ พรรคจะ

ไม่เข้าไปปกป้อง ขณะเดียวกันขอเรียนให้

ทราบเพื่อความสบายใจ พรรคจะไมเ่ขา้ไป

แทรกแซงในกระบวนการยตุธิรรม เพราะ

ถือว่ากระบวนการจะทำาหน้าที่พิสูจน์ข้อ

เทจ็จรงิ ทีส่ำาคญัพรรคจะไมเ่พกิเฉยดดูาย

ต่อสถานการณ์นี้” นายจุรินทร์กล่าว

หัวหน้าพรรค ปชป.กล่าวว่า สิ่งที่

จะดำาเนินการคือพรรคได้ตั้งคณะกรรม 

การตรวจสอบกรณีที่ เกิดขึ้น แม้นาย                 

ปริญญ์จะลาออกไปแล้วก็ตาม โดยคณะ

กรรมการจะตรวจสอบข้อเท็จจริงกำาหนด

มาตรการแก้ไขปัญหาและเยียวยา รวม

ถึงมาตรการป้องกันด้วย โดยตรวจสอบ

คุณสมบัติผู้เข้ามาทำาหน้าที่ในพรรค นอก

เหนอืทีก่ำาหนดไว ้21 ขอ้ โดยจะมอบหมาย

ให้ น.ส.รัชดา ธนาดิเรก กรรมการบริหาร

พรรคทำาหน้าที่เป็นประธาน นอกจาก

นั้นจะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโพสต์

ในไลน์ของพรรค โดยมอบให้นายนรา

พัฒน์ แก้วทอง กรรมการบริหารพรรค

รับผิดชอบ

“ในฐานะที่ ผมดำ ารงตำ าแหน่ ง

ประธานคณะกรรมการส่งเสริมความเท่า

เทียมระหว่างเพศ และคณะกรรมการ

ยุทธศาสตร์และนโยบายสตรีแห่งชาติ 

เพื่อป้องกันเกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติ

หน้าที่ ผมจะขอลาออกจากประธานคณะ

กรรมการทั้ง 2 ชุดต่อไป และต้องขออภัย

ท่านนายกฯ ด้วยที่ยังไม่ได้แจ้งให้ท่าน 

ทราบกอ่นแถลงขา่ว” หวัหนา้พรรค ปชป.

กล่าว

ถามวา่ ตัง้แตเ่ปน็หวัหนา้พรรค พดู

ได้หรือไม่ว่ากรณีนายปริญญ์ทำาให้พรรค

ได้รับผลกระทบมาก นายจุรินทร์กล่าวว่า 

ขณะทีต่นดำารงตำาแหนง่หวัหนา้พรรคตอ้ง

ถือว่าทำาให้พรรคได้รับผลกระทบและส่ง

ผลกระทบความเสียหายมากทีเดียว ส่วน

เรื่องการโพสต์เรื่องชู้สาวในกลุ่มไลน์ขอ

ให้คณะกรรมการชุดของนายนราพัฒน์

ทำาหน้าที่ก่อน

ซักว่าทำาไมถึงเพิ่งออกมาชี้แจง

เรื่องดังกล่าวตอนนี้ นายจุรินทร์กล่าว

ว่า ได้ให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้หลายครั้ง

แล้วตั้งแต่ต้น แต่อาจจะไม่เป็นประเด็น

ใหญ่ และตนอยู่ในช่วงไปปฏิบัติภารกิจ

ในต่างจังหวัด แต่ก็ได้มอบหมายบุคลากร

ของพรรคออกมาแถลงข่าวหลายครั้ง

ก่อนหน้านี้

‘ปริญญ์’ บทเรียน ปชป.

เมื่อถามว่า มีการพูดคุยกับนายศุภ

ชัย พานิชภักดิ์ บิดาของนายปริญญ์บ้าง

หรือไม่ หัวหน้าพรรค ปชป.กล่าวว่า ไม่

ไดค้ยุ เพราะทา่นไมส่ะดวกรบัโทรศพัท ์ซึง่

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ได้ออก

มาใหส้มัภาษณแ์ลว้วา่นายศภุชยัไมม่สีว่น

ไปเกีย่วขอ้ง และไม่ใชค่นทีจ่ะไปใชอ้ำานาจ

หรืออิทธิพลแทรกแซงใดๆ

พอถามถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจะทำาให้

ผลการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นเป็นไปโดย

ลำาบากหรือไม่ หัวหน้าพรรค ปชป.ตอบ

ด้วยน้ำาเสียงสั่นเครือว่า ไม่สามารถตอบ

ได้ แต่ตราบใดที่เป็นหัวหน้าพรรคและ

คณะกรรมการบริหารพรรคชุดนี้ ต้อง

ผลักดันให้พรรคเดินต่อไปข้างหน้า และ

เมื่อมีอุปสรรคก็ต้องแก้ปัญหาเดินหน้าสู่

การเลือกตั้ง 

“เราก็จะต้องทำาอย่างเต็มกำาลัง

ความสามารถ และหวังว่าในอนาคตจะ

ได้รับเสียงตอบรับที่ดีขึ้นจากคนไทยทั้ง

ประเทศ แต่สถานการณ์นี้อาจจะทำาให้

พรรคได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะผมที่

จะต้องผ่านมันไปให้ได้ โดยจะขับเคลื่อน

พรรคไปในทิศทางที่ดีที่สุด” หัวหน้าพรรค 

ปชป.กล่าว

ถามต่อว่า มีกระแสสังคมเรียก

ร้องให้ คณะกรรมการบริหารพรรคและ

หวัหนา้พรรคแสดงความรบัผดิชอบ นายจุ

รนิทร ์กลา่ววา่ เราได้ไตรต่รอง 2 แนวทาง 

แต่สุดท้ายก็มี 2 มุม หากอยู่ๆ ก็ลาออก

แล้วทิ้งปัญหาไว้ ก็จะเป็นการหนีปัญหา 

นั่นคือความไม่รับผิดชอบ เราต้องแก้

ปัญหาให้ลุล่วง ไม่ใช่ทิ้งปัญหาให้คนรุ่น

หลัง

“ขอเรียนว่าผมมีส่วนสำาคัญใน

การพานายปริญญ์เข้ามาในพรรค ซึ่งต้อง

รับผิดชอบและเป็นบทเรียนในการคัดคน

เข้าพรรคในอนาคตควรจะแก้ไขอย่างไร

บ้าง นอกเหนือจาก 21 ข้อตามที่กฎหมาย

กำาหนด ซึ่งต่อไปพรรคต้องเข้มงวดมาก

ขึ้นในการตรวจสอบคุณสมบัติ และคิด

ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นไม่น่าจะมีความขัดแย้ง

เกิดขึ้นในพรรค เพราะพรรคเป็นเอกภาพ

การถกเถียงกันก็เป็นเรื่องปกติ” นาย                                                 

จุรินทร์กล่าว

หัวหน้าพรรค ปชป.กล่ าวว่ า 

สำาหรับการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.และ ส.ก. 

เป็นหน้าที่รองผู้อำานวยการเลือกตั้งผู้ว่าฯ 

กทม.และ ส.ก.ของพรรค ตัวผู้สมัคร และ

ทีมงาน ในการดำาเนินการ ส่วนผู้ดำารง

ตำาแหน่งทางการเมืองในพรรคจะเข้าไป

เกี่ยวข้องไม่ได้ ซึ่งขณะนี้รองผู้อำานวย

การเลือกตั้งและตัวผู้สมัครทำางานอย่าง

เข้มแข็ง ส่วนผลจะออกมาอย่างไร มั่นใจ

ว่าทุกคนทำาหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้ว ส่วน

ผลโพลที่ออกมานั้นก็มีทั้งบวกและลบ ซึ่ง

เป็นเรื่องปกติ

ถามวา่ คดิวา่เกา้อีห้วัหนา้พรรคสัน่

คลอนเพราะเรื่องนายปริญญ์หรือไม่ นาย

จุรินทร์กล่าวว่า หลักของตนคือเน้นเรื่อง

การปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดเมื่อได้ทำาหน้าที่ 

สว่นเกา้อีส้ัน่คลอนหรอืไม ่ไมข่อตอบ สว่น

เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเกมการเมืองหรือไม่นั้น 

ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริง แต่ตนไม่ขอให้ความ

เห็นกับคำาถามนี้

ส่วนนายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 

หรือ ดร.เอ้ ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. พรรค 

ปชป. กลา่วถงึผลกระทบการเลอืกตัง้ผูว้า่ฯ 

ตอ่กรณนีายปรญิญว์า่ ทา้ยทีส่ดุประชาชน

จะแยกแยะได้ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับตน

และทีมงานที่กำาลังเดินหน้าหาเสียงอยู่ 

โดยส่วนตัวรู้สึกตกใจและสะเทือนใจกับ

เหตกุารณท์ีเ่กดิขึน้ ซึง่สิง่ทีท่ำาได้ในขณะนี้

คือเดินหน้าทำางานและขยันให้มากขึ้น ซึ่ง

การไม่มีผู้อำานวยการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 

ไม่ส่งผลกระทบต่อการหาเสียง เพราะได้

วางแผนงานล่วงหน้าไว้หมดแล้ว

บิ๊กตู่ให้กำ�ลังใจทุกพรรค

ที่ทำาเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.

กลาโหม ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีพรรคร่วม

รัฐบาลกำาลังเผชิญปัญหาถาโถม โดย

เฉพาะพรรค ปชป.วา่ ตนได้ใหก้ำาลงัใจทกุ

พรรค ซึง่เปน็เรื่องของแตล่ะพรรค เพราะ

มีคนจำานวนมาก ก็เป็นเรื่องของหัวหน้า

พรรคที่ต้องแก้ปัญหาภายในพรรคให้ได้ 

ซึ่งเป็นกำาลังใจให้กับทุกพรรค

ถามถึงกรณีนายจุรินทร์แถลง

ลาออกจาก 2 ตำาแหน่งคือ ตำาแหน่ง

ประธานคณะกรรมการส่งเสริมความเท่า

เทียมระหว่างเพศ และคณะกรรมการ

ยุทธศาสตร์และนโยบายสตรีแห่งชาติ 

เพื่ อ รั บผิดชอบกรณีนายปริญญ์นั้ น 

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ไม่มีปัญหาอะไร 

ตนจะมอบหมายให้นายวิษณุ เครืองาม 

รองนายกรัฐมนตรีดูแลแทน

วันเดียวกัน พ.ต.อ.นิมิตร นูโพน 

ทอง ผกก.สน.ลุมพินี กล่าวถึงความคืบ

หน้าคดีผู้เสียหายแจ้งความดำาเนินคดีกับ

นายปริญญ์ทั้งคดีอนาจารและข่มขืนว่า 

เมื่อวันที่ 18 เม.ย. มีผู้เสียหายเข้าแจ้ง

ความ 9 ราย ซึ่งรวมทั้งสิ้นในคดีนี้มีผู้เสีย

หายแล้ว 14 ราย พนักงานสอบสวนได้

ทำาการสอบปากคำาผู้เสียหายทุกคนเป็น

ที่เรียบร้อยแล้ว โดยหลังจากนี้พนักงาน

สอบสวนจะนำาขอ้มลูการสอบปากคำาผูเ้สยี

หายแต่ละคดีมาทำาการแยกแยะ ว่าผู้เสีย

หายรายใดที่เป็นผู้เสียหาย หรือผู้เสียหาย

รายใดเปน็พยาน กอ่นนำาเรื่องเขา้ทีป่ระชมุ

คณะทำางานในคดีดังกล่าว เพื่อพิจารณา

แนวทางการสืบสวนสอบสวนทางคดี 

พ.ต.อ.นิมิตรกล่าวว่า หากมีประ 

เด็นใดที่พนักงานสอบสวนยังสงสัย ก็จะ

มีความจำาเป็นต้องเรียกตัวมาสอบปากคำา

เพิ่มเติม ส่วนพยานหลักฐานที่ผู้เสียหาย

แต่ละคนนำามามอบให้เจ้าหน้าที่ ก็จะนำา

ไปตรวจสอบว่าสามารถใช้เป็นหลักฐาน

ทางคดีไดห้รอืไม ่หรอือาจจะตอ้งพจิารณา

ส่งให้กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบเพิ่ม

เติม เบื้องต้นจากการสอบปากคำาผู้เสีย

หาย 9 คน พบพฤติการณ์ของผู้ก่อเหตุ

มีลักษณะที่ใกล้เคียงกัน โดยเริ่มจากการ

ชวนพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจหรือล่อลวง

มาที่คอนโดฯ ที่เกิดเหตุ หรือยังสถานที่

อื่นๆ ก่อนจะทำาการลวนลาม ล่วงละเมิด 

และบางรายถกูขม่ขนื โดยมผีูเ้สยีหายบาง

รายถกูกระทำาในลกัษณะวางยากอ่นลงมอื

ข่มขืน ซึ่งพนักงานสอบสวนต้องแยกแยะ

พฤติการณ์การก่อเหตุและความผิดที่จะ

เข้าข่ายข้อหาต่างๆ ต้องพิจารณาในคณะ

ทำางานทางคดี โดยจะมี พล.ต.ต.ไตรรงค์ 

ผิวพรรณ รอง ผบช.น. ร่วมพิจารณาด้วย

“หากการพิจารณาเสร็จสิ้นเรียบ 

รอ้ย เจา้หนา้ทีต่อ้งรวบรวมพยานหลกัฐาน

ไปขอศาลออกหมายจับผู้ต้องหาต่อไป แต่

ขณะนี้ยังไม่สามารถระบุวันเวลาที่ชัดเจน

ได้ และภายหลังจากที่มีผู้เสียหายเข้ามา

แจ้งความเพิ่มเติม ขณะนี้ยังไม่ได้รับการ

ติดต่อจากนายปริญญ์ในเรื่องการเข้ามา

มอบตัวรับทราบข้อกล่าวหาแต่อย่างใด” 

พ.ต.อ.นิมิตรกล่าว

ถามถึงการไปตรวจค้นคอนโดฯ ที่

ผูเ้สยีหายกลา่วอา้งถงึ พบหลกัฐานอะไรที่

เปน็ประโยชนต์อ่รปูคดบีา้ง ผกก.สน.ลมุพิ

นกีลา่ววา่ เจา้หนา้ทีก่องพสิจูนห์ลกัฐานได้

ทำาการตรวจที่เกิดเหตุและเก็บหลักฐาน

ทางนิติวิทยาศาสตร์มาเสร็จสิ้นเรียบร้อย 

สว่นพยานหลกัฐานทีเ่กบ็ไดจ้ะมปีระโยชน์

ตอ่รปูคดหีรอืไมน่ัน้ ยงัไมส่ามารถเปดิเผย

ถึงรายละเอียดได้ เนื่องจากเกรงว่าจะ

มีผลต่อรูปคดี อย่างไรก็ตาม ขณะนี้เจ้า

หน้าที่เตรียมนัดผู้เสียหายมาชี้ภาพจุดที่

เกิดเหตุต่อไป

ขณะที่นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ 

หัวหน้าพรรคก้าวไกล กล่าวถึงกรณีมีการ

ระบพุรรคกา้วไกลเกีย่วขอ้งการออกมาแฉ

นกัการเมอืงถกูกลา่วหาวา่ลว่งละเมดิทาง

เพศวา่ พรรคกา้วไกลไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบั

เรื่องแบบนี้ การคุกคามทางเพศถือเป็น

อาชญากรรมร้ายแรงที่ ไม่ควรถูกลดทอน

ให้เป็นเรื่องการเมือง ซึ่งเวลานี้ผู้เสียหาย

มจีำานวนมากสงัคมควรโฟกสัไปทีต่วัผูเ้สยี

หาย และผู้ที่กระทำาความผิด

“เราคงไม่ฟ้องคนที่พาดพิงพรรค

ใหเ้สยีหาย เพราะเปน็สทิธเิสรภีาพในการ

พูด ซึ่งผมก็มีสิทธิเสรีภาพในการชี้แจงว่า

ข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่เป็นความจริง ซึ่ง

การดึงให้เรื่องนี้เป็นการเมืองก็เป็นเรื่อง

ธรรมดาที่คนเป็นนักการเมืองต้องเข้าใจ

และชี้แจงให้ไว และสื่อสารให้ประชาชน

เข้าใจ” นายพิธากล่าว

ด้านนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.

ยุติธรรม กล่าวถึงกรณีกระทรวงยุติธรรม

พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ป้องกันทำาผิดซ้ำาทาง

เพศ-ความรุนแรง (JSOC) โดยนำาเข้า 

ครม.และส่งไปวุฒิสภา ใช้เวลาเพียง 9 

เดือน เร็วกว่ากฎหมายปกติที่เฉลี่ยใช้

เวลาประมาณเกือบ 2 ปีว่า การพิจารณา

ที่เร็วเพราะตนมองเห็นปัญหาของสังคม

ที่วิจารณ์เรื่องการทารุณทางเพศ หรือ

เรื่องเกี่ยวกับฆาตกรรม การเรียกค่าไถ่ 

ขณะนี้กฎหมายดังกล่าวอยู่ ในขั้นตอน

การพิจารณาของ กมธ.วิสามัญร่าง 

พ.ร.บ.ป้องกันทำาผิดซ้ำาทางเพศ-ความ

รุนแรง  วุฒิสภา 

“การพิจารณาที่เร็ว ต้องขอบคุณ

คนที่เห็นความสำาคัญของกฎหมายที่จะ

ออกมาป้องกันการกระทำาทารุณทางเพศ 

ความรุนแรงที่เกี่ยวกับเด็ก เยาวชน และ

ผู้ใหญท่ีถ่กูกระทำา เชน่ การฆา่ขม่ขนื หาก

ออกมาเร็วจะช่วยป้องกันสุภาพสตรีและ

สร้างความปลอดภัยให้สตรีได้ จึงขอร้อง

วุฒิสภาพิจารณาให้เสร็จก่อนที่จะเปิด

ประชุมสภาเพื่อนำาเข้าพิจารณาในวาระ 

2 และ 3 ต่อไป ให้ออกมาเป็นกฎหมาย 

เพราะกว่าจะบังคับใช้ได้ จะต้องมีกฎหมาย

รองหรือประกาศกระทรวงตามออกมาอีก 

และเวลานี้อายุของสภาเหลืออีกแค่ไม่กี่

เดือน จึงไม่ควรชักช้า อยากบอก กมธ.

ของวุฒิสภาให้เร่งรีบ” นายสมศักดิ์กล่าว. 

แซะ ‘ลุงตู่’ เรียนรู้ซอฟต์เพ�เวอร์

กรุงเทพฯ • น.ส.จิราพร สินธุไพร ส.ส.ร้อยเอ็ด และ

กรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงปรากฏการณ์ข้าว

เหนียวมะม่วงฟีเวอร์ จากการแสดงของมิลลิ หรือ น.ส. 

ดนุภา คณาธีรกุล ศิลปินหญิงเดี่ยวชาวไทยคนแรกบนเวที 

Coachella 2022 เมื่อเร็วๆ นี้ว่า เป็นการตอกย้ำาถึงศักยภาพ

ของ Soft Power ไทยที่สามารถไปไกลระดับโลกได้ แต่เป็นที่

น่าเสียดายว่าส่วนใหญ่ไปด้วยต้นทุนและศักยภาพของตัวเอง 

ไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมจากภาครัฐ จึงทำาให้

กระแสที่เกิดขึ้นไม่ต่อเนื่อง และขาดพลังที่จะช่วยยกระดับ

เศรษฐกิจประเทศได้ในระยะยาว แม้รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ 

จะพยายามทำานโยบาย Soft Power แต่ที่ผ่านมา ยัง

ขาดความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบายนี้เป็นอย่างมาก 

ยังมีกฎระเบียบและงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการผลัก

ดัน หาก พล.อ.ประยุทธ์ไม่รู้วิธีขับเคลื่อนนโยบาย Soft 

Power แนะนำาให้เปิดใจลองไปศึกษานโยบายของรัฐบาลยุค

ไทยรักไทยในอดีต ซึ่งมีหลายโครงการ เช่น OTOP ครัวไทย

สู่ครัวโลก กรุงเทพเมืองแฟชั่น งานแสดงและประชุมสำาหรับ

วงการการ์ตูนแอนิเมชัน 

จำ�คุก ‘เอกชัย’ โพสต์ล�มกในเรือนจำ�

รัชด�ฯ • ศาลนัดอ่านคำาพิพากษาของศาลอุทธรณ์คดีที่

พนักงานอัยการคดีอาญา 5 เป็นโจทก์ ยื่นฟ้องนายเอกชัย 

หงส์กังวาน อายุ 47 ปี นักเคลื่อนไหวทางการเมือง เป็น

จำาเลยความผิดฐานเผยแพร่ข้อความลามกอนาจาร ตาม                

พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำาความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ฯ กรณี

ที่นายเอกชัยโพสต์ข้อความเล่าเรื่องเพศสัมพันธ์ในเรือนจำา

ผ่านเฟซบุ๊ก คดีนี้ศาลอาญาพิเคราะห์แล้วเห็นว่านายเอกชัย

มีความผิดจริง พิพากษาจำาคุก 1 ปี ไม่รอการลงโทษ โดย

นายเอกชัยยื่นอุทธรณ์ และได้รับการประกันตัวโดยศาลตี

ราคาประกัน 100,000 บาท ศาลอุทธรณ์เห็นว่านายเอกชัย

กระทำาผิดตามฟ้องจริง ที่ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษมานั้น

ศาลอุทธรณ์เห็นพ้องด้วย การอุทธรณ์จำาเลยฟังไม่ขึ้น จึง

ได้พิพากษายืน ต่อมาญาติได้ยื่นคำาร้องพร้อมหลักทรัพย์ขอ

ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา ศาลอาญาพิเคราะห์แล้วเห็น

ควรส่งคำาร้องขอปล่อยชั่วคราวให้ศาลฎีกาพิจารณาต่อไป 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่นำาตัวนายเอกชัยไปคุมขังที่

เรือนจำาพิเศษฯ เพื่อรอคำาสั่งการประกันตัวจากศาลฎีกา คาด

ว่าใช้เวลา 1-2 วัน

‘ชัชช�ติ’ โชว์บริห�รง�นอ�ส�กู้ภัย

กรุงเทพฯ • นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. กลุ่ม

อิสระ กล่าวถึงเหตุปะทะระหว่างอาสาสมัครกู้ภัยบริเวณ 

ถนนพระราม 4 จนมีผู้เสียชีวิตว่า กทม. ยังต้องพึ่งพาเครือ

ข่ายเอกชนที่อาสาทำางานกู้ชีพ กู้ภัย เพราะยังมีบุคลากร

และอุปกรณ์ไม่เพียงพอ ดังนั้น เพื่อป้องกันปัญหาทะเลาะ

วิวาท กทม.ต้องสร้างแนวทางประสานงานและแบ่งความ

รับผิดชอบระหว่างหน่วยงานเอกชนที่อาสาเข้ามาทำางาน

อย่างชัดเจน เพื่อให้การทำางานระหว่าง กทม.และหน่วย

กู้ภัย รวมทั้งระหว่างหน่วยกู้ภัยด้วยกันเป็นไปอย่างราบรื่น 

ขอเน้นย้ำานโยบายปลอดภัยดี ด้วยการพัฒนาบัญชีอุปกรณ์

ดับเพลิงในระดับย่าน และทบทวนรายการอุปกรณ์ให้ตรงกับ

ความเป็นจริง เพื่อทราบจำานวนและทราบความพร้อมของ

อุปกรณ์ เนื่องจากกรุงเทพฯ มีอาคารหลากหลายรูปแบบ

กระจุกในแต่ละย่าน เช่น ชุมชน อาคารพาณิชย์ อาคารสูง 

ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีนโยบายพัฒนาหลักสูตรอบรมทักษะ

รับมือสาธารณภัย เช่น โครงสร้างถล่ม อัคคีภัยบนอาคารสูง 

เพื่อให้เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครมีความพร้อมในการเผชิญ

เหตุมากยิ่งขึ้น  

‘ดร.เอ้’ ชูคนกรุงเข้�ถึงพื้นที่สีเขียวง่�ย

กรุงเทพฯ • นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หรือ ดร.เอ้ ผู้สมัคร

ผู้ว่าฯ กทม. หมายเลข 4 พรรคประชาธิปัตย์ ได้ไปร่วม

ออกกำาลังกายและเต้นแอโรบิกที่สวนลุมพินีในช่วงเช้า โดย

ระบุว่า แม้กรุงเทพฯ จะมีสวนสาธารณะหลายแห่ง แต่เมื่อ

สำารวจดูแล้วจะต้องซ่อมแซม ปรับปรุง แม้ว่าพื้นที่สีเขียว

ดี แต่ถ้าเข้าถึงไม่ได้ก็ได้แค่เห็นแต่ความสวยงาม แต่ถ้าเข้า

ถึงได้ก็จะเป็นสุดยอดของเมือง ในต่างประเทศเขาไม่ได้มีคน

เก่งกว่าเราหรอก แต่เขาใช้กฎหมายเข้มข้นเท่าเทียม โดย

เฉพาะเรื่องความปลอดภัย ซึ่งถือเป็นเรื่องส่วนรวม ตน

ตั้งใจทำากรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองที่มีมาตรฐานทั้งเรื่องความ

ปลอดภัยในการก่อสร้าง จะช่วยเรื่องฝุ่นเยอะ ที่จริงแล้ว

ควรมีป้ายแจ้งเตือนเรื่องฝุ่นที่ควรจะเห็นได้ง่าย ส่วนป้าย

โฆษณาที่มีอยู่มากมาย กทม.เป็นผู้อนุญาตและเก็บภาษี ซึ่ง

หากขอความร่วมมือให้มีตัววิ่งเพื่อแสดงค่าฝุ่น ก็เชื่อว่ามี

คนอยากช่วย เดี๋ยวนี้เครื่องวัดฝุ่นมีขนาดเล็ก ราคาถูก อายุ                                                                      

การใช้งานแบตเตอรี่นานด้วย สามารถใช้เป็น KPI ทำาให้ผู้

ว่าฯ กทม.รู้ว่าเขตไหน จุดไหนมีฝุ่น PM 2.5, PM 4 หรือ 

PM 10 เกิน

‘อัศวิน’ ฟุ้งยุคตัวเอง ‘ไร้เงินทอน’ 

กรุงเทพฯ • พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. 

หมายเลข 6 กล่าวถึงการแก้ปัญหาคอร์รัปชันว่า ที่ผ่านมา

ได้แก้ไขไปเยอะแล้ว แต่ถ้าได้กลับมาใหม่ความเข้มข้นก็ต้อง

เพิ่มมากขึ้น อย่างน้อยต้องไม่มีปัญหาทุจริต โดยเฉพาะเรื่อง

ปัญหาเงินทอนที่พูดถึงกันเยอะต้องไม่มี โดยตนมีแนวทาง

ที่จะต้องเพิ่มความเข้มข้นขึ้นในการแก้ปัญหาการคอร์รัปชัน

นี้ เพราะมันคือการหากินบนความเดือดร้อนของพี่น้อง

ประชาชน ที่ผ่านมาในส่วนของข้าราชการมีหลายคนถูก

ดำาเนินการไปตามขั้นตอนของกระบวนการ และตั้งคณะกร

รมการฯ จนถึงให้ออกก็มี ตนเป็นผู้ว่าฯ 5 ปีกว่า มาจากการ

แต่งตั้งไม่ใช่เลือกตั้ง ถ้ามีปัญหาเรื่องนี้ต้องโดน ป.ป.ช., สตง.

แล้ว เขาจับจ้องอยู่ ช่วงที่ผ่านมาก็ดำาเนินการได้มากแล้ว แต่

ถามว่าหมดไหม มันอาจจะมีรอดหูรอดตาไปได้ แต่ถ้าได้กลับ

มาใหม่จะพยายามเข้มงวดเอาให้หมดให้ได้


